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สมัยโนนเรายังไมรูเลยครับทําอยางไร แลวใหศาลดูบอกวาถือไดเพราะวาไปพิมพในนามนี้ 
มันถูกหลักทําแผนที่ระหวางประเทศไหมครับที่จะอางอิงได วันนี้ทําไมทานไมยกเรื่องนี้
ขึ้นมาโตแยงหรือยกเรื่องนี้ขึ้นมาที่จะเปนประเด็นใหม มันไมใชประเด็นเกาที่พิพาทไปแลว
ขึ้นไมได สันปนน้ําที่ถูกตองตามหลักสนธิสัญญาระหวางประเทศอยูตรงไหน ที่บอกอยางนี้
ไมใชเปนเรื่องของการกระทบกระเทือนเพื่อนบานครับ ผมก็รักเขาครับไมอยากใหมีปญหา 
แตนี่คือสิทธิและอธิปไตยของไทย คํานี้ละครับสําคัญ ทานพูดเสมอครับวาเราไมไดเสีย 
ดินแดน ทานบอกวาตารางมิลลิเมตรหนึ่งก็ยังไมไดเสีย ทานบอกวาปราสาทมันไมไดเกิน 
เสนเขตที่วานั่น ทานจะเรียกอะไรสุดแลวแตผมยืนยันไมใชเขตแดนระหวางไทยกับเขา  
แตประเด็นคือเราไปขยับเสนใหเขาหรือเปลาทานประธาน มันถึงไดเกิน มีใครรูไหมครับ 
ไทยเคยไดมีโอกาสไปตรวจไหม อดีตนายกรัฐมนตรีไมไดมาจากพวกเราหรอกครับ  
มาจากวิธีการที่ไมถูก ทานยังบอกเลยครับวาเรื่องนี้เปนเรื่องที่รัฐบาลทําอะไรตองหารือ
ประชาชน ตองใหประชาชนมีสวนรวม และวันนี้ทานมาจากการเลือกตั้งอยางไรครับ 
ทําไมกลายเปนวาประชาชนทั้งประเทศตองมาเรียกรองขอมีสวนรวม ตองมาเรียกรอง
ขอรับรูขอมูลจากทาน ผมถึงเรียนทานประธานวาเรื่องนี้สอนสติสอนใจเราหลายเรื่อง 
เราคิดแตที่มาแตเราไมคิดวามาแลวทําตัวอยางไร ประเด็นสําคัญที่ผมตองกราบเรียน 
ทานประธานอีกอันหนึ่งที่ผมไมสามารถจะไววางใจทานไดก็คือเร่ืองสนธิสัญญา ประเด็น
เร่ืองนี้ครับ ผมขออนุญาตทานประธานครับวามันไมใชเร่ืองถกเถียงกันวาเปนเรื่องรัฐธรรมนูญ 
หรือวาเปนเรื่องอะไรหรอกครับ แตมันเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับวาเรื่องนี้ในสถานะของมันเอง 
จริง ๆ มันคืออะไรกันแน ผมไมไดผิดญัตติ ผมไมไดพูดเรื่องรัฐธรรมนูญ ผมไมไดบอก 
รัฐมนตรีทําผิดรัฐธรรมนูญ ผิดหรือถูกไมใชเร่ืองวันนี้ แตผมกําลังจะบอกวาสิ่งที่ทานพยายาม 
อธิบายใหคนไทยทั้งชาติฟงอยูวันนี้วามันไมใชขอตกลง มันเปนแถลงการณ มันไมได 
ผูกพันอะไร และมันไมจําเปนตองเขาสภาผูแทนราษฎร แตผมบอกไมใช ถามวาทําไมผมถึง
บอกวาไมใช ทานประธานครับ เผอิญมันเปนภาษาฝรั่งเศสผมก็ไมถนัดนะครับ ไปใชบอกวา
จอยท คอมมูนิเค ผมก็พยายามไปถามผูรูวามันแปลวาอะไร เขาก็บอกวาหมายถึงพวก 
สเตทเมนท (Statement) ถอยคํา คําพูด คําแถลง แลวแตเราจะใช ผมจึงเรียนทานประธานวา 
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คนที่เปนนักกฎหมายนั้นรู ขอตกลงใด ๆ ในหนังสือใด ๆ ที่มีผลผูกพันกันถือวาเปนสัญญา 
ไมตองไปดูหรอกครับวามันเขียนขางบนวา นี่เปนหนังสือสัญญาเปนหนังสือขอตกลง 
ไมเขียนหัวขางบนก็ยังเปนสัญญาเลย ถามันมีขอตกลงผูกพันกันอยูในนั้น แลวทานประธานครับ 
ผมถามทานประธานหนอย สมมุติผมกับทานประธานตกลงเรื่องอะไรสักอยางแลวเรา 
จะแถลงการณ เราแถลงการณนะครับ เราแถลงการณใหคนอื่นฟงหรือแถลงการณใหเรา 
๒ คนฟงทานประธาน แถลงการณนี่เขาตองแถลงใหคนอื่นฟงวาเรา ๒ คนคุยกันวาอะไร 
แตอายนี่เลนแถลงกัน ๒ คนแลวมีพยานดวย แลวเรียกแถลงการณหรือทานประธาน 
เขียนวาอยางไรครับ ผมใชคําวา หนังสือแลวกันนะครับ หนังสือฉบับนี้ทําเมื่อวันที่ ๒๒ 
พฤษภาคม ๒๕๐๘ ขอโทษครับ ค.ศ. ๒๐๐๘ ก็คือ พ.ศ. ๒๕๕๑ นี่ละครับ ที่เปนประเด็น 
ก็คืออยางนี้ครับ ขึ้นตนบอกอยางนี้ครับ ดิวริง เดอะ มีทติง โบธ ไซน อะครีเตด แอส ฟอลโล 
(During the meeting both sign a accreted as follow) เปนพาส เทนส (Pass tense) ดวย 
นี่มันลักษณะของการทําขอตกลง ทานประธานไมใชแถลงการณ บอกกันเองวาเรา ๒ คน 
ตกลงกันวาอะไร ทานประธานเห็นไหมครับ แลวมันเปนแถลงการณตรงไหน แลวบอกวา 
ตกลงกันมาแลวเพราะใชพาส เทนส นี่เปนเพียงการบันทึกยอนหลังเทานั้นเองวาในอดีตเรา 
๒ คน ตกลงกันวาอะไร ------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๗๑/๑ 
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ประเด็นที่ผมเรียนทานประธาน ทานรัฐมนตรีพยายามไมใชคําวา แผนที่ เพราะทาน 
ไมอยากจะยอมรับวาเรารับแผนที่เขมร แตวาทานพูดหลุดตลอดเวลาครับ ทานประธานไปดู 
คลิป วิดีโอ ของทานสิครับ ทานพูดแผนที่แลวก็แผนผัง แผนที่ แผนผัง พูดอยูอยางนี้ครับตลอด  
เดี๋ยวแผนผังเดี๋ยวแผนที่ เพราะทานพยายามจะบอกวามันคือแผนผัง แตไมใชครับ 
มันมาพรอมแผนที่ และนั่นคือสิ่งที่เราพูดกัน แตสิ่งที่บันทึกอยูในเอกสารที่ทานเรียกวา 
แถลงการณมันใชคําวา แมพ (Map) ไมใช ดรออิง แพลน (Drawing plan) หรือ แพลน 
(Plan) แมพ ทานประธานทราบแปลวา แผนที่ ตรงไหนครับในนี้ที่บอกวาแผนผัง หรือวา 
ทานรัฐมนตรีเพิ่งจบเนติบัณฑิตอังกฤษบอกวา แมพ ในที่นี้แปลวา แผนผัง ทางฝงโนน 
เขาบอกเหมือนกันไหม และถาเปนแผนผังทําไมไมใชคําวา แผนผัง ในภาษาอังกฤษ 
เสียเลยละครับ ตองเปดเปนคําที่มาเถียงกันไดตอไปในอนาคตทําไม นี่คือสิ่งที่ฝายทหาร 
กองทัพเปนหวงไปใชอยางนี้ละครับ แลวแผนที่อันนี้ก็คือแผนที่ที่เขาทําขึ้นมาดวย นี่ละครับ 
คือปญหาที่ผมเรียนทานประธานวาฝายความมั่นคงจริง ๆ แลวเขาเปนหวง ที่ผมอาน 
ใหทานประธานฟงนะครับ ที่ทาน พลเอก ปฐมพงษทําไปถึง หรือที่ผมอานเมื่อสักครู 
ทหารชั้นผูนอยนะครับทานประธาน ทหารชั้นผูนอยอยูตรงนั้นทานประธานไปถามเขาสิครับ 
ทานประธานเปนรุนพี่ เขารูสึกอยางไรกับเหตุการณที่ทานรัฐมนตรีทําไป ไปถามเขาดูไดครับ
วันนี้เขารูสึกอยางไร เขาตั้งขอสังเกตมาเปนหนังสืออยางนี้ ทานประธานเปนนายทหาร 
รูโดนเลนงานจะเปนอยางไร เขากลาเสี่ยง เขาอาจจะมีภาพของการที่ทหารไทยตองถอน 
เสาธงออกจากพื้นที่อยูในจิตใจเขาอยูก็ได เขาทําไดเทานั้นครับ ปญหาคือวันนี้เราในฐานะ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะทําอยางไรกับรัฐมนตรีผูนี้ เรายังจะปลอยใหทานทําอยางนี้ 
ตอไปจะดวยความจงใจหรือไมจงใจไมสําคัญ สําคัญคือเราจะใหทานเดินหนาตอไปหรือ  
ในเอกสารฉบับนี้ใชคําวา แมพ แปลวา แผนที่ ไมไดแปลวา แผนผัง และเวลามีขอพิพาท 
ในระหวางประเทศเขาไมใชภาษาไทย เขาใชภาษาอังกฤษ  
   ประการที่ ๒ ในขอ ๔ เขาบอกไวชัดเลยครับ จุดที่ทานพูดครับ ผมขออนุญาต 
เปนภาษาอังกฤษกอนนะครับ เฟนดิง เดอะ รีซัลท ออฟ เดอะ เวิรดส ออฟ เดอะ จอยท 
คอมมิชชัน ฟอร แลนด เบานดารี คอนเซิรนนิง เดอะ นอรทเทิรน แอนด เวสเทิรน แอเรีย 



๑๕๔ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                   นิวรา ๗๑/๒ 
 
เซอรราวดิง เดอะ เทมเพิล ออฟ พระวิหาร (Fending the result of the words of the 
joint commission for land boundary concerning the northern and western area 
surrounding the temple of Preah Vihear) แปลวาอะไรครับ แปลวา บันทึกอะไรก็แลวแต 
ฉบับนี้ยังไมเกี่ยวของนะครับ เขาเขียนไวเลยครับ ทําไมตองเขียน ก็ทานบอกเองไมเกี่ยวกับ 
ดินแดน ไปเขียนทําไม บอกวาทั้งหมดนี้ยังไมเกี่ยวกับเขตแดนดานฝงตะวันตกคอืดานนีค้รบั 
ดานยาว และทางดานฝงเหนือก็คือฝงนี้ เขายังไมรับเลยเห็นไหมครับ แลวทานบอกเปน 
แผนที่เรา เขาไมรับ เขาบอกวารอผลการชี้ขาดตรงนี้อยู แลวถาวันหนึ่งมันเกิดมีปญหา 
แลวเราบอกไมรับ เขาบอกก็เซ็นไวแลวนี่ครับ ผมถึงบอกวาวันนี้มันไมใชหรอกครับ 
มันยังไมเกิดหรอกครับการเสียดินแดน แตวันหนึ่งนี่ละครับจะนําไปสูตรงจุดนั้นเปนครั้งที่ ๒ 
ของชาติไทย ผมเรียนทานประธานตอไปอีกนิดเถอะครับ ทานประธานครับ เราตองทํา 
ความเขาใจระหวางคําวา ดินแดน กับคําวา อธิปไตย ดินแดนกับอธิปไตยเหมือนและ 
ไมเหมือนครับ อธิปไตยรวมถึงดินแดนดวย เราเสียดินแดนนี่เราเสียอธิปไตยครับ แตถา 
เราเสียอํานาจในการดูแลพื้นที่นั่นคือการเสียอธิปไตยโดยไมไดเสียดินแดน ขอสัญญาอันนี้ 
ขอตกลงอันนี้ทานจะเรียกอะไรก็แลวแตผมถือวามันเปนขอสัญญา เขาบอกวาตอไปตรงนี้ 
จะมีแมนเนจเมนท แพลน (Management plan) รวมกัน แปลวาอะไรครับ ตรงพื้นที่เลข ๓ 
ที่ทานบอกวาเปนพื้นที่ทับซอน ผมยืนยันไมใชครับ ที่ของไทย ตามแผนที่ไทยก็เปนของไทย 
ทานตองยึดแผนที่ไทยครับ ทานเปนรัฐมนตรีของประเทศไทย ทานเปนรัฐมนตรีรัฐบาล 
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทานตองถือแผนที่ไทย แลวทานจะไปตกลงวาตอไปใหเขามา 
มีอํานาจบริหารจัดการตรงนี้รวมกับเรา แลวทีเราขอแคขึ้นทะเบียนมรดกโลกรวมยังไมใหเลย 
แลวทําไมทานใหเขามารวมตรงนี้ละ 

 
- ๗๒/๑ 
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  อีกประการหนึ่งนะครับทานประธาน ผมสับสนครับ ฟงคําแถลงทานแลว
ผมก็สับสน เพราะอะไรครับ ทานพยายามอธิบายสถาบันอะไรไทยคดี บอกวาเรื่องนี้ 
ไมเกี่ยวกันเลยครับ ไมเกี่ยวกับเร่ืองเสียดินแดน จดทะเบียนมรดกโลกไมเกี่ยวกับเสียดินแดน 
แตวาเวลาที่ทานไปแถลงอีกเรื่องหนึ่งนะครับ กอนวันนั้นครับ ทานบอกอันนี้ไมไดถาปลอย 
ใหเวลาเนิ่นชาไปลวงเลยไปเราสุมเสี่ยงตอการเสียดินแดนเพราะเขาจะไปจดทะเบียน 
มรดกโลกแลว มันอยางไรกันแน ทานประธาน เดี๋ยวบอกวากองมรดกโลกไมเกี่ยวขึ้นตรงนั้น 
เดี๋ยวบอกวาเกี่ยว ทานประธานครับ ผมพูดเรื่องจริง ทานประธานไปดูคลิป วิดีโอ ของทาน 
อันหนึ่งทานบอกวาไมเกี่ยว ก็ในเมื่อไมเกี่ยวแลวไปรีบจดทําไมละครับ ผมไมพูดประเด็น
ซ้ํากับทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร เราไมทําเราก็ประทวง เราก็คัดคานไปสิ
เพราะมันเปนเรื่องดินแดน ตอไปไมใหบริหารกันตรงนี้ แลวทานทําไปทําไม นอกจากตรงนี้
ทานประธานครับ ผมอยากกราบเรียนครับวา แถลงการณฉบับนี้มันไมใชเปนแคอยางที่
ผมเขาใจ เพราะอะไรครับ เพราะวาในสนธิสัญญาระหวางประเทศที่กรุงเวียนนา เขาบอกไวครับ  
ผมแปลอังกฤษเปนไทยเลยนะครับ บอกบันทึกขอตกลงอะไรระหวางรัฐตอรัฐที่เขียน 
เปนลายลักษณอักษรแลวมีผลผูกพันถือวาเปนสัญญาทั้งนั้น จะเปนสัญญาหรือสนธิสัญญา 
ก็สุดแลวแตนะครับ ทรีตี ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ ผมไมไดอภิปรายวาทานทําผิด 
รัฐธรรมนูญ ผมเอาขอกฎหมายมาพูด รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง บอกอยางนี้ครับ 
หนังสือสัญญาใด ทานประธานเห็นไหมครับ เขาหลีกเลี่ยงไมใชคําวา สนธิสัญญา  
เพราะอะไรครับ หนังสือสัญญาแปลวากระดาษแผนเดียวไมมีหัว แตมีขอผูกพันก็ถือเปน 
สัญญาแลว หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขต 
ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมาย 
ระหวางประเทศ หรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหเปนไปตามหนังสือสัญญา 
หรือมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ หรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง 
หรือมีอีกครับ ทานไปตรงโนนผมมาตรงนี้ครับ มีผลผูกพันดานการคาการลงทุน 
หรืองบประมาณของประเทศ  อันนี้ ใช ไหมครับที่บอกวาจะมีการพัฒนารวมกัน 
ตามคณะกรรมการรวมที่ทําสมัยรัฐบาลที่แลวโนน ไมใชรัฐบาลที่แลว แลวโนน ป ๒๕๔๖ 
 



๑๕๖ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ      เบญจมาภรณ ๗๒/๒ 
 
ป ๒๕๔๗ ใชไหมครับ มีเขียนไวใชหรือเปลาครับเปนการยอมรับกันในขอ ๔ วาจากบันทึก
ขอตกลงอันนี้ตอไปจะมีการพัฒนาพื้นที่ ทานประธานลองไปดูบันทึกของกระทรวงการตางประเทศ 
ไปดูวัตถุประสงคเปาหมายของคณะกรรมการชุดนี้ที่ตั้งที่กระทรวงการตางประเทศจะทํา
อะไรครับ พัฒนาพื้นที่ ทานประธานครับ ผมบอกแลว ๒ วันแทบแย ผมเปนหวงครับ 
คนพูดบอกเกาะกง เกาะกง รายงานของกําลังทหารพรานบริเวณนั้นเมื่อตนปนี้เองครับ 
การกูระเบิดบริเวณชองตาเฒาและสรางเสนทางจากบานสวาย จากอะไรนี่ผมก็อานไมชัด 
ซีร็อกซ (Xerox) มาไมชัดนะครับ เขาสูชองตาเฒาระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร จุดสิ้นสุด 
เสนทางจากเสนเขตแดนประมาณ ๓๐๐ เมตร ซึ่งฝาย ปพช. เขาใชคําวา ปพช. มีแผนพัฒนา 
พื้นที่ตรงนี้คือ สรางศูนยบริการการทองเที่ยว สถานกาสิโน และสรางกระเชาขึ้นสูปราสาท 
เขาพระวิหาร หรือวานี่มันอีกภารกิจหนึ่งครับ ทานประธานที่เคารพครับ เมื่อเรามาดู 
ในสนธิสัญญากรุงเวียนนาที่บอกวาอะไรก็เปนสัญญาถาผูกพันนะครับ เขามีบอกไวตอครับ 
หนังสืออันนั้นจะผูกพันไดเมื่อไร เมื่อ เฮด ออฟ สเตท (Head of State) ก็คือผูนําของรัฐ
หรือของประเทศ เฮด ออฟ กัฟเวิรนเมนท (Head of Government) ผูนํารัฐบาลก็คือ
นายกรัฐมนตรี แอนด (And) ก็คือ และ มินิสทรี ฟอร ฟอเรน แอฟแฟรส (Ministry for 
Foreign Affairs) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ฟอร เดอะ เพอรโพส ออฟ เพอรฟอรมิง 
อาวเออร แอคทส รีเลตติง ทู เดอะ คอนคลูชชัน ออฟ อะ ทรีตี (For the purpose of performing 
our acts relating to the conclusion of a treaty) ---------------------------------------------- 
 

- ๗๓/๑ 
 



๑๕๗ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                   สายชล ๗๓/๑ 
 
พูดงาย ๆ คือตามสนธิสัญญานี่นะครับ คนที่ลงนามและผูกพันทันทีไมตองไปรอใคร 
รับมอบอํานาจเลยครับ  มี  ๓  คน  ผูนํารัฐหรือประมุขของรัฐ  นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ทานบอกวาตองรีบทํา หรือวาทานรูวาเวลา 
มันนอยแลวตองลงนามเสียกอน จริงเท็จผมไมทราบ แตวาทานดูสิครับ ผมตอบคําถาม
ตัวเองไมไดครับ ทีเราเขาไมชวย เราขอเขาไมให ทีเขาเราใหหมด ตกลงกันทหารเขาไป
บอกเขาไมรวมมือ แตเราเขาพูดอะไรเอาหมด อยางนี้ตองถามครับ ในขณะที่เราเปนหวง
ทําไมเดี๋ยวกระทบกระเทือนเขาคิดไหมครับวาที่เขาทําแบบนั้นกับเรา เขากลัวไหมครับวา
จะสูญเสียความสัมพันธกับเราหรือเขาไมกลัว ทานประธานที่เคารพครับ สิ่งที่ทานทํามา
ตรงนี้ ผมอยากจะกราบเรียนวา คนไทยไมไดประโยชนแตคนที่จะไดประโยชนจากตรงนี้ 
ผมกราบเรียนทานประธานครับวาในอนาคตจะมีกลุมคนที่เปนนักลงทุนหรือเปนใคร 
ก็แลวแตจะไดประโยชนอยางมหาศาลจากพื้นที่บริเวณนี้ แตสุมเสี่ยงตอการเสียดินแดน
และอธิปไตยของไทยทั้งชาติ และนั่นคือสิ่งที่พวกเราและพี่นองประชาชนจํานวนมาก
เรียกรองทานรัฐมนตรีผูนี้และรัฐบาลชุดนี้ทานนายกรัฐมนตรีอยู ผมถึงบอกทานประธานวา
เร่ืองนี้ทําใหผมไดสติหลายเรื่องและผมก็เสียใจหลายเรื่อง ทานเปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศ ทานไมไดเปนรัฐมนตรีตางตอบแทนตางประเทศครับ สิ่งที่ทาน
ทําวันนี้ทานนําประเทศไทยและคนไทยทั้งชาติไปสูความสุมเสี่ยงตอการสูญเสียอธิปไตย
ดินแดนและมีปญหาพายแพอีกตอไปในอนาคต ผมไมสามารถไววางใจใหทานเปน
รัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดครับ 
ขอขอบพระคุณครับ  
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณอลงกรณ พลบุตร ครับ  
   (นายสุนัย จุลพงศธร ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณสุนัยประทวงอะไรครับ คุณอลงกรณนิดหนึ่งครับ  
  



๑๕๘ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                   สายชล ๗๓/๒ 
 
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน) : ทานประธานครับ ขออนุญาต 
ผมเม่ือสักครูก็ฟงเพื่อนสมาชิกอภิปรายกระผมก็เกรงใจทานครับไมอยากขัดจังหวะ ผมเอง 
อยากจะขออนุญาตทานประธานนิดเดียวครับ ขอประทานโทษทานอลงกรณ อยากจะขอ 
ใชสิทธิ 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณสุนัยไดประทวงอะไรหรือเปลาครับ  
   นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน) : ทานประธานครับ อยากจะขอใชสิทธิ 
ที่จะสอบถามตามขอบังคับ ขอ ๒๓ นิดเดียวครับทานประธานครับ จะขออนุญาตทานครับ 
เพราะวาขอ ๒๓ วรรคสอง นั้นจริง ๆ ผมมิไดเปนคนยื่นญัตติ แตวาตามขอ ๒๓ นั้น 
สมาชิกอาจซักถามได และผมเองเปนผูที่จะตองลงคะแนนไววางใจหรือไมไววางใจรัฐมนตรี 
ซึ่งผมฟงฝายคานแลวผมเริ่มมีความเคลิบเคลิ้มในระดับหนึ่ง ผมอาจจะใชสิทธิตาม 
มาตรา ๑๒๒ ได ฉะนั้นเพื่อใหความกระจางชัดผมอยากจะขอใชสิทธิตามขอบังคับขอ ๒๓ 
ไดไหมครับทานประธานครับ  
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณสุนัยครับ ผมขอวินิจฉัยดังนี้นะครับ ขอบังคับการประชุมสภา ขอ ๒๓ ระบุไววา  
ถารัฐมนตรีตองการจะแถลงหรือชี้แจงใด ๆ ตอที่ประชุมใหประธานพิจารณาอนุมัติ  
ในวรรคสอง เขียนตอไปนะครับวา สมาชิกอาจจะซักถามขอแถลงหรือขอชี้แจงเพื่อ 
ความกระจางชัด รัฐมนตรีจะตอบหรือไมตอบก็ได ผมวินิจฉัยดังนี้นะครับ ในขณะนี้ 
คุณสุนัยยังไมมีสิทธิในการซักถามดวยเหตุผล ๒ ประการ ประการแรก ญัตตินี้คือญัตติ
อภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการทั้งหลาย เปนประการแรก แตถึง
เปนญัตติอ่ืน ๆ ในวรรคสองเขียนไวชัดเจนครับวา ถาสมาชิกจะซักถามขอชี้แจงและ 
ขอแถลงของรัฐมนตรีเพื่อความกระจางชัดสามารถทําได แตทานรัฐมนตรียังไมไดตอบ 
ชี้แจงใด ๆ ทั้งสิ้นนะครับ เพราะฉะนั้นในระหวางนี้คุณสุนัยยังไมมีสิทธิซักถามครับ  
ขอเชิญนั่งลงครับ  
 
                                                                                                                      - ๗๔/๑ 



๑๕๙ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ        จีรนุช ๗๔/๑ 
 
  นายสุนัย  จุลพงศธร (แบบสัดสวน) : ขอบพระคุณครับ ทานครับ ถามทานประธาน 
นิดเถอะครับ แสดงวาในที่นี้สมาชิกอาจจะเปนฝายคานหรือฝายรัฐบาลสอบถามไดใชไหมครับ 
แตตองหลังจากที่ทานรัฐมนตรีชี้แจงอยางนั้นหรือครับ  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ผมไดวินิจฉัยดวย ๒ ประเด็นนะครับ ญัตตินี้เปนญัตติอภิปรายไมไววางใจ เพราะฉะนั้น
เจตนารมณก็เพื่อตองการใหผูยื่นญัตติคือพรรคฝายคานไดทําการตรวจสอบการทํางาน
ของรัฐมนตรี อันนั้นเปนประเด็นแรก แตถึงแมวาเปนญัตติทั่ว ๆ ไป ผมก็ไดเรียนวาเปนขอ
ที่ ๒ ก็คือวาขณะนี้รัฐมนตรียังไมไดชี้แจงนะครับ  
   นายสุนัย  จุลพงศธร (แบบสัดสวน) : ดวยความเคารพทานประธานครับ 
คําวา สมาชิก ในที่นี้หมายถึงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทุกทานนะครับ  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คือคําวา สมาชิก ก็คือหมายความวาสมาชิกทุกทานครับ แตขอ ๒๓ ไมไดระบุไวนะครับ
เปนการอภิปรายทั่ว ๆ ไป ในญัตติทั่ว ๆ ไป คุณสุนัยมีสิทธิซักถามไดครับ แตในกรณีนี้ 
คุณสุนัยซักถามไมไดครับ เชิญนั่งลงเถอะครับ  
   นายสุนัย  จุลพงศธร (แบบสัดสวน) : ขอบพระคุณครับ  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณอลงกรณ พลบุตร ครับ  
   นายอลงกรณ  พลบุตร (เพชรบุรี) : ทานประธานที่เคารพ กระผม อลงกรณ 
พลบุตร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเพชรบุรี พรรคประชาธิปตย กระผมจะอภิปราย
ในญัตติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ จะเปน
รัฐมนตรีตางตอบแทนหรือไม อยางที่ทานผูอภิปรายเมื่อสักครูไดกลาวถึงก็คงจะไดทราบ
เบื้องหนาเบื้องหลัง โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีของการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปน
มรดกโลกฝายเดียวของกัมพูชา โดยการสนับสนุนของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงการตางประเทศผูนี้ ทําใหประเทศชาติเสียหายรายแรงและถึงขั้นสูญเสีย 
 
 



๑๖๐ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ        จีรนุช ๗๔/๒ 
 
อธิปไตยของชาติ จึงไมสมควรไดรับความไววางใจใหดํารงตําแหนงอยูตอไป และผมขอ 
เรียกรองใหสมาชิกสภาแหงนี้ไดใชหนาที่ดวยความซื่อสัตย รับฟงขอมูลความคิดเห็น
ไตรตรองและยกมือในการใหบุคคลทั้งสองเปนอยางนอยพนจากตําแหนง ผมอยากจะ
เรียนทานประธานผานไปถึงรัฐมนตรีวา ตลอด ๔ เดือนของวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ 
ของบานเมืองไมวาปญหาปากทอง คนตกงาน ของแพง น้ํามันแพง เศรษฐกิจตกต่ํา 
เปนปญหาที่รัฐบาลหากวามีจิตสํานึกเพียงพอจะตองเรงลงมือแกไขใหพี่นองประชาชน  
แตเหตุใดที่เปนคําถามคาใจของประชาชนคนทั้งประเทศวารัฐบาลแทนที่จะแกปญหา
กลับไปสรางปญหาดวยความพยายามในการแกไขรัฐธรรมนูญ ดวยความพยายามที่จะ
เรงรัดในเรื่องของการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร จนกอใหเกิดการชุมนุมของกลุม
พันธมิตรและประชาชนทั้งที่ทําเนียบและที่เชิงเขาพระวิหาร กลุมคนเหลานี้ไมใชแกงขางถนน 
ดังที่ทานนายกรัฐมนตรีมักจะปรามาสสบประมาทเสมอมา แตคนเหลานี้คือคนที่รักชาติ 
รักประชาธิปไตย เหนืออ่ืนใดคือรักในอธิปไตยของประเทศชาติ ๔ เดือนที่รัฐบาลชุดนี้
สมควรอยางยิ่งที่จะตองทําหนาที่ในการแกไขปญหาของประชาชน  แตกลับสราง
วิกฤติการณทางการเมืองซ้ําเติมบนปญหาของประเทศชาติและประชาชน เมื่อจุดยืน 
ของรัฐบาลขาดความถูกตองและยังถูกตั้งคําถามกังขาวา การดําเนินการในเรื่องแก
รัฐธรรมนูญหรือแมแตเร่ืองเขาพระวิหารนั้นเพื่อพวกพอง ฟอกความผิดใหอดีตผูนําหรือวา
เพื่อผลประโยชนทับซอนอันเกี่ยวเนื่องกับโครงการพัฒนาเกาะกง และพื้นที่ทับซอน 
ทางทะเลที่มีแหลงน้ํามันและแกสมหาศาลในพื้นที่ ๒๖,๐๐๐ ตารางกิโลเมตรใชหรือไม 
ในขณะที่รัฐบาลเองโดยเฉพาะทานรัฐมนตรีกลับดําเนินการดวยวิธีการปกปดซอนเรน 
ลุกลี้ลุกลน รีบรอน รวบรัด และมัดมือชกประชาชน -------------------------------------------- 
 

       - ๗๕/๑ 
 
 
 
 



๑๖๑ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                 วันทนา ๗๕/๑ 
 
ไมฟงเสียงทักทวง ไมวาสมาชิกรัฐสภา วุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ผูทรงคุณวุฒิ 
ขออภัยตองเอยนามทาน ศาสตราจารยดอกเตอรอดุล วิเชียรเจริญ อดีตประธานกรรมการ 
มรดกโลกไทย หรือวาศาสตราจารยดอกเตอรสมปอง สุจริตกุล อดีตทูตซึ่งเคยเปน 
คณะผูแทนไทยในระหวางคดีปราสาทพระวิหารในศาลยุติธรรมระหวางประเทศที่เรียกวา
ศาลโลกเมื่อป ๒๕๐๕ หรือแมแตสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งไมได
มีสวนไดสวนเสียทางการเมืองใด ๆ ทั้งสิ้น เพียงแตบุคคลดังกลาวที่เอยอางมานั้นมีจุดรวม 
เดียวกันคือความรักชาติ รักอธิปไตย และเห็นวาการดําเนินการของรัฐบาลนั้นเปนที่กังขา
มีความไมชอบมาพากลและปกปดซอนเรนและมัดมือชกประชาชนและคนไทยทั้งประเทศ
ดวยมติคณะรัฐมนตรี วันที ่ ๑๗ มิถุนายนที ่ผ านมา  แตแนนอนที ่ส ุดครับ คําถาม 
ทานนายกรัฐมนตรีที่ยอนกลับไปและทานมักจะพูดเสมอวาทํางานมาแค ๔ เดือนทําไมรีบรอน
ที่จะตองมาอภิปรายไมไววางใจ แตผมอยากถามวาทําไมทานไมสองกระจกดูตัวเองวา
ตลอดเวลาที่ผานมาพรรคฝายคานคือพรรคประชาธิปตยนั้นไดพยายามที่จะชวยกัน
ประคับประคองบานเมืองและสงอานิสงสไปถึงรัฐบาล เพราะรูดีวาในยามวิกฤติเศรษฐกิจ
ปญหาปากทองอยางนี้จําเปนจะตองชวยกันประคับประคองบานเมือง และในทุกวิถีทาง
ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรไดพยายามนําเสนอแนวทางแกไขปญหาในแตละดาน
ดวยทาทีที่สรางสรรคตลอดมา เสียดายคือทานไมไดใชโอกาสของประเทศเพื่อประชาชน
หรือแมแตเพื่อตัวรัฐบาลเอง แตทานกลับใชโอกาส ๔ เดือนนี้เพื่อตัวเองและพวกพอง นั่นคือ
เหตุผลวาทําไมความอดกลั้นมันถึงสิ้นสุดลงโดยเร็วในการที่มีประชาชนขับไลรัฐบาล 
ทานประธานครับ ผมจะอภิปรายนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี คนที่ ๑ นายนพดล 
ปทมะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ คนที่ ๒ คนแรกเปนนายกรัฐมนตรี 
ซึ่งถูกกลาวหาวาเปนนายกรัฐมนตรีนอมินี (Nominee) ของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ 
ไมมีความเปนตัวของตัวเอง บริหารแบบครึ่งคนครึ่งหุน ความจริงนั้นชาวบานเขาบอกวา 
ตกอยูในสภาพเอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเขามาอม ไมไดมีอํานาจในการบริหารพรรคแกนนํา 
หรือแมแตรัฐบาล และที่สําคัญการไดขึ้นสูตําแหนงสูงสุดในการบริหารประเทศในฐานะ 
นายกรัฐมนตรีนั้นตองพึ่งใบบุญและไดใบบุญ ไมวาทานจะบอกวาทานกําลังมีพระคุณกับ 
 



๑๖๒ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                วนัทนา ๗๕/๒ 
 
อดีตนายกรัฐมนตรีหรือวาอดีตนายกรัฐมนตรีมีพระคุณกับทาน แตทายที่สุดแลวมันก็ตาง 
ตอบแทน ทายที่สุดแลวคําพูดไมสามารถที่จะเชื่อถือได การกระทําเทานั้นเอง งายนิดเดียววา 
ทําไมทานกลับลําคําพูดในเรื่องของการแกไขรัฐธรรมนูญทั้งที่บอกวาปญหาเศรษฐกิจสําคัญ 
เอาไวใกลหมดวาระรัฐบาล  ๓-๔ เดือนสุดทายถึงจะแก รัฐธรรมนูญ และเชนกัน 
เมื่อวันอาทิตยที่ผานมานี้เองในรายการสนทนาประสาสมัคร ทานไดทําใหตัวเองเปนจําเลย 
ของการอภิปรายครั้งนี้หมายเลข ๑ ดวย นั่นก็คือการยกอธิปไตยเหนือปราสาทพระวิหาร
ใหกัมพูชาไปดวยคําพูดของนายกรัฐมนตรีไทย คนที่ ๒ นายนพดล ปทมะ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศ เจาของคําพูดที่วาไมผิดกฎหมาย ไมผิดจริยธรรม คนคนนี้เปน
ทนายและโฆษกประจําตระกูลชินวัตร ขออภัยตองเอยชื่อ นามสกุล เพราะเปนขอเท็จจริง 
เคยเปนผูชวยรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๘๙ วัน 
สมัยที่นายยงยุทธ ติยะไพรัช เปนรัฐมนตรีวาการ แนนอนที่สุดความสัมพันธอันแนบแนน 
ทั้งทางเศรษฐกิจ อนาคตทางการเมืองที่มีตออดีตนายกรัฐมนตรีก็ไมตางไปจาก 
ทานนายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช เพราะวาการไดมาซึ่งลาภ ยศ ตําแหนง ยศถาบรรดาศักดิ์นั้น 
ก็เปนเพราะบารมีของอดีตนายกรัฐมนตรี ------------------------------------------------------- 
 
                 - ๗๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๓ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                    รัชนีพร ๗๖/๑ 
 
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศทานนี้เคยถูกตั้งขอสงสัยกังขา แมแตผูหลักผูใหญ 
ที่เคยอยูในกระทรวงการตางประเทศวาทานไดใชฐานะของความเปนอดีตทนายความ 
ประจําตัวของอดีตผูนําหรือวาในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศในกรณ ี
มีการโยกยายอธิบดีกรมสนธิสัญญา มีอดีต ส.ว. ทานหนึ่งเขียนลงในสื่อมวลชนยืนยันวา
ทานไดขอสําเนาเอกสารลับสุดยอดเปนคําแปลในคดีทุจริตเครื่องตรวจระเบิดซีทีเอ็กซ  
สนามบินสุวรรณภูมิ ที่วันนี้อดีตผูนําและรัฐมนตรีและเจาหนาที่จํานวนหลายสิบคนกําลัง 
ตกเปนผูตองหาในการทุจริตสนามบินสุวรรณภูมิก็เลยเกิดขอกังขาวาแลวในกรณขีองการเจรจา 
ปราสาทพระวิหาร การเจรจาพื้นที่ทับซอนทางทะเลที่มีแหลงทรัพยากรธรรมชาติมหาศาล 
ระหวางไทย-กัมพูชาที่อยูภายใตการดูแลของทานนั้นจะไววางใจไดหรือไม หรือวาทาน 
จะทําหนาที่พรอมกันไปนั่งควบรวบตําแหนงระหวางทนายความกับรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศ และยังไมรูวาเปนรัฐมนตรีไทยหรือกัมพูชากันแนในประเด็นนี้ 
ทานประธานครับ ที่ผมตองเอยถึงทานนายกรัฐมนตรี เอยถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
การตางประเทศนั้น เพราะบุคคลทั้งสองมีบทบาทสําคัญยิ่งตอกรณีของปราสาทพระวิหาร 
และตอไปนี้คือเบื้องหนาเบื้องหลังและเปนคําอภิปรายของผมในประเด็นนี้ ผมเร่ิมตนดวย 
คําถาม ๓ ขอ คําถาม ๓ ขอดังกลาวนั้น  
  ขอแรกก็คือวา ทําไมรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศและ
นายกรัฐมนตรีถึงเปลี่ยนทาทีของไทยจากการไมเห็นดวยใหกัมพูชาขึ้นทะเบียนปราสาท
พระวิหารเปนมรดกโลกฝายเดียวในการประชุม ครั้งที่ ๓๑ ของคณะกรรมการมรดกโลก 
ที่เมืองไครสตเชิรช ประเทศนิวซีแลนด มาเปนการดําเนินการอยางปกปด ซอนเรน รีบรอน 
และสนับสนุนใหกัมพูชาขึ้นทะเบียนมรดกโลกฝายเดียว และทําใหไทยตองสูญเสียอธิปไตย 
เหนือปราสาทพระวิหาร โดยไมฟงเสียงทักทวงใด ๆ ทั้งสิ้น จนกระทั่งลาสุดแมแตเมื่อวานนี้ 
สมาชิกวุฒิสภาก็ไดใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญเชนเดียวกับสภาผูแทนราษฎรในการปกปอง 
อธิปไตยของชาติ แลวเราจะทําทุกวิถีทางเพื่อใหชาวโลกไดรูวาคนไทยไมเห็นดวย 
ตอการดําเนินการของกัมพูชาและรัฐบาลชุดนี้ แตประเด็นที่สําคัญก็คือวาการเปลี่ยนทาที 
 



๑๖๔ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                    รัชนีพร ๗๖/๒ 
 
ของไทยหันไปสนับสนุนกัมพูชานั้น มันทําใหอํานาจตอรองของประเทศไทยลดลง 
เพราะเรายังมีพื้นที่ทับซอนที่มูลคามหาศาลจากการประเมินของบริษัทที่ปรึกษาระหวางประเทศ  
มีมูลคาของกาซ น้ํามันในพื ้นที ่ใตทะเล  ๒๖,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร เปนมูลคาถึง  
๑๐๐ พันลานเหรียญสหรัฐเปนอยางนอย นั่นคือการประเมินอยางคราว ๆ อํานาจตอรอง
ดังกลาวเปนปญหาใหญมาก เพราะวาในเรื่องของการเจรจาตอรองระหวางประเทศ 
โดยเฉพาะประเทศที่มีพรมแดนติดกันมีพื้นที่ทับซอน อํานาจตอรองเปนหัวใจสําคัญ 
      คําถามที ่สองก็ค ือว า  กอนจะตั ้งคําถามที ่ ๒  เผอ ิญตองขอบคุณ 
ทานรองนายกรัฐมนตรีสมชาย วงศสวัสดิ์ เหมือนกับรูคําแถลงของผมทีเดียว ในการอภิปราย 
ครั้งนี้ที่กรุณามานั่งฟงเปนชินวัตร คอนเนคชัน (Connection) อยางหนึ่งนะครับ คําถามที่ ๒ 
ก็คือวาทําไมการเปดถนน หมายเลข ๔๘ และสะพาน ๔ แหง เชื่อมตราดกับเกาะกง-สะแรอัมเบิล 
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ที่ผานมาสด ๆ รอน ๆ จึงปรากฏวารางของทานสมชาย วงศสวัสดิ์ 
นองเขยอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ  และเปนรองนายกรัฐมนตรีไมไดกํากับดูแล 
กระทรวงการตางประเทศ -------------------------------------------------------------------------- 
 

             - ๗๗/๑ 



๑๖๕ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ              สุทธาทิพ ๗๗/๑ 
 
ผมมีมติคณะรัฐมนตรีที่พิมพออกมาจากเว็บไซตของทําเนียบรัฐบาล มีเร่ืองคําสั่งมอบหมายงาน 
รองนายกรัฐมนตรี และมีการเปลี่ยนแปลง ๓ ครั้ง หลังสุดคือ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑  
ถาหากวามีเปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นกระผมตองขออภัยดวย ตองโทษเว็บไซตทําเนียบ 
รัฐบาล การปรากฏรางของทานสมชาย วงศสวัสดิ์ และนายนพดล ปทมะ ซึ่งควรจะตอง 
ไปอยู แลวในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ  เคียงคู เคียงขางกับ 
สมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา พลเอก เตีย บัน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงกลาโหม และทานวุฒิสมาชิกพัด สุภาภา ส.ว. เกาะกง ถือวาถนนเสนดังกลาว 
และสะพาน ๔ แหงที่ใชงบประมาณแผนดินของไทยแบบใหเปลาและชวยเหลือก็เปน 
เงินกูผอนปรนพิเศษ คือสินน้ําใจของอดีตนายกรัฐมนตรีที่ปูทางไวในการแลกกับอะไร 
บางอยางหรือไม  
   คําถามที่สาม ทําไมอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณซึ่งมีบุญคุณกับบุคคลทั้งสอง 
ที่ผมอภิปรายไมไววางใจนั้นจึงเขามาเคลื่อนไหวเกี่ยวของกับโครงการพัฒนาเกาะกง 
ใหเปนฮองกงและมาเกา แหงที่ ๒ คือ เปนกาสิโน เอนเทอรเทนเมนท คอมเพล็กซ 
(Casino entertainment complex) และอีกหลายอยาง และโครงการสัมปทาน สํารวจ 
ขุดเจาะแหลงกาซและน้ํามันในพื้นที่ทับซอนระหวางไทยกับกัมพูชาที่กําลังเจรจากันอยู 
ในขณะนี้มีมูลคาไมต่ํากวา ๓ ลานลานบาท และเกิดขึ้นในชวงเขาดายเขาเข็ม ในการเจรจา 
เร่ืองปราสาทพระวิหาร เปนการดําเนินการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงการตางประเทศในลักษณะหมูไปไกมาเพื่อผูมีพระคุณใชหรือไม โปรดติดตามนะครับ  
คําถามที่ ๑ นั้นทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรและเพื่อนสมาชิกพรรคประชาธิปตย 
ไดกลาวอภิปรายไปสวนใหญแลว แตกระผมมีประเด็นเดียวและถือวาเปนประโยชนอยางยิ่ง 
แมวามันจะเปนความผิดพลาดถึงขั้นตองประหารเจ็ดชั่วโคตรก็ตาม แตวาจะไดบันทึกไว
ในสภาแหงนี้และอยาใหเกิดขึ้นอีก ไมวาใครขึ้นมาเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
หรือรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลชุดใดในอนาคตก็ตาม นั่นก็คือประเด็นของการที่ไปสนับสนุน
กัมพูชาใหขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารแตฝายเดียว เราไมเหลืออํานาจตอรองใด ๆ ทั้งที่
ประเด็นดังกลาวนั้นเราไดแสดงการไมเห็นดวยมาแลวในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก 
 



๑๖๖ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                สุทธาทิพ ๗๗/๒ 
 
เมื่อป ๒๕๓๑ เมื่อวานนี้เองครับ ตองขอบคุณสื่อมวลชนไทยนะครับ เมื่อวานนี้เองครับ 
มีขาวเขมรกอหวอดตานนพดลขวางสระตราวและบันได แลวก็มีการปดประตูทางขึ้น 
ปราสาทพระวิหาร ถามบอกวาขนาดวาสระตราวและบันได อยูในดินแดนของไทยแท ๆ 
กัมพูชายังคัดคาน แลวไหนบอกวาจบเรื่องนี้มีมติคณะรัฐมนตรี มีแถลงการณรวมจะวินวิน 
ดีดวยกันทั้ง ๒ ฝาย วันนี้นี่แมแตสระตราวแลวก็บันไดซึ่งอยูในเขตไทยเรายังไมมีอํานาจ 
ตอรองเลย แลวสํามะหาอะไรละครับกับพื้นที่ทับซอนกาซน้ํามัน ๒๖,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร 
ที่อยูในอาวไทยและกําลังเจรจากันอยู ทําไมเรายอมสูญเสียอํานาจตอรองไปหรือวาจงใจ  
หรือวาสงสัยวามีความตั้งใจในการที่จะใหประเทศไทยนั้นสูญเสียอํานาจตอรองหรือวา 
ตองการทําเพื่อความพอใจของผูนํากัมพูชาซึ่งจะมีการเลือกตั้งในเดือนหนาเพื่อแลกกับอะไร 
ซึ่งผมจะไดกลาวตอไป -------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๗๘/๑ 



๑๖๗ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ            บุศยรินทร ๗๘/๑ 
 
ความจริงแลวตองเรียนวาในคําถามที่ ๒ นั้นเปนเรื่องสําคัญมาก เพราะเหตุวาในพิธีเปด
ถนนหมายเลข ๔๘ และสะพาน ๔ แหง ที่เชื่อมจังหวัดตราด ชายแดนของเราไปเกาะกง
และสะแรอัมเบิลนั้นมีพิธีเปดรวมกันเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ขออนุญาตทานประธาน 
ใหเห็นรูปภาพนะครับ นี่คือถนนมิตรภาพครับ เปนโครงการที่ดีมีทานนายกรัฐมนตรี
กัมพูชา มีทานรองนายกรัฐมนตรีสมชาย วงศสวัสดิ์ ซึ่งกํากับดูแลกระทรวงศึกษาธิการ 
แตไมไดกํากับดูแลกระทรวงการตางประเทศ ตามขอมูลที่ผมเรียนไปเมื่อสักครูนะครับ 
นายนพดล ปทมะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ทําพิธีเปดรวมกันก็ถือวา 
ไปทําหนาที่ แตผมของใจนะครับ ชวยชี้แจงดวยวาทําไมทานรองนายกรัฐมนตรีสมชายไป 
หรือไปแทนทานนายกรัฐมนตรีทักษิณ หรือวาไปแทนทานนายกรัฐมนตรีสมัครไมทราบได  
แตเดี๋ยวคงจะไดรูในประเด็นที่ผมจะไดแถลงตอไป 
   (นายประชา ประสพดี ไดยืนและยกมอืขึ้น) 
   นายประชา  ประสพดี (สมุทรปราการ) : ทานประธานครับ ขออนุญาตใช
สิทธิประทวงตามขอบังคับ ขอ ๖๑  
   (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผูแทนราษฎร 
ไดกลับมาขึ้นบัลลังกเพื่อดําเนินการการประชุมตอไป) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชญิครับ 
   นายประชา  ประสพดี (สมุทรปราการ) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 
ผม ประชา  ประสพดี พรรคพลังประชาชนจากจังหวัดสมุทรปราการ ผมนั่งฟงทานผูอภิปราย 
การอภิปรายในครั้งนี้ตองกราบเรียนทานประธานวาทานผูกําลังอภิปรายอยูนี้อภิปราย 
นอกประเด็น ไปกลาวหาบุคคลซึ่งอยูภายนอกก็คืออดีตนายกรัฐมนตรี พันตํารวจโท ทักษิณ  
เ ร่ืองไปไดผลประโยชนในเกาะกงหรือในเกาะอะไรทั้งหลายที่ไดกลาวไปเมื่อกี้นี้ 
การอภิปรายครั้งนี้เปนการอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรี ก็ตองกราบเรียนทานประธานวา 
กรณีดังกลาวนี้ทานประธานตองใหทานผูอภิปรายนั้นไดถอนคําพูดในประเด็นขอที่ ๑  
หรือขอที่ ๒ ที่ผานมาเมื่อสักครูนี้ แลวเรื่องการประมูลถนนนั้นมันเปนเรื่องของคุณสุธา 
หรืออะไรก็แลวแตไมไดเกี่ยวกับ พันตํารวจโท ทักษิณแตประการใด ไมตรงประเด็น 
ผมขอประทวงตามขอ ๖๑ ทานประธานชวยกรุณาวินิจฉัยดวยครับ 



๑๖๘ 
 สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ            บุศยรินทร ๗๘/๒ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ครับ ผมวินิจฉัยครับ  
คือเนื้อหาสาระของผูอภิปรายเขาตองอภิปรายใหเหตุใหผลนะครับ แสดงเหตุแสดงผล 
เพื่อประกอบการอภิปราย  
    นายประชา  ประสพดี (สมุทรปราการ) : อยางนอยก็ตอง 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ใหผมพูดจบกอนสิครับ  
คุณประชานะครับ 
   นายประชา  ประสพดี (สมุทรปราการ) : ครับ 
  นายชัย  ชิดชอบ  (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ใหผมวินิจฉัยกอน  
ผมวินิจฉัยวาเรื่องที่ผูอภิปรายผูเสนอญัตติคือคุณอลงกรณไดพูดเมื่อสักครูนี้ยังไมเขา
ประเด็นที่ทานกลาวหาแตประการใดครับ ขอวินิจฉัยวาใหอภิปรายตอไปไดครับ แตพยายาม 
อยากลาวถึงบุคคลภายนอกไดยิ่งดีที่สุดครับ ผูอภิปรายครับ 
   นายอลงกรณ พลบุตร (เพชรบุรี) : ผมจะปฏิบัติตามครับทานประธานครับ 
ความจริงแลวก็ระมัดระวังที่สุดแลวครับ แลวก็เพื่อนสมาชิกชวยกรุณาฟงใหจบเถอะครับ 
ไมไดอยูนอกประเด็นเลยครับ ขอใหทานอดทนนิดหนึ่งแลวก็ทําหนาที่เพื่อประชาชนจริง ๆ  
ในพิธีดังกลาวนั้นทานรองนายกรัฐมนตรีของไทยไดกลาวอยางนี้ครับวา โครงการพัฒนา
ถนนสาย ๔๘ และสะพานอีก ๔ แหง โดยการสนับสนุนจากรัฐบาลและประชาชนชาวไทย
เปนความคิดริเร่ิมอันเกิดจากวิสัยทัศนและสายตาที่ยาวไกลของสมเด็จอัครมหาเสนาบดี
เดโช ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีแหงราชอาณาจักรกัมพูชา ผมเพิ่งเคยไดยินชื่อเต็ม ๆ อยางนี้ครับ 
ยกยองมากไมเปนไรครับ เพื่อความสัมพันธของ ๒ ประเทศ แลวก็ความสัมพันธระหวาง
ครอบครัว แตผมเรียนกับทานอยางนี้ครับวาในประเด็นของถนนดังกลาวนั้นมันกําลังจะ
โยงใยใหเห็นวาคําถามที่ผมตั้งเปนขอสงสัยวามันจะเกี่ยวโยงไปถึงการดําเนินการของคน 
ในเครือขายดังกลาวนั้นมันเปนมติคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ครับ ------------------- 
 
                     - ๗๙/๑ 
 
 



๑๖๙ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                กมลทิพย ๗๙/๑ 
 
แลวก็รัฐบาลดังกลาวนั้นดูเหมือนวาเอาใจใสเรงรัดโครงการนี้เปนพิเศษ เปนพิเศษจริง ๆ 
ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๔ มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๙ มีนาคม 
๒๕๔๕ มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๖  
ทานนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นกําชับมากวาตองดําเนินการใหเสร็จโดยเร็วและ 
มีมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ และยังมีมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๔ มิถุนายน 
๒๕๔๖ โดยเฉพาะการอนุมัติวงเงินโครงการปรับปรุงเสนทางตราด-เกาะกง-สะแรอัมเบิล 
๕๖๗.๘ ลานบาท วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ อนุมัติขอใชงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
ประจําปงบประมาณ ๒๕๔๗ ที่ขอจากสภานี้ครับ ในรายการคาใชจายเพื่อการเสริมสราง
เสถียรภาพการแขงขนัและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศในโครงการกอสรางสะพานขาม
แมน้ําสายตราด-เกาะกง-สะแรอัมเบิล วงเงิน ๒๘๘ ลานบาท มีถนนเสนหนึ่งสะพาน 
อีก ๔ ตัว และยังมีมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ และตบทายดวยวันที่ ๓๑  
มกราคม ๒๕๔๘  ๒๕๔๙ ครับขอโทษที ๘ วัน หลังจากขายชินคอรปใหเทมาเส็ก (Temasek) 
ที่ผมตองเรียนตรงนี้ใหเห็นวามติคณะรัฐมนตรีกวา ๑๐ ครั้ง พยายามเรงรัดในการสนับสนุน 
ถนนสายนี้ทั้งใหเปลาและใหกูผอนปรนแบบดอกเบี้ยต่ําแลวใชภาษีคนไทยทั้งประเทศ 
ไปอุดหนุน หลักการดีครับ หลักการในการชวยเหลือประเทศเพื่อนบานเพื่อเพิ่มศักยภาพ 
การทองเที่ยวระหวางกัน เพื่อเพิ่มการคาขายชายแดนระหวางกัน ดีหมดครับยกเวน 
สอทุจริต มันยอนไปถึงอะไรรูไหมครับ ยอนไปถึงเรื่องเดียวกันแตขามฟากไปฝงตะวันตก 
โครงการใหพมากู ๔,๐๐๐ ลานบาท โดย เอ็กซิม แบงก (EXIM bank) ของไทยสมัยรัฐบาล 
ทักษิณนั่นแหละครับ แลววันนี้เกิดอะไรขึ้นครับ กลับกลายเปนวาเอาเงินภาษีของคนไทย 
๔,๐๐๐ ลานบาทไปใหพมากู โครงการเกือบ ๑,๐๐๐ ลานบาท ในนั้นกลายเปนเรื่องระหวาง 
พอ ๆ ลูก ๆ ๒ คน ที่เปนนายกรัฐมนตรีของ ๒ ประเทศ พอลูกฝายหนึ่ง 
  (นายทองดี มนิสสาร ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายทองดี มนิสสาร (อุดรธานี) : ทานประธานที่เคารพครับ 
   นายชัย  ชิดชอบ  (ประธานสภาผูแทนราษฎร )  : มีผูประทวงครับ  
คุณอลงกรณ เชิญครับ 
 



๑๗๐ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                กมลทิพย ๗๙/๒ 
 
  นายทองดี มนิสสาร (อุดรธานี) : กราบเรียนทานประธานที่ เคารพ 
กระผม ทองดี มนิสสาร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี ขอประทวงผูกําลัง
อภิปรายครับ ไมไดอยูในประเด็นตามขอบังคับ ขอ ๖๑ ตรงใดที่ไมมีการยื่นถอดถอนไว
คุณอภิปรายทุจริตไมได เพราะฉะนั้นขอกราบเรียนทานประธานชวยวินิจฉัยดวยครับ 
กราบเรียนดวยความเคารพ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ผมวินิจฉัยครับ ก็ขอเรียน
ตอคุณอลงกรณนะครับ คือวาญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจนี่ครับ  
เราจะมีสิทธิอภิปรายในเรื่องขอบกพรองตอหนาที่ในการบริหารราชการแผนดิน แลวก็ไมมี
สิทธิอภิปรายเร่ืองเกี่ยวกับพฤติกรรมร่ํารวยผิดปกติ หรือมีสอไปในทางทุจริตนะครับ 
กระผมวาพยายามใหมันเขาเนื้อ 
   นายอลงกรณ พลบุตร (เพชรบุรี) : เขาเนื้อไปเยอะใกลถึงกระดูกแลวครับ 
ใกลแลวครับเกือบถึงหัวใจดวยครับทานประธาน อดทนอีกนิด 
  (นายทองดี มนิสสาร ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายทองดี มนิสสาร (อุดรธานี) : ทานประธานครับ ขออนุญาตใหถอนนะครับ  
ขออนุญาตกราบเรียนทานประธานวา เขาจนถึงกระดูกแลวครับ 
  นายอลงกรณ พลบุตร (เพชรบุรี) : ถอนอะไรนะครับ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ๒ ทาน 
   นายทองดี มนิสสาร (อุดรธานี) : คือใชวาจาเสียดสี 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เดี๋ยว ๆ ครับ คือขอความกรุณา 
ไมใชวาลุกขึ้นแลวก็ยกมือขึ้นแลวก็พูดแสดงวาไมมีมารยาท 
   นายทองดี มนิสสาร (อุดรธานี) : กราบขออภัยทานประธานครับ 
    นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอความกรุณานั่งลงกอนครับ 
แลวก็ยกมือขึ้น  
  (นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : คุณหมอเชิญครับ 
 



๑๗๑ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                               กมลทิพย ๗๙/๓ 
 
   นายประสิทธิ์  ชัยวิรัตนะ (ชัยภูมิ) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 
นายแพทยประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ พรรคพลังประชาชน 
ผมขอประทวงทานผูอภิปรายนะครับ ทานก็รูวาสิ่งที่ทานพูดมันหามพูด เพราะมันเปน 
การทุจริต ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๘๐/๑   



๑๗๒ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ          พรรษวรรณ ๘๐/๑ 
 
พูดเรื่องทุจริตคอรรัปชัน (Corruption) ซึ่งก็ไมรูวาจริงหรือไมจริง ทานอภิปรายผมอยากถามวา 
ทานก็เปนผูอาวุโสทางการเมือง ผิดขอบังคับตลอด เมื่อกี้ประธานกําลังจะวินิจฉัย 
ทานก็เถียงประธานผมอยากใหทางทานประธานวินิจฉัย ขอบคุณครับ 
    นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ผมขอวินิจฉัยครับ คุณหมอ
พูดถูกครับ เพราะวาญัตติไมไดกลาวถึงเรื่องเหลานี้ ฉะนั้นผมขอความกรุณาทานอลงกรณ
ชวยกรุณาขจัดปดเปาปญหาที่เขากลาวหานะครับ เอาใหมันตรงประเด็น 
   นายอลงกรณ พลบุตร (เพชรบุรี) : ขอบคุณทานประธานครับ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เดี๋ยวคุณอลงกรณครับ 
ทานทองดียังติดใจอะไรอีกไหมครับ 
   นายทองดี มนิสสาร (อุดรธานี) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 
ทองดี มนิสสาร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี ขอกราบเรียนทานประธาน 
วินิจฉัยวาการอภิปรายวา เขาถึงกระดูก ก็แสดงวาเปนการเสียดสีตามขอบังคับ ขอ ๖๑  
ขอกราบเรียนทานประธานใหผูอภิปรายถอนตรงนี้ครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ไมตองถอนหรอกครับ  
ผมไดรองขอแลวครับ ใหเขาอยูในกรอบแลว ขอความกรุณา เชิญคุณอลงกรณตอครับ 
   นายอลงกรณ พลบุตร (เพชรบุรี) : ขอบคุณทานประธานครับ คือความจริง
เปนเรื่องของการเปรียบเทียบเทานั้นเองใหเห็นวาในลักษณะของการบริหารที่ผิดพลาด 
ลมเหลว และทําใหเสียอธิปไตยนั้นมันมีความเกี่ยวโยงของเบื้องหนา เบื้องหลังอยางไร 
เพราะฉะนั้นเหตุการณในเรื่องของการเปดถนนดังกลาว แลวก็เกิดขึ้นโดยมติรัฐมนตรี 
ของรัฐบาลทักษิณนี่เปนขอเท็จจริง นี่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม แลวใกลถึงมิถุนายนแลวครับ 
เพราะฉะนั้นในการเปดถนนดังกลาวนั้นผมก็ตองเรียนทานประธานวามันเปรียบคลายกับ
คดีที่มีการอนุมัติเงิน ๔,๐๐๐ ลานบาทใหพมา มันคลายคลึงและสภาก็ไดอนุมัติเพราะมัน
อยูในแผนงานโครงการเดียวกันเพียงแตตางโครงการเทานั้นเอง ซึ่งตอนนั้นในทายที่สุด 
แลวไมฟงก็คงไมเปนอยางที่ทุกวันนี้นะครับ เพราะฉะนั้นผมเรียนทานประธานวาในระหวาง 
 



๑๗๓ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ         พรรษวรรณ ๘๐/๒ 
 
พิธีเปดนั้นนายเตีย บัน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชา  
ไดใหสัมภาษณสื่อมวลชนบอกวา ขออนุญาตทานประธานอาน ๓ บรรทัดเทานั้นครับ 
ที่มีขาวออกมาจากสื่อมวลชนของไทยวา พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี 
ของไทยจะลงทุนในจังหวัดเกาะกงนั้นเปนความจริงแตยังอยูระหวางการศึกษาความเปนไปได 
ธุรกิจที่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร สนใจจะไปลงทุนในจังหวัดเกาะกง คือธุรกิจ 
เอนเทอรเทนเมนท คอมเพล็กซ มีทั้งกาสิโน สถานบันเทิงครบวงจรโดยจะเชาเกาะทั้งเกาะ 
แลวลงทุนพัฒนา ขณะเดียวกันนายพัด สุภาภา คือ ส.ว. เกาะกง มหาเศรษฐีใหญก็หารือกับ 
พันตํารวจโท ทักษิณในการรวมลงทุนดวยกัน แตเร่ืองธุรกิจพลังงานและน้ํามันยังไมไดพูดกัน 
อยางเปนทางการตองหารือกับสมเด็จฮุน เซน เสียกอน ทานประธานครับ  
   (นายประชา ประสพดี ไดยืนและยกมอืขึ้น) 
   นายประชา ประสพดี (สมุทรปราการ)  :  ทานประธานครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญครับ 
   นายประชา ประสพดี (สมุทรปราการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ
ผม ประชา ประสพดี สมุทรปราการ พลังประชาชน ตั้งใจวาจะไมประทวงนะครับ  
จะปลอยใหทานผูทรงเกียติไดอภิปราย ทานประธานไดบอกกับทานผูอภิปรายหลายครั้ง  
การที่ไปกลาวพาดพิงถึงอดีตนายกรัฐมนตรีหรือบุคคลภายนอก เมื่อกี้ฟงก็ไปพูดถึง
นายกรัฐมนตรีฮุน เซน ของเขมร กัมพูชานั่น เขาเผาบานเผาเมืองมันเปนความสัมพันธ
ระหวางประเทศ แลวนี่ไปเอาเอกสารซึ่งเปนคําสัมภาษณเราเองก็ยังไมรูวาเปนขอเท็จจริง
หรือไม แลวมันเปนการไปเอาเปรียบบุคคลภายนอกที่เขาไมมีโอกาสจะเขามาโตแยงสิทธิ 
ผมวาควรจะกลาวอภิปรายในขอเท็จจริงวันนี้ มันก็จะเปนเอกสารแผนเดียวที่สรางความเท็จอีก 
ก็ตองกราบเรียนทานประธานไดโปรดวินิจฉัย แลวก็ไดถอนในเรื่องของ พันตํารวจโท 
ทักษิณ กรณีเร่ืองเอนเทอรเทนเมนท ผมถามวาผูอภิปรายนี่จะไปขอเขาลงทุนหรือเปลาครับ 
ก็ตองบอกวาเมื่อกี้เร่ืองทานฮุน เซน ไปทีหนึ่งแลวนะครับ มันจะเกิดปญหาใหญระหวาง
ประเทศ ความสัมพันธระหวางประเทศทานผูทรงเกียรติควรจะอภิปรายวารัฐบาลนี้ 
รัฐมนตรีไหนทําอะไรอยางไร ไมใชวาวันนี้เอากระดาษแผนเดียวขึ้นมาอาน ๓ บรรทัด 
 



๑๗๔ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ         พรรษวรรณ ๘๐/๓ 
 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : คุณประชาครับ มีผูประทวง
กับผูประทวง 
   นายประชา ประสพดี (สมุทรปราการ) : ไดครับ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ฉะนั้นผมก็ขอวินิจฉัย 
คุณประชาไปกอนนะครับ ผมไดรองขอผูอภิปรายแลวเมื่อกี้วาใหอยูในกรอบ ในประเด็น  
อยาเอาบุคคลภายนอกเขามาเกี่ยวของ ผมก็เรียนขอรองแลวครับ 
  (นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : คุณสมบูรณมีอะไรครับ 
 

                         - ๘๑/๑ 



๑๗๕ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                 ณัฐวัฒน ๘๑/๑ 
 
  นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล (ตรัง) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 
กระผม นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตย 
ทานประธานครับ คือผมคิดแลววาการอภิปรายในวันนี้คงมีภาพเชนนี้เกิดขึ้น แลวก็เกิดขึ้น
จริง ๆ ครับทานประธาน 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ไมใหมีไดไหมครับ 
   นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล (ตรัง) : ในขณะที่ทานอลงกรณไดอภิปรายและ
ชี้ใหเห็นวาการบริหารงานของรัฐมนตรีทั้ง ๒ ทาน เกี่ยวของกับผลประโยชนอยางไร ก็มี
การประทวงกันแมแตถอยคําทั้งหลายซึ่งเปนการเปรียบเปรยก็มีการประทวง ผมเรียนวาการที่
จะขึ้นประทวงตองแจงวาทานประธานผิดขอบังคับหรือผูอภิปรายผิดขอบังคับขอใด ไมใช
ขึ้นมาชี้เหมือนกรณีสักครู การชี้แจงเปนหนาที่ของรัฐมนตรีในกรณีอภิปรายไมไววางใจ 
ถาทานเปนรัฐมนตรีเมื่อไรก็เชิญอภิปรายชี้แจงได แตตอนนี้ยังเปนสภาพเหมือนกับผม  
ก็รออีกสักครูครับใหทานคุณอลงกรณไดทําหนาที่ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ผมวินจิฉยัครับ คุณสมบูรณครับ 
คุณพูดมานัน้ถูกหมด แตวามันผิดอยูประเดน็หนึ่ง คือหมายความวาคนทีเ่ขานัง่เฉย ๆ  คนัปากครับ 
เขาก็อยากพดูบางก็ปลอยไปตามอัธยาศัยบางเพือ่บรรยากาศ เชิญคุณอลงกรณครับ 
  นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล (ตรัง) : ทานประธานครับ เดี๋ยวขอตออีกนิดเดียวนะครับ 
   (นายปรีชา ประสพดี ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายประชา ประสพดี (สมุทรปราการ) : ทานประธานครับ ผมประทวง 
ทานประธานหนอยครับ 
  (นายศุภชัย โพธิ์สุ ไดยนืและยกมือขึน้) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) :  ผมจะเอาใครกอนนี่ 
   นายประชา ประสพดี (สมุทรปราการ) : ทานประธานยังวินิจฉัยผมไมจบ
เลยครับทานประธาน 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) :  คุณศุภชัยนั่งกอน แลวก็ให 
คุณประชา 
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  นายศุภชัย โพธิ์สุ (นครพนม) : ถาอยางนั้นเสร็จคุณประชาแลวใหผมประทวง 
ตอนะครับ ผมมีเร่ือง 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ถายืนยกมือขึ้นผมไมชี้ 
ก็แสดงวาผมไมใหพูดครับ เชิญครับคุณประชา 
  นายประชา ประสพดี (สมุทรปราการ) : ทานประธานครับ ผมก็ตองกราบเรียน 
ทานประธานวาทานประธานไดกรุณาควบคุมทานผูอภิปรายในการอภิปราย เพราะมันจะ
กระทบความสัมพันธระหวางประเทศ ถาเกิดปญหาคนไทยที่อยูในเขมรแลวมาเดือดรอน 
ผมถามวาทานผูอภิปรายจะรับผิดชอบไหม แลวกรณีที่ ๒ เร่ืองบุคคลภายนอกนี่ผมก็ตอง
กราบเรียนทานประธานวา ในตอนเริ่มเปดการประชุมผมก็ลุกขึ้นมาหารือทานประธานวา 
วันนี้บรรยากาศอยางนี้เปนบรรยากาศที่ดี อยากจะเห็นวาทานผูอภิปรายเห็นคุยนัก 
คุยหนาวามีทีเด็ดจะอภิปรายรัฐมนตรีทั้ง ๗ ทาน เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ตองบอกวาขอใหนํา
ขอเท็จจริงมาพูดอยาไปพาดพิงถึงบุคคลภายนอก ถาทานยังอภิปรายอยางนี้อีก ผมก็จะ
ลุกขึ้นมาประทวงเรื่อย ๆ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : คุณประชาไวใหประธาน
เปนคนบอกดีกวา ทานก็ไดพูดพอสมควรแลวครับ กรุณานั่งลงเถอะครับ 
  นายประชา ประสพดี (สมุทรปราการ) : ไดครับทานประธานครับ ก็ตอง
ขอบคุณทานประธานดวยความเคารพครับ 
  (นายศุภชัย โพธิ์สุข ไดยนืและยกมือขึ้น) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : คุณศุภชัยประทวงเรื่อง
อะไรครับ ประทวงผมหรือประทวงใครครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (นครพนม) : ทานประธานที่เคารพครับ ผมศุภชัย โพธิ์สุ  
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครพนม พรรคพลังประชาชน ผมประทวงทานประธาน 
และทานผูที่กําลังอภิปรายอยู ผมประทวงทานประธานขอแรกนะครับ ก็คือทาน 
ผิดขอบังคับ ขอ ๖๑ เปนการเสียดสี เพราะทานประธานไดกลาววาสมาชิกฝายรัฐบาล 
ที่ลุกขึ้นประทวงนี่นั่งนานคันปาก  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : จริง ๆ หรือเปลาครับ 
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  นายศุภชัย โพธิ์สุข (นครพนม) : เรียนทานประธานวาพวกผมเองก็พยายาม
นั่งฟงดวยความอดทนมายาวนาน ทานสมาชิกฝายคานอภิปรายเรื่องเขาพระวิหารตั้งแต 
บายสองโมง จนกระทั่งขณะนี้สองทุมแลวครับ ใชเวลา ๖ ชั่วโมงเต็ม ๆ พวกเราอดทนนั่งฟง 
พูดวกไปเวียนมาอยูอยางนี้ อดทนมากเลยนะครับ ฉะนั้นการที่พวกผมขึ้นมาประทวง 
เพื่อที่จะใหผูอภิปรายฝายคานไดพูดในกรอบที่ไดตั้งญัตติเอาไวและไมเสียดสีไมใสราย 
คนอื่น ในขณะที่อภิปรายมีการเสียดสีใสรายคนอื่นโดยตลอด กลาวถึงบุคคลขางนอก 
โดยไมจําเปน คนที่อยูขางนอกไดรับความเสียหายไมสามารถที่จะชี้แจงได แลวนอกจากนั้น 
ทานประธานขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมนิดเดียว บุคคลภายนอกที่ฝายคานพูดถึง 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ประทวงตามขอบังคับ 
ขอ ๖๑ ถาอยางนั้นก็พอแลวกระมังครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (นครพนม) : อีกนิดเดียวครับที่จะเกิดความเสียหาย 
รายแรงก็คือกลาวกระทบถึงบุคคลภายนอกที่อยูตางประเทศเปนผูนําประเทศกัมพูชาครับ  
ทานประธานลองคิดวาถาเรื่องนี้มันแพรออกไปมันถายทอดออกไปอยางนี้คนกัมพูชา 
รับรูรับทราบวาผูนําประเทศเขาถูกดูถูกเหยียดหยามถูกหมิ่นอยูอยางนี้ มันจะไมเกิด 
เหตุการณอยางที่ผานมาอีกหรือครับ --------------------------------------------------------------- 
 

 - ๘๓/๑ 
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ความเสียหายที่เกิดขึ้นในกัมพูชาฝายคานจะรับผิดชอบไหมครับ ผมฟงแลวมันไมผิด 
ที่ฝายคานอภิปรายมาขณะนี้ไมผิดกับกลุมพันธมิตรเพื่อประชาธิปตยพูดอยูที่หนาทําเนียบ 
เดี๋ยวนี้ครับ   
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ผมวาพอแลวครับ  
คุณศุภชัยพอแลวครับ ก็พอหอมปากหอมคอนะครับ ผมขอวินิจฉัยนะครับ ผมจะเรียน 
รองขอไปยังผูอภิปรายขอความกรุณาใหอยูในกรอบที่ผมขอรอง สวนที่ทานพูดไปถึง
บุคคลภายนอกทางประเทศเขมรนั้นทานก็เชียรเขาทุกอยาง อันนี้ผมก็ฟงในฐานะ 
ที่กระผมอยูติดชายแดนก็ฟงอยูตลอด ทานเชียรเขาตลอดเพราะเขาไดประโยชนจาก 
ประเทศไทยเยอะ แตวางบประมาณที่ไดไปนั้นก็ผานสภาผูแทนราษฎร กระผมวาอยูใน 
กรอบดีกวาขอความกรุณาเชิญอภิปรายตอครับ   
   นายอลงกรณ  พลบุตร (เพชรบุรี) : ขอบคุณทานประธานที่ฟงอยางตั้งใจ
และจับประเด็นถูกตอง ผมไมไดกลาวในทางเสียหายตอผูนําตางประเทศเลยนะครับ  
เพราะฉะนั้นเพื่อนสมาชิกไดโปรดฟงดวยความตั้งใจ ไมเชนนั้นแลวทานก็จะไมทราบ
ขอเท็จจริง แลวผมพยายามที่จะใหขอมูลตาง ๆ ในการนําเสนอนั้นเปนขอมูลที่ผาน 
การกลั่นกรอง เพราะฉะนั้นก็เรียนวา ผมไดเรียนทานประธานและสภาแหงนี้ไวแลววา 
การอภิปรายครั้งนี้ไมไววางใจนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
ในประเด็นเรื่องปราสาทพระวิหารซึ่งเกี่ยวโยงกับผลประโยชนทับซอน ถาผมไมกลาวถึง
บุคคลจะใหผมกลาวถึงลิงที่ไหนละครับ ถาผมไมเอยถึงบุคคลที่เกี่ยวของซึ่งพยายาม 
ที่จํากัดที่สุดแลวนะครับจะใหกลาวถึงใครละครับ หรือทานตองการที่จะปกปด ปดบังไมให
คนไทยไดรูขอเท็จจริงวาเบื้องหนาเบื้องหลังเปนอยางไร อยานะครับ อยาทําใหเขามองวา 
เปน ส.ส. เขมรนะครับ เพราะฉะนั้นผมเรียนวาใหผมไดพูดเถอะครับ เอาขอเท็จจริงมา 
ผมรับผิดชอบ ผมโดนฟองมา ๒๐ คดี ในการเปดโปงทุจริตระบอบทักษิณ พวกทานไมเคย 
โดนคดีไมรูหรอก แตทําเพื่อชาติบานเมือง ตองการโจรปลนบาน วันนี้ผมตองการชี้ใหเห็น 
วาเรื่องคดีพระวิหารนั้นมันเกิดขึ้นเบื้องหนาเบื้องหลังเปนอยางไร   
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   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชิญเขาเนื้อหาสาระ 
เถอะครับ  
    นายอลงกรณ  พลบุตร (เพชรบุรี) : ก็คอยประทวงกันอยางนี้ครับ ทําเปน
บัตรเติมเงินเอทีเอ็ม (ATM) ไปได  
   (นายสุชาติ ลายน้ําเงิน ไดยืนและยกมือขึ้น)  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เอาอีกแลว เชิญครับ  
  นายอลงกรณ พลบุตร (เพชรบุรี) : ผมไมรูวาเทาไรนะครับทานประธาน 
   นายสุชาติ ลายน้ําเงิน (ลพบุรี) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม สุชาติ ลายน้ําเงิน พรรคพลังประชาชน ลพบุรี เขต ๑ ผมใหทานประธาน 
ตองวินิจฉัยครับ เมื่อกี้สอเสียดชัดเจนครับทานประธาน ผมนั่งอยู เสียดสี ถาผมไมพูด 
พี่นองประชาชนจังหวัดลพบุรีของผมจะฟงไมได เมื่อกี้ทานอลงกรณกลาววาจะไปพูดให
ลิงที่ไหนฟง เพราะคนจังหวัดลพบุรีสัญลักษณรูปลิงครับทานประธาน ใหทานอลงกรณ
ถอนคําวา ลิงที่ไหนดู เพราะวันนี้อภิปรายมีแตคนฟงครับ ลิงไมไดมาฟงทานประธานครับ 
ตองถอนคําพูดคํานี้ครับ ทานประธานตองวินิจฉัย ขอบคุณมากครับ 
   (นายอภิชาติ สุภาแพง ไดยืนและยกมือขึ้น)  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : โอโฮ เชิญครับผูประทวง  
   นายอภิชาติ สุภาแพง (เพชรบุรี) : ผม อภิชาติ สุภาแพง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
จังหวัดเพชรบุรี ทานประธานครับ ลิงบานผมก็มีเยอะนะครับ แตลิงบานผมไมเดือดรอน 
หรอกครับ ขอบคุณมากครับ   
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ไมใชประทวงนี่ ดาประธาน
กระมัง ผมวาเราดําเนินการประชุมตอไปดีกวา แลวก็คุณอลงกรณก็ชวยกรุณารวบรัด 
สักหนอย เพราะวามีหลายทานที่กําลังจะออกรสเด็ดเผ็ดมันตอไป ชาวบานกําลังรอฟงอยู  
เชิญครับ   
   นายอลงกรณ  พลบุตร (เพชรบุรี) : ขอบพระคุณครับทานประธาน ก็อยาง
ที่เรียนแลวครับวาเบื้องหนาก็ไดอภิปรายกันไปแลว ตรงนี้เบื้องหลัง เพราะฉะนั้นกรุณา 
 



๑๘๐ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                               ดวงใจ ๘๒/๓ 
 
ตั้งใจฟงหนอยเถอะครับ ทุกเรื่องอยูในประเด็นทั้งสิ้น แลวก็ผมเรียนวาทานนายพล เตีย บัน 
ยังไดใหสัมภาษณเพิ่มเติมในระหวางพิธีเปด ซึ่งมีทานรองนายกรัฐมนตรีของไทยและ 
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของไทยไปรวมในพิธีเปดที่เกาะกงดวยครับ 
ทานยังบอกวาสําหรับธุรกิจน้ํามันและกาซเปนเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คําวา อนาคต 
ของรัฐมนตรีของกัมพูชานั้นเกิดขึ้นในเวลาอีกสัปดาหเศษเทานั้นครับ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม  
เดือนที่แลวนี่ครับ หลังจากพิธีเปดถนนดังกลาวไดเพียงแคไมกี่วัน ทานอดีตนายกรัฐมนตรี
ทักษิณ ชินวัตร ไดนําคณะนักธุรกิจตางชาติจํานวนหนึ่งซึ่งจํานวนนี้หลายคนก็เห็นผาน 
หนังสือพิมพไทยและทีวี   
  
                                       - ๘๓/๑ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๑ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                  นวิรา ๘๓/๑ 
 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ผมขอรองไดไหมครับ 
คุณอลงกรณอยากลาวถึงทานอีกเลย ทานไปก็เร่ืองของทาน เราเอาเรื่องของเราดีกวา  
   นายอลงกรณ  พลบุตร (เพชรบุรี) : ถามันไมเกี่ยวกับเรื่องพระวิหาร 
ผมไมกลาวครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีทักษิณ  
ทานก็ไมไดเกี่ยวของอะไรกับพวกเราแลวนี่ครับ  
   นายอลงกรณ  พลบุตร (เพชรบุรี) : เกี่ยวกับผลประโยชนของประเทศไทย 
ครับ ทานประธานกรุณาฟงนิดหนึ่งเถอะครับ เพราะวาเรื่องนี้ผมกําลังจะบอกวาเกี่ยวของ 
อยางไร  
   (นายศุภชัย โพธิ์สุ ไดยืนและยกมือขึ้น)  
   นายศุภชัย  โพธิ์สุ (นครพนม) : ทานประธานที่เคารพครับ ผมประทวงครับ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เอาอีกแลว เชิญ  
   นายศุภชัย  โพธิ์สุ (นครพนม) : ทานประธานที่เคารพครับ กระผม ศุภชัย 
โพธิ์สุ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครพนม พรรคพลังประชาชน ขอประทวงทานผูที่ 
กําลังอภิปรายครับ ถาหากทานยังไมเลิกพฤติกรรมอยางนี้จะอภิปรายตอไมไดนะครับ 
เพราะตลอดเวลาทานเสียดสีถึงบุคคลอื่น บุคคลภายนอก ทานหยิบโยงประเด็นตาง ๆ 
โยงใยเขาหากันจนหมด ตอนนี้ทานจะพูดเรื่องไมไววางใจรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องเขาพระวิหาร 
ทานก็เอาประเด็นเรื่องเขาพระวิหารมาพูดกันสิวาเสียอธิปไตยตรงไหน รัฐมนตรีผิดพลาด
ตรงไหน นายกรัฐมนตรีผิดพลาดตรงไหน นี่คุณอภิปรายโยงใยไปถึงผูนําประเทศอื่น  
โยงใยถึงทานรองนายกรัฐมนตรีไปรวมเปด ทานไดรับเชิญจากตางประเทศไปเปดก็ไปเปดสิ
จะเปนอะไรไป ไปโยงใหเสียหายจนหมดเลย ถาเปนอยางนี้ยอมกันไมไดแลวครับ  
มันเหมือนกับพันธมิตรเพื่อประชาธิปตยอภิปรายที่สนามหลวง ที่สะพานมัฆวานรังสรรค 
อยางนี้ไมไดครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : พอแลวครับ ขอความกรุณา
เถอะครับ คุณศุภชัยนั่งลง แลวทุกทานชวยนั่งลง หลายคนแลวครับ จะใหคนเดียว  
หมอจากพิษณุโลกกอนครับ   



๑๘๒ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                 นิวรา ๘๓/๒ 
 
  นายวรงค  เดชกิจวิกรม (พิษณุโลก) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 
กระผม นายแพทยวรงค เดชกิจวิกรม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย 
จังหวัดพิษณุโลก ผมอยากจะใหทานประธานและสมาชิกที่อยูในที่ประชุมแหงนี้ใจเย็น ๆ 
ครับ ลองฟงคําอภิปรายของทานอลงกรณ เนื่องจากวาผมมีกฎหมายรองรับใหกับ 
ทานอลงกรณ ๒ ขอครับ ที่ทานอภิปรายขัดแยงวาขอ ๖๑ หามพาดพิงถึงบุคคลอ่ืน 
โดยไมจําเปน อันนี้ถูกตองครับ แตสิ่งที่ทานอลงกรณกําลังอภิปรายนั้นมันมีการพาดพิงถึง
บุคคลภายนอกแตเปนเหตุผลที่จําเปน ผมมีขอ ๓๒ รองรับแทนทานอลงกรณครับ 
ในขอ ๓๒ เขียนไววา ในกรณีที่สมาชิกกลาวถอยคําในที่ประชุมที่มีการถายทอดสด 
ทางวิทยุกระจายเสียงหรือโทรทัศนอันอาจเปนเหตุใหบุคคลอื่นซึ่งไมใชรัฐมนตรีหรือ
สมาชิกไดรับความเสียหาย   
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ไมตองอานหรอก ประธาน
พอเขาใจขอบังคับครับ   
  นายวรงค  เดชกิจวิกรม (พิษณุโลก) : ผมกําลังจะชี้แจงใหสมาชิกหลาย ๆ 
ทานเขาใจวา  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เขาเขาใจหมดครับ แตวา
เขาก็อยากจะใหคุณอลงกรณพูดเนื้อหาสาระ ไมกลาวอางบุคคลภายนอก เพราะวาก็เรารู
วา ขอ ๓๒ คุณอลงกรณจะตองรับผิดชอบเองอยูแลวครับ   
  นายวรงค  เดชกิจวิกรม (พิษณุโลก) : คือผมฟงดูแลวสิ่งที่ทานอลงกรณ
กําลังชี้แจงมันเปนประโยชนกับประเทศชาติ   
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ผมวาคุณหมอนั่งลงเถอะครับ  
ใหคุณอลงกรณอภิปรายตอเถอะครับ เดี๋ยวมันจะไปกันใหญ เชิญครับคุณอลงกรณ  
   นายอลงกรณ  พลบุตร (เพชรบุรี) : ผมยังปฏิบัติตามขอบังคับนะครับ  
เอยถึงเทาที่จําเปนเทานั้น ผมไดกลาวถึงเรื่องของถนนและสะพาน ๔ แหง โดยภาษีของ 
ประชาชนคนไทย และทานรองนายกรัฐมนตรีสมชาย ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
การตางประเทศก็ไปรวมในพิธีเปด แลวทานรัฐมนตรีเตีย บัน ทานก็บอกวา เร่ืองของเกาะกง 
ที่มีขาวเลาลือกันในสื่อมวลชนไทยนั้นทานอดีตนายกรัฐมนตรีไทยจะไปลงทุนนั้นจริง 



๑๘๓ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                 นิวรา ๘๓/๓ 
 
ทั้งกาสิโน และคอมเพล็กซตาง ๆ ก็แคนั้นเอง แตวาในกรณีธุรกิจน้ํามันและกาซกําลังจะ
เกิดขึ้นในอนาคต ผมก็จะเรียนขอเท็จจริงวาหลังจากนั้นไมกี่วันเองคือวันที่ ๒๓ พฤษภาคม 
ทานอดีตผูนําก็พาคณะนักธุรกิจตางชาติไปพบกับผูนํากัมพูชาที่บานพักชานกรุงพนมเปญ 
ตรงนี้สําคัญมากเพราะวามีการเปดเผยอยางเปนทางการโดยโฆษกของนายกรัฐมนตรี
กัมพูชาเองบอกวา ตองขออนุญาตทานประธานนะครับ เพราะวาเปนคํากลาวที่ไมอยาก
ใหคลาดเคลื่อน นายเอียน โสภาเลธ ซึ่งเปนโฆษกนายกรัฐมนตรีฮุน เซน ไดกลาววา  
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีของไทยกําลังวางแผนที่จะสรางเมืองทันสมัย 
ที่พร่ังพรอมดวยศูนยการเงินและทาเรือใหกัมพูชา โดยไดแจงกับนายกรัฐมนตรีฮุน เซน 
เกี่ยวกับแผนสรางเมืองที่จังหวัดเกาะกงซึ่งอยูใกลชายแดนไทยระหวางการหารือ 
ที่กรุงพนมเปญ แตวาจะลงทุนเทาใดนั้นไมไดแจง ----------------------------------------------- 
 
                                                                                                  - ๘๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๔ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ      เบญจมาภรณ ๘๔/๑ 
 
ซึ่งนายกรัฐมนตรีฮุน เซน เห็นดวยในหลักการ และใหเสนอผลักดันแผนดังกลาวนั้น 
รวมกับสภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา ซีดีซี (CDC) ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ทานประธานครับ 
ผมพยายามที่จะตรวจสอบวามันมีอะไรเกิดขึ้นบาง มีใครพูดอะไรกันบาง แลวก็ตอง 
ขอบคุณนะครับทาน ส.ส. ไกรศักดิ์  ชุณหะวัณ ที่ไดติดตอบรรดาพรรคพวกที่เปนสมาชิก
รัฐสภาในกัมพูชา ก็ไดทราบวาการพบปะดังกลาวเกิดขึ้นจริงครับ มีคณะนักธุรกิจตางชาติ 
๑๐ คน ซึ่งรวมทั้งซาอุดีอาระเบียที่มาดูเมืองสุพรรณบุรีจะมาเชานาไทยแลวก็จางชาวนาไทย 
ใหเปนพนักงานบริษัทนั่นแหละครับ โดยไดไปเสนอโครงการพัฒนาเกาะกง และคน 
ที่รูเร่ืองนี้ดีที่สุดนั้นคือคนคนนี้ครับ ชื่อวานายเกลวิน แมคคาเรล ผมวารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศคงจะตองรูจักหรือคุนหูนะครับ เพราะอะไรครับ เพราะนายเกลวิน 
แมคคาเรล นั้นเปนหัวหนาสํานักงานของบริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมายและธุรกิจ ซึ่งมีสาขา
อยูหลายสาขา เขาเปนหัวหนาสํานักงานอยูที่พนมเปญ และมีความเชี่ยวชาญมากครับ 
ถาในวงการกาซและน้ํามันรูจักคนคนนี้ดีมาก และที่สําคัญก็คือวาสํานักงานใหญ 
ซึ่งมิสเตอรเกลวินเปนหุนสวนดวยแลวก็เปนผูจัดการดวย 
  (รอยตํารวจโท เชาวริน ลทัธศักดิ์ศิริ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  รอยตํารวจโท เชาวริน  ลทัธศักดิ์ศิริ (แบบสัดสวน) : ทานประธานครับ 
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูประทวงครับคุณอลงกรณ 
เชิญครับคุณเชาวริน 
  รอยตํารวจโท เชาวริน  ลัทธศักดิ์ศิริ (แบบสัดสวน) : ทานประธานครับ ผม 
รอยตํารวจโท เชาวริน  ลัทธศักดิ์ศิริ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากระบบสัดสวน  
พรรคพลังประชาชน เมื่อตอนบายผมไดประทวงสมาชิกคนหนึ่งที่อภิปรายพูดถึง 
อดีตนายกรัฐมนตรี โดยบังอาจจาบจวงไปถอดยศทานอดีตนายกรัฐมนตรี ผมพูดไวชัดเจนวา 
นายตํารวจ นายทหารทุกคนมีสัญญาบัตรยศ ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
พระราชทานให คนที่จะถอดไดเฉพาะพระเจาอยูหัวเทานั้น แลวตองตนสังกัดเสนอถอดยศ 
นี่เปนใครสามัญชนถอดยศ เมื่อกี้ผมนั่งอยูในงานศพทานประธานครับ บังเอิญเจาภาพ 
เขาเปดโทรทัศนใหดู ทานอลงกรณ คุณอลงกรณไมใชทานหรอก คุณอลงกรณ ส.ส. เพชรบุรี 
 



๑๘๕ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ      เบญจมาภรณ ๘๔/๒ 
 
อภิปรายถึงอดีตนายกรัฐมนตรี ๒ ครั้ง โดยกลาววารัฐบาลทักษิณ ชินวัตร โดยไมใสยศ 
เหมือนอยางทานนายกรัฐมนตรีสมัครพูดบอก นายกรัฐมนตรีทักษิณอยางนี้ รับได 
เพราะพันตํารวจโทสวนมากตําแหนงอยูที่สารวัตรและรองผูกํากับ แตพอยกมาเปน 
นายกรัฐมนตรีทักษิณนี่รับได เมื่อกี้ทานบอกวา เอียน โสภาเลธ คนของกัมพูชาใหสัมภาษณ  
ยังยกยองอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเอยคําวา พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร  
ทานประธานจะตองกําชับใหสมาชิกปฏิบัติใหถูกตองจะเอยชื่อคนภายนอกเอยไดหรือครับ 
ตามความจําเปน  
  (นายธนิตพล  ไชยนันทน ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายธนิตพล  ไชยนนัทน (ตาก) : ทานประธานครับ 
   รอยตํารวจโท เชาวริน  ลัทธศักดิ์ศิริ (แบบสัดสวน) : แตถาทานมียศ  
มีสัญญาบัตรยศอยาไปถอดของทานครับ  อยางผมรอยตํารวจโทแมจะนอยนิด 
ใครก็ถอดผมไมได ใครถอดผม ผมถือวาหมิ่นประมาท 
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ทานเชาวรินมีผูประทวง
ทานอีกแลว 
  รอยตํารวจโท เชาวริน  ลทัธศักดิ์ศิริ (แบบสัดสวน) : ประทวงผมทําไม 
  นายธนิตพล  ไชยนันทน (ตาก) : ทานประธานครับ ผม ธนิตพล ไชยนันทน 
  รอยตํารวจโท เชาวริน  ลัทธศักดิ์ศิริ (แบบสัดสวน) : อัพ เกรด (Up grade) 
หรือครับ 
  นายธนิตพล  ไชยนนัทน (ตาก) : เดี๋ยวกําลังจะบอกครับ 
  รอยตํารวจโท เชาวริน  ลทัธศักดิ์ศิริ (แบบสัดสวน) : วาไป 
  นายชัย  ชิดชอบ  (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ที่หองประชุมนี้ ผมจะอนุมัติให 
๒ ทาน เปนคนอภิปรายกันไปกันมานะครับ ไมตองเดินหนากันไปหรอก ผมวามีแตประทวง 
อยางนี้เมื่อไรงานจะไปขางหนา อยากจะขอความกรุณาทั้ง ๒ ฝาย หยุดประทวงเสียที 
เอาเนื้อหาสาระในการอภิปรายไมไววางใจครั้งนี้วา เนื้อหาสาระของผูอภิปรายนี้สมเหตุสมผล 
เปนอยางไร อะไรอยางไร เราฟงกันอยางนั้นดีกวา เพราะพี่นองประชาชนคนในประเทศและ 
 



๑๘๖ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ      เบญจมาภรณ ๘๔/๓ 
 
คนทั่วโลกกําลังฟงอยู เรามัวแตประทวง คนนี้ก็ประทวง คนนั้นก็ประทวง ผลสุดทาย 
งานไมเดินครับ อยากจะขอความกรุณาทานเชาวรินชวยกรุณานั่งลง แลวก็ 
  รอยตํารวจโท เชาวริน  ลัทธศักดิ์ศิริ (แบบสัดสวน) : ไดครับทานประธาน  
ทีนี้ทานประธานกําชับเวลาจะพูดถึงอดีตนายกรัฐมนตรีใหใสยศดวย 
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ครับ 
  รอยตํารวจโท เชาวริน  ลัทธศักดิ์ศิริ (แบบสัดสวน) : ถาไมใสยศก็ตองบอกวา 
นายกรัฐมนตรีทักษิณ แลวผมจะไมยุงแลวครับ 
 

- ๘๕/๑ 



๑๘๗ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                               สายชล ๘๕/๑ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอบคุณครับ เชิญ  
สักนิดหนอยคันปากมากแลวเชิญ  
   นายธนิตพล ไชยนันทน (ตาก) : ทานประธานคงเขาใจผิดนะครับ 
ผม ธนิตพล ไชยนันทน พรรคประชาธิปตย จังหวัดตาก ผมไมไดคันปากครับทานประธาน 
แตวาผมเองก็อยากจะใหเปนอยางที่ทานประธานวาก็คือการประชุมสภาไดเปนไปดวย 
ความเรียบรอย ผมเองก็อยากฟงวาทานสมาชิก ทานอลงกรณ พลบุตร ที่ไดอภิปรายนั้น 
ทานมีขอมูลอะไรบาง แตวาทานผูที่ลุกขึ้นมาประทวงตองกราบเรียนทานประธาน  
ทานประธานตองระวังครับ ทานไมไดบอกครับวาผิดขอบังคับขอที่เทาไร และทานประธาน 
ก็ไมไดถาม แลวก็ลุกขึ้นมาอภิปรายอยางนี้ เปนเรื่องที่ไมเหมาะสมครับ ตองกราบเรียน 
ทานประธาน  
   (รอยตํารวจโท เชาวริน ลทัธศักดิ์ศิริ ไดยืนและยกมือขึ้น)  
   รอยตํารวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ (แบบสัดสวน) : ทานประธานครับ 
อยางนี้ผมประทวงกลับแลวละ มาบอกวาผมไมบอกวาผิดขอบังคับขอไหน ผมบอกตั้งแต 
ตอนบายแลววาขอบังคับ ขอ ๖๑ ผมบอกตั้งแตตอนบายแลว  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชิญนั่งลงครับ เขาใจแลว 
เชิญอภิปรายตอครับคุณอลงกรณ 
   นายอลงกรณ พลบุตร (เพชรบุรี) : ทานประธานครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : รวบรัดหนอยก็แลวกันครับ  
   นายอลงกรณ  พลบุตร (เพชรบุรี) : ทานประธานเคยไดยินไหมครับ 
มิสเตอรเกลวิน แมคคาเรล ทานประธานก็คงไมเคยไดยินนะครับ แตวาอดีตนายกรัฐมนตรี 
คงเคยไดยินชื่อนี้แนนอน ตําแหนงของเขาคือหัวหนาสํานักงานของบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย 
และธุรกิจอัลเลนท อาเคอร โรบินสัน บริษัทดังกลาวมีเครือขายสํานักงานอยูหลายประเทศครับ 
รวมทั้งในกรุงเทพมหานครโดยมีพันธมิตรธุรกิจที่เปนเสมือนหนึ่งสาขาของเขาก็คือ 
บริษัท สยาม พรีเมียร อินเตอรเนชั่นแนล ลอว เอยชื่อนี้มาผมคิดวาอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาล 
ชุดที่แลวคงจะรูดีวาบริษัทสยาม พรีเมียร อินเตอรเนชั่นแนล ลอว นั้นเกี่ยวของกับใคร 



๑๘๘ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                  สายชล ๘๕/๒ 
 
อยางนอยอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศในรัฐบาลที่แลวเมื่อป ๒๕๔๘ 
เปนหุนสวนสําคัญ นายเกลวินมีบทบาทอยางไรเกี่ยวกับเร่ืองของกาซและน้ํามันในพื้นที่
ทับซอนระหวางไทย-กัมพูชา และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ที่อดีตพันตํารวจโท ดอกเตอรทักษิณ  
ชินวัตร ถูกตองนะครับ อดีตนายกรัฐมนตรีของไทยนั้นที่นําคณะนักธุรกิจตางชาติ ๑๐ คน 
รวมทั้งซาอุดีอาระเบียและอังกฤษนั้นไปเจรจาในเรื่องการพัฒนาเกาะกงนั้นถามบอกวา 
มีนายเกลวินอยูดวยหรือไม ตําแหนงเขาคืออะไรตําแหนงของเขาคือที่ปรึกษาของทางการ
กัมพูชาและภาคเอกชนในการแกไขปญหาในเรื่องของเขตแดนพื้นที่ทับซอนและพื้นที่
พัฒนารวม โดยกระทําการในฐานะของทางการกัมพูชาในการเจรจากับประเทศไทยตอ
พื้นที่ทับซอนทางทะเล ซึ่งประเมินมูลคา ๑๐๐ พันลานเหรียญสําหรับน้ํามันและกาซ  
นี่มันขุมทรัพยมหาศาลครับ แตผมเพียงแตเรียนทานประธานวา ความโยงใยในเรื่อง 
การเจรจาพื้นที่ทับซอนดังกลาวนั้นแลวมันยังมาเกี่ยวของกับบริษัทที่ปรึกษาทั้งที่อยูกัมพูชา 
อยูที่กรุงเทพฯ  และเกี่ยวของกับอดีตรัฐมนตรี  ซึ่ง เมื่อวันที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๔๗  
รัฐมนตรีทานนั้นก็ไดเขารวมประชุมกับนายสก อาน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในขณะนั้น เกี่ยวกับเร่ืองของปราสาทพระวิหารและ 
ในเรื่องของพื้นที่ทับซอน ผมเรียนกับทานประธานวาประเด็นนี้เปนประเด็นที่ผมตองการ 
ใหบรรดาพี่นองประชาชนแลวก็สื่อมวลชน แมแต ส.ส. แหงสภานี้ไมวาจะอยูฝายคาน 
หรือรัฐบาลนั้นไดรวมในการตรวจสอบขอเท็จจริง ------------------------------------------------ 
 
                                                                                                                      - ๘๖/๑ 
 
 
 
 



๑๘๙ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ        จีรนุช ๘๖/๑ 
 
และผมอยากจะเรียนทานประธานวา คําพูดของรัฐมนตรีกัมพูชาทานหนึ่งและคําพูดของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของไทยคือ นายนพดล ปทมะ นั้นจะสรุปประเด็น 
ที่เกี่ยวโยงทั้งหมดที่ผมไดเรียนมา นั่นก็คือคําสัมภาษณของนายจาม ประสิทธิ์ รัฐมนตรีพาณิชย 
ของกัมพูชาที่บอกวา ฝายไทยเปนฝายที่พยายามโยงกรณีพื้นที่ทับซอนบริเวณเขาพระวิหาร 
เขากับผลประโยชนทางทะเลในอาวไทยระหวางการเจรจากับฝายกัมพูชาซึ่งกัมพูชา 
ไมเห็นดวย นายนพดล ปทมะ กลาวตอเร่ืองนี้วานายจามไมไดพูดอะไรเกินเลยไปจาก
ความจริงจึงไมติดใจ แมเร่ืองเขาพระวิหารและเรื่องทางทะเลจะเปนคนละเรื่องกัน 
แตก็เจรจาไปพรอม ๆ กันแตแยกกันโดยประเด็นกลไกและมีคณะกรรมการคนละชุด 
แตตอนนี้ยังบอกอะไรไมได และขอดําเนินการทางการทูตอยางเงียบ ๆ อีกแลวนะครับ 
ทานประธานครับ การที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของไทยยอมรับวา 
การเจรจาเรื่องปราสาทพระวิหาร การเจรจาเรื่องพื้นที่ทับซอนไดเกิดขึ้นพรอม ๆ กัน 
และประการสําคัญก็คือวาแตเดิมจะมีการเจรจาในเรื่องปราสาทพระวิหารแยกออกจากกัน 
แตรัฐมนตรีและทางการไทยนี่แหละครับที่ตองการเอา ๒ เร่ืองนี้ไปเจรจาควบคูพรอมกันไป 
และวันนี้เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ทานนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
และคณะรัฐมนตรีก็ไดใหความเห็นชอบอนุมัติการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกของ 
ปราสาทพระวิหารฝายเดียวของกัมพูชา ซึ่งทําใหอํานาจตอรองของเราสูญหายไป 
ในขณะเดียวกันก็มีกลุมคณะบุคคลซึ่งเปนอดีตนักการเมืองและนักธุรกิจตางชาติกําลัง
แสวงประโยชนเกิดขึ้นทั้งในเรื่องการพัฒนาเกาะกงและในเรื่องของแหลงแกสธรรมชาติ 
๒๖,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร อันเปนผลประโยชนของกัมพูชาและของไทย เหตุการณดังกลาว 
ดูประหนึ่งวาเปนการดําเนินการมาอยางตอเนื่องตั้งแตรัฐบาล พันตํารวจโท ดอกเตอร
ทักษิณ ชินวัตร ที่ไดใชงบประมาณแผนดินโดยการอนุมัติของรัฐบาลและรัฐสภาไทย 
ในการใหเงินชวยเปลาและเงินกูอัตราผอนปรนกับกัมพูชาในการตัดถนนและเปดถนน 
สายตราด-เกาะกง-สะแรอัมเบิลเกือบพันลานบาท และเปดไปเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม 
โดยการปรากฏตัวของทานรองนายกรัฐมนตรีสมชาย วงศสวัสดิ์ และทานรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงการตางประเทศนพดล ปทมะ รัฐมนตรีของทั้ง ๒ ฝาย บุคคลที่เกี่ยวของ 
 



๑๙๐ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ        จีรนุช ๘๖/๒ 
 
ไดยอมรับวาไดมีการเจรจาเรื่องนี้ เพราะฉะนั้นผมเรียนกับทานประธานวา คําเลาลือที่เกิดขึ้น 
ที่กรุงเทพฯ ก็ดี ที่พนมเปญก็ดี ที่สิงคโปร หรือที่เกาะกงก็ดีนั้นเขาพูดกันมากครับ แตวันนี้
มันไมใชคําเลาลืออีกแลวครับ สิ่งที่ผมนําเรียนทานประธานผานไปถึงทานนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีที่เกี่ยวของนั้น เพียงแตตองบอกวาในขอเท็จจริงและเหตุการณที่เกิดขึ้นทั้งหลายแหลนั้น 
มันมีมูลความจริงของความเกี่ยวพันในเรื่องของการวิ่งเตน และคงเปนเรื่องนาเสียใจ 
ถาหากวาการวิ่งเตนดังกลาวมันไมไดเกิดประโยชนแกคนไทยทั้งประเทศ แตมันเกิดบางพวก 
บางกลุม แตสิ่งที่นาเสียใจและขมขื่นที่สุดก็คือการแลกดวยอธิปไตยเหนือปราสาท 
พระวิหารของประเทศไทย ผมอยากใหทานประธานไดทราบวาพวกเราจะตองระลึกถึง 
ครับวา ๕ ครั้ง ที่เราเสียดินแดนใหฝร่ังเศสซึ่งปกครองอินโดจีนฝรั่งเศสก็คือ กัมพูชา ลาว 
เขมรนั้น ประทานโทษ กัมพูชา ลาว เวียดนามนั้นไดใชปนจอหัวเราตั้งแตรัชกาลที่ ๔ 
รัชกาลที่ ๕ แลวเราตองสูญเสียดินแดนอยางตอเนื่องถึง ๕ ครั้ง คิดเปนพื้นที่รวมกันเกือบ 
เทาพื้นที่ประเทศไทยในปจจุบัน ทหารหาญและคนไทยไดตอสูสูญเสียเลือดเนื้อ แมแต 
สงครามครั้งสุดทายระหวางไทยกับอินโดจีนฝร่ังเศส จนกระทั่งนํามาสูการทําสนธิสัญญา 
ฉบับที่ ๔ ในภายหลังนั้นก็เพราะเรารูดีวาสิทธิของเราและอธิปไตยของเรานั้นที่ถูกปนจอหัว 
แมจะตองสูญเสียเลือดเนื้อและชีวิตก็ตองตอสูกลับคืนมา -------------------------------------- 
 
                  - ๘๗/๑ 



๑๙๑ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                วนัทนา ๘๗/๑ 
 
วันนี้เราไมไดถูกปนจอหัวและตองสูญเสียอธิปไตยและดุลยภาพแหงดินแดนเหมือนในอดีต  
วันนี้เรากําลังจะถูกปนที่เปนผลประโยชนของคนบางกลุมบางพวก โดยการบริหาร 
ที่เอื้อประโยชนของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศนั้นกําลัง
แลกผลประโยชนเหลานี้กับอธิปไตยซึ่งเปนดินแดนของไทย ผมเรียนทานประธานวา 
ไมใชเร่ืองงายเลยตอการที่จะติดตามไปถึงเบื้องหลัง เพราะเบื้องหนาเราอาจจะอาน 
ลายลักษณอักษรตามหนังสือ กฎหมาย เอกสารทั้งในและตางประเทศได แตความเกี่ยวโยง
ของบุคคลที่เกี่ยวของถาบอกวาเปนการประจวบเหมาะคงไมได เพราะวาไดมีการดําเนินการมา
อยางเปนขั้นเปนตอน และในที่สุดสิ่งที่โฆษกของทานอดีตนายกรัฐมนตรี พันตํารวจโท 
ดอกเตอรทักษิณ ชินวัตร ออกมาปฏิเสธเสมอนั้นก็คือทานพงศเทพ เทพกาญจนา วันนี้ 
มันไมใชสิ่งที่ทานปฏิเสธไดอีกตอไป และสิ่งนี้มันเปนเรื่องที่แมแตรัฐมนตรีของประเทศ 
เพื่อนบานเราก็ออกมายืนยันวาการเจรจาเรื่องผลประโยชนทับซอนในทะเลกับเร่ืองของ
ปราสาทพระวิหารนั้นเปนเรื่องที่รัฐบาลชุดนี้ โดยรัฐมนตรีทานนี้ โดยนายกรัฐมนตรีทานนี้
ไดนําไปรวมเกี่ยวของกันเพื่อแลกใหใคร นั่นเปนสิ่งที่ทานจะตองใชดุลยพินิจพิจารณา 
เพราะฉะนั้นผมจึงเรียนทานประธานวาผมไมสามารถใหความไววางใจทานนายกรัฐมนตรี 
สมัคร สุนทรเวช และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศนพดล ปทมะ ใหดํารงตําแหนง 
ตอไป ขอบคุณมากครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : สรุปไดสวยมากครับ  
ถาสั้นกวานี้จะสวยมาก ตอไปทานรองนายกรฐัมนตรีสมชาย วงศสวัสดิ์ เชิญครับ  
   นายสมชาย  วงศสวัสดิ ์ (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว าการ 
กระทรวงศึกษาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ ผม สมชาย วงศสวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ผมใชเวลานิดเดียวครับ เนื่องจากวาถูกพาดพิง
จากการอภิปรายของทานสมาชิกผูทรงเกียรติ อยากจะกราบเรียนวาที่ผมไดไปประเทศ
กัมพูชาเพื่อไปรวมเปดถนนอยางที่ทานอภิปรายไปนั้นก็เปนความจริง เหตุที่ไดไป
เนื่องจากวาทางรัฐบาลกัมพูชานั้นไดมีหนังสือเชิญทานนายกรัฐมนตรีของไทย คือ  
ฯพณฯ สมัคร สุนทรเวช ใหไปเยือนกัมพูชาแลวก็รวมเปดถนนสาย ๔๘ อยางที่ปรากฏ 
 



๑๙๒ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                วนัทนา ๘๗/๒ 
 
แตเนื่องจากในวาระนั้นทานนายกรัฐมนตรีไดมีภารกิจอยูทางประเทศไทยก็มอบหมายใหผม
ซึ่งเปนรองนายกรัฐมนตรีไปปฏิบัติหนาที่แทน มอบหมายเปนหนังสือลายลักษณอักษร
เรียบรอย แลวก็โดยใหทานนพดลในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศไดรวม
เดินทางไปดวย กระผมก็ไปปฏิบัติหนาที่ตามที่ทานนายกรัฐมนตรีไดมอบหมาย แลวก็
ไดร ับการตอนรับจากรัฐบาลกัมพูชาดวยดี ทั ้งนี ้เนื ่องจากวาผมเปนผู แทนของ 
ทานนายกรัฐมนตรี แลวผมก็ไดกลาวสุนทรพจน ก็ไดกลาวถึงชื่อของทานนายกรัฐมนตรี
กัมพูชาอยางที่ทานผูอภิปรายไดบอกไป ซึ่งก็เปนชื่อทางการของทานนะครับ ซึ่งก็จําเปน
จะตองกลาวเชนนั้น ผมก็ไปทําหนาที่ตามปกติไมไดมีสวนเกี่ยวของกับเร่ืองที่ทานมา 
โยงใยแตอยางไร แลวผมก็ไมทราบเรื่องอื่น ๆ ทั้งสิ้น เสร็จจากการเปดถนนก็เดินทางกลับ  
ก็อยากใหเขาใจทั่วกันวาไมไดเกี่ยวของกัน แลวผมมานั่งฟงการอภิปรายในวันนี้ก็อยากจะ
ฟงขอมูลจากผูอภิปรายวามีประเด็นอะไรบาง แลวก็อยากจะรับทราบขอมูล แตวาบังเอิญ
ก็ไดของแถมอภิปรายไปดวย แลวก็ของแถมจากคนนอกดวย ก็อยากกราบเรียนใหที่ประชุม
ไดรับทราบ ขอบคุณทานประธานครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ เชิญฝายคานครับ 
   นายพิเชษฐ  เชื้อเมืองพาน (เชียงราย)  : ทานประธานครับ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  : มีอะไรครับ ประทวงหรือ 
ประทวงหรือเปลาครับ  
   นายพิเชษฐ  เชื้อเมืองพาน (เชียงราย) : ผม พิเชษฐ เชื้อเมืองพาน ส.ส. 
พรรคพลังประชาชนจากจังหวัดเชียงราย ทานประธานครับ ผมไมไดประทวง แตผมจะ 
ขออนุญาตทานประธานวา หลักฐานทุกชิ้นแลวก็เอกสารที่ทานอลงกรณไดนํามาแสดง 
ในสภาแหงนี้ ขอใหทานอลงกรณไดสงทานประธานไวตรวจสอบดวย ขอบคุณครับ  
 
                                                                                                                      - ๘๘/๑  
 
   



๑๙๓ 
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  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : คุณอลงกรณ คุณพิเชษฐ
เขาตองการจะใหสภาตรวจสอบเอกสารที่ทานอางอิงในการอภิปรายที่สภา เชิญครับ  
คุณอลงกรณ  
  นายอลงกรณ พลบุตร (เพชรบุรี) : ทานประธานครับ กระผม อลงกรณ  
พลบุตร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเพชรบุรี พรรคประชาธิปตย ยินดีครับ แลวก็จะ
เปนอานิสงสเลยทานจะไดหูตาสวาง เพราะวาขอมูลเหลานี้ผมเรียนวาจริง ๆ ก็ไมยาก  
ถาหากวาเราทํางานหนาที่ดวยความซื่อสัตยในฐานะ ส.ส. ของคนไทยจริง ๆ ผมคิดวา 
ไมยากครับ  
  (นายวรงค เดชกิจวิกรม ไดยืนและยกมือขึ้น)  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : หมอประทวงอะไรครับ 
  นายวรงค เดชกิจวิกรม (พิษณุโลก) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม นายแพทยวรงค เดชกิจวิกรม พรรคประชาธิปตย พิษณุโลก ผมขออนุญาต
ประทวงประธาน  ทานประธานทําผิดขอบังคับ  ขอ  ๑๗๒  ซึ่งขอบังคับ  ขอ  ๑๗๒  
การอภิปรายครั้งนี้เปนการอภิปรายไมไววางใจ ทานสมาชิกเมื่อสักครูไมมีสิทธิที่จะขึ้นเพื่อ
จะขอโนนขอนี่ เพราะถือวาผิดขอบังคับ ขออนุญาตครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ก็ผมปฏิบัติไมผิดขอบังคับ 
ขอ ๑๗๑ ขอ ๑๗๒ เลย เมื่อกี้หมายความวาเขาจะใหเกียรติแกผูอภิปราย ใหผูอภิปราย
เอาเอกสารหลักฐานมาใหทางประธาน ผมวาเปนสิ่งดีที่สุดเพื่อความบริสุทธิ์ใจของผูอภิปราย 
เปนผลดีไมมีเสียหายอะไรครับ  
  นายวรงค เดชกิจวิกรม (พิษณุโลก) : ทานประธานที่ครับ ผม นายแพทยวรงค  
พรรคประชาธิปตย พิษณุโลก ไมวาจะอะไรก็แลวแตสมาชิกไมมีสิทธิที่จะขึ้น ยกเวน 
การประทวงอยางเดียวครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เขาไมไดอภิปราย เขาไมได
อภิปรายเลย เพียงแตวาใหคุณอลงกรณสงเอกสาร ไมสงก็แลวไป ถาสงก็ยินดีที่จะรับ 
ไปตรวจสอบเทานั้นเองครับ เชิญตออยาใหเสียเวลาครับ  
  (นายสุทิน คลังแสง ไดยนืและยกมือขึ้น) 



๑๙๔ 
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   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : คุณสทุินมีอะไรอีก เชิญครับ 
  นายสุทิน คลังแสง (มหาสารคาม) : สั้น ๆ ครับ ทานประธาน สั้น ๆ จะเปน
ประโยชนตอการอภิปรายตอไป ผม สุทิน คลังแสง พลังประชาชน มหาสารคาม กอนที่จะ
มีการอภิปรายตอไปนี้ผมกังวลอยู ๒ ประเด็น  
  ประเด็นแรก อยากจะใหทานประธานไดกําชับมาก ๆ ครับวาเมื่อสักครู 
ผมไมไดประทวงทาน ทานพูดจบแลวผมถึงอภิปราย การอภิปรายที่กลาวถึงผูนํา
ตางประเทศ อยากใหทานประธานกําชับสมาชิกใหระมัดระวังเปนพิเศษ จริงอยูแมจะใช
สิทธิตามขอบังคับ แตผลเสียซึ่งเกิดกับประเทศกับประชาชน วันนี้นักธุรกิจรองมาเยอะ
แลวครับ นั่นประเด็นที่ ๑  
  ประเด็นที่สอง การจะอภิปรายตอไปนี้ผมหวั่นเกรงวาจะมีเร่ืองอยางนี้ 
ซึ่งจะตองตีความไวลวงหนา จะมีสมาชิกเราไดหยิบยกเอากรณีคดีความของผูถูกอภิปราย
มาอภิปรายในสภา ซึ่งเรื่องอยางนี้ตองตีความวาเอกสิทธิ์ของเราไดคุมครองไหมวา 
บรรดาคดีความซึ่งเขาสูการพิจารณาของศาลแลว ขั้นตอนที่ศาลกําลังพิจารณาเราไดเอา
คดีความเหลานั้นมาวิพากษวิจารณถึงผลบวก  ผลลบ หรือผลจะเกิดกับคดี อันนี้ 
หมิ่นเหมตอการละเมิดอํานาจศาล ผมไมอยากใหมีการละเมิดอํานาจศาลกลางสภา  
จึงหารือไวลวงหนาวาเอกสิทธิ์คุมครองแคไหนในการจะเอาคดีซึ่งอยูในศาลมาพูดที่นี่
อยากใหทานประธานใหไวเปนบรรทัดฐานดวยจะไดไมมีปญหาตอไปครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ก็ขอฝากผูอภิปรายทุกทาน
ไดถือปฏิบัติดวยจะเปนเรื่องที่ดีมากของเพื่อนสมาชิกทุกทานนะครับ เชิญคุณอลงกรณ 
มีอะไร 
  นายอลงกรณ พลบุตร (เพชรบุรี) : ทานประธานที่เคารพ กระผม อลงกรณ 
พลบุตร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเพชรบุรี พรรคประชาธิปตย คือที่สมาชิกได
กลาวเมื่อสักครูนั้นดูประหนึ่งวามีสวนพาดพิงถึงกระผมในฐานะผูอภิปรายและในทางที่
อาจจะเสียหายไดวา การอภิปรายอาจจะไปกระทบกระเทือนตอความสัมพันธหรือตอ
ปญหาเรื่องของการคาธุรกิจชายแดน ผมเรียนอยางนี้ครับวาการดําเนินความสัมพันธ 
 



๑๙๕ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                     รัชนีพร ๘๘/๓ 
 
ในคําอภิปรายของผมนั้นไมไดมีสวนใดที่จะไปทําใหเกิดความเสียหายตอผูนําหรือ 
บุคคลภายนอก โดยเฉพาะคนในตางประเทศ แลวผมพึงระมัดระวังอยางยิ่ง แตผมเรียนวา 
ประเด็นเหลานี้เปนประเด็นถาหากวาเราดําเนินความสัมพันธทางการทูตแบบตรงไปตรงมา
อยูบนพื้นฐานของความโปรงใสไมมีผลประโยชนซอนเรนจนทําใหประชาชน ๒ ฝาย 
เกิดความคลางแคลงใจนั้นมันไมเกิดปญหาหรอกครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ก็พอเขาใจ สภาเขาใจกันแลวครับ 
ขอบคุณครับ 
  นายอลงกรณ พลบุตร (เพชรบุรี) : ขอทานประธานไดโปรดใหคําแนะนํา
สมาชิกที่ไมเขาใจดวยครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ก็คงจะเขาใจกันทุกทาน
เชิญตอไปทานไหนครับ เชิญครับที่มอบหมาย  
  นายพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน (เชียงราย) : ทานประธานครับ ทานประธาน 
ยังไมไดวินิจฉัยที่ผมไดขอเอกสารไปครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ก็วินิจฉัยแลวคุณอลงกรณ 
ก็จะเอามาสงแลวครับ ที่ทานขอ ถาอยางนั้นก็ถือวาทานอภิปรายก็ผิดขอบังคับอีก ฉะนั้น 
เมื่อกี้ก็คุณอลงกรณจะสงมอบ คุณอลงกรณชวยสงมอบใหเจาหนาที่ดวยครับ เพื่อใหเขา 
เห็นเปนหลักฐานนะครับ เขาจะบันทึกไว เชิญครับทานอาจารย 
 
                        - ๘๙/๑ 
   



๑๙๖ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ              สุทธาทิพ ๘๙/๑ 
 
  นายธีระ สลักเพชร (ตราด) : กราบเรียนทานประธานสภาผูแทนราษฎร 
กระผม ธีระ สลักเพชร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตราด พรรคประชาธิปตย 
ทานประธานครับ ประเด็นของผมจะเปนประเด็นที่ไมไววางใจทานนายกรัฐมนตรีและ 
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศในกรณีที่ เกี่ยวของกับเขาพระวิหาร  
ผมจะพยายามพูดประเด็นที่ไมใหซ้ํากับเพื่อนสมาชิกที่ไดพูดไปแลวนะครับ เพื่อกระชบัเวลา 
ประหยัดเวลา ถาทานประธานไดฟงเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวของกับมรดกโลกที่ทางกัมพูชา
พยายามที่จะผลักดันขอขึ้นมรดกโลกและรัฐบาลไทยเขาไปเกี่ยวของนะครับ เร่ืองนี้จะมี
เร่ืองที่เกี่ยวของกับบุคคลทานหนึ่งซึ่งทานเปนประธานคณะกรรมการมรดกโลกของ
ประเทศไทย ความจริงแลวโดยตําแหนง ทานเปนประธานคณะกรรมการแหงชาติ 
วาดวยอนุสัญญาคุมครองมรดกโลก ทานอดุล วิเชียรเจริญ ครับ เมื่อวานผมมีโอกาส 
ไดไปพบทานเพื่อปะติดปะตอเร่ืองราวทั้งหมด กรณีที่เพื่อนสมาชิกไดพูดมากอนหนานี้นะครับ 
แลวก็ไดรับเกียรติจากทานใหไดเขาพบที่บานทานเปนกรณีสวนตัว บุคคลทานนี้ผมเขาใจวา
ทานประธานจะรูจักดี อายุทาน ๘๒ ปแลวครับ คุณวุฒิทานทรงคุณคามาก ๆ นะครับ 
จบปริญญาเอกทางดนกฎหมายจากตางประเทศ จากสหรัฐอเมริกานะครับ เปนผูกอตั้ง 
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนคณบดี เคยรักษาการอธิการบดี 
ของธรรมศาสตร เปนอธิการบดีของมหาวิทยาลัยศิลปากร แลวก็มีความสามารถรอบรู
มากมายเลยครับทางดานการจัดการสิ่งแวดลอมแหงชาติของประเทศไทย ทานอยูเบื้องหลัง 
ตั้งแตเร่ิมตนตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติขึ้นมาในประเทศไทย แลวก็ตําแหนงที่สําคัญ 
มาก ๆ ทานเคยเปนอดีตกรรมการบริหารของยูเนสโก ๓ สมัย เคยเปนคณะกรรมการมรดกโลก 
๒ สมัย และที่สําคัญคือเปนประธานกรรมการมรดกโลกของประเทศไทยตั้งแตปที่กอตั้ง 
ป ๒๕๓๓ เร่ือยมาจนถึงปจจุบัน พูดงาย ๆ วาอนุสัญญานี้ที่ประเทศไทยรับมานี่ มากอตั้ง
เพื่อใหสอดคลองกับยูเนสโก ดอกเตอรอดุล วิเชียรเจริญ นั่งในตําแหนงประธานนี้ตลอดมา
จนถึงวันนี้ครับทานประธาน มรดกโลกในประเทศไทย ทั้งสายวัฒนธรรม ทั้งสายธรรมชาติ
ที่ประเทศไทยไดรับมาจนถึงทุกวันนี้ ทานอยูเบื้องหลังการผลักดันเกือบทุกประเด็นนะครับ 
แลวก็ทุกแหงที่เราไดรับการอนุมัติจากยูเนสโก ผมไปพบทานเพราะวาอยากปะติดปะตอ 
 



๑๙๗ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ              สุทธาทพิ ๘๙/๒ 
 
ขอมูลชวงที่ประชุมที่ไครสตเชิรช เมื่อปที่แลวที่นิวซีแลนด เพราะวาจากขอมูลที่ผมไดดู 
เหมือนวาทานไมไดไปประชุมที่ไครสตเชิรชเมื่อปที่แลวซึ่งเปนการประชุมครั้งที่ ๓๒  
ของคณะกรรมการมรดกโลก แลวครั้งนั้นเปนที่มาของการผลักดันใหมีการเรียกรองใหมี 
การขึ้นทะเบียนที่กําลังเปนปญหาที่เรากําลังพูดคุยกันอยูนี่ครับ ------------------------------- 
 

   - ๙๐/๑ 
 



๑๙๘ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                กลุนษิฐ ๙๐/๑   
 
กัมพูชาไดขอขึ้นทะเบียนเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๔๙ คือเสนอไปที่สํานักงานมรดกโลก 
ที่ปารีส ที่ฝร่ังเศส แลวก็หายไปพักหนึ่ง ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ มีการประชุมมรดกโลกที่เมือง
ไครสตเชิรช ที่นิวซีแลนด ซึ่งเรื่องนี้ทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรไดพูดแลว 
ขอมูลที่ผมปะติดปะตอวาในครั้งนั้นดูเหมือนวาทานศาสตราจารยดอกเตอรอดุล วิเชียรเจริญ 
ทานไมไดไป ทานยอมรับวาทานไมไดไปจริง ๆ ครับ ทานมีการผาตัดเสนประสาทที่ตนคอ 
ของทาน เสนประสาทไขสันหลังมีปญหา ทานไปไมไดนะครับ แตปรากฏวาในการไปครั้งนั้น 
มีทานดอกเตอรมนัสพาสน ชูโต ซึ่งเปนที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
ตอนนั้น คือทานนิตย พิบูลสงคราม เปนหัวหนาคณะที่ไปประชุมที่ไครสตเชิรช หลังจากที่
มติการประชุมกลับมาครั้งนั้น ผมเนนตรงนี้เลยวาเปนการประชุมนอกรอบ ไมไดนําเรื่องนี้
เขาสูการประชุมที่มีวาระการประชุมชัดเจน แตวาวันสุดทายของการประชุมมีการกําหนด
ออกมาวา คณะกรรมการเห็นวาปราสาทเขาพระวิหารเปนโบราณสถานที่มีความโดดเดน
มาก ๆ สมควรใหจัดตั้งผลักดันใหขอขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกได แตใหประเทศไทยกับ
กัมพูชาไปหารือกัน สอดคลองที่ทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรไดนําเรียนไปแลว
ในตอนตนนะครับ หลังจากที่กลับมาดอกเตอรมนัสพาสน ชูโต ที่ผมเอยนามเมื่อสักครูนะครับ 
โดยตําแหนงทานเปนที่ปรึกษารัฐมนตรี ทานนิตย พิบูลสงคราม ทานก็ตั้งใหดอกเตอรมนัสพาสน
เปนประธานคณะทํางานชุดพิเศษ แลวกระทรวงการตางประเทศใหงบมา ๒ ลาน ๕ แสนบาท 
สวนหนึ่ง ๑ ลานบาท คือใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เพราะพื้นที่ 
ตรงเขาพระวิหารเปนพื้นที่ที่มีความรับผิดชอบคาบเกี่ยวกับ ๒ กรม คือกรมศิลปากรกับ 
กรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช  ในพื้นที่ตรงนั้น  งบ  ๒  ลานบาทนี้คือ  
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชได ๑ ลานบาท กรมศิลปากรได ๑ ลาน ๕ แสนบาท 
มีการประชุมเตรียมการศึกษากัน คณะกรรมการชุดนี้ไดไปหารืออาจารยอดุล วิเชียรเจริญ 
หลายครั้ง ทุกคนไดขอสรุปเหมือนกันวาเราจะขอขึ้นทะเบียนรวมกับกับพูชาในการประชุม
มรดกโลกครั้งตอไป ถาทําทันที่จะมีขึ้นที่แคนาดาในวันที่ ๒ กรกฎาคมนี้ แตเปาหมายคือ
เราจะขึ้นทะเบียนรวมกัน เพราะวาจะขึ้นทะเบียนเฉพาะปราสาทนี่ความสมบูรณไมมีครับ 
บริเวณโดยรอบของปราสาทที่ภาษาฮินดูเรียกวา บาราย เปนองคประกอบที่สําคัญ 
 



๑๙๙ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                กลุนษิฐ ๙๐/๒ 
 
ที่จําเปนตองเสนอรวมดวย วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ขาราชการกรมเอเชียตะวันออกยกทีม 
ไปเลยครับ ๕-๖ คน เอาทีมไปถายทําที่บานทานอาจารยอดุล เพราะทานอาจารยอดุล 
ยังไมแข็งแรง ก็ยกทีมไปเลยครับ ไปถายทําที่บานทาน ขอความเห็นทานในฐานะที่ทาน 
เปนประธานมรดกโลกแลวมีประสบการณเร่ืองนี้มายาวนานมาก ทานลองคิดสิครับ 
เปนประธานมรดกโลกของประเทศไทยตั้งแตป ๒๕๓๓ เร่ือยมาจนถึงปจจุบันเกือบ ๒๐ ปแลว 
แลวทานเคยเปนกรรมการบริหารของมรดกโลกและยูเนสโกดวย ทางกระทรวงการตางประเทศ 
ใหเกียรติทานมาก ผลการพูดคุยกันนะครับ ขาราชการกรมเอเชียตะวันออกกับอาจารยอดุล 
ไดขอสรุปเหมือนกันวาตองขึ้นทะเบียนรวมกับกัมพูชา ------------------------------------------ 
 

                              - ๙๑/๑ 



๒๐๐ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                กมลทิพย ๙๑/๑ 
 
ถึงแมวากัมพูชาเองไมอยากจะรวมกับเราก็ตาม แตวาเราตองพยายามพูดคุยใหขึ้นทะเบียน 
รวมกัน เพื่อที่จะทําใหการพัฒนามรดกโลกที่จะจัดตั้งขึ้นใหมนี้มีการพัฒนาอยางยั่งยืน
อยางแทจริง คือองคประกอบของมรดกนี้ตองสมบูรณมีทั้งตัวปราสาทและสิ่งที่เปนองคประกอบ 
โบราณสถานที่อยูโดยรอบ สระหรือบันได ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ รัฐบาลแถลงนโยบาย
ทานประธานคงจําไดนะครับ หลังจากแถลงนโยบายทานรัฐมนตรีนพดลไดยุบคณะทํางาน 
ของดอกเตอรมนัสพาสน ชูโต ไดยุบคณะทํางานชุดนี้ออกจากภารกิจความรับผิดชอบ 
ที่ตองทํา หลังจากที่ทานนพดลเขาไปบริหารกระทรวงการตางประเทศตนเดือนพฤษภาคม 
๒๕๕๑ อาจารยอดุล วิเชียรเจริญ ทานไดบอกวากรมสนธิสัญญาและกฎหมายไดไปขอพบ
ทานเมื่อตนเดือนพฤษภาคมไปหารือเกี่ยวกับเร่ืองนี้ครับ ปรากฏวาทาทีของขาราชการ 
กรมสนธิสัญญาและกฎหมายเปลี่ยนไปแลว ไปหารือทานใหเปลี่ยนแนวคิดวาเราคงตอง
ใหเขมรเขาจดทะเบียนเฉพาะตัวปราสาทไปกอน เราจะไมพูดถึงพื้นที่เขตแดนตรงนั้น 
และเราจะทําแผนบริหารจัดการสนับสนุนเขาไป ศาสตราจารยดอกเตอรอดุล วิเชียรเจริญ  
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ไดพูดคุยกันใชเวลานานมากครับ และในที่สุดขาราชการกรมสนธิสัญญา 
และกฎหมายเห็นสอดคลองกับทานอาจารยอดุล  วิเชียรเจริญ  ก็ยกทีมกลับไป 
ทานอาจารยอดุล วิเชียรเจริญ บอกวาใหกลับไปบอกอธิบดีของทาน ทานวีรชัย พลาศรัย 
วานี่คือแนวคิดที่เราไดคุยกันแลววาทางออกของปญหาที่จะแกเร่ืองของมรดกโลก 
ที่เขาพระวิหารตองขอขึ้นทะเบียนรวมกัน เพื่อเปนการพัฒนามรดกโลกที่ยั่งยืนที่สมบูรณ 
ปรากฏวาวันที่ ๖ พฤษภาคมหลังจากนั้นไมกี่วัน ทานอธิบดีวีรชัย พลาศรัย ถูกยายออกจาก 
ตําแหนงอธิบดี แตอาจารยอดุลทานบอกวาเปนเพราะผมเองละครับ เปนเพราะผม 
แท ๆ ที่ทําใหทานอธิบดีถูกยายจากตําแหนง ๑๔ พฤษภาคม ตามที่ทานอลงกรณทานพูด 
แลวนะครับเมื่อสักครู ทานนพดล ปทมะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
ไดไปเปดถนนที่เกาะกง แลววันนั้นก็มีคําพูดของทาน พลเอก เตีย บัน ออกมาจริง ๆ  
ที่ทานอลงกรณพูดแลวเมื่อสักครูเกี่ยวกับเร่ืองของการพัฒนาเกาะกงนะครับ ๒๒ พฤษภาคม 
ทานนพดล ปทมะ ไดไปหารือกับนายสก อาน ซึ่งเปนรองนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาที่ยูเนสโกที่ปารีส  
 
 



๒๐๑ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                กมลทิพย ๙๑/๒ 
 
การไปหารือครั้งนั้น ทานประธานครับ มีการพูดกันชัดเจนกับบุคคลที่เกี่ยวของในวันนั้น 
ทานนพดลไดหารือกับนายสก อาน ซึ่งเปนรองนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาที่สํานักงานใหญ 
ของยูเนสโกที่กรุงปารีสโดยมีผูแทนระดับสูงของยูเนสโกเขารวมดวย แลวทั้ง ๒ ฝาย 
ตกลงกันครับ ตกลงกันเหมือนที่ทานนภดลไดเขียนไวในคําแถลงการณรวมในวันที่ 
๑๘  มิถุนายนที่ มี เพื่อนสมาชิกหลายทานไดพูดแลวนะครับ  คือไทยจะสนับสนุน 
ขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลกซึ่งจะเสนอโดยกัมพูชา กัมพูชาจะขอขึ้น 
เฉพาะตัวปราสาทพระวิหาร โดยฝายกัมพูชาจะจัดทําแผนที่ฉบับใหมแสดงขอบเขต 
เขาพระวิหารเพื่อใชแทนแผนที่ฉบับเดิมที่กัมพูชาใชประกอบคําขอขึ้นทะเบียน  
การขึ้นทะเบียนเขาพระวิหารเปนมรดกโลกจะไมมีผลกระทบตอการสํารวจและการทํา
หลักเขตแดนของคณะกรรมาธิการรวมเขตแดน -------------------------------------------------- 
 

- ๙๒/๑ 



๒๐๒ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ         พรรษวรรณ ๙๒/๑ 
 
และทั้ง ๒ ฝายจะทําแผนจัดการพื้นที่รวมกันเสนอใหคณะกรรมการมรดกโลกในวันที่ ๑ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๓ วันที่ ๒๒ คุณนพดลอยูที่ปารีส แตวันที่ ๒๓ พฤษภาคม หลังจากนั้น
วันหนึ่ง ความจริงก็เปนชวงเวลาที่คาบเกี่ยวกันเลยครับ ทานอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ
พบสมเด็จฮุน เซน ที่กรุงพนมเปญ ทานนพดลพบรองนายกรัฐมนตรีกัมพูชาอยูที่ปารีส  
รุงขึ้นอีกวันหนึ่ง ๒๓ พฤษภาคม ทานทักษิณพบทานสมเด็จฮุน เซน ที่กรุงพนมเปญ และ
ที่ทานอลงกรณไดพูดแลวที่ขาวออกมาทางสํานักขาวเอเอฟพี (AFP) เกี่ยวกับการลงทุน 
ที่เกาะกงแลวก็ธุรกิจของน้ํามันและแกสที่เขมร แกสและน้ํามันจะมีมากอยูบริเวณจังหวัด
เกาะกงหรือครับ ในนานน้ําเกาะกงที่อยูไมไกลจากเกาะกูดจากชายแดนของจังหวัดตราด 
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ครม. เห็นชอบแผนที่และรางแถลงการณรวม ครม. เห็นชอบทั้งแผนที่
แลวก็รางแถลงการณรวมที่ทานนพดลนําเสนอในที่ประชุม ครม. ๑๘ มิถุนายน ทานนพดลได
ลงนามในแถลงการณรวม ซึ่งมีผูอภิปรายหลายทานแลวนะครับ ประเด็นที่นาสนใจคือ
หลังจากวันที่ ๑๘ มีกระแสคัดคานออกมามากในประเทศไทย ปรากฏวาเย็นวันที่ ๒๒  
ถาทานประธานหรือเพื่อนสมาชิกไดติดตามขาว ทานนภดลไดแถลงขาววาไทยจะขอ 
ขึ้นทะเบียนเขาพระวิหารดวย แตขึ้นในสวนของเราครับ ในสวนของสระตราวในสวนของบันได 
คือโบราณสถานที่อยูโดยรอบปราสาทพระวิหาร ตรงประเด็นนี้นะครับ ซึ่งหลายฝาย
สื่อมวลชนหรือทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรไดพูดเมื่อสักครู เปนเรื่องของการงด
กระแสการตอตานมากกวา คือวันนี้อาจจะสายเกินไปแลวที่จะใชเงื่อนไขของการขึ้นทะเบียน 
รวมกับเขา เพราะกอนหนานั้นหนวยงานทุกหนวยงานที่ผมพูดมากอนหนานี้นะครับ  
ทั้งกระทรวงการตางประเทศ ทั้งกรมเอเชียตะวันออก ทั้งกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
ของกระทรวงการตางประเทศ ทานประธานคณะกรรมการมรดกโลกของประเทศไทย 
คณะทํางานของทานมนัสพาสน ชูโต บุคคลเหลานั้นพายแพแนวทางของทานนพดลหมดแลวครับ  
เพราะแนวทางที่เราจะขึ้นทะเบียนรวมกันถูกขจัดออกไปหมดแลวปลอยใหกัมพูชาขึ้นได
ฝายเดียวตามแถลงการณรวมนี่ผมพูดในวันที่ ๑๘ วันนี้วันที่ ๒๔ มิถุนายน ทานประธานครับ 
กอนที่ทานนายกรัฐมนตรีจะมารวมประชุมสภากับเราวันนี้นะครับ ทานไดนําเรื่องเขาสู 
ที่ประชุม ครม. ปลดศาสตราจารยดอกเตอรอดุล วิเชียรเจริญ ออกจากตําแหนงแลวครับ 
 



๒๐๓ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ         พรรษวรรณ ๙๒/๒ 
 
กี่คนแลวครับสังเวยกับกรณีนี้ที่ทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรไดพูดมาตั้งแตตน 
และผมพูดเมื่อสักครูบุคคลทานนี้มีคุณคาอยางยิ่งเปนบุคคลระดับโลกนะครับ มีขาวบอก 
วาทานปวย ยังแข็งแรงผมไปดูมาดวยตัวเองครับ พูดคุยอยูกับทานเปนชั่วโมง มีการบันทึก 
ดีวีดี (DVD) มาใหทานหัวหนาดู ใหทีมงานของพรรคประชาธิปตยที่จะอภิปรายเรื่องนี้ดูวา 
อาจารยอดุล ยังเขมแข็ง ยังแข็งแรงมาก ๆ สมองยังดีเยี่ยม เราเสียดายมาก ๆ ครับ 
เสียดายบุคคลทานนี้ที่สรางสรรคประเทศไทยในหลาย ๆ เร่ือง-------------------------------- 
 

        - ๙๓/๑ 
 
 



๒๐๔ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ              ณัฐวัฒน ๙๓/๑ 
 
ประวัติที่ผมเอยมาเพียงแคเล็กนอย ถาเพื่อนสมาชิกที่อยูในหองประชุมนี้ถาอาวุโสสักนิดหนึ่ง  
ทานที่เคยเรียนศิลปากร เรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะรูจักอาจารยทานนี้ดี ตัวผมเองยัง
รูจักเลยครับ เมื่อป ๒๕๓๕-๒๕๓๖ ดวยความที่ทานเปนประธานมรดกโลกของประเทศไทย
เปนผูทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ยังไปชวยวางแผนการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมที่จังหวัดตราดใหผม แตหลังจากนั้นก็ไมไดประสานงานกัน แตวาจากการที่ไดรูจักกัน 
ชื่นชมวาทานเปนคนดีมาก ๆ เปนคนที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมสูงมาก เปาหมายคือเพื่อประเทศ
เพื่อโลกทุกอยางมีคุณคาอยางยิ่ง สิ่งที่ผมพูดมาถึงตรงนี้อยากจะย้ํากับทานประธานวาอะไร
เปนสิ่งจูงใจเปนแรงผลักดันใหทานนพดล รัฐบาลชุดนี้ซึ่งมีทานสมัคร สุนทรเวช เปนผูนํา
ทําไมถึงพยายามผลักดันเรื่องนี้ ซึ่งเพื่อนสมาชิกกอนหนาผมไดพูดแลววามันเรงรีบ มันซอนเรน 
มันปกปด ขาราชการที่เปนคนดี บุคลากร องคกรตาง ๆ ที่ลุกขึ้นมาตอตานเรื่องนี้ทุกคนทํา
เพื่อสวนรวมทําเพื่อประเทศ แตในที่สุดแลวจุดจบเปนอยางนี้ครับ ทานอลงกรณพูดถึง
เกาะกง ผมขอลงรายละเอียดนิดหนึ่งวันนี้เนื้อหอมมาก ๆ ทานประธานครับ นักลงทุนไป
เยอะมาก สื่อมวลชน สังคมสงสัยวาพฤติกรรมหรือพฤติการณที่ปรากฏยอมเขมรทุกอยาง
มันมีอะไรเปนแรงจูงใจ ทําเลที่ตั้งของเกาะกงดีมาก ๆ อยูติดกับประเทศไทยที่จังหวัดตราด  
แลวก็ติดทะเล พี่นองประชาชนที่อยูที่เกาะกงพูดภาษาไทยได เดิมก็คือประเทศไทยของเรา 
คนไทยเกาะกง ที่เราพูดกันติดปาก โครงสรางพื้นฐานพรอมครับ เตรียมการไวหมดแลว 
ถนนสาย ๔๘  ที่ทานอลงกรณพูดถึงเมื่อสักครูจะเชื่อมไปสูพนมเปญ แลวจากพนมเปญไปสู 
โฮจิมินหซิตี้ ใชเวลาวิ่งจากตราดไปถึงโฮจิมินหซิตี้ในวันนี้ทานประธานครับเพียงแควันเดียว 
รถไฟในสมัยรัฐบาลชวน ๒ ไดจัดงบไปใหประมาณ ๑๙ ลานบาท ใหการรถไฟแหงประเทศไทย
ศึกษาทําแผนแมบท ศึกษาความเปนไปไดที่จะสรางทางรถไฟจากมาบตาพุดใหไปถึงหาดเล็ก
ไปถึงชายแดนจุดผานแดนถาวรที่คลองใหญที่หาดเล็ก นั่นคือโครงสรางพื้นฐานที่เราเตรียมไว 
เขื่อนพลังน้ํา สมัยรัฐบาลชวน ๑ ผมยังจําไดวาดอกเตอรประเทศ สูตะบุตร อดีตอธิบดี 
กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน ทานรัฐมนตรี นายแพทยปรีชา มุสิกุล ตอนนั้นทานเปน
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมรวมกับผมในฐานะ 
 
 



๒๐๕ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ              ณัฐวัฒน ๙๓/๒ 
 
ที่เปนนักการเมืองที่ตราด ตอนนั้นผมยังสอบไมไดเลยครับยังไมไดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ยังเปนผูสมัครที่สอบตกอยู เรารวมกับทานผูวาอมร อนันตชัย ผูวาราชการตอนนั้น 
ชื่อผูวาอมร อนันตชัย ผลักดันโครงการนี้ชื่อโครงการเขื่อนสตรึงนัม ตัวนี้เปนอีกตัวหนึ่ง 
ที่เราเตรียมโครงสรางพื้นฐานตรงนี้ไวพรอม เพื่อการทองเที่ยวและเพื่ออุตสาหกรรม 
ที่จะเกิดขึ้นในเกาะกงวันขางหนา เตรียมการแมกระทั่งพื้นที่ที่จะจัดทํานิคมอุตสาหกรรม 
ที่เกาะกง สนามบินบางกอก แอรเวย ซื้อที่พรอมที่จะสรางสนามบินที่เกาะกงในวันขางหนา 
ไมนานนี้ละครับ ---------------------------------------------------------------------------------------  
 

           - ๙๔/๑ 

 



๒๐๖ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ       ดวงใจ ๙๔/๑ 
 
สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ผมชี้ใหทานเห็นวาโครงสรางพื้นที่ตรงนั้นพรอมมาก ๆ และที่เปนสิ่งที่
ยั่วยวนนักลงทุนมาก ๆ คือแกสและน้ํามันที่อยูนานน้ําของจังหวัดเกาะกงตรงนั้นละครับ 
ที่ผมนําเรียนทานประธานมาทั้งหมดผมอยากจะย้ําตรงนี้วาผมเปนรัฐมนตรีเงาของ 
พรรคประชาธิปตยที่ดูแลกระทรวงวัฒนธรรม ตอนที่มีขาวเราโตแยงเรื่องเขาพระวิหาร 
ที่กรุงไครสตเชิรชเมื่อปที่แลวนะครับ การประชุมเมื่อครั้งที่ ๓๒ ที่นิวซีแลนด ผมไดติดตาม
เร่ืองนี้ แลวก็คิดวาแนวคิดที่ดีถาคิดอยางยั่งยืนแลว ถาเราคิดวาจะพัฒนาความรวมมือ
ความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานอยางยั่งยืนโดยใชมิติทางวัฒนธรรม ผมวาจะทําให
ความสัมพันธของเรากับกัมพูชากลับมาไดดีเหมือนกัน และเปาหมายที่กระทรวงการ
ตางประเทศ อาจารยอดุล วิเชียรเจริญ ดอกเตอรมนัสพาสน ชูโต ที่ผมพูดถึงเปาหมายคือ 
การขึ้นทะเบียนรวม ที่ผมมองตรงนี้เพราะอะไรครับ ป ๒๕๐๕ เกิดวิกฤติแตกแยกระหวาง
คนไทยกับชาวเขมร ตนเหตุมาจากเขาพระวิหาร ผมก็คิดวาถาหากเราปรับวิกฤติ 
ใหเปนโอกาส เอากรณีของเขาพระวิหารจะขึ้นมรดกโลก ทางเราขอขึ้นรวมกันบริหาร
จัดการรวมกัน มันจะทําใหชาวไทยและชาวกัมพูชา คน ๒ ประเทศมารวมใจกันอีกครั้งหนึ่ง 
ความแตกแยกที่ระหองระแหงกันมาตลอด ๔๖ ปจะหายไป ถามองมุมกลับประธาน 
คิดกลับไปนะครับ ผมก็บอกวามันดีเหมือนกันที่การตัดสินของศาลโลกครั้งนั้นไมไดเอา
เรื่องของเขตแดนเขามาเกี่ยวของ แตวาใหบานนองไดเขาพระวิหาร บานพี่ไดบริเวณ
โดยรอบ นั่นหมายถึงวาพี่กับนอง ไทยกับกัมพูชาตองอยูคูกัน ตองอยูดวยกันตราบนานเทานาน 
เพราะฉะนั้นการขึ้นทะเบียนรวมกันและบริหารรวมกันความสัมพันธที่เคยแตกแยก 
หรือหมางเมินกันจะกลับมาดีเหมือนกัน ทานเห็นไหมความระหองระแหงเมื่อไมกี่ป ๒-๓ ป 
ที่ผานมาที่สถานทูตเราถูกเผาที่กรุงพนมเปญนิดเดียวก็สะกิดแลวครับ แลววันนี้ก็เชนเดียวกัน 
เหตุการณที่รัฐบาล ที่ทานนายกรัฐมนตรีกับทานนพดลตัดสินใจทําในกรณีเขาพระวิหาร
จะสรางความแตกแยกใหกับคนไทยกับคนเขมรอีกครั้งหนึ่ง ผมมองวาถาหากวาคิดมา
ทบทวนแลวทําอยางไรที่ทานชายสุขุมพันธุไดนําเสนอแลว ๓-๔ แนวทาง ทําอยางไร 
ใหเรามาเสนอรวมกันจะสามารถรวมใจคนทั้ง  ๒ ประเทศกลับมาไดอีกครั้งหนึ่ง 
และที่มีปญหาไมวาปญหาเรื่องการปกปนเขตแดนและสามารถแกดวยความสมานฉันท 
 



๒๐๗ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ       ดวงใจ ๙๔/๒ 
 
ทานประธานครับ ถึงเวลานั้นถามีความผูกพันแนนแฟนเปนบานพี่เมืองนองกัน ธุรกิจน้ํามัน 
ธุรกิจแกส เขาก็ใหเราทํา เขาตองใหนักธุรกิจไทยกอนครับ เพราะเราเปนบานพี่เมืองนองกัน 
โดยเอามิติทางวัฒนธรรมนํา ไมใชเอาผลประโยชนทางธุรกิจมาเปนการสรางความสัมพันธ
เหมือนเหตุการณที่เราพูดกันมากอนหนานี้ของเพื่อนสมาชิกหลายทาน ที่เราสงสัยวา
เงื่อนไขหรือเงื่อนงําของการผลักดันการขอขึ้นทะเบียนของกัมพูชาที่เรารวมมือกับเขา 
มาจนถึงวันนี้เพื่อใหเขาเขารวมประชุมทันในวันที่ ๒ กรกฎาคม ที่แคนาดา มันมีเงื่อนงํา 
ของผลประโยชนทางธุรกิจเขามาเกี่ยวของ ทานประธานครับ ผมย้ําตรงนี้ครับวายังไมสายเกินไป  
แตเหตุการณทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่เพื่อนสมาชิกลําดับเหตุการณมาจนถึงผม แลวจะมีเพื่อนสมาชิก 
อีกทานหนึ่งพูดตอจากผม ผมอยากใหทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
รัฐบาลทานนายกรัฐมนตรีกลับไปทบทวน --------------------------------------------------------- 
 

- ๙๕/๑ 



๒๐๘ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                      นิวรา ๙๕/๑ 
 
แตหลายทานบอกวาวันนี้ทานคงไมทําอะไรนะครับ อยากจะเรียกรองไปถึงพี่นองประชาชน 
ถาเปนหนทางสุดทายเราก็ตองลุกขึ้นมาคัดคานกันนะครับ ใครมีสิทธิ มีชองทางตรงไหน
จะทําอยางไรก็ตาม เพื่อใหการขึ้นทะเบียนมรดกโลกที่รัฐบาลเรารับรองแลวเมื่อวันที่ ๑๗-๑๘  
มิถุนายนที่ผานมาไมสามารถผานการประชุมของการประชุมของคณะกรรมการมรดกโลก
ที่ประเทศแคนาดาไดในชวงวันที่ ๒ กรกฎาคมนี้ ดวยเหตุผลทั้งหมดที่ผมพูดมานี้ครับ ผม
ไมสามารถไววางใจทานนายกรัฐมนตรีสมัคร  สุนทรเวช  และทานนพดล  ปทมะ  
ในฐานะที่ดูแลกระทรวงการตางประเทศ เพราะประเด็นที่เราพูดมาเปนประเด็นความมั่นคง 
ที่มีความสําคัญมาก ๆ ประเทศเราจะแตกแยกอีกครั้งหนึ่ง ๔๖ ปที่ผานมาผมบอก 
ทานประธานเลยนะครับ ผมในฐานะที่เปนพี่นองประชาชนที่อยูตรงชายแดน ผมไมตางจาก
ทานประธานหรอกครับ จังหวัดทานก็อยูติดชายแดน ทานประธานครับ คนที่บานผม 
เกาะกูด เกาะหมาก หรือในตัวจังหวัดเยอะมากครับ เปนคนไทยกัมพูชาที่อพยพเขามา 
หลายทาน หลายตระกูลเปนตระกูลที่ปูยาตายายเขาเปนขุนนางในรัชกาลที่ ๕ รัชกาลที่ ๖ 
แลวเขาอพยพเขามาอยูในเมืองไทย คนพวกนั้นก็คือคนกัมพูชาเชื้อสายไทย เราอยากเห็น 
ความสัมพันธตรงนี้ ความเปนบานพี่เมืองนอง เราปฏิเสธไมไดหรอกครับ ทานเห็นไหมครับ 
วัฒนธรรมเราไมไดตางกันเลย ปราสาทหินเมืองพิมาย พนมรุง หรือกรณีที่เขาพระวิหาร 
ก็เชนเดียวกัน วัฒนธรรมเราเปนวัฒนธรรมเดียวกัน ไมไดแตกตางกัน เราเปนบานพี่เมืองนองกัน 
แตการบริหารบานเมืองของทานนายกรัฐมนตรีกับทานนพดล ปทมะ ที่ผานมาในกรณี 
ของเรื่องนี้จะสรางความแตกแยกใหเราอีกครั้งหนึ่ง และที่ซ้ํารายมาก ๆ เราจะเสียดินแดน 
เสียอธิปไตยอีกครั้งหนึ่งถาหากเราไมหาแนวทางที่ดี ผมจึงย้ําตรงนี้นะครับวา จึงไมสามารถ 
ไววางใจทานนายกรัฐมนตรีและทานรัฐมนตรีนพดล ปทมะ ได ขอกราบขอบพระคุณครับ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอบคุณทานธีระ สลักเพชร 
จังหวัดตราด ไดรับฟงแลวก็ปลื้มใจใหตราดกับเกาะกงเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ดีมากครับ 
ขอบคุณครับ เชิญตอไปครับ  
 
 



๒๐๙ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                      นิวรา ๙๕/๒ 
 
   นายศิริโชค โสภา (สงขลา) : ทานประธานสภาผูแทนราษฎรที่เคารพ  
กอนอื่นผมขออนุญาตใชขาตั้งเพื่อแสดงเอกสารที่จะนําเสนอตอสภาผูแทนราษฎร  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขออนุญาตใชเฉพาะขาตั้ง
อยางเดียว ผมจะอนุญาตเฉพาะขาตั้ง อยางอื่นไมเอาใชไหมครับ  
   นายศิริโชค โสภา (สงขลา) : แผนภาพดวยนะครับ เกรงใจไมกลาเรียกวา 
ขาหยั่งครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชิญครับ  
   นายศิริโชค โสภา (สงขลา) : กราบเรียนทานประธานสภาผูแทนราษฎร 
ที่เคารพ กระผม นายศิริโชค โสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปตย 
กระผมไดรับมอบหมายจากพรรคประชาธิปตยใหอภิปรายไมไววางใจทานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศนพดล ปทมะ ดวยเหตุผลที่วาทานบริหารราชการไมระมัดระวัง 
ไมรอบคอบ เล็งแตผลประโยชนของนายใหญไมคิดถึงผลประโยชนของประเทศ ทําใหเกิด
ความเสียหายอยางใหญหลวงตออธิปไตยของประเทศไทย ทานประธานที่เคารพครับ 
กอนอื่นผมตองขออนุญาตใชเวลาของสภาแหงนี้ไดลําดับเหตุการณทั้งหมด ที่มาที่ไปวา
ปญหาของปราสาทพระวิหารมันอยูตรงไหน  เพราะหลาย  ๆ  ทานเกิดไมทันครับ 
ไมไดรับทราบความเจ็บปวดของพี่นองชาวไทยในอดีตที่รูสึกสะเทือนใจเปนอยางมาก 
เมื่อกรรมสิทธิ์ในปราสาทพระวิหารตกไปอยูในมือของประเทศกัมพูชา ----------------------- 
 
                                                                                                                      - ๙๖/๑ 
 



๒๑๐ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ) เปนพิเศษ      เบญจมาภรณ ๙๖/๑ 
 
ผมเองก็เกิดไมทันครับยอมรับจริง ๆ เหมือนกับทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 
แตเกิดไมทันก็ไมไดหมายความวาจะไม รู เ ร่ืองครับ ผมก็ไดศึกษาประวัติศาสตร 
จากหนาหนังสือพิมพฉบับเกา ๆ สอบถามจากผูคนในอดีตซึ่งอยูในเหตุการณ แลวตอง
ยอมรับวามันเปนเหตุการณที่นาสะเทือนใจเปนอยางยิ่ง คนไทยทั้งประเทศโศกเศราครับ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๕ ตองถือวาเปนวันที่ตองจารึกไว 
ในประวัติศาสตรของประเทศไทย จารึกไวในความทรงจําของคนไทยทั้งประเทศครับ 
เปนวันที่คนไทยทั้งประเทศตองหลั่งน้ําตาแทบจะทวมผืนแผนดินไทย ทานประธานที่เคารพครับ  
ผมหวังเปนอยางยิ่งวาเหตุการณนับตั้งแตป ๒๕๐๕ คงจะไมเกิดขึ้นอีก คงไมมีวันที่เราจะ 
สูญเสียอธิปไตยของเราอีกตอไป จะไมมีวันที่คนไทยจะตองหลั่งน้ําตาอีกครั้งหนึ่ง 
เพราะมันเปนหนาที่ของพวกเราชาวไทยครับ ตองปกปองรักษาดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แหงนี้ 
เหมือนที่บรรพบุรุษของเราไดเคยเสียเลือด เสียเนื้อเพื่อรักษาดินแดนนี้ใหกับลูกหลานเรา 
ตราบชั่วฟาดินสลาย ทานประธานที่เคารพครับ หลาย ๆ ทานไมมีโอกาสไดไปเยี่ยม 
ที่ปราสาทพระวิหาร ไมรูดวยซ้ําวาปราสาทพระวิหารมีความเปนมาเปนไปอยางไร 
ไมทราบดวยซ้ําวาหนาตาและความยาวของปราสาทพระวิหารนั้นเปนอยางไร กระผม 
ขออนุญาตนําเสนอ 
   ภาพแรกเปนภาพปราสาทพระวิหาร เปนศิลปะขอมแบบบาปวนครับ สรางเมื่อ 
พ.ศ. ๑๔๓๖ เปนลักษณะของเทวาลัยถวายพระอิศวร  
   รูปตอไป อันนี้คือองคประกอบหลักของปราสาทพระวิหาร จะมีทั้งหมด 
๕ โกปุระ นะครับ ตองขออนุญาตใชคําวา โกปุระ โกปุระก็แปลวาซุมประตู ทานประธาน
คงทราบดีเปนภาษาเขมร โกปุระ ๑ ถึงโกปุระ ๕ มีความยาว ๘๙๕.๕ เมตร เกือบ ๑ กิโลเมตร 
ยาวมากครับ ความกวางยาวสุด ๑๕๐ เมตร ก็คือตรงโกปุระที่ ๓ ทานประธานครับ 
นี่คือองคประกอบหลักของปราสาทพระวิหาร  
   รูปตอไปครับ สวนองคประกอบรองของปราสาทพระวิหารก็จะประกอบไปดวย
บรรดาที่เราเรียกวา บาราย หรือวาบอน้ําศักดิ์สิทธิ์ นี่เฉพาะแผนที่ ๓ จะเห็นวาบอน้ํา 
ก็ล้ําเขาไปประเทศไทยแลวนะครับ อันนี้ผมยังไมอภิปรายถึง นี่คือองคประกอบรองของ 
ปราสาทพระวิหาร ซึ่งจะประกอบไปดวยโครงสรางตาง ๆ  อยางนี้นะครับ  



๒๑๑ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ) เปนพิเศษ      เบญจมาภรณ ๙๖/๒ 
 
   ปราสาทพระวิหารนี้อยูที่อําเภอกันทรลักษณ จังหวัดศรีสะเกษ แลวก็ได 
จดทะเบียนเปนโบราณสถานเมื่อป ๒๔๖๘ ทานประธานที่เคารพครับ ตอมาประเทศไทย 
ก็ไดไปลงนามในสนธิสัญญาสยาม-ฝร่ังเศส เมื่อป  ๒๔๔๗ สาระหลักของสนธิสัญญา 
สยาม-ฝร่ังเศสก็คือ ไทยตองรนแนวเขตไปทิศเหนือจนถึงแนวตะวันออกของเทือกเขาพนมดงรัก 
และพนมผาดาน พูดงาย ๆ ครับ สนธิสัญญาสยาม-ฝร่ังเศสกําหนดใหเขตสันปนน้ําเปนจุด 
เขตแดน ทานประธานที่เคารพ ผมขออนุญาตอธิบายคําวา สันปนน้ํา เพื่อใหพี่นองประชาชน 
ที่อยูทางบานไดเขาใจ สันปนน้ําในที่นี้ก็คือจุดสูงสุดของเทือกเขา ซึ่งเวลาฝนตกลงมา 
จะทําใหน้ําฝนไหลไป ๒ ทิศทางครับ --------------------------------------------------------------- 
 

- ๙๗/๑ 



๒๑๒ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                           สายชล ๙๗/๑ 
 
ทิศทางที่ไหลไปทางใตจะไหลไปทางผืนแผนดินของกัมพูชา สวนทิศเหนือคือประเทศไทย 
ทานประธานสังเกตในรูปภาพนี้ครับ เขตสีแดง ๆ นี่คือสันปนน้ํา ตอมาครับ ประเทศไทย
ยังไมมีบุคลากร ไมมีเครื่องไมเครื่องมือในการทําแผนที่ก็เลยไดไปขอรองประเทศฝรั่งเศส
ใหชวยทําแผนที่ใหกับประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการปกปนเขตแดนของฝรั่งเศสก็ไดจัดทํา
แผนที่ที่เราเรียกวา แผนที่เบอรนารด ออกมา ๑๑ ระวาง และระวางที่เปนปญหาก็คือ
ระวางดงรัก ระวางดงรักเปนปญหาก็เพราะวามันกําหนดใหปราสาทพระวิหารอยูในเขต
กัมพูชา ทานประธานดูรูปนี้สิครับ นี้คือระวางดงรักซึ่งเปนแผนที่ที่แนบในคําฟองของกัมพูชา 
ตอศาลโลก ทานประธานจะเห็นวาเดิมเราใชแนวเขตตามสนธิสัญญาสยาม-ฝร่ังเศสก็คือ
เปนลูกศรสีแดงเปนแนวเขตเดิมที่ใชสันปนน้ํา แตพอคณะกรรมการปกปนเขตแดน 
ของฝรั่งเศสไปปกปนเขตแดนก็ไปปกปนเขตแดนที่มันรนลงไปทางทิศเหนือตามลูกศรสีเหลือง 
ไมไดตรงกับสันปนน้ํา และที่แยไปกวานั้นครับสัญลักษณของปราสาทพระวิหารถูกกําหนด 
อยูในเขตแดนกัมพูชา เขียนเปนภาษาอังกฤษวา เปร๊ียะฮวิเฮียร (Preah Vihear) แปลวา 
ปราสาทพระวิหาร ทานประธานที่เคารพครับ ตอมาก็มีสนธิสัญญาโตเกียวซึ่งลงนาม 
ในป ๒๔๘๔ สนธิสัญญาโตเกียวเปนสนธิสัญญาที่ดีครับ เพราะคืนบรรดาเมืองตาง ๆ 
ใหกับประเทศไทยรวมไปถึงปราสาทพระวิหาร แตอยางไรก็ตามสนธิสัญญาโตเกียวถูกยกเลิก 
ไปโดยความตกลงระงับกรณีระหวางไทย-ฝร่ังเศส ฉบับที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๒ 
แตถึงกระนั้นก็ตามครับ แมวาความตกลงระงับกรณีระหวางไทย-ฝร่ังเศสจะคืนปราสาทพระวิหาร 
ใหตกไปอยูในอาณัติของกัมพูชา แตประเทศไทยก็มิไดถอนกําลังออกจากการดูแล 
ปราสาทพระวิหาร แมวาประเทศฝรั่งเศสจะประทวงหลายหนครับ แตประเทศไทยก็ไมมี
คําตอบกลับนิ่งเฉย ทานประธานที่เคารพครับ กัมพูชาประกาศเอกราชเมื่อป ๒๔๙๖ และ
เมื่อกัมพูชาประกาศเอกราชเสร็จก็ไดสงกองกําลังมาตรวจบริเวณปราสาทพระวิหาร  
แตก็หลีกเลี่ยงที่จะปะทะกับกองทัพไทย แตเหตุการณที่ถือวาเปนโศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ 
เปนเหตุการณที่สะเทือนใจพี่นองชาวไทยทั้งประเทศ เร่ิมตนเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๒  
เมื่อกษัตริยสีหนุไดนําเรื่องนี้ฟองรองตอศาลโลก โดยกัมพูชาฟองตอศาลโลกดังนี้ครับ 
บอกวาปราสาทพระวิหารและบริเวณตองอยูภายใตอธิปไตยของกัมพูชา ในขณะที่ประเทศไทย 
 



๒๑๓ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                   สายชล ๙๗/๒ 
 
ก็โตแยงวาในขณะนั้นศาลโลกเกาถูกยุบไปและถายโอนอํานาจมาสูศาลใหม ศาลใหม 
ไมนาจะมีอํานาจในการพิจารณาคดีนี้ แตเปนเรื่องที่นาเสียดายครับ ศาลใหมยืนยันวา 
มีอํานาจในการพิจารณาคดีนี้ครับ เมื่อมีอํานาจในการพิจารณากัมพูชาก็ไดงัดเอา 
หลักฐานเหตุที่ปราสาทพระวิหารตองอยูในเขตกัมพูชา เพราะแผนที่ปกปนของฝรั่งเศส 
กําหนดวาปราสาทพระวิหารอยูในเขตกัมพูชา ---------------------------------------------------- 
 
                                                                                                                      - ๙๘/๑ 



๒๑๔ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ        จีรนุช ๙๘/๑ 
 
แตอยางไรก็ดีประเทศไทยกไดโตแยงบอกวาจริง ๆ  แลวตองยึดตามสนธิสัญญา 
สยาม-ฝร่ังเศส  นั่นก็คือวายึดตามสันปนน้ํา ถายึดตามสันปนน้ําก็หมายความวา 
ปราสาทพระวิหารตองอยูในประเทศไทย ทานประธานที่เคารพครับ ศาลโลกไดพิจารณา 
หลักฐานทั้ง ๒ ฝาย สุดทายก็พิพากษาใหไทยแพคดี โดยศาลอางเหตุผล ๓ ประการครับ 
   ประการที่ ๑ ไทยเปนคนรองใหทางฝรั่งเศสจัดทําแผนที่ และเมื่อจัดทํา 
แผนที่มาแลวไทยก็ตองยอมรับในแผนที่นั้น แถมก็ยังขอแผนที่นั้นเพิ่มเติมเพื่อเอาไปใช 
ในงานราชการของประเทศไทย  
   ประการที่ ๒ ศาลโลกอางกฎหมายปดปากหรือภาษาอังกฤษเรียกวา 
เอสทอพเพลครับ โดยศาลโลกอางเหตุการณ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ก็คือมีขาราชการระดับสูง 
ของประเทศไทยไดไปเย่ียมปราสาทพระวิหาร ไดเห็นธงชาติฝร่ังเศสปกเหนือปราสาท 
พระวิหาร มีขาหลวงของฝรั่งเศสมาตอนรับ แตขาราชการไทยผูนั้นไมไดทักทวง 
ไมไดคัดคาน เทากับเปนการยอมรับอํานาจอธิปไตยเหนือปราสาทพระวิหารของประเทศ 
กัมพูชา ประการที่ ๒ ครับ นอกจากไทยจะไมคัดคานในการทําแผนที่ของประเทศฝรั่งเศส 
แลวทั้ง ๆ ที่รูวาผิด ใน พ.ศ. ๒๔๗๗ ถึง พ.ศ. ๒๔๗๘ ประเทศไทยยังไดมีการสํารวจแผนที่ 
ใหมครับ และไดจัดพิมพแผนที่เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ ที่นาเสียใจคือในแผนที่ที่ไทยทําเองนั้น 
ปรากฏวาปราสาทพระวิหารอยูในเขตกัมพูชา เพราะฉะนั้นศาลก็เลยยึดหลักวาในเมื่อ 
ประเทศไทยนิ่งเฉยไมคัดคานเทากับเปนการยอมรับวาแผนที่ปกปนของฝรั่งเศสนั้นถูกตอง 
   ทานประธานที่เคารพครับ ประการที่ ๓ ที่ศาลโลกตัดสินใหประเทศไทยแพ
ก็คือวา ศาลยึดหลักการตีความสนธิสัญญาตามกฎหมายระหวางประเทศ ซึ่งศาล 
ไดหยิบยกเรื่องวัตถุประสงคและความมุงหมายขึ้นมาชวยในการตีความ โดยวัตถุประสงค
และความมุงหมายของสนธิสัญญาสยาม-ฝร่ังเศสคือ เพื่อใหไดมาซึ่งความมั่นคงแนนอน
และเปนที่ยุติของเขตแดนระหวางกัน  
   ทานประธานที่เคารพครับ ศาลโลกพิพากษาไทยวาแพคดี โดยศาลโลกนั้น
เห็นวาเสนเขตแดนบนแผนที่ฝร่ังเศสมีความสําคัญ มีคุณคาทางกฎหมายเหนือถอยคําใน 
 
 



๒๑๕ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ        จีรนุช ๙๘/๒ 
 
สนธิสัญญา และเสนเขตแดนในแผนที่ฝร่ังเศสก็ระบุวาปราสาทพระวิหารอยูในเขต
กัมพูชา ศาลมีคําพิพากษาออกมา ๓ ขอครับ  
   ขอที่ ๑ โดยคะแนนเสียง ๙ ตอ ๓ วาเฉพาะตัวปราสาทพระวิหารตั้งอยูใน 
อาณาเขตภายใตอธิปไตยของกัมพูชา  
   ขอที่ ๒ โดยคะแนนเสียง ๙ ตอ ๓ วาประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะตอง 
ถอนกําลังทหารหรือตํารวจผูเฝารักษาหรือผูดูแลซึ่งประเทศไทยสงไปประจําอยูที่ 
ปราสาทพระวิหาร หรือในบริเวณใกลเคียงบนอาณาเขตของกัมพูชา  
   และขอสุดทาย โดยคะแนน ๗ ตอ ๕ วาประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะตองคืน 
ใหแกกัมพูชา บรรดาวัตถุชนิด  
   (นายไตรรงค ติธรรม ไดยืนและยกมือขึ้น)  
   นายไตรรงค  ติธรรม (หนองคาย) : ทานประธานครับ ประทวงครับ  
   (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผูแทนราษฎร 
ไดลงจากบัลลังก โดยมอบใหนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท รองประธานสภาผูแทนราษฎร 
คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหนาที่แทน) 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญครับ  
   นายไตรรงค  ติธรรม (หนองคาย) : ขอ ๖๑ ครับทาน กราบเรียนทานประธาน 
ทานอนุญาตนะครับ ผม ไตรรงค ติธรรม พลังประชาชนจากจังหวัดหนองคาย ผมฟงมา 
ตั้งแตเชานะครับ ตั้งแตบายสองโมง ๗ ชั่วโมงกวาแลวครับ พูดแตเร่ืองเขาพระวิหาร 
อยางเดียว มันซ้ําซากวกไปวนมา ขอประทานโทษผูอภิปรายหลายทานนะครับ ผมก็ได 
อานหนังสือพิมพเจอเหมือนกัน หลายเรื่องที่พูดอยูตรงนี้ หลายคนเขาก็พูดใหฟง  
 
                  - ๙๙/๑ 
 
 
 



๒๑๖ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                วนัทนา ๙๙/๑ 
 
  ขอที่ ๒ ขอประทวงในขอ ๖๒ เนื่องจากเรามีรัฐมนตรีอีกหลายทานที่ฝายคาน 
ตองอภิปรายไมไววางใจ ฉะนั้นผมเห็นวา ๗-๘ ชั่วโมงพอสมควรแลวในเรื่องของ 
เขาพระวิหาร เดี๋ยวจะกลายเปนเขาพระวิหาร เพราะอยูบนทองถนนก็พูดแตเร่ืองนี้เร่ืองเดียว 
ผมก็ดูทีวีทุกวัน ฉะนั้นจึงขอใหทานประธานวินิจฉัยดวย ขอบคุณมากครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ขอบคุณครับ ประเด็นที่ประทวง ๒ ประเด็น ประเด็นแรก พูดอภิปรายซ้ําซอนในเรื่อง 
เขาพระวิหาร ผมก็ฟงอยูนะครับ ซึ่งก็เปนเรื่องเขาพระวิหารแตเนื้อหาก็ถือวายังไมซ้ําซอน 
ก็วินิจฉัยวาไมซ้ําซอน สวนประเด็น ขอ ๖๒ ใหผมใชอํานาจเห็นวาอภิปรายพอสมควรแลว 
ใหหยุดการอภิปรายได ผมดูอยูครับ แลวถาถึงตรงนั้นจริง ๆ เปนเรื่องของผมที่จะใชอํานาจเอง 
เพราะฉะนั้นยังไมมีอะไรที่ผิดขอบังคับ ทานศิริโชคเชิญตอครับ  
   นายศิริโชค โสภา (สงขลา) : ทานประธานครับ กระผมเปนคนอภิปราย 
คนสุดทายของเรื่องคดีพระวิหาร ก็มีความจําเปนที่จะตองลําดับเหตุการณเพื่อใหเขาใจวา 
เปนอยางไร 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญเลยครับ  
    นายศิริโชค โสภา (สงขลา) : ขอที่ ๓ โดยคะแนนเสียง ๗ ตอ ๕ วาประเทศไทย 
มีพันธกรณีที่จะตองคืนใหแกกัมพูชา บรรดาวัตถุชนิดที่ไดระบุไวในคําแถลงสรุปขอหาของ 
ฝายกัมพูชาซึ่งเจาหนาที่ไทยอาจจะไดโยกยายออกไปจากปราสาทหรือบริเวณพระวิหาร 
นับตั้งแตวันที่ประเทศไทยไดเขาครอบครองปราสาทพระวิหารเมื่อป ๒๔๙๗ ทานประธาน 
ที่เคารพครับ เหตุที่ผมจะตองเอาคําพิพากษามาอานใหทานประธานไดรับทราบ เพราะวา 
ศาลโลกระบุชัดเจนวาไมไดมีอํานาจในการชี้เขตแดน ศาลโลกชี้เฉพาะตัวปราสาทพระวิหาร  
ทานประธานที่เคารพครับ ดูภาพตอไปครับ  
   ในภาพนี้เปนคําพิพากษา ซึ่งในคําพิพากษาศาลโลกตัดสินเฉพาะตัว
ปราสาท ซึ่งใชคําวา เทมเพิล สวน เทมเพิล แอเรีย เปนเฉพาะคืนวัตถุโบราณ เพราะฉะนั้น 
 
 



๒๑๗ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                วนัทนา ๙๙/๒ 
 
ผมอยากจะกราบเรียนทานประธานเพื ่อยืนยันตอทานรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
การตางประเทศวา ศาลโลกพิพากษาใหคืนกรรมสิทธิ์ปราสาทพระวิหารเฉพาะตัวปราสาท
เทานั้น ไมรวมพื้นที่รองรับปราสาท ทานประธานที่เคารพครับ พอศาลโลกมีคําตัดสินดังกลาว
ทางคณะรัฐมนตรีในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ป ๒๕๐๕ ก็มีมติใหกั้นแนวเขตเพื่อใหเจาหนาที่ไทย 
ไดปฏิบัติงาน ทานประธานสังเกตนะครับ เปนเขตสีขาว ๆ ตรงนี้ เปนสี่เหลี่ยมผืนผา 
ที่เขียนวาแนวตามมติ ครม. ป ๒๕๐๕ อันนี้ผมขอย้ําวาไมใชเปนเสนเขตแดน แตเปนแนวรั้ว
ที่รัฐบาลไทยในขณะนั้นกั้นเพื่อใหเจาหนาที่ไดปฏิบัติงาน เนื้อที่ในบริเวณนี้ประมาณ 
๑๕๐ ไร มิไดหมายความวา ๑๕๐ ไรนี้ยกใหเปนกรรมสิทธิ์ของประเทศกัมพูชา เรายก 
เฉพาะปราสาท ไมรวมพื้นที่รองรับปราสาท ตรงนี้ผมอยากใหทานประธานเขาใจและให 
พี่นองประชาชนคนไทยที่กําลังดูการอภิปรายอยูใหเขาใจครับ เพราะนี่เปนจุดที่สําคัญมาก 
อันนี้คือแผนที่เปนรูปภาพที่ถายมา ภาพตอไปครับ เพื่อใหมีความชัดเจนกวานั้นเปนภาพ 
ดาวเทียม ทานประธานจะเห็นชัดเจนวาสีมวงเปนแนวเขตแดนตามฝายกัมพูชายึดถือ 
นั่นก็คือตามแผนที่ปกปนของฝรั่งเศส สวนแนวเขตแดนของไทยที่ยึดถือก็คือสีเหลือง ------ 
 
                                                                                                                   - ๑๐๐/๑ 



๒๑๘ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                 รัชนีพร ๑๐๐/๑ 
 
ทานประธานจะเห็นวาตรงที่เปนพื้นที่สีน้ําเงินที่เปนวง ๆ อันนี้คือแนวเขตปฏิบัติหนาที่ 
ของฝายไทย ไมใชเปนเขตแดนที่ไทยใหกับกัมพูชา เนื้อที่ตรงนี้ที่ผมบอกมัน ๑๕๐ ไร และ 
๑๕๐ ไรนี่มิไดยกเปนกรรมสิทธิ์ของกัมพูชาครับ เฉพาะปราสาทตรงนี้ที่ยกเปนกรรมสิทธิ์ 
ทานประธานที่เคารพครับ เมื่อมาถึงตรงนี้ผมก็มีความจําเปนที่จะตองกราบเรียนทานประธานวา
หลังจากที่ศาลมีคําตัดสินแลวรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศในขณะนั้นก็คือ 
ทานถนัด คอมันตร ก็ไดทําหนังสือไปถึงสหประชาชาติเพื่อขอสงวนสิทธิแลวก็ขอโตแยง 
แลวก็บอกวาในอนาคตถามีเหตุอันควรเราก็จะไปทวงสิทธิเอาปราสาทพระวิหารเราคืนมา 
แลวก็เปนการสงวนสิทธิของทานถนัด คอมันตร แตสิ่งที่สะเทือนใจผมยิ่งไปกวานั้น 
เพิ่งเกิดเมื่อ ๒-๓ วันที่ผานมานี้ครับ นายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช ไดโกหกทั้งในสภาและ
ทั้งนอกสภา ๒-๓ หนครับ กลาวหาวาหมอมราชวงศเสนีย ปราโมช ซึ่งเปนทนายความ 
ในคดีนี้ครับ ทําใหคดีของไทยตองแพ เพราะเหตุผลที่วาทนายความไปรับวาแผนที่ปกปน
ของฝรั่งเศสนั้นถูกตอง ซึ่งขอเท็จจริงตรงนี้ไมใชเลยครับ และเปนเรื่องที่สะเทือนใจ 
ของลูกหลานของคนที่อยูในคดีนั้นครับ ผมกราบเรียนทานประธานวามันสะเทือนใจอยางไรครับ 
เมื่อวานนี้มีปาแก ๆ คนหนึ่งครับ อายุ ๘๓ ปหอบเอาสังขารมาที่พรรคประชาธิปตย 
น้ําตาคลอเบาครับ เขาบอกกับผมวาเขานี่เปนภรรยาของขาราชการคนหนึ่งที่ไปตอสูคดี
อยางสุดความสามารถครับ เขาบอกวาเขาไดยินสิ่งที่คุณสมัคร สุนทรเวช พูด เขาทําใจ
ไมไดครับ เขานอนไมหลับอยูหลายคืน สุดทายตัดสินใจวาตองมาที่พรรคประชาธิปตย 
แลวนําเอาหนังสือฉบับนี้มาใหผมครับ ทานประธานที่เคารพครับ ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 
ถือหนังสือของหัวหนาทนายความหมอมราชวงศเสนีย ปราโมช  
  (นายประชา ประสพดี ไดยืนและยกมือขึ้น) 
     นายประชา ประสพดี (มหาสารคาม) : ทานประธานครับ  
  นายศิริโชค โสภา (สงขลา) : ของผมนี่ถือหนังสือของ 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
มีผูประทวงครับ เชิญครับ 
 
 



๒๑๙ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                 รัชนีพร ๑๐๐/๒ 
 
  นายประชา ประสพดี (มหาสารคาม) : ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 
ประชา ประสพดี สมุทรปราการ พรรคพลังประชาชน ตองขออนุญาตทานประธาน
ประทวงอีก ตองขอโทษทานผูทรงเกียรติดวย เนื่องจากวาทานผูอภิปรายไปหม่ินประมาท
แลวก็ไปใสรายตามขอ ๖๑ ที่ทานนายกรัฐมนตรีสมัครไปโกหกทั้งในสภาและนอกสภา 
อันนี้ตองถอนคําพูดนะครับ ก็ตองขอใชสิทธิตามขอบังคับ ขอ ๖๑ ครับ  
  นายศิริโชค โสภา (สงขลา) : ทานประธานครับ ผมอภิปรายไมไววางใจ  

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ขออนุญาตวินิจฉัยนะครับ ที่จริงทานครับ ฝายคานยื่นญัตติไมไววางใจรัฐบาล แลวตอนนี้
หนาที่ของฝายคานคือตองกลาวหา เปนหนาที่ของเขาตองกลาวหาอยูแลว เพียงแตผมจะ
ดูถามีการกลาวหาที่เลื่อนลอยจะเขาขายใสราย ผมก็จะทักทวงนะครับ         
   นายประชา ประสพดี (มหาสารคาม) : กลาวหายังไมถึงวาโกหกใชไหม
ครับทานประธาน 
           นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
แตทีนี้ประเด็นคือฝายคานเปนสิทธิของเขาที่จะกลาวหา แลวเดี๋ยวรัฐบาลทานนายกรัฐมนตรี 
หรือทานรัฐมนตรีที่เกี่ยวของเขาจะชี้แจงเองครับ  
  นายประชา ประสพดี (มหาสารคาม) : ก็ตองบอกทานประธานอีกนิดหนึ่ง 
แตประเด็นการอภิปรายนั้นก็ไปซ้ํากับผูอ่ืน ก็ตองกราบเรียนทานประธานนะครับวา  
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ผมฟงอยูทานครับ ขอบคุณครับ  
  นายประชา ประสพดี (มหาสารคาม) : ขอบคุณทานประธานครับ 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญตอเลยครับ 
  นายประชา ประสพดี (มหาสารคาม) : ถือวาไมโกหกนะครับ  
  นายศิริโชค โสภา (สงขลา) : รออีกนิดหนึ่งสิครับ เดี๋ยวจะเห็นเอกสาร 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญตอเลยครับทานครับ  



๒๒๐ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                 รัชนีพร ๑๐๐/๓ 
 
  นายศิริโชค โสภา (สงขลา) : ทานประธานครับ ที่ถืออยูในมือผมนี้ก็คือ 
คําพิพากษาศาลยุติธรรมระหวางประเทศคดีปราสาทพระวิหาร ฉบับของสํานักทําเนียบ 
นายกรัฐมนตรีในป ๒๕๐๕ นี่คือตราของทําเนียบ แลวก็มีลายเซ็นของคุณจาพิกรณ 
เศรษฐบุตร ผมไดอานหนังสือฉบับนี้ เพื่อดูขอเท็จจริงวาสิ่งที่นายสมัคร สุนทรเวช 
นายกรัฐมนตรี ไดกลาวหาหมอมราชวงศเสนีย ปราโมช นั้นเปนความจริงหรือไม  
ปรากฏวาสิ่งที่นายกรัฐมนตรีสมัครพูดนี้โกหกครับ --------------------------------------------- 
 

                           - ๑๐๑/๑   



๒๒๑ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                               สทุธาทิพ ๑๐๑/๑ 
 
ทานประธานดูเอกสารนี้ครับเอกสารเปนเอกสารเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบ ดวนมาก 
ที่ สร ๐๖๐๑๒๑๙๘๔/๒๕๐๕  กระทรวงการตางประเทศ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๐๕ ครับ 
เร่ือง นําสงบันทึกความเห็นของศาสตราจารยเจมส เนวิน ไฮซ ทนายความของฝายไทย
กราบเรียนนายกรัฐมนตรีครับ ในนั้นบอกวาแนวทางการตอสูของฝายทนายไทยไมยอมรับ
ในแผนที่ของฝรั่งเศสครับ ผมย้ําอีกครั้งครับวาแนวทางการตอสูของฝายทนายไทย 
ไมยอมรับในแผนที่ของฝรั่งเศส อยางนี้ถือวาเปนการโกหกไหมครับ ที่นายกรัฐมนตรีสมัคร
บอกวาเราแพเพราะคุณเสนีย ปราโมช ไปรับวาแผนที่ของฝรั่งเศสถูกตอง อันนี้ชัดนะครับ 
เปนเอกสารแทมาดูไดเมื่อไรก็ไดครับ ทานประธานที่ เคารพครับ ผมขออานนะครับ 
แนวทางการตอสูของฝายทนายไทยไมยอมรับในแผนที่ของฝรั่งเศสและยังพิสูจนใหเห็นวา
แนวเสนในแผนที่มิไดแสดงสันปนน้ํา ทานประธานที่เคารพครับ เห็นไดชัดวาทีมทนายความ
ของประเทศไทยในขณะนั้นตอสูคดีนี้อยางเต็มที่ครับ ใชความสามารถในการพยายามยก
หลักฐานตาง ๆ  นานา แตตองยอมรับครับวาในขณะนั้นฝร่ังเศสมีอิทธิพลเปนผูที่ลาอาณานิคมครับ 
เพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่เปนไปไดสูงที่เราจะตองพายแพจากปจจัยอื่น ๆ นอกจากนี้ 
เราตองยอมรับวาประเทศไทยในขณะนั้นไมคอยรอบคอบ ไมคอยระมัดระวังครับ 
เราไปยอมรับในแผนที่ทั้ง ๆ ที่มันไมถูกตองอยางที่ผมไดกราบเรียนทานประธานไปแลว 
เพราะฉะนั้นก็เปนบทเรียนของประเทศไทย ทานประธานที่เคารพครับ ปญหาหลัก ๆ  
ของประเทศไทยกับกัมพูชา แลวก็เปนผลตอเนื่องมาจนถึงปจจุบันนี้ก็คือเราถือแผนที่กัน 
คนละอันครับ กัมพูชาถือแผนที่ของฝรั่งเศสตามรูปภาพนี้ครับ ทานประธานจะเห็นวา 
เสนรอยประนี่ครับ เหมือนไขปลาสีแดง ๆ นี่ เปนวงกลมนะครับ รอบ ๆ อันนี้คือแนวเขต 
ที่กัมพูชาบอกวาเปนแผนดินของไทยครับ ขณะที่ไทยบอกวาลงมาทางนี้เปนของไทย 
นั่นก็คือเลยเขาพระวิหารมา นี่ก็คือความแตกตางของแผนที่ของฝรั่งเศสและแผนที่ของ 
ประเทศไทยครับ ทานประธานที่เคารพครับ แตวาปญหาที่มันเกิดขึ้นจริง ๆ ก็คือเมื่อประเทศ 
กัมพูชาพยายามที่จะเสนอปราสาทพระวิหารใหเปนมรดกโลกแลวก็ไดนําเสนอใหกับ 
คณะกรรมการมรดกโลกนะครับ ครั้งที่ ๓๑ ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ไครสตเชิรช 
ประเทศนิวซีแลนด ถามวาประเทศไทยในขณะนั้นคัดคานหรือเปลาครับ ประเทศไทยนี่ก็ตั้ง 
 



๒๒๒ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                               สทุธาทิพ ๑๐๑/๒ 
 
คณะกรรมการกําหนดทาทีขึ้นมาชุดหนึ่งครับ แลวก็มีทาทีที่คัดคานไมเห็นดวยกับการที่ 
ฝายกัมพูชาจะมาจดทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลกแตเพียงฝายเดียว  
ทานประธานพอจะเขาใจไหมครับวาการจดทะเบียนเปนมรดกโลกมันมีความสําคัญ 
เปนอยางมาก ผมอยากจะยกตัวอยางเปรียบเทียบนะครับ เหมือนกับเรามีคลับเฮาส 
(Clubhouse) หรือสโมสร กัมพูชามีสิทธิในสระน้ําประเทศไทยมีสิทธิในทางเดิน มีสิทธิ 
ในอุปกรณหองน้ํา หองอาหารตาง ๆ แตเรากําลังจะบอกวาใหกัมพูชาจดทะเบียนเฉพาะ 
สระน้ํา แตเวลามาใชสระน้ํามันตองใชผานพื้นที่ของไทยครับ เพราะฉะนั้นนักวิชาการตาง ๆ  
จึงพยายามเสนอมาโดยตลอดวาตองจดทะเบียนรวมกันแลวก็เปนแนวทางของรัฐบาล 
ชุดที่ผานมามาโดยตลอด  ---------------------------------------------------------------------------- 
   

 - ๑๐๒/๑ 
 



๒๒๓ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                    บุศยรินทร ๑๐๒/๑ 
 
ทานนภดล ปทมะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ บอกวาจริง ๆ แลวทางฝายกัมพูชา 
สามารถที่จะไปจดทะเบียนฝายเดียวได ถาวันนี้ไทยไมไปยินยอมกับกัมพูชา กัมพูชา 
ก็สามารถทําไดเอง ซึ่งประเด็นตรงนี้ไมจริงครับ แลวทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 
ก็ไดชี้แจงไปเมื่อตอนบายแลววาการที่จะจดทะเบียนแตเพียงฝายเดียวไดนี่จะตองไดเสียง
ของคณะกรรมการมรดกโลกอยางนอยกี่เสียงครับทานรัฐมนตรี ๑๔ เสียงถึงจะจดทะเบียนได 
ผมเชื่อวารัฐบาลมีความสามารถในการที่จะลอบบี้ (Lobby) ในการที่จะขอใหประเทศที่เปน
กรรมการมรดกโลกมาอยูฝายไทยไดอยางนอย ผมวา ๘ ประเทศนี่มันไมยาก เพราะฉะนั้น
สิ่งที่นายนพดล ปทมะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศไดบอกกับวุฒิสภา 
หรือไดใหสัมภาษณโดยทั่วไป ผมคิดวาเปนการบอกความจริงแคเพียงครึ่งเดียว ถามวา
กระทรวงการตางประเทศนั้นเคยคัดคานไหมครับ เคยครับ ทานประธานที่เคารพครับ  
เมื่อตอนบายทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรไดลุกขึ้นมาอภิปรายแลวก็พูดถึง
จดหมาย ๒ ฉบับครับ วันนี้ผมขออนุญาตทานประธานนําจดหมายนี้มาแสดงตอสาธารณชน 
เพื่อใหเห็นครับ ทานประธานครับ ที่ผมกําลังถืออยูนี้ก็คือจดหมายจากกระทรวงการตางประเทศ 
ไปถึงประเทศกัมพูชา อันนี้เปนคําแปลอยางไมเปนทางการนะครับ พูดงาย ๆ ครับ ไมตอง
อานทั้งหมด รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการตางประเทศทําหนังสือคัดคานไมใหกัมพูชา
เสนอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร โดยอางพื้นที่ทับซอนบางสวนอยูในแผนดินไทย 
ทําไปวันที่เทาไรครับทานประธาน ทําไปเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ไมนานมานี้
เองครับ จุดยืนของไทยก็ยังคัดคานการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลก  
ทานประธานครับ ในวันตอมากัมพูชาก็ตอบจดหมายกลับมาทันทีครับ ทานประธาน
สังเกตครับวานี่คือหัวจดหมายแสดงสัญลักษณของกัมพูชา คิงดอม ออฟ แคมโบเดีย 
(Kingdom of Cambodia) จากกระทรวงการตางประเทศ มินิสทรี ออฟ ฟอเรน แอฟแฟรส 
(Ministry of Foreign Affairs) ดังนั้นครับ ภาษาอังกฤษแปลเปนไทยสรุปงาย ๆ เผื่อทานรฐัมนตร ี
จะลืม รัฐบาลกัมพูชายืนยันวานายสมัครเห็นดวยเกิดอะไรขึ้นครับ กระทรวงการตางประเทศ 
ประทวงบอกวาไมเห็นดวย แตรัฐบาลกัมพูชาอางวา นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี 
เห็นดวย แตที่แยไปกวานั้นวรรคสุดทาย รัฐบาลกัมพูชายืนยันไมมีพื้นที่ทับซอนเพราะเปน 
 



๒๒๔ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                    บุศยรินทร ๑๐๒/๒ 
 
ของกัมพูชาทั้งหมด โอโฮ ทานประธาน ถาเปนนายกรัฐมนตรีสมัครจะพูดอยางนี้ครับ 
ขนาดกัมพูชาทําจดหมายตอบกลับมาที่กระทรวงการตางประเทศบอกวาไมมีพื้นที่ทับซอน 
เปนของเขาทั้งหมด แตเราทําอยางไรครับ เรากลับไปยินยอมตามเขา ไปสนับสนุนใหกัมพูชา 
จดทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลกแตเพียงฝายเดียว ทานประธานครับ  
พอหลังจากเดือนเมษายนมาทางกัมพูชาก็สงแผนที่มาใหรัฐบาลไทย แลวก็บอกวา 
จะขึ้นทะเบียนเฉพาะปราสาทพระวิหารและพื้นที่รองรับปราสาทโดยรอบประมาณ 
๓๐ เมตร ทางรัฐบาลไทยก็ใหกรมแผนที่ทหารเขาไปตรวจในพื้นที่ชวงระหวางวันที่ ๙-๑๑ 
มิถุนายน ทานประธานที่เคารพครับ ผลตรวจสอบ ผลสํารวจของกรมแผนที่ทหารตรวจสอบ 
พื้นที่เขาพระวิหารนี้อยูในมือผมแลวครับ ---------------------------------------------------------- 
 
                 - ๑๐๓/๑ 
 
 



๒๒๕ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              กมลทิพย ๑๐๓/๑ 
 
ผมกราบเรียนทานประธานไปถึงทานนายกรัฐมนตรี ไปถึงทานรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศ กัมพูชาทําจดหมายตอบกลับประเทศไทยวา กรรมสิทธิ์ตรงนั้นเปน 
ของเขาไมมีพื้นที่ทับซอน เขาสงแผนที่มาใหเรา เราใหกรมแผนที่ทหารไปตรวจแลว 
ทานนายกรัฐมนตรี ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศก็มาแถลงวาทหาร 
เห็นดวย ผบ.ทบ. เห็นดวย เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติเห็นดวยจริงหรือเปลาครับ 
ผมวาไมจริงนะครับ ในมือผมนี่เปนเอกสารคําชี้แจงกรณีชุดสํารวจแผนที่ทหารตรวจสอบ
พื้นที่เขาพระวิหาร ระหวางวันที่ ๙-๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ทานประธานครับ ในวันที่ 
๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ นี่คือจดหมายนะครับ ผมขยายเพื่อเตือนความทรงจําให 
ทานนายกรัฐมนตรีไดเห็นวาทหารเขามีการทักทวง เพื่อใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
การตางประเทศไดรับทราบวา ทหารเขามีการทักทวง แตทหารเขาทักทวงไปที่ใครครับ 
เขาทักทวงไปที่พลโท สุรพล เผื่อนอัยกา เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ ชื่อนี้คุน 
ไหมครับ ทานรัฐมนตรีตอบผมไดไหมครับวาชื่อนี้คุนไหมครับ คุนครับเพราะเปนเพื่อน
เตรียมทหารรุนเดียวกับทานนายกรัฐมนตรีทักษิณใชไหมครับ ผมกําลังจะบอกวา 
รัฐบาลนี้ตองการที่จะใหเขมรนี่หรือกัมพูชานี่จดทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลก 
เดิมกระทรวงการตางประเทศคัดคานครับ ทานก็ยายอธิบดีกรมสนธิสัญญาไปอยู
ตําแหนงอื่นเพื่อที่จะไมขัดขวางทาน หลังจากนั้นทานก็ยายเอาเลขาธิการสภาความมั่นคง
แหงชาติคนใหมเขามา ผมก็ไมแนใจวาเพื่อการนี้โดยเฉพาะหรือเปลาครับ แตผมมีสิทธิ 
ที่จะสงสัยเพราะวาทหารเขามีขอหวงใยครับ ผูบัญชาการกองกําลังสุรนารีนี่ไดชี้แจงตอ 
พลโท สุรพล เผื่อนอัยกา เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ โดยมีขอหวงใยของ กกล. 
สุรนารีดังนี้ครับ ผูบัญชาการกองกําลังสุรนารีแสดงความหวงใยวารัฐบาลกําลังกระทํา 
ในสิ่งที่ มันเกินขอบเขตของคําตัดสินของศาลโลกครับ จากคําตัดสินของศาลโลก 
ที่กําหนดใหอธิปไตยเฉพาะตัวปราสาทพระวิหารเปนของกัมพูชาแตแผนที่ฉบับใหม 
ที่ฝายกัมพูชาเสนอไดกําหนดใหปราสาทพระวิหารและพื้นที่โดยรอบปราสาทประมาณ 
๓๐ เมตรเปนมรดกโลก  ซึ่งเปนการกําหนดเพิ่มเติมจากคําตัดสินของศาลโลกถึงแมวา 
ยังไมเกินขอบเขตที่มติ ครม. ป ๒๕๐๕ กําหนดเวนบริเวณทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
 



๒๒๖ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                             กมลทิพย ๑๐๓/๒ 
 
ของตัวปราสาท (ชองบันไดหัก) ซึ่งมีพื้นที่ทับซอนจํานวน ๓๘.๒๑๕ ตารางวา หรือ 
๑๕๒.๘๖ ตารางเมตรนั้นจะถือวาเปนการยอมรับและกําหนดเสนเขตแดนที่เกินกวา 
คําตัดสินของศาลโลกหรือไม อาว ทําไมเปนอยางนั้นละครับ เวลามาบอกกับพี่นอง
ประชาชนชาวไทยบอกวาทหารเขาเห็นดวย แลวนี่มันอะไรกันละครับ ผูบัญชาการ 
กองกําลังสุรนารีแสดงความหวงใยกับเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ ไมทราบวา
เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติไดบอกกับนายนพดล  ปทมะ  หรือเปลาครับ  
แลวถาบอกแลวทําไมทานยังนิ่งเฉยครับ แลวที่แยไปกวานั้นครับในขอที่ ๒ ผูบัญชาการ
กองกําลังสุรนารีแสดงความหวงใยครับบอกวาฝายกัมพูชายังคงยึดถือเสนเขตแดน 
ตามแผนที่ปกปนมาตราสวน ๑:๒๐๐๐๐๐ ที่ไทยเคยทําไวกับฝร่ังเศสและไมเคยยอมรับ
เสนเขตแดนตามแผนที่ของฝายไทยมาโดยตลอด สําหรับฝายไทยไดยึดถือแผนที่ 
ตามมาตราสวน ๑:๕๐๐๐๐ ตามมติ ครม. ป ๒๕๐๕ และไมยอมรับแผนที่ปกปน
เชนเดียวกัน ซึ่งหากในครั้งนี้ฝายไทยยอมรับตามแผนที่ที่ฝายกัมพูชาเสนอ ฝายกัมพูชา
อาจจะถือวาเปนการยอมรับในสวนของแผนที่ปกปนมาตราสวน ๑:๒๐๐๐๐๐ ที่ไทย 
เคยทําไวกับฝร่ังเศสหรือไมซึ่งอาจจะกอใหเกิดปญหาในการปกปนเขตแดนในอนาคต ---- 
 

- ๑๐๔/๑ 



๒๒๗ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ        พรรษวรรณ ๑๐๔/๑ 
 
ทานประธานที่เคารพเปนอยางไรครับ ไหนบอกวาไมมีใครเตือนละครับ ไหนบอกวา 
ไมมีใครทวงติงละครับ นี่ทหารเขาทวงติงมาแลว ๒ เร่ืองเลยครับ เร่ืองที่ ๑ ทานกําหนด
พื้นที่เกินคําตัดสินของศาลโลก เร่ืองที่ ๒ อาจจะเปนปญหาตอการปกปนชายแดน  
ซึ่งหมายถึงพื้นที่อีกประมาณ ๔.๖ ตารางกิโลเมตร ผมเห็นเอกสารนี้แลวผมตกใจครับ 
เพราะนายนพดล ปทมะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศออกมาใหสัมภาษณ
อยางไมอายเลยครับบอกวาผมนี่ปกปองอธิปไตยของประเทศ ผมนี่ตองไดดอกกุหลาบ
ไมใชกอนหินครับ ผมก็สงสัยวานายนพดล ปทมะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
ปกปองอธิปไตยอยางไรในเมื่อทหารเขาทวงติงมาแลว กระทรวงการตางประเทศก็ทวงติง
มาแลว ผมก็เลยตองไปดูแผนที่ที่ทางฝายกัมพูชาสงมาใหกับรัฐบาลไทย ทานประธานที่เคารพครับ 
ขออนุญาตทานประธานดูภาพนี้ครับ นายกรัฐมนตรีสมัครจะดูในจอทีวีก็ไดนะครับ  
ทานประธานครับ แผนที่กอนกระทรวงการตางประเทศทักทวงปรากฏวามันมีพื้นที่ที่ล้ํามา
อยูในพื้นที่ที่นายนพดลบอกวาเปนพื้นที่ทับซอนเทากับ ๓๘.๒๑ ตารางวา ปกปองอธิปไตย
ไป ๓๘ ตารางวา ควรจะไดกุหลาบไมใชหินครับ ๓๘ ตารางวานี่เทากับทาวนเฮาส 
(Town house) ๑ หลัง ผมนี่คนไทยตองขอบคุณทานรัฐมนตรีเปนอยางมาก แตสิ่งที่
ทานเสียไปดูแผนที่ทางขวามือครับ แผนที่หลังกระทรวงการตางประเทศทักทวงทานก็ตัด
ตรงนี้ไปนะครับ ตัดออกไป ๓๘ ตารางวา แตที่ทานเสียไปก็คือบริเวณที่เราเรียกวาพื้นที่
รองรับปราสาท พื้นที่รองรับปราสาทนี่ไมไดเปนกรรมสิทธิ์ของประเทศกัมพูชาครับ 
ผมอธิบายแลวครับวาศาลโลกใหเฉพาะตัวปราสาทครับ พื้นที่ที่ทานอางวาเปนของประเทศ 
กัมพูชานั้นไมใชครับ ๑๕๐ ไรนี่ยังเปนของเราอยู เพียงแตปราสาทเปนของเขา วันนี้ทาน
ยอมใหเขาจดทะเบียนบริเวณพื้นที่รองรับปราสาทประมาณ ๓๐ เมตรรอบที่กองกําลังสุรนารี
ทหารเขาทวงติทานมา ผมคํานวณพื้นที่ครับทานประธาน ปรากฏวาพื้นที่ที่เราใหเขาไปเทาไร
ทานทราบไหมครับ ๓๔ ไร รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศปกปองอธิปไตยไดพื้นที่ 
เทากับทาวนเฮาสคืนมา ๑ หลัง แตเสียใหเขาไปอีก ๓๔ ไร ทานประธานที่เคารพครับ 
เปนเรื่องที่นาอดสูมาก ผมนี่แทบจะตองคลุมหัวเดินครับ เพราะอะไรครับ เพราะผมนี่เปน
สิทธิเกาประเทศอังกฤษเหมือนกับทานนพดล ปทมะ เคยเจอกันตั้งแตสมัยที่ผมเรียนอยู 
 



๒๒๘ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ        พรรษวรรณ ๑๐๔/๒ 
 
ตางประเทศครับ แลวผมนี่ก็หลงผิดครับ ไปยกมือเลือกทานใหเปนนายกสมาคม ก.พ. ครับ 
วันนี้ถาทําไดนะครับอยากจะขอเสียงนั้นคืนมา ผมไมแนใจครับวา ทานรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงการตางประเทศ นายนพดล ปทมะ เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวหรือเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
ในสมเด็จฮุน เซน ครับ -------------------------------------------------------------------------------- 
 

                 - ๑๐๕/๑ 



๒๒๙ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ. ) เปนพิเศษ            ณัฐวัฒน ๑๐๕/๑ 
 
ทานประธานที่เคารพครับ นายนพดล ปทมะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
คุยนักคุยหนาครับวาเปนคนที่ฉลาด เปนคนที่เรียนเกง ไดทุนอานันทมหิดลไปศึกษา 
ที่ประเทศอังกฤษ ทานตองมาชดใชบุญคุณใหกับแผนดิน แตผมไมแนใจวาวันนี้ทานจะกลา 
อางทุนอานันทมหิดลอีกตอไปหรือไมครับ ผมไมแนใจวาตอนนี้ทานเปนทุนพนมเปญหรือเปลาครับ 
ทานประธานที่เคารพครับ ทั้งหมดที่ผมพูดไปมันเปนเรื่องที่ผมลําบากใจมาก ที่ลําบากใจเพราะวา 
ทานผูบังคับบัญชาไมไดมีความจริงใจกับประเทศไทยเลย ทานประธานลองดู 
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานศิริโชคครับ  
    นายศิริโชค โสภา (สงขลา)  :  อะไรครับ 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ขอความกรุณาระมัดระวังคําพูดนิดหนึ่งนะครับ ผมเกรงวาจะไปกระทบกับสัมพันธภาพ
ระหวางประเทศนะครับ 
   นายศิริโชค โสภา (สงขลา)  :  ทานประธานครับ ผมจะพยายามระมัดระวัง
อยางเปนพิเศษ 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ผมเพียงเตือนเฉย ๆ นะครับ ชวยระมัดระวังนิดหนึ่งครับ 
   นายศิริโชค โสภา (สงขลา) : ทานประธานครับ นี่เปนเอกสารของกองกําลัง 
สุรนารีตั้งขอสังเกตพฤติกรรมฝายกัมพูชาครับ ผมขออนุญาตอานนะครับ เปนเอกสาร 
ทางราชการของรัฐบาลไทยครับ ขอสังเกตของพฤติกรรมฝายกัมพูชา  
   ขอ ๑ หลังจากฝายกัมพูชาไดเสนอแผนที่ตอฝายไทย และฝายไทยขอนํา 
แผนที่ไปตรวจสอบคาพิกัดในพื้นที่จริง ในหวง ๙-๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ ฝายกัมพูชา
ยินยอมใหฝายไทยดําเนินการ แตเมื่อผูปฏิบัติของฝายไทยเดินเขาพื้นที่ปฏิบัติงานในวันที่ 
๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ ปรากฏวาไดรับแจงจากผูรับผิดชอบบริเวณปราสาทพระวิหาร 
ของฝายกัมพูชาวายังมิได รับคําสั่งการใด ๆ จากหนวยเหนือ จนในที่สุดฝายไทย 
ตองดําเนินการประสานไปยังกระทรวงการตางประเทศของประเทศกัมพูชา เพื่อใหแจง 
 



๒๓๐ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ. ) เปนพิเศษ            ณัฐวัฒน ๑๐๕/๒ 
 
ไปยังผูปฏิบัติงานบริเวณปราสาทพระวิหารใหเจาหนาที่ฝายไทยเดินเขาไปตรวจสอบ 
ในพื้นที่จริงซึ่งทําใหลาชากวากําหนด  
   นอกจากนั้นแลวในขอที่ ๒ เปนขอที่นากลัวมากครับ ฝายกัมพูชายังมิไดมี
การแกไขแผนที่แนบทายพระราชกฤษีกาตามผนวก ค แตอยางใด ซึ่งเปนการแสดงใหเห็น
ถึงความไมจริงใจในการแกปญหา ทานประธานสภาผูแทนราษฎรที่เคารพครับ กัมพูชาได
ออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อปกปองปราสาทพระวิหารและอาณาบริเวณครับ และแผนที่ที่ใช 
ในการแนบทายในพระราชกฤษฎีกาอยูตรงนี้แลวครับ 
   (นายพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน (เชียงราย)  :  ทานประธานครับ 
    นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
มีผูประทวงครับ เชิญครับ 
   นายพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน (เชียงราย) : ทานประธานครับ ผม พิเชษฐ  
เชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเชียงราย ขอประทวงผูอภิปรายในขอ ๖๑  
   ประเด็นที่ ๑ การที่ทานเอาเรื่องของทุนอานันทมหิดลมาพูดในสภาแลวก็
ในทํานองเสียดสี ผมอยากใหทานถอนคําพูดในเรื่องที่ทานพูดถึงทุนอานันทมหิดล ทานได
โปรดกรุณาอยาเอาเรื่องนี้มาพูดตรงนี้เลย เร่ืองอื่นมีเยอะแยะนะครับ  
   ประเด็นที่ ๒ เรื่องเอกสารที่ทานนํามาเสนอในหองประชุมไมมีตราครุฑ 
แลวทานก็อางวาเปนเอกสารทางราชการ อยางไรก็ตามเอกสารทุกชิ้นผมขอใหทานสงให 
ทานประธานดวย เมื่อสักครูทานอลงกรณก็ใชเอกสารเหมือนกัน แตผมดูแลวทานอลงกรณ 
ก็สงไมครบ ขอใหทานสงใหครบดวยนะครับ ขอบคุณครับ 
    นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ขออนุญาตวินิจฉัยนะครับ ประเด็นที่ ๒ ผมขอเอกสารทั้งหมดดวยนะครับ 
   นายศิริโชค โสภา (สงขลา) : ไดครับ 
 
 
 



๒๓๑ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ. ) เปนพิเศษ            ณัฐวัฒน ๑๐๕/๓ 
 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
สวนประเด็นแรกคงยังไมเขาขายจะใหถอน เพียงแตอยากจะตักเตือนนะครับ ที่ผานมา 
ไมมีใครประทวงผมก็เลยไมไดวาอะไร เพราะชวงหลัง ๆ จะไปซ้ํากับคนอื่น ซึ่งผมก็ปลอย 
อยากใหทานชวยบริหารเวลาเพราะเวลามีจํากัดนะครับ โดยเฉพาะทานประธานไดกําชับวา 
จะไมมีการหยุดประชุมยาวไปถึงเที่ยงคืนวันพรุงนี้ ----------------------------------------------- 
 

           - ๑๐๖/๑ 



๒๓๒ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                ดวงใจ ๑๐๖/๑ 
 
ผมจะตองขึ้นมาทําหนาที่อีกรอบหนึ่งหลังจากที่ลงเที่ยวนี้ ๕ ทุมครึ่ง ตี ๓ ครึ่งผมก็ตองมา 
นั่ งอยูตรงนี้ อีกแลว  ผมไม ม่ันใจวาผมจะไหวหรือเปลาครับ  เพราะผมก็แกแลว 
เพราะฉะนั้นชวยบริหารเวลาสักนิดครับ  
  (นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ทานประธานครับ 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ทานบุญยอดประทวงหรือครับ เชิญครับ 
  นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ขออนุญาตหารือ ทานประธานครับ 
บุญยอด สขุถิ่นไทย กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปตย ตามความเขาใจที่เราไดประชุมกัน 
เมื่อตั้งแตตอนบาย ทานประธานวิปฝายคาน คุณสาทิตย วงศหนองเตย นั้นทานก็ได 
ปรึกษาหารือกับ 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานครับ ทานศิริโชคอภิปรายอยู ถาทานไมไดประทวงขอความกรุณานั่งลงกอนครับ  
ไปหารือกันเองฝายคานกับรัฐบาล วิป ๒ ฝายครับ คุยกันเองไดผลอยางไรก็แจงบอก  
เชิญทานศิริโชคครับ ทานครับ ทานไมไดประทวงครับ ผมไมอนุญาต  
  (นายบุญยอด สุขถิ่นไทย ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานประทวงใชไหมครับ เชิญครับ  
  นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ผมประทวงทานประธาน 
เมื่อสักครูนี้ที่ทานบอกวาเราจะตองประชุมกันจนถึงวันพรุงนี้  
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ผมไมไดทําผิดขอบังคับอะไรครับ ทานนั่งเถอะครับ ใหวิป ๒ ฝายหารือกันไดผลอยางไร 
ก็แจงบอกนะครับ เชิญทานศิริโชคครับ เชิญครับ 
  นายศิริโชค  โสภา (สงขลา) : ทานประธานที่เคารพครับ แผนที่ผมถืออยูใน 
ขณะนี้เปนแผนที่แนบทายพระราชกฤษฎีกาของกัมพูชา ป ๒๕๔๙ ซึ่งระบุชัดครับวา 
 



๒๓๓ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                ดวงใจ ๑๐๖/๒ 
 
เขาพระวิหารเปนของกัมพูชา ผมคิดวาถาทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
จะมีความจริงใจก็ควรที่จะใหทางรัฐบาลกัมพูชาไปแกไขแผนที่นี้ดวย เพราะตองถือวา 
มันยังมีการโตแยงกันในเรื่องกรรมสิทธิ์ของพื้นที่ที่มันนอกสันปนน้ําครับ ผมกราบเรียน
ทานประธานสภาผูแทนราษฎรไปถึงทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศครับวา
วันนี้ถาหากไทยยอมรับในแผนที่ของเขมร หากไทยยอมรับที่จะใหเขาจดทะเบียนปราสาท
พระวิหารเปนมรดกโลกแตเพียงฝายเดียว เรามีความสุมเสี่ยงมากครับ ที่เรากําลังจะทํา
ผิดพลาดเปนครั้งที่ ๒ เหมือนในอดีตที่ผานมา ทานประธานครับ แมวาทานรัฐมนตรีจะ
พยายามอางขอบังคับของยูเนสโกที่บอกวา จริง ๆ แลวการจดทะเบียนเปนมรดกโลกไมได
กระทบตอสิทธิในการที่จะอางในเรื่องของดินแดนก็ตาม แตทานประธานครับ เมื่อเรา 
ยอนอดีตไปหลายสิบปที่ผานมาเราเคยประสบกับปญหาอยางนี้มากอนแลวครับ  
ทานประธานจําไดไหมครับวา ชวงนั้นรัฐบาลไทยขอรองใหฝร่ังเศสจัดพิมพแผนที่ขึ้นมา 
แลวฝรั่งเศสก็สงแผนที่ใหไทย เขตแดนในฝรั่งเศสนั้นมันผิดครับ แตวาไทยก็ไมไดโตแยง
อะไร เพราะไทยคิดวามันไมมีผลผูกพัน แลวเกิดอะไรขึ้นครับทานประธาน ตอมาทางฝาย
กัมพูชาก็อางหลักฐานตรงนี้ครับเพื่อที่จะเปนเหตุผลในการที่จะอางกับศาลโลกวา 
เราตองยึดตามแผนที่ซึ่งเราเองก็ไมไดยอมรับตั้งแตตน เพราะฉะนั้นผมคิดวาทานตอง 
มีความรอบคอบมากกวานี้ครับ โดยเฉพาะอยางยิ่งในหลาย  ๆ  ประเด็นในวันนี้ 
ที่ทานนายกรัฐมนตรีเอง ทานรัฐมนตรีเองพยายามที่จะตอบในสภาผูแทนราษฎรก็ดี หรือ
ตอบในวุฒิสภาก็ดีครับ ผมคิดวามันตองใหมีความสม่ําเสมอ ผมยกตัวอยางนะครับ  
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศมักจะออกมาพูดเสมอวาเราเสียสิทธิไปแลว 
เพราะมันครบ  ๑๐  ป ทานย้ําอยูอยางนี้ครับ ออกทีวีชองไหนก็ย้ําอยูอยางนี้ครับ 
วาเราเสียสิทธิไปแลว เราเสียสิทธิไปแลว เราเสียสิทธิไปแลว แตไฉนวันนี้ทานนายกรัฐมนตรี 
ลุกขึ้นออกมาพูดกลางสภาครับวาเรายังสงวนสิทธิอยู ตกลงจะใหผมเชื่อใครครับ จะให
ผมเชื่อนายกรัฐมนตรีครับวาเรายังสงวนสิทธิอยู หรือจะใหผมเชื่อทานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศวาเราเสียสิทธิไปแลวครับ ตรงนี้ผมคิดวาทานนายกรัฐมนตรี 
กับทานรัฐมนตรีตองไปตกลงกันกอนวาจะเอาอยางไรกันแน นอกจากนี้ครับผมกราบเรียน 
 



๒๓๔ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                ดวงใจ ๑๐๖/๓ 
 
ทานประธานสภาผูแทนราษฎรไปถึงทานนายกรัฐมนตรี เมื่อสักครูทานไมอยูครับ ผมได 
กราบเรียนประเด็นของหมอมราชวงศเสนีย ปราโมช ไปแลว แลวผมก็แปลกใจครับ  
เพราะทานพูดมาตลอดวาที่แพคดีเพราะทนายไทยยอมรับในแผนที่ แตมาวันนี้ในสภาครับ 
ทานกลับบอกอีกอยางหนึ่งอีกแลว ทานบอกวาที่แพเปนเพราะกฎหมายปดปาก ----------- 
 

- ๑๐๗/๑ 
 
 
 
 
   
 
   
 



๒๓๕ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                   นิวรา ๑๐๗/๑ 
 
ผมไมแนใจเปนเพราะวาทานแกจนจําไมไดหรือเปนเพราะวาผมเด็กจนไมเขาใจคําพูด 
ของทานครับ เพราะฉะนั้นผมกราบเรียนทานประธานวา วันนี้ผมมีความรูสึกวา 
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศไดไปตกลงเกินขอบเขตที่ทานสามารถ 
ทําได แลวทานกําลังจะผูกพันประเทศไทยใหตองเสียดินแดนในอนาคต เพราะฉะนั้น 
จากการบริหารงานของทานที่ไมระมัดระวัง ไมรอบคอบ แลวก็เล็งผลประโยชนสวนตนมากกวา 
ผลประโยชนของชาติ ผมจึงมิอาจไววางใจทั้งทานนายกรัฐมนตรีและทานรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงการตางประเทศอีกตอไป ขอบคุณครับ  
   นายอดุลย  วันไชยธนวงศ (แมฮองสอน) : ทานประธานครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ประทวงหรือครับ   
   นายอดุลย  วันไชยธนวงศ (แมฮองสอน) : คือผมขออนุญาตใชสิทธิพาดพงิ 
ในฐานะสมาชิกพรรคพลังประชาชน   
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
พาดพิงประเด็นไหนทานอดุลย  
   นายอดุลย  วันไชยธนวงศ (แมฮองสอน) : คือผมอยากเรียนวาผมไดนั่งฟงมา 
โดยตลอด และมีผูอภิปรายหลายทานไดกลาวหาแลวก็ยัดขอหาวาหัวหนาพรรคพลังประชาชน 
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศซึ่งสังกัดพรรคพลังประชาชนไดทําใหเสีย 
อธิปไตยของชาติ การอภิปรายพูดไปในทํานองวาประพฤติผิดตอหนาที่อยางรายแรง 
ทําใหประเทศชาติสูญเสียประโยชน ทานประธานครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานอดุลยครับ ผมขออนุญาตวินิจฉัยเลยนะครับ  
   นายอดุลย  วันไชยธนวงศ (แมฮองสอน) : ทานประธานครับ ผมขอ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ผมฟงทานแลวครับ ผมขออนุญาตวินิจฉัยเลยครับ ทานนั่งกอนครับ ทานใชสิทธิพาดพิง 
กลาวหาวาทางฝายคานพาดพิงทําใหเกิดความเสียหาย แตจริง ๆ ฝายคานเขาไมได 
 



๒๓๖ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                   นิวรา ๑๐๗/๒ 
 
พาดพิง เขากลาวหาเลยครับ ตามสิทธิของเขา เดี๋ยวทานนายกรัฐมนตรี ทานรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงการตางประเทศทานจะชี้แจงเอง ทานนั่งเถอะครับ  
   นายอดุลย  วันไชยธนวงศ (แมฮองสอน) : ทานประธานครับ ขอนิดเดียวครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
คงไมไดครับ ทานนั่งเถอะครับ  
   นายอดุลย  วันไชยธนวงศ (แมฮองสอน) : ทานประธานครับ ขอ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ทานนั่งเถอะครับ ทานอดุลยนั่งเถอะครับ ไมเปนไรครับ เขาพูดเขาก็รับผิดชอบอยูแลว 
ขอบคุณครับ เชิญทานนายกรัฐมนตรีครับ  
   นายสมัคร สุนทรเวช (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม) : 
ทานประธานที่เคารพ ถาหากวาผมไมถูกพูดพาดพิงก็จะพูดตอนสุดทายตอนจะเลิกกัน 
แตวาเวลาผูอภิปรายพูดพาดพิงถึงผมนั้นจะพูดใหผมเสียหาย ผมไมเคยพูดที่ไหนเลยวา 
หมอมราชวงศเสนีย ปราโมช จะไปถือกฎหมายตาง ๆ ผมไมออกชื่ออยางนั้นหรอกครับ 
สวนมากก็พูดกันธรรมดาวาเราแพเพราะวาไปรับแผนที่ แตกอนก็พูดกันอยางนี้ทั้งนั้นละครับ 
เดี๋ยวนี้ผมไมไดเคยพูดวากฎหมายปดปาก กฎหมายปดปากก็อภิปรายกันในนี้พูดกฎหมาย 
ปดปาก มีแปลภาษาฝรั่งดวย ทานประธานที่เคารพ ผมอยากจะเรียนอยางนี้วา พรรคประชาธิปตย 
เอาเอกสารอะไรตาง ๆ มาอางกันมากมายกายกอง โดยสรุปแลวพูดกันมาตั้งแตบาย
จนกระทั่งปานนี้ ตองขอบคุณทานผูอภิปรายคนสุดทายนี่อภิปรายก็ซ้ํากับทานหัวหนาพูด 
แตวาไดแสดงใหเห็นชัดเจนเลยนะครับ เลาใหคนทั้งบานทั้งเมืองไดฟงหมดวาเรื่องราว
ทั้งหมดมันเปนอะไรมาอยางไรกัน สุดทายก็บอกชัดเจนเลยครับวาถาไปรวมกันยื่น 
ก็ไมเสียอธิปไตยไมเสียดินแดนอะไรเลย ก็เหตุที่มันเกิดขึ้นอันนี้ก็เพราะเขาจะขอยื่น  
เมื่อเขาจะขอยื่นเราก็บอกวาเราจะขอยื่นรวมดวย เพราะเหตุวาสิ่งที่เขายื่นไปนั้นมันมีพื้นที่
ทับซอนอยู ก็พูดจากัน แลวเมื่อพูดจากันชัดเจนเขาวาเขาจะขอยื่นเฉพาะตัวปราสาท  
เราก็บอกถาเผื่อเขายื่นเฉพาะตัวปราสาทเราก็คงไมขัดของ ก็เฉพาะตัวปราสาท เขาครอบครอง 
ตัวปราสาทอยู เขาบอกเขายื่นตัวปราสาท ก็ยื่นตัวปราสาทก็ไมขัดของ -------------------------- 
                                                                                 - ๑๐๘/๑ 



๒๓๗ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             เบญจมาภรณ ๑๐๘/๑ 
 
แลวนั่นละครับเปนเหตุที่เขาก็ตองไปเจรจาความกันวาแลวยื่นตัวปราสาทมันอยูตรงไหน 
เขาถึงไปทําแผนที่รอบปราสาทกันมาแลวก็มาดู เวลาอภิปรายพูดจากันนี่นะครับ อางอิงวา
ฝายทหารไมเห็นดวย อางทหารไมเห็นดวยวันไหนละครับ วันที่ ๙ มิถุนายน ตาง ๆ  
แลวทหารที่เขามาเห็นดวยหลังจากนั้นวาอยางไร ระหวางไปตรวจสอบเขาก็ทักทวงมา 
เขาไปก็ไมไดตองไปติดตอทางโนนทางนี้ ก็มันอยูระหวางดําเนินการ แตสุดทายเขาเห็นดวย 
ทั้งหมด ผูบัญชาการทหารบกเขาก็เห็นดวย ตัวเจากรมแผนที่ทหารก็เห็นดวย อธิบดี 
กรมสนธิสัญญาก็เห็นดวย ปลัดกระทรวงก็เห็นดวย พวกนั้นไมไดเกี่ยวกับพรรคพลังประชาชนเลย  
รัฐมนตรีก็ดําเนินการกันอยู ปญหาวาเรื่องอยางนี้มันฟงแลว แลวเรื่องดอกเตอรอดุล 
วิเชียรเจริญ มันไมนาเปนไปไดเลยนะครับ ไมใชพรรคพลังประชาชนเปนคนจัดการดวย 
คนพรรคอื่นเขาดําเนินการ เขามีกรรมการ ๑๑ ชุด มันหมดวาระเขาปรับปรุงใหมก็สงเขามา 
๑๑ ชุด เขาบอกวาเขาขอเปลี่ยนแปลง ๒ ชุด ก็เปลี่ยนแปลงไปให ก็ไปถามดูนะครับ 
พรุงนี้กรรมการคงแถลงกันเอง มันไมเกี่ยวการเมืองเรื่องพรรค อธิบดีคนที่ถูกปลดออกไป 
ทีตอนแรกวากันอยางไรครับ วาเรื่องซีทีเอ็กซไป ๆ มา ๆ ถูกปลดเพราะเขาพระวิหารไปแลว
หรือครับ แลวลองไปถามอธิบดีคนที่ถูกปลดสิครับวาเขาเห็นดวยกับที่รัฐมนตรีเห็นไหม 
เขาเห็นดวยครับ เขาเห็นดวยเลยครับเลยที่ดําเนินการกันทั้งหมดนี่ ผมจะเรียนใหทราบนะครับ
วาเวลาที่ยกตัวอยางทหารก็ไมเห็นดวย ก็เขากําลังไปตรวจสอบนั่นแหละครับทหารไมเห็นดวย 
ทหารไมเห็นดวยผมก็ประชุมกับทหารอยูครับ เวลาที่ไปตรวจสอบเขาก็สั่ง ที่มาอาน 
กฎหมายนี่วันที่ ๑๐ เมษายน  ๑๐ เมษายนรัฐบาลไหนครับ รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช 
แลวใครเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศครับ ชื่อ นพดล  ปทมะ แลวจดหมาย 
ที่ออกไปรัฐมนตรีเขาไมไดสั่งใหออกหรือครับ ที่เขาออกไปเขาตองการใหทักทวงวา 
เราไมเห็นดวยถาเขาจะยื่น ตองมีพื้นที่ทับซอนไมได นั่นแหละครับเปนเหตุที่เขาจะตอง
ตอบกลับมาวาถาเขาจะยื่นคนเดียวเขาตองเอาตัวปราสาทไปยื่นเฉย ๆ มันมีอะไรผิดละครับ 
กระผมก็เปนนายกรัฐมนตรีวันที่ ๑๐ เมษายน รัฐมนตรีก็ชื่อ นพดล ปทมะ แลวกระทรวง 
ก็สงไป สงไปเพื่อใหเขาตอบมาวาเขาตองการจะขึ้นของเขาเองเอาเฉพาะตัวปราสาท 
นี่ขึ้นไดไมไดยังไมรูเลยนะครับวันที่ ๒ แตวาในประเทศไทยนั้นตีโพยตีพายเลนกันเสีย 
 



๒๓๘ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             เบญจมาภรณ ๑๐๘/๒ 
 
จนกระทั่งสัมพันธไมตรีระหวาง ๔๕ ปเปนอยางไรครับ จุดชนวนนิดเดียวจุดติดเผาสถานทูต 
กันไป แตวาเทียบตลอดเวลาดีดวยกันไหมครับ เพราะถาโกรธกันแลวทําไมบอก 
อดีตนายกรัฐมนตรีไปเที่ยวทํามาหากินอะไรกัน เวลาอภิปรายไปพูดไปผมไมอยากขึ้นมา
สอดแทรก แตก็ขอบคุณละครับ ที่พาดพิงถึงผม ก็ขออภิปรายอีกสักหนอธิบายใหฟง 
คือขอสําคัญที่สุดคําวา พื้นที่ทับซอน เราทวงเลยครับ รัฐบาลไทยทวง รัฐบาลนายสมัคร
เปนนายกรัฐมนตรีทวงครับ รัฐมนตรีนพดล ปทมะ ทวงเพื่อใหเขาตอบกลับมาวาเขาจะขึ้น
โดยไมตองมีพื้นที่ทับซอน นั่นละครับก็ไดคําตอบคําถามกันเสร็จเรียบรอยแลว แลวพื้นที่
ทับซอนเราเปนคนแถลงเองวาตกลงทั้งหมดพื้นที่ทับซอนจะไมมีวันดําเนินการ เพราะจะทํา
รวมกัน ไปลงหนังสือพิมพดากันที่ผมฟองหนังสือพิมพนะครับ พื้นที่ทับซอนบริเวณ 
๔ ตารางเมตรกวาก็ยังไมพิจารณา ที่ปกปนเขตแดนพื้นที่ทับซอนก็ไมพิจารณา รวมทั้ง
พื้นที่ทั้งหมดที่อยูในอาวที่กําลังพูดจากันก็ไมพิจารณา ถาจะพิจารณาจะพิจารณาพรอมกัน  
คือพิจารณาทับซอนเชิงเขาพระวิหารจะพูดจากัน เชิงเขาพระวิหารจะตกลงกันคือจะเอา 
ที่มันเขามาออกไปเทานั้นครับ ที่เหลือตรงนั้น ๔ ตารางเมตรกวาก็เปนโน แมน’ส แลนด  
ตอนจบตองเปนอยางนั้น ขาง ๆ ที่พูดกัน ๒ ป คือขอบเขตใกล ๆ จะทําอยางไร ตกลงพื้นที่ 
ทับซอนคือจะไมใหมีใครไปอยูตรงนั้น แลวจะตองเอา ๑๐๐ กวาครอบครัวออกนั่นแหละครับ 
พื้นที่ทับซอนซึ่งยังไมเจรจา แลวก็พื้นที่ทับซอนคือมีปญหารวมกันยังไมเจรจา ชายแดน 
ตรงไหน ๆ ยังไมปกเปนเขตแดนก็ถือเปนที่ทับซอน และในทะเลที่ลากไปแลวเกาะกูด 
เกาะกงลากไปแลวจะมีมหึมาเทาไร จะตัวเลขเทาไรกี่สิบเทาไรก็แลวแตไมเจรจา แลวมัน 
จะขุดไดอยางไร แลวมันจะไปแลกเปลี่ยนไดอยางไรครับ  -------------------------------------- 
 

- ๑๐๙/๑ 
 



๒๓๙ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              กมลมาศ ๑๐๙/๑ 
 
ทําไมแคไปขึ้นปราสาทพระวิหารมันแลกเปลี่ยนไดมหึมาขนาดนั้นเชียวหรือครับ 
ไมมีอะไรแลกเปลี่ยนเลยเขาก็ขึ้นครับ ไมตองแลกเปลี่ยนอะไรกันเลยเขาก็ขึ้น แลวทําไม
กับคาไปขึ้นแคนั้นมันแลกเปลี่ยนกันมหึมาวาไปพัฒนาเกาะกง จะไปทําอะไรขุดอะไรตาง ๆ 
ผมอธิบายใหฟงที่อนุเคราะหตรงนั้นไมใชอนุเคราะหแตกัมพูชานะครับ สปป. ลาวก็อนุเคราะห 
พมาก็อนุเคราะห ก็มันอยูในภูมิภาคที่เราอธิบายใหฟง เราก็อนุเคราะหหมดไปแลว 
๑๕,๐๐๐ ลานบาท ก็ตกลงชวยประเทศที่เขายังไมพัฒนา แตวาเราชวยเขา เขาชวยเรา 
เราชวยลาว ลาวชวยเราเยอะเลยครับ น้ําเทิน ๑ น้ําเทิน ๒ น้ําเทิน ๓ แบบไฮโดรสราง 
ในประเทศไมไดแตสรางในลาวได ผมกลับมาผมก็เลาใหฟง เขามีแรเหล็กเขาใหเราไปขุด 
แรเหล็ก ทําอะลูมินัม (Aluminum) เขาใหเราขุด ออสเตรเลียก็ขุดทองแดง แตทั้งหมดแลว
จะตองเอามาถลุงในประเทศไทย นี่มันเพื่อนบานนี่ครับ ไปปลูกในกัมพูชาปลูกเทาไรครับ 
ผมไมตองการจะพูดถึง แตวาเพื่อนบานมีไมตรีกันครับ ลานลานเฮกตาร เฮกตารก็คือ 
รอยคูณรอย คนนั้นปลูกขาวโพด คนนี้ปลูกออย คนนี้ปลูกพลัม ก็ไปทําในแผนดินของเขาครับ 
ไมมีไมตรีกันทําไดหรือครับ แลกเปลี่ยนกันอยางนี้มันไดประโยชนกับใครที่ไหนละครับ 
ผลิตผลออกมาไมไดกับประเทศไทยหรือครับ เกาะกูด เกาะกงอะไรไปวากันนะครับ 
อดีตนายกรัฐมนตรีจะไปทํามันจะเรื่องอยางไรก็สุดแทแต แตขอสําคัญที่สุดเราอนุเคราะห
เขาเพื่อประโยชนของเรา  ชวยลาวก็ลาวชวยไทย  ชวยกัมพูชาก็กัมพูชาชวยไทย 
นักทองเที่ยวแลกเปลี่ยนกัน มันมีเทานี้นี่ครับ แตผมอยากจะถามอยางเดียววาจุดเดียว
เทานี้ที่เอามาแลวก็มาถลมกันตั้งครึ่งวันคอนคืนกันแลวจะเอากันใหเปนใหตายตรงนี้ 
ผมยืนยันวามันไมเปนไมตายครับ แลวยังไมมีใครเสียหายอะไร ก็พูดเองเออเองบอกเมื่อกี้นี้วา
ถาทํารวมกันก็ไมมีอะไรเสียหายก็เขาขอไปทําเดี่ยว ๆ ทําไมถึงจะเสียหายขนาดนั้นละครับ 
๓๘ ตารางวานี่ก็ทวง คนที่ทวงนี่คือนพดลไปทวง อยางไรก็ยอมไมได ก็เอา ๓๘ ตารางวา 
คืนมา ก็พูดอยูหยก ๆ นี่ครับ ไปคิดวา ๓๔ ไรอะไรตอนไหน แลวก็บอกวาออกไปขาง ๆ 
๓๐ เมตรแตยังไมเกินที่ตกลงไว  
 
 
 



๒๔๐ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              กมลมาศ ๑๐๙/๒ 
 
พ.ศ. ๒๕๐๕ พูดเองเออเองทั้งนั้น นั่งฟงอยูใครก็เขาใจครับ แลวมันเสียหายรายกาจ 
ขนาดไหนละครับ ขอบเขตที่เอามานั้นออกมา ๒๐ เมตร ออกมา ๓๐ เมตร รอบปราสาท 
๓๐ เมตร พื้นที่รอบปราสาท ก็ตกลงกันอยางนั้นละครับตัวปราสาท แลวก็พูดมาเอง
อธิบายเองวายังไมเกินที่ตกลงไว พ.ศ. ๒๕๐๕ ไมเกินแลวมันเสียหายตรงไหน พูดจา 
อยางกับบานเมืองนี้มันจะตาย ไมมีใครตายหรอกครับผมจะบอกใหฟง อภิปรายกัน 
แทบเปนแทบตายใหคนทั้งบานเมืองเขาใจผิด ปลุกระดมใหคนไทยรักชาติกันโดย 
ไมลืมหูลืมตา นี่แนนอนครับ พูดกันไปพูดกันมายังจะตายอยูแลว บานเมืองมันเสียเอกราช  
มันเสียตรงไหนครับผมอยากจะรู พูดคําวาแผนดินของเขา แลวทําไมไมเอาธงเขาลงละครับ 
ถาเรามีอธิปไตยบนนั้น ทําไมไมชักธงเขาลงละครับ อยูกันมาได ๔๕ ป พอจะอภิปราย 
ไลรัฐบาลนี้หรือครับ เอาเรื่องนี้มาจะเปนจะตาย ดูสิครับ อภิปรายนี่ก็นั่งรอกันอยูนี่ ๗ คน 
ยังไมไดพูดสักคํา จะลอเรื่องเขาพระวิหารเอากับนายกรัฐมนตรีตรงนี้ นี่เคราะหดีนายกรัฐมนตรี 
ไมไดเปดถนนดวย เขาเชิญมาครับ เขาใหนายกรัฐมนตรีก็นายกรัฐมนตรีไปเปด แตผม
บอกวาผมถือ ผมมีธุระอื่นดวย บอกคุณสมชายไปทีเถอะเปดถนนผมไมชอบ ผมถือก็แลวกัน 
คุณสมชายบอกวาผมไมถือ ผมไปให ผมก็สั่งบันทึกใหไป ไมเคยคิดเลยนะครับ กลายเปน
ถูกโยงใยไป กลายเปนคนนี้เปนทนาย คนนั้นเปนทนาย โอโฮ มันไปกันใหญ ทําไม 
มันขนาดนี้ละครับ เอาละครับเขาจะไปทํามาหากินอะไรอยางนั้นใหเขาไปเถอะครับ 
แตถามวามันแลกกับเขาพระวิหารนี่หรือครับ เอาสวนไหนของรางกายตรองหนอยสิครับวา 
มันอยางไรมันไดเกียรติยศขนาดไหนครับ ขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกได ประเทศไทย 
เต็มไปหมดครับ สุโขทัยก็มี พระนครศรีอยุธยาก็มี กําแพงเพชรก็มี ที่ไหนก็ติดปายมรดกโลก  
ไปหลวงพระบางก็มรดกโลก แลวมันโกหรูหราขนาดไหนครับ ผมอยากจะรู จับเอา 
เร่ืองขี้ปะติ๋วนี่จะทําลายไมตรีจิตระหวางประเทศ แผลมันแหงแลวครับ เอามาอานกัน 
เมื่อเชาปลุกระดมกันเมื่อเชา ----------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๑๑๐/๑ 



๒๔๑ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                จีรนุช ๑๑๐/๑ 
 
ขอประทานโทษทานที่พูดคนที่ ๒ พูด โอโฮ ปลุกระดมอีกแลวใหคนไทย ให ๒ ชาติจะลอ
กันอีกแลวครับ พรรคประชาธิปตยนี่ละครับปลุกระดมใหคนไทยเกลียดแคนชิงชัง 
ชาวกัมพูชา ทําทําไมครับ ทําทําไมครับ ทานเปนฝายคานทานไมรับผิดชอบ แตผมเปนหัวหนา
รัฐบาลผมรับผิดชอบ ไดอยางไรครับ คิดบางสิครับวาที่ทํานี่มันใหญโตขนาดไหน มันนากลัว 
ขนาดไหน ผมไมกลัวหรอกครับ ผมไมไดทําอะไรใหบานเมืองเสียหาย จะเอาอยางไรกันก็ได  
โอโฮ ทํากันละเอียดถี่ถวนอยางโนนอยางนี้ชักกันไปชักกันมา ก็นี่เห็นไหมละครับ 
วาทหารไมเห็นดวย ย้ําวา ทหารไมเห็นดวย ก็วันที่ ๙ ไมเห็นดวย แลววันที่ ๒๐ เขาเห็นดวย 
วาอยางไรละครับ ระดับทองถิ่นไมเห็นดวยแตเจานายเขาเห็นดวย แลวตกลงวาอยางไร 
เราไมไดทําคนเดียวอยางุบงิบ ผมจะบอกใหฟง พูดก็จะพูดกันเสียใหนั่นละครับ เขาจะไป
ขึ้นทะเบียนวันที่ ๒ ก็ไปขึ้นทะเบียนวันที่ ๒ ก็ไปขึ้นสิครับ ไดหรือไมไดยังไมรูเลยครับ แลวมัน
เสียตรงไหนจะเอาถอยคํา จะตีถอยคํา จะเอากันใหไดมาตรา ๑๙๐ นั่น ผมจะบอกใหฟง
ใครจะคิด ผมไมไดคิดหรอกครับ มาตรา ๑๙๐ ผมไมเคยคิดจะแกเลย แตวามีคนเขาบอก
วาในการบริหารบานเมืองนั้นถาหากวาโดนอยางมาตรา ๑๙๐ นี่จะทําอะไรตองมาสภา 
จะทําอะไรตองมาสภานี่ตางหางที่เขาคิดจะแกไข เขาบอกตองมาสภากันเรื่อย ก็นี่เห็นไหม
ละครับวาไปออกคําแถลงการณ คําวา จอยท คอมมูนิเค โอโฮ ก็เขาใชกันอยางนี้ 
ภาษาสากลมันใชคําอยางนี้ก็ไปแถลงการณมา ตีความกัน โอย เปดตํารากันเพื่อจะพิสูจน
คําเดียววานี่ละไปเซ็นสัญญาแลว ผมถาม เอาละถามันเปนอยางนี้ แลวมันอยางไรแคไหนครับ 
ในอนาคตอาจจะ ๆ พูด ๒ คําก็อาจจะ จะรออีกกี่สิบปครับ หรือจะรออีกกี่รอยป ๔๕ ป 
ไมมีใครมา แหมเมื่อเชาทานผูอภิปรายคนที่ ๒ โอโฮ ทําทาจะพลิกฟนลองดูสิครับ 
ลองพลิกฟนดูจะเกิดอะไรขึ้น ลองสิครับ ไปเอาคืนมาสิครับ จะเกิดอะไรขึ้นระหวาง 
๒ ประเทศนี่ เขาตัดสินแลวก็แสดงวาเปนสมาชิกสหประชาชาติยอมรับคําตัดสินศาลโลก 
ก็ลองไมยอมเสียตั้งแตแรกใหมันรูแลวรูรอดไปสิครับ เอาเลย พรรคอยางนี้มันเรื่องนิดเดียว 
น้ําผึ้งหยดเดียว นี่ไมมีอะไรแคะกันจนได จะแคะกันใหได แคะกลางสภานี่ถายทอดไปนะครับ 
เขาฟงอยู ที่กัมพูชาเขาก็ฟงครับ ผมไมไดเบี้ยออกขาวอะไรดวยหรอกครับ แตผมเปนนายกรัฐมนตรี 
ผมตองมีไมตรีกับเพื่อนบาน ไปทํากันมาเสร็จ เสร็จแลวฝายคานบอกจะไลรัฐมนตรีออก 
 



๒๔๒ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                จีรนุช ๑๑๐/๒ 
 
ก็เอาเรื่องนี้มาถลม เร่ืองรอยแปดพันเกาเอาสิครับ แตนี่เอาเรื่องระหวางประเทศ พูดจาให 
เขาเสียหายนะครับ เหมือนกับนายกรัฐมนตรีเขาก็รวมมือหากินกับอดีตนายกรัฐมนตรี 
ของเรา อางคนโนนอางคนนี้ อางชื่อคนโนนอางคนนี้มันโกหรูหราขนาดไหนครับ เอาเอกสาร 
มาอาง เอาอะไรมาอานนี่บานเมืองเสียหายนะครับ ที่ทํากันนี่ผมไมไดกลัวเกรงอะไรเลยครับ 
อยางไรก็ไมตาย ไมมีใครติดตะรางดวย แตปลุกระดมใหคนไทยชิงชังเพื่อนบานนี่ 
พรรคประชาธิปตยถนัดหรืออยางไรครับ โอย ตองขอประทานโทษจริง ๆ ผมไมอยากพูดมาก 
หรอกครับ ขอบพระคุณครับทานประธานครับ  
   นายสาทิตย  วงศหนองเตย (ตรัง) : ทานประธานครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญทานสาทิตยครับ  
   นายสาทิตย  วงศหนองเตย (ตรัง) : ทานประธานครับ ผม สาทิตย  
วงศหนองเตย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตย ผมตองขออนุญาต 
ทานประธานใชสิทธิพาดพิงครับ ทานนายกรัฐมนตรีเจตนาที่จะจงใจใสรายพรรคประชาธิปตย 
ถึง ๒ ครั้ง ทานพูดวา พรรคประชาธิปตยปลุกระดมใหเกิดความเสียหาย นั่นประการที่ ๑ 
ประการที่ ๒ ทานพูดวา พรรคประชาธิปตยปลุกระดมใหทั้ง ๒ ชาติเกิดความบาดหมางกัน 
ผมเรียนทานประธาน  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานสาทิตยครับ ขอสั้น ๆ คลุมประเด็นตรงที่ทานพูดถึงเมื่อกี้เทานั้นนะครับ ในสวนที่ทํา
ใหเกิดความเสียหายเทานั้นนะครับ เชิญครับ 
   นายสาทิตย  วงศหนองเตย  (ตรัง) : แนนอนครับ ผมเปนสมาชิก 
พรรคประชาธิปตยและพวกเราที่อภิปรายวันนี้ดวยก็ไดรับความเสียหาย ถาไมชี้แจงก็จะเกิด 
ความเขาใจผิดกัน ผมเรียนทานประธานเบื้องตนวา พรรคประชาธิปตยไดอภิปรายเรื่องนี้ 
เนื่องจากเรามีความสํานึกในฐานะที่เปนประชาชนคนไทย และทราบดีวาเรื่องนี้เปนเรื่องที่ 
สะเทือนใจคนไทยทั้งแผนดิน การอภิปรายไมไววางใจเปนการนําเอาขอเท็จจริงมา 
 
 



๒๔๓ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                จีรนุช ๑๑๐/๓ 
 
อภิปรายกันในสภาดวยเหตุดวยผล ถาหากทานมีขอเท็จจริงใด ๆ ที่จะหักลางหรือเปน 
ขอเท็จจริงที่พวกเราไดพลาดไป หรือมีขอเท็จจริงที่ไมถูกตอง ทานก็ชี้แจงไดครับ  
แตวิธีการก็คือนอกจากทานไมไดชี้แจงขอเท็จจริงและไมสามารถจะหักลางขอเท็จจริง 
ทั้งหลายที่พวกเราอภิปรายไปไดแลว ทานก็ใชวิธีกลาวหา ------------------------------------- 
 
                - ๑๑๑/๑ 
 
 
 
 
 



๒๔๔ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ              วันทนา ๑๑๑/๑ 
 
พรรคประชาธิปตยไมเคยปลุกระดมใหเกิดความเสียหาย นอกจากหยิบยกเอาความทุกข
ของคนไทยทั้งแผนดินมาประกาศ ณ สภานี้วารัฐบาลทําไมถูกตอง นายกรัฐมนตรีกับ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศกําลังใหคนไทยมีความรูสึกวาประเทศไทย 
กําลังเสียอธิปไตยเหนือดินแดน ในฐานะผูแทนราษฎรซึ่งเปนตัวแทนปวงชนชาวไทย 
จะยืนดูเฉยอยูไดอยางไรครับ ถอยคําพวกเราอภิปรายไปทั้งหมดเราก็รับผิดชอบ สักคําหนึ่ง
ก็ไมเคยกระตุนใหเกิดความขัดแยงระหวางประเทศ แตคําพูดทานตางหากที่กําลังกระตุน 
แลวก็บิดเบือนเร่ืองนี้ใหเปนเรื่องความขัดแยงระหวางประเทศ ถามใจคนไทยทั้งแผนดินวา
วันนี้เขาคิดอะไร ผมยืนยันกับทานประธานวาพรรคประชาธิปตยทําหนาที่ในฐานะที่เปน
พรรคการเมืองของประเทศไทย และในฐานะเปนตัวแทนปวงชนชาวไทยปกปอง รัก  
หวงแหนแผนดินเกิดของเรา ทานประธานครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานไมประทวง ผมไมอนุญาต ไมไดประทวงนะครับ  
   นายพีระพันธุ  สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร)  :  ทานประธานครับ ผมขอใช 
สิทธิพาดพิงครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ถาเปนประเด็นเดียวกันถือวาจบแลว ไดชี้แจงแลวครับ  
   นายพีระพันธุ  สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร)  :  มิไดครับ ทานประธาน
ที่เคารพครับ ผม พีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค ขออนุญาตทานประธาน เมื่อสักครูทานนายกรัฐมนตรี 
ไดบอกวาทานผูอภิปรายคนที่ ๒ ซึ่งผมเขาใจวาทานหมายถึงที่ ๒ ถัดจากคนที่ ๑ นับจาก 
ทานหัวหนาพรรคก็คือทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรนั่นก็หมายถึงผมครับ แลวสิ่งที่ 
ทานพูดบอกวาพรรคประชาธิปตยปลุกระดมประชาชนใหเกลียดชังเพื่อนบาน โดยทาน 
อางอิงผูอภิปรายคนที่ ๒ ถึง ๒-๓ ครั้ง ผมเขาใจวาทานหมายถึงผม ผมจึงขออนุญาต 
ทานประธานใชสิทธิพาดพิง  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
เชิญครับ เฉพาะประเด็นนี้เทานั้นนะครับ  
 



๒๔๕ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ              วันทนา ๑๑๑/๒ 
 
   นายพีระพันธุ  สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : ผมกราบเรียนทานประธาน 
ที่เคารพครับวา ความจริงทานนายกรัฐมนตรีมีโชคดียิ่งกวาพวกผม ทานเปนบุคคลที่อยูใน 
เหตุการณในสถานการณวันนั้น ทานเองไดพูดวาทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 
ตอนที่เกิดเหตุการณยังไมเกิดเลย ทานนาจะสัมผัสถึงความรูสึกของคนไทยในวันนั้น 
ไดดีกวาพวกเรา สิ่งที่พวกเรากระทําวันนี้ทําหนาที่ เพราะทานไมทราบหรือวาขณะนี้ 
เสียงขางนอกเขากําลังพูดถึงทานและคณะรัฐมนตรีของทานวาอยางไร เราเปนผูแทนราษฎรครับ  
   (นายสุทิน คลังแสง ไดยืนและยกมือขึ้น)  
   นายสุทิน  คลังแสง (มหาสารคาม)  : ทานประธานครับ ขออนุญาตประทวงครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
มีผูประทวงครับ เชิญทานสุทิน 
   นายสุทิน คลังแสง (มหาสารคาม) : ผม สุทิน คลังแสง พรรคพลังประชาชน 
มหาสารคาม ผมเขาใจวาที่ทานนายกรัฐมนตรีพูดถึงคนที่ ๒ จากทานหัวหนาพรรคไมใช 
ทานนี้ เพราะฉะนั้นใชสิทธิพาดพิงผิดคน ผมคิดวาเปนหมอมราชวงศสุขุมพันธุ นาจะผิดคนครับ 
   นายพีระพันธุ  สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : ทานประธานครับ  
ถามทานนายกรัฐมนตรีไดไหม ทานหมายถึงผมหรือเปลา ทานหมายถึงผมใชไหมครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
อยางนี้ 
   นายพีระพันธุ  สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร): ทานนั่งอยูทําไมครับ 
ผมอายุนอยกวาทานครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ทานครับ อยาใชอารมณครับ ขออยางนี้ทานพีระพันธุ เฉพาะที่ทานเอยถึงวาโดนพาดพิง
กระชับ ๆ ตรงนั้น อยาไปขยายความใหเกิดกระทบกันอีก ชี้แจงเฉพาะในสิ่งที่ทานถูก
พาดพิงแลวเสียหายเทานั้น เชิญครับ  
   นายพีระพันธุ  สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : ทานประธานที่เคารพครับ  
ผมไมไดมีอารมณ ทานประธานกับผมรูจักกันมานาน ทานคงรูวาผม 
 



๒๔๖ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ              วันทนา ๑๑๑/๓ 
 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
 เชิญเถอะครับ เชิญตอทานเถอะครับ  
   นายพีระพนัธุ  สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : แตผมคิดวาคนที่มีอารมณ 
ไมใชผมแตเปนทานนายกรัฐมนตรี  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานตอของทานเถอะครับ เชิญครับ 
   นายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : ผมอยากจะกราบเรียนครับวา 
ถาทานหมายถึงผมซึ่งผมถาม แตทานไมกลาลุกขึ้นมายืนยันวาทานหมายถึงผม 
ผมจะเรียนวาที่ผมไดลุกขึ้นมาพูดผมยังเด็กมากป ๒๕๐๕ ผมบอกไดวาผมเองก็ผิด  
   (นายสุชาติ ลายน้ําเงนิ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายสุชาติ ลายน้ําเงิน (ลพบุรี) : ทานประธานครับ ผมประทวงครับ 
   นายพีระพันธุ  สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : ผมเปนผูที่ผิดครับ 
เพราะผมบอกวาคุณพอผมอยูในเหตุการณพยายามเลาเรื่องนี้ใหผมฟง 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
มีผูประทวงครับ  
   นายสุชาติ ลายน้ําเงิน (ลพบุรี) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม สุชาติ ลายน้ําเงิน ลพบุรี พรรคพลังประชาชน เขต ๑ ผมประทวงผูอภิปราย วันนี้
ตองพูดกับทานประธานไมใชไปพูดกับคนอื่นวานั่งอยูเฉย ๆ ผมถือวาไปพาดพิงบุคคลอื่น 
ทานประธานตองวินิจฉัยตรงนั้นกอน เมื่อกี้นี้ผมออกไปขางนอก ทานประธานครับ ผมดู 
เอเอสทีวี (ASTV) 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :   
ทานสุชาตพิอเถอะครับ นั่งเถอะ เชิญทานพีระพันธุตอเลยครับ  
  นายพีระพันธุ  สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) :  ผมอยากจะกราบเรียน 
ทานประธานวาผมไมไดมาปลุกระดมใคร ผมบอกความรูสึกของผมครับทานประธาน  
 

            - ๑๑๒/๑ 



๒๔๗ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                   รัชนีพร ๑๑๒/๑ 
 
  (นายสุรเชษฐ ชัยโกศล ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายสุรเชษฐ ชัยโกศล (พระนครศรีอยุธยา) : ทานประธานครับ ผมขอประทวง 
      นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
มีผูประทวงอีกแลวครับ ขางหลังผมมองไมถนัด เชิญครับ 
   นายสุรเชษฐ ชัยโกศล (พระนครศรีอยุธยา) : ทานประธานครับ อยากจะให
ทานประธานวินิจฉัยนะครับ ซึ่งผมนั่งฟงอยูตั้งแตเชา คนที่ ๒ คือหมอมราชวงศสุขุมพันธุ 
บริพัตร คงไมใชทานที่ ๓ ทานนี้ 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ไมเปนไรครับ เชิญทานพีระพันธุตอเถอะครับ  
  นายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) ผมกราบเรียนแลวครับวา 
ผมนําเรียนทานประธานในขณะนั้นวาผมรูสึกผิด คุณพอผมอยูในเหตุการณ ผมเขาใจวา
ทานอายุมากกวาทานนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ทานตองการใหพวกผมจดจําเหตุการณ
วันนั้น แตพวกผมเองตางหากครับที่ไมเคยรูสึกเพราะเด็ก โตขึ้นมาคุณพอก็พยายาม 
พรํ่าบอกแตเราไมไดสนใจ เราลืมมันไปครับวาภารกิจสวนหนึ่งของพวกเราคืออะไร ผมยัง
ขอบคุณครับวารัฐบาลไดทําใหพวกเรานึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมา เราไมไดมีเจตนาไปปลุกระดม
ใครครับ แตวาวันนี้ผมคิดวาเปนเรื่องที่พวกเราไมควรลืม ผมรักเพื่อนบานครับ ไมมีใคร 
ไมรักเพื่อนบานครับ แตถาหากเพื่อนบานเขาทําอะไรผิดเราไมมีสิทธิโตแยงหรือครับ  
หรือวาเราตองยอมตามเขาตลอดเวลา ผมทราบวาทานนายกรัฐมนตรีรักชาติ รักแผนดิน 
แตวิธีที่แสดงออกวันนี้อาจจะไมเหมือนกัน ไมเปนไรครับเพราะมันเปนความคิด ความเชื่อ
ของแตละบุคคล แตทานไมมีสิทธินะครับ ถึงทานจะเปนผูอาวุโสกวาผมเยอะ ทานไมมี
สิทธิที่จะมาหามไมใหพวกกระผมแสดงความรักชาติ แตวิธีการแสดงออกมันตางกัน  
ทานก็เลยเหมาวาเปนการปลุกระดม ผมไมเคยโจมตีทานเลยครับ ตรงกันขามในอดีต 
สมัยเด็ก ๆ บานผมสนับสนุนทานดวยแตวันนี้ไมแลวครับแตผมก็ไมเคยโจมตีอะไร 
ทานเลย วันนี้ผมมาแสดงความรูสึกผมบอกตั้งแตตนวาผมผิดครับ แลวผมเชื่อม่ันครับวา 
นอกจากตัวผมหลายคนแมแตในที่นี้หรือขางนอกรูสึกเหมือนผม วันนี้ทานประธานครับ 
 



๒๔๘ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                   รัชนีพร ๑๑๒/๒ 
 
  (รอยโท กุเทพ ใสกระจาง ไดยืนและยกมือขึ้น)    

รอยโท กุเทพ ใสกระจาง (ศรีสะเกษ) : ขออนุญาตทานประธานครับ  
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
มีผูประทวงครับ ที่จริงทานพีระพันธุครับ สิ่งที่พาดพิงทานไดชี้แจงไปพอสมควร 
นาจะพอไดแลวครับ เชิญทานกุเทพครับ  
  รอยโท กุเทพ ใสกระจาง (ศรีสะเกษ) : ทานประธานที่เคารพครับ กระผม  
กุเทพ ใสกระจาง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคพลังประชาชน ผมตอง
ขออนุญาตประทวงทานประธานนะครับ ตามขอบังคับการอภิปรายไมไววางใจเราก็ทราบ
อยูแลววาฝายอภิปรายก็ไดชี้แจงเหตุผลกลาวหาฝายรัฐบาลมาตลอดวัน คราวนี้จะเปน
การชี้แจงของฝายรัฐบาล ทานนายกรัฐมนตรีก็ไดชี้แจง ชี้แจงไมถูกใจ ไมพอใจ ก็เปนเรื่อง
ที่ทานจะสามารถใชโอกาสหลังในการชี้แจงเพิ่มเติมได แตรัฐมนตรีที่รอชี้แจงอยูนี่ทานยัง
ไมไดชี้แจงแมแตคําเดียว รอชี้แจงมาเปนวัน ถาทานประธานปลอยใหมีการใชสิทธิพาดพิง
ในประเด็นเดียวกัน ซึ่งผมฟงดูแลวนี่ผมเขาใจเหมือนเพื่อนสมาชิกวาทานนายกรัฐมนตรี 
หมายถึงคนที่ ๒ ซึ่งเราฟงพอรูเร่ือง สวนคนที่ ๓ เราฟงไมรูเร่ืองจริง ๆ วาทานพูดอะไร 
เพราะฉะนั้นก็ไมนาจะหมายถึงคนที่ ๓ เพราะฉะนั้นกระผมกราบเรียนทานประธานวา 
ขอความกรุณาวาถาใชสิทธิพาดพิงแบบนี้ก็เทากับวามาอภิปรายรอบ ๒ มันก็ไมจบ 
หรอกครับ ขอใหรัฐมนตรีชี้แจงกอน ถาทานไมพอใจหลังฟงคําอภิปรายของทานรัฐมนตรี
แลวทานก็ยังใชเวลาไดอีกนะครับ ขออนุญาตทานประธานดําเนินการโดยใหทานรัฐมนตรี
ชี้แจงไดแลวครับ ขอบคุณครับ  
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ขอบคุณทานกุเทพครับ  
  นายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : ทานประธานครับ  
ผมใกลจบแลวครับ  
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานพีระพันธุครับ  
 



๒๔๙ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                   รัชนีพร ๑๑๒/๓ 
 
  นายพีระพันธุ  สาลี รัฐวิภาค  (กรุงเทพมหานคร) : ผมก็เห็นดวยกับ 
เพื่อนสมาชิกครับ ผมมีประเด็น 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานครับ เมื่อกี้กอนจะอนุญาตใหประทวง ผมไดเรียนกับทานทีหนึ่งแลวนะครับ สิ่งที่ 
โดนพาดพิงทานไดชี้แจงจบหมดแลวครับ เพราะฉะนั้นสมควรแลวครับ ทานนั่งสิครับ  
คงไมอนุญาตแลวครับ ทานครับ เปนอํานาจของผมตามขอ ๖๒ ทานนั่งเถอะครับ 
  (หมอนราชวงศสุขุมพันธุ บริพัตร ไดยืนและยกมือขึ้น) 

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
คุณชายครับ ประเด็นเดิมหรือเปลาครับ  
  หมอมราชวงศสุขุมพันธุ บริพัตร (แบบสัดสวน) : ทานประธานที่เคารพครับ 
กระผม  หมอมราชวงศสุขุมพันธุ  บริพัตร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  แบบสัดสวน  
พรรคประชาธิปตย ผมเปนคนอภิปรายคนที่ ๒ หลังจากทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรครับ 
ดังนั้นเมื่อมีการพูดถึงผูอภิปรายคนที่ ๒ ผมเชื่อวาเกิดความเสียหายหรือความสับสนขึ้น 
ผมจําเปนตองใชสิทธิพาดพิงครับ ------------------------------------------------------------------- 
 

              - ๑๑๓/๑ 



๒๕๐ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ          สุทธาทิพ ๑๑๓/๑ 
 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
คุณชายครับ ที่จริงประเด็นเดียวกันนี่ไดมีการชี้แจง ๒ ทานแลวนะครับ 
   หมอมราชวงศสุขุมพันธุ บริพัตร (แบบสัดสวน) : ทานประธานครับ 
ขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เอาอยางนี้คุณชายครับ ผมเห็นแกคุณชายจริง ๆ นะครับ เพราะฉะนั้นผมใหเวลาไมเกิน  
๑ นาที ประเด็นเดียวกันนี่แหละครับ ถือเปนการอนุโลมสุด ๆ แลวนะครับ  
   หมอมราชวงศสุขุมพันธุ บริพัตร (แบบสัดสวน) : ทานประธานครับ  
ผมไมอยากใหเกิดความสับสนครับ ผมคิดวาทานนายกรัฐมนตรีไมไดเขาใจสิ่งที่ผมพูด  
แตสิ่งที่ผมเปนกังวลที่สุดคือวาเหมือนกับวาผมปลุกระดมใหเกิดความรักชาติ อาจจะ 
มีผลกระทบกระเทือนตอความสัมพันธระหวางไทยกับกัมพูชา จริง ๆ แลวผมไดพูด 
ตั้งแตแรกแลว สิ่งที่ผมกังวลมากที่สุดคือความสัมพันธระหวางไทยกับกัมพูชาครับ  
และผมพยายามพูดอภิปรายในทางที่ไมกระทบกระเทือนครับ แตผมดีใจที่ทานนายกรัฐมนตรี 
ตอบเชนนี้ครับ เพราะทานไมไดตอบอะไรเลย เปนสิ่งที่ยืนยันวาสิ่งที่เราพูดในญัตติ ขอ ๙ 
ถูกตองครับ ทานนายกรัฐมตรีเปนผูที่ไรวุฒิภาวะครับ ขอบคุณมากครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญทานนายกรัฐมนตรีครับ เชิญครับ 
   นายสมัคร สุนทรเวช (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการระทรวงกลาโหม) : 
 ลองใหคําจํากัดความหนอยสิครับวาคนไรวุฒิภาวะนั้นเปนอยางไร กรุณาหนอยครับ  
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
คุณชายครับ ทานนั่งกอนครับ เมื่อกี้นี้ผมฟงไมถนัดวาทานใชคําพูดคํานี้นะครับ เพราะฉะนั้น 
ขออนุญาตเตือนนะครับ คําพูดที่กลาวหาทานนายกรัฐมนตรีไมมีวุฒิภาวะ ตองขออนุญาต 
เตือนเลยนะครับ คงพอแลวครับ ผมไมอนุญาตแลวครับ เชิญทานรัฐมนตรีครับ 
 
 
 



๒๕๑ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ           สุทธาทิพ ๑๑๓/๒ 
 
  นายนพดล ปทมะ (รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ) : ทานประธานสภา 
ที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ผม นายนพดล ปทมะ รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
การตางประเทศ กระผมไดนั่งฟงสมาชิกพรรคฝายคานอภิปราย ๖-๗ คน เปนเวลาประมาณ 
๗-๘ ชั่วโมง แลวก็อภิปรายตัวทานนายกรัฐมนตรีและตัวกระผมเปนหลักในวันนี้ ผมไดนั่ง
จดประเด็นตั้งแตเชานะครับ แลวก็ยินดีที่จะตอบขอสงสัยและขอซักถามที่เพื่อนสมาชิก 
ไดซักถาม ทานประธานที่เคารพครับ ผมยินดีครับที่สมาชิกพรรคฝายคานไดทําหนาที่ 
ในสภาผูแทนราษฎร แลวก็ยินดีที่ในวันนี้เราไดนําเรื่องปราสาทพระวิหารมาพูดคุยกัน 
ในสภาผูแทนราษฎรมากกวาจะนําไปอภิปรายบนทองถนน กอนที่กระผมจะกราบเรียนตอบ
ขอหวงใยของทานสมาชิก ผมจะใชเวลาสั้น ๆ นิดเดียวครับ เพราะผมมีความไมสบายใจ 
ที่สมาชิกพรรคฝายคานไดเปรียบทุนที่กระผมไดรับพระราชทานมาเปนทุนสมเด็จ จริง ๆ 
ชื่อทุนคือทุนมูลนิธิอานันทมหิดลครับ ผมคิดวาเรื่องนี้เปนเรื่องสูงและไมใชเร่ืองที่เรา 
จะมาพูดเลน ๆ ในสภาผูแทนราษฎร เพราะวาขอโตแยงของทานขาดน้ําหนักจึงจําเปน
จะตองมาเสียดสีผม และขณะเดียวกันถาทานจะดูแคลนตัวเองนี่ ก็ควรดูแคลนตัวทานเอง 
ไมควรมาดูแคลนตัวกระผมเองครับ สิ่งดังกลาวเหลานี้เปนสิ่งซึ่งผมไมสบายใจ เพราะมัน 
ไมไดเปนการยกระดับการใหขอเท็จจริงและการอภิปรายในสภาผูแทนราษฎร ทานประธาน 
ที่เคารพครับ คําอภิปรายของเพื่อนสมาชิกหลายสวนเปนขอเท็จจริง แตหลายสวน 
เปนความเขาใจผิด หลายสวนเปนความเขาใจที่คลาดเคลื่อน และหลายสวนพยายาม 
ปลุกเราอารมณเพื่อที่จะปลุกใหน้ําหนักของคําอภิปราย ผมอยากจะกราบเรียนครับ 
ตั้งแตผมเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศตั้งแตวันที่ ๖ หรือวันที่ ๗ ตั้งแตไดรับ 
โปรดเกลาโปรดกระหมอมเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ผมไดตั้งใจทํางาน 
ดวยความซื่อสัตยสุจริต ผมไดทํางานอยางโปรงใส และผมไดทํางานอยางขยันขันแข็ง ---- 
 

- ๑๑๔/๑ 
 

 
 



๒๕๒ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ              กุลนษิฐ ๑๑๔/๑ 
 
ผมก็เห็นเพื่อนสมาชิกหลายทานไดมีขอมูลจากกระทรวงการตางประเทศ จากหนวยงานอื่น ๆ  
ก็นาจะลองไปซักถามดูสิวาฝมือหรือการทํางานของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
เปนอยางไรบาง เพราะทานก็มีแหลงขาวเยอะ แลวก็มีเอกสารหลายชิ้นที่ดูเหมือน 
จะเอามาจากวงในของกระทรวงการตางประเทศ แตที่ผมทํางานดวยความขยันขันแข็ง 
เพราะผมตระหนักในหนาที่ของผมครับ เพราะผมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว กระผมเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศที่ไดรับ
โปรดเกลาโปรดกระหมอมครับ ไมใช เปนรัฐมนตรีพนมเปญอยางที่หลายคนพูด  
ทานประธานที่เคารพครับ การทํางานของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศในสวน
ที่เกี่ยวของกับการขึ้นทะเบียนตัวปราสาทพระวิหารนี้ในแงของแผนที่เราไดปรึกษากับ 
กรมแผนที่ทหารอยางตอเนื่องครับ ไมมีการหมกเม็ด ไมมีการไปสั่งใหทหารตองไปแกไขแผนที่ 
สิ่งซึ่งทานอภิปรายแลวมีรายงานจากทหารในระดับปฏิบัติงานถึงพลโทอะไรสักอยางหนึ่งนี่
เปนเอกสารที่ไมใชเอกสารทายที่สุดเอกสารที่ทานไดมาเปนเอกสารที่ไมถูกตอง แลวผม 
จะกราบเรียนใหทานประธานทราบวาที่ถูกตองเปนอยางไร ผมอยากจะกราบเรียนเพิ่มเติม 
ในสวนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางประเทศในแงของการตกลงกับประเทศเพื่อนบาน 
ผมไมไดทําคนเดียวหรอกครับ เพราะกระทรวงการตางประเทศเต็มไปดวยขาราชการ 
ที่มีความรูความสามารถ เราไดมีการปรึกษาหารือกันอยางตอเนื่อง เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอยาง 
ที่ไดดําเนินการมาถึงปจจุบันนี ้ไมมีการหมกเม็ด  มีการดําเนินการอยางเปดเผย  
มีการหารืออยางกวางขวาง แลวเปนทาทีของกระทรวงการตางประเทศและรัฐบาลไทย  
ในเรื ่องของขอกระแหนะกระแหน  หรือพยายามที่จะโยงวาผมเปนอดีตที่ปรึกษา 
ทานนายกรัฐมนตรีทักษิณ เพื่อใหเห็นวาผมมีประโยชนทับซอน ผมอยากจะกราบเรียนครับ 
เมื่อครั้งที่มีการยึดอํานาจเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ผมไดรับเลือกเปนที่ปรึกษากฎหมาย 
ผมมีอาชีพเปนทนายความครับ เพราะฉะนั้นเมื่อลูกความมาหาผม มาปรึกษาผม ผมก็รับวา 
ความรับปรึกษากฎหมายซึ่งก็เปนวิชาชีพที่หลายคนไดดําเนินการอยู เมื่อผมเปนที่ปรึกษา 
กฎหมายในขณะนั้นผมก็ตองซื่อสัตยตอวิชาชีพผม ผมก็ทําหนาที่ของผม แตครั้นเมื่อทันที 
ที่ผมไดรับโปรดเกลาโปรดกระหมอมเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ผมก็ได 
 



๒๕๓ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             กลุนษิฐ ๑๑๔/๒ 
 
ยุติการทําหนาที่นั้นไปโดยสิ้นเชิง ผมมีหนาที่อยางเดียวครับ คือปกปองผลประโยชนของ 
ประเทศชาติจนสุดความสามารถที่ผมสามารถกระทําได เพราะผมสํานึกอยูตลอดครับวา 
ผมมีวันนี้เพราะการศึกษา ผมมีวันนี้เพราะผมไดรับพระราชทานทุนอนันทมหดิล และผมม ี
วันนี้เพราะประเทศไทย เพราะฉะนั้นผมจะทําทุกอยางที่จะตอบแทนบุญคุณแผนดิน 
เพราะฉะนั้นอยากังวลใจวาผมจะมีประโยชนทับซอนเพราะผมไมมี แลวถามีทานคงมี 
หลักฐานมาเสนอตอสภาแหงนี้แลว ทานประธานที่เคารพครับ ผมใครขออนุญาต 
เนื่องจากทานใชเวลา ๗-๘ ชั่วโมง กลับไปเมื่อป ๒๕๐๕ ผมอยากจะกราบเรียนวาวันที่ 
๑๕ มิถุนายน ๒๕๐๕ เปนวันที่นํามาซึ่งความโศกเศราของคนไทยทั้งปวง ผมอายุ ๑ ขวบ  
คงไมคอยทราบเรื่องวาประเทศไทยไดสูญเสียอะไรไปบาง วันนั้นศาลโลกไดตัดสินให
อาณาเขตที่ตัวปราสาทตั้งอยูนั้นเปนของกัมพูชาหรือมีความเห็นวาปราสาทพระวิหารตั้งอยู
ในเขตแดนภายใตอธิปไตยของกัมพูชา เราไมตองมาอภิปรายกันหรอกครับวาเราแพ 
เพราะอะไร เพราะคดีเทมเพิล เคส (Temple case) หรือคดีนี้เปนบรรทัดฐานของกฎหมาย 
ระหวางประเทศในเรื่องขอเอสทอพเพลหรือกฎหมายปดปาก ผมเรียนกฎหมายระหวางประเทศ 
แผนกคดีเมืองกับอาจารยบราวลีย ที่ออกซฟอรด เราเรียนมาเยอะครับ แตผมเขาใจวา
วันนี้ไมใชเวลาที่จะมาเลคเชอร (Lecture) เร่ืองกฎหมายระหวางประเทศ แตผมจะแสดงใหทาน 
ไดเห็นครับวาสิ่งที่เราทําถูกตอง ชอบธรรม โปรงใส ไมมีประโยชนทับซอน แลวสามารถ
รักษาอธิปไตยของชาติไดอยางสมบูรณ ผมอยากจะกราบเรียนครับ เมื่อมีคําวินิจฉัย 
ของศาลโลกใหไทยแพคดีนี้ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต ในขณะนั้นเอกสารชิ้นเดียวกับ 
ทานสมาชิก ทานพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค ขอประทานโทษที่เอยนาม นํามาอานครับ ผมก็ 
ยังมีความรูสึกที่ดีกับทาน และทุกครั้งที่ผานสะพานควายก็จะเห็นนามสกุลของทานอยู 
ถนนแถว ๆ นั้น ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

      - ๑๑๕/๑ 
 
 
 



๒๕๔ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              กมลทิพย ๑๑๕/๑ 
 
ผมอยากขออนุญาตทานประธานอานเอกสารนิดหนึ่งนะครับ จอมพล สฤษฎดิ์ หลังจากที่เกิด
เหตุการณที่เราสูญเสียปราสาทพระวิหารไดพูดวา สําหรับกรณีปราสาทพระวิหาร 
ซึ่งศาลโลกไดวินิจฉัยชี้ขาดไปแลวนั้น แตเราก็ตระหนักดีวาคําพิพากษาของศาล 
เปนอันเสร็จเด็ดขาดมิมีทางจะอุทธรณได เมื่อเปนดั่งนี้แมวารัฐบาลและประชาชนชาวไทย
จะไดมีความรูสึกสลดใจและขมขื่นเพียงใดในฐานะที่ประเทศไทยเปนสมาชิกของ
สหประชาชาติก็จะตองปฏิบัติตามพันธกรณีในกฎบัตรสหประชาชาติ แลวความตอไปครับ 
พี่นองชาวไทยที่รัก จอมพล สฤษฎดิ์ ไดพูดนะครับ ขาพเจาเองก็เปนคนไทยคนหนึ่ง 
ซึ่งมีความรูสึกนึกคิดเชนเดียวกับพี่นองทั้งหลาย และถาพูดถึงความรักชาติบานเมือง 
ขาพเจาก็เชื่อเหลือเกินวาขาพเจาก็มีความรักชาติไมนอยกวาพี่นองคนไทยทั้งหลาย  
แตที่รัฐบาลจําตองโอนออนปฏิบัติตามพันธกรณีในกฎบัตรสหประชาชาติก็โดยคํานึงถึง
เกียรติภูมิของประเทศไทยที่เราไดสรางสมไวเปนเวลานับเปนรอย ๆ ป ยิ่งกวาปราสาท
พระวิหารทั้งนี้มิใชเกิดจากความกลัวหรือความขี้ขลาดแตประการใดเลย แตพี่นองไทย
ทั้งหลายจะตองมองการณไกล เวลานี้เราอยูในสังคมของโลก สมัยนี้ไมมีชาติใดที่จะอยู 
โดยโดดเดี่ยวได ประเทศไทยของเราไดรับความนิยมนับถือจากสังคมนานาชาติเพียงใด 
พี่นองทั้งหลายคงจะทราบกันดีอยูแลว ถาชาติของเราตองเสียศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิไป
เนื่องจากซากปราสาทพระวิหารคราวนี้แลวอีกกี่สิบกี่รอยปเราจึงจะสามารถสรางเกียรติภูมิ 
ที่สูญเสียไป อันนี้เปนความรูสึกของทานนายกรัฐมนตรีทันทีหลังเกิดเหตุการณที่เราตอง 
สูญเสียปราสาทพระวิหาร ทานประธานครับ ผมอายุ ๔๐ กวาป ๔๗ ปในปนี้ ในปนั้นผมอายุ 
๑ ขวบ ผมรูสึกถึงความเจ็บปวดของคนไทยครับ สมาชิกพรรครัฐบาล คณะรัฐมนตรีก็รูสึก 
เจ็บปวด แลวเราก็ไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของศาลโลก แตเราจําเปนจะตองปฏิบัติตาม 
คําวินิจฉัยของศาลโลก เพราะอะไรครับ เพราะเราเปนสมาชิกองคการสหประชาชาติ 
แลวเพราะเราจะตองปฏบิัติตามพันธกรณี ทานประธานที่เคารพครับ ผมคงไมตองกลาวนะครับ 
วาทานที่เปนทนายความคนหนึ่งก็คือ หมอมราชวงศเสนีย ปราโมช แลวตอมาในภายหลัง 
ทานก็เปนหัวหนาพรรคประชาธิปตยแลวประจวบเหมาะครับในขณะนั้นทานที่เปน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศก็คือ พันเอก ถนัด คอมันตร ตอมาภายหลัง 
 



๒๕๕ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                             กมลทิพย ๑๑๕/๒ 
 
ทานก็เปนหัวหนาพรรคประชาธิปตยทั้ง ๒ ทาน ผมพูดอยางนี้ไมไดจะไปเสียดสีหรืออะไร 
ทั้งสิ้น แตมันเปนขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร ถาหากถาทานทั้งสองคิดวาเราสามารถ 
เรียกรองเอาตัวปราสาทคืนได เมื่อสมัยที่ทาน หมอมราชวงศเสนีย ปราโมช เปนนายกรัฐมนตรี 
ในป ๒๕๑๙ ทานก็คงจะดําเนินการไปแลว แลวในปนั้นทานก็เปนนายกรัฐมนตรี 
แตเอาเถอะครับผมคิดวามันไมมีประโยชนที่เราจะไปรื้อฟนเรื่องในอดีต แตสิ่งที่ผมอยากจะ 
กราบเรียนก็คือวา คําวินิจฉัยของศาลตัดสินวาอยางไร ผมขอเริ่มในประเด็นแรกครับ  
   ศาลโลกไดตัดสินโดยคะแนนเสียง ๙ ตอ ๓ วาศาลมีความเห็นวาปราสาท
พระวิหารตั้งอยูในเขตแดนภายใตอธิปไตยของกัมพูชา อันนี้ตรงกันนะครับ คงไมมีใคร
ปฏิเสธ ทีนี้เมื่อมีคําตัดสินแลวทางการไทยก็มาพิจารณากันครับวาจะดําเนินการอยางไร 
อันนี้สําคัญครับ เพราะมีการหารือในกระทรวงการตางประเทศ กรมสนธิสัญญาและ
กฎหมายในขณะนั้นวาเราจะดําเนินการอยางไร แตทายที่สุดเอาสรุปสั้น ๆ ครับ และ
เอกสารทุกฉบับที่ผมนํามาผมจะเสนอตอทานประธานวาเปนเอกสารแทจริงทุกฉบับ  
แลวผมพรอมรับผิดชอบทุกกรณี กลาวโดยสรุปก็คือวากระทรวงมหาดไทยสมัยนั้นคือ 
จอมพล ประภาส จารุเสถียร ไดมีหนังสือถึงทานนายกรัฐมนตรี เขาใจวาเปนวันที่ ๖ เปน
ภาษาไทย กรกฎาคม หนังสือที่ลับ ดวนมาก ที่ ๑๑๔๖๗/๒๕๐๕ กระทรวงมหาดไทย  
เร่ือง การปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาลโลกในคดีปราสาทพระวิหาร ----------------------- 
 

- ๑๑๖/๑ 



๒๕๖ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ        พรรษวรรณ ๑๑๖/๑ 
 
กราบเรียน นายกรัฐมนตรี อางถึงไมตองพูดนะครับ สิ่งที่สงมาดวย แผนที่กําหนดบริเวณ
ปราสาทพระวิหาร บางคนฟงอาจจะบอกวากําหนดบริเวณ ผมอยากจะกราบเรียนครับ 
กลาวโดยสรุปก็คือวากระทรวงมหาดไทยตองการขอใหคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาประเด็นวา
จะกําหนดขอบเขตปราสาทอยางไร สรุปอยางนี้ครับวาที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวา
การที่จะกําหนดบริเวณปราสาทพระวิหารเพื่อที่กัมพูชาจักไดมีอํานาจอธิปไตยโดยตาม 
คําพิพากษาของศาลโลกนั้นอาจทําได ๒ วิธี ผมอานอีกครั้งหนึ่งนะครับ ที่ประชุมได
พิจารณาแลวเห็นวาการที่จะกําหนดบริเวณปราสาทพระวิหารเพื่อที่กัมพูชาจักไดมีอํานาจ
อธิปไตยตามคําพิพากษาของศาลโลกนั้นอาจทําได ๒ วิธี คณะรัฐมนตรีเลือกวิธีที่ ๒ ครับ 
วิธีที่ ๒ อานวาอยางไรผมตองขออนุญาตอานนะครับ ทานประธานครับ กรณีที่จะคืน 
ตัวปราสาทจะทําอยางไร กําหนดเปนรูปพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผาครอบปราสาทพระวิหาร  
มีแนวเขตจากปขวาของตัวปราสาทพระวิหารตั้งแตชองบันไดหักลากเสนตรงผานชิด
บันไดนาคตรงไปจนถึงปราสาทพระวิหาร แลวลากเสนตรงขนานกับตัวปราสาทพระวิหาร 
ไปสุดที่หนาผาชันดานหลังปราสาทพระวิหารจะเปนเนื้อที่บริเวณปราสาทพระวิหาร
ประมาณ ๑ สวน ๔ ตารางกิโลเมตร คณะรัฐมนตรีหลังจากที่ไดรับจดหมายฉบับนี้ก็มีมติครับ 
ทานประธานครับ ผมขออนุญาตใชภาพประกอบ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม 
๒๕๐๕ เห็นชอบการกําหนดเขตปราสาทพระวิหารตามแนวที่ ๒ ที่กระผมกราบเรียนไป
เมื่อสักครูนี้ เวลาฟงคําพูดอาจจะงงครับ แตสิ่งซึ่งกระผมจะขอกราบเรียนทานประธานก็คือวา 
แบงเปนแบบนี้ครับ อันนี้อาจจะดูยากนิดหนึ่งเพราะเอาจากเอกสารตนฉบับแลวก็ไมไดมี
การไปทํากราฟก (Graphic) ขึ้นมา ก็ลากเสนตรงนี้ครับ นี่ก็คือเสนที่คณะรัฐมนตรี นี่นะครับเสน 
แลวก็เปนแผนที่ในการปฏิบัติงาน ประเด็นครับทานประธาน สมาชิกพรรคฝายคานได
อภิปรายหลายคนวาสิ่งซึ่งจะตองใหกัมพูชาเปนเฉพาะซากปราสาทไมรวมถึงที่ดินดวย อันนี้
เปนประเด็นสําคัญทางขอกฎหมายครับวารวมดวยหรือไม ผมอยากจะกราบเรียนครับวา  
ในการคืนตัวปราสาทหรือการกําหนดลากเสนนั้นพื้นที่ทั้งหมดในสวนนี้ในบริเวณนี้ทั้งหมด
ในการดําเนินการของรัฐบาลไทย ๔๖ ปที่ผานมา เราลากเสน ๆ เสนนี้เปนเสนแนวเขตแดน 
เพราะฉะนั้นในความเขาใจของเจาหนาที่หนวยงานทุกหนวยงานของรัฐจนกระทั่งถึงปจจุบันนี้ 
 



๒๕๗ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ        พรรษวรรณ ๑๑๖/๒ 
 
เขาใจวาในสวนนี้เรายกใหกัมพูชาไปแลว อันนี้เปนประเด็นที่สําคัญ ทานประธานครับ 
เพราะมีการถกเถียงวากัมพูชาไดเฉพาะซากปราสาทไมไดที่ดินใตปราสาทนั้น อันนี้ก็คือ
ความเห็นที่แตกตางระหวางพรรคฝายคานกับความเห็นของกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
และของกระทรวงการตางประเทศ และของหนวยงานของรัฐนะครับ ทีนี้ประเด็นตอไป 
ก็คงชัดเจนแลวครับวาคําพิพากษาของศาลโลกถึงที่สุด อันนี้คงไมตองเถียงกันนะครับ 
มาถึงประเด็นที่จดหมาย ทันทีที่เรามีมติเชนนั้นทางทาน พันเอก ถนัด คอมันตร ซึ่งเปน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศในขณะนั้น อันนี้เอกสารคงตรงกันนะครับ 
เพราะเปนเอกสารมหาชน ก็ไดมีหนังสือถึงเลขาธิการองคการสหประชาชาติ นายอู ถั่น  
ซึ่งเปนชาวพมา เปนเลขาธิการในขณะนั้นครับ ประเด็นอื่น ๆ ไมมีอะไรหลังจากบอกวา 
แสดงความคัดคานไมเห็นดวย แตทานไดพูดไปครับวา รัฐบาลไทยสงวนสิทธิที่มีอยูใน 
ปจจุบันหรือมีอยูในอนาคตที่จะเรียกตัวปราสาทคืน อันนี้ตรงกันครับ ประเด็นก็คือวา รัฐบาล 
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวปรารถนาที่จะตั้งขอสงวนอันชัดแจงเกี่ยวกับสิทธิใด ๆ  
ที่ประเทศไทยมีหรืออาจมีในอนาคตเพื่อเอาปราสาทพระวิหารกลับคืนมา โดยอาศัยกระบวนการ 
ทางกฎหมายที่มีอยูหรือที่พึงจะนํามาใชไดในภายหลัง อันนี้คงตรงกันนะครับ ----------------- 
 
                                    - ๑๑๗/๑ 
 



๒๕๘ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ. ) เปนพิเศษ           ณัฐวัฒน ๑๑๗/๑ 
 
ประเด็นก็คืออยางนี้ครับ คําพิพากษาของศาลโลกนี่นะครับจะถึงที่สุด แตสามารถที่จะรื้อฟน
ขึ้นมาไดภายใน ๑๐ ป ซึ่งเวลาที่ผานไป ๔๖ ปนี้พนเวลามาแลว แตผมเขาใจครับวา 
มีนักกฎหมายบางทานไดแสดงความเห็นในทํานองที่วา สิทธิที่เราสงวนไวเปนสิทธิ 
ที่แทจริงหรือขออนุญาตใชภาษาอังกฤษที่วา อินเฮอเรนท ไรทส (Inherent rights) เปนสิทธิ 
ที่แทจริง อันนี้เปนขอโตแยงทางนักวิชาการกฎหมาย ผมอยากจะกราบเรียนครับวา 
การที่ประเทศไทยไปลงนามหรือไปตกลงในคําแถลงการณรวมมิไดมีขอความตอนใด 
ที่เปนการสละสิทธิอันนี้ครับ อันนี้เราขอยืนยันครับ ไมมีขอความตอนใดที่สละสิทธิอันนี้  
ถาหากมีนะครับ ถาสิทธินี้ยังมีอยู ประเด็นอยางนี้ครับ ทานประธานครับ เนื่องจากเรื่องนี้
เปนประเด็นขอกฎหมายผมกลาวโดยสรุปก็คือวา การที่ รัฐบาลไทยไปเซ็นเอกสาร 
คําแถลงการณรวมไมมีถอยคําตอนใดที่เปนการสละสิทธิที่ระบุไวในจดหมายของทาน 
พันเอก ถนัด คอมันตร ที่สงถึงเลขาธิการองคการสหประชาชาติ นอกจากนั้นคําแถลงการณ
รวมยังมีขอความที่ระบุไวชัดแจงครับ ในขอ ๕ ซึ่งบังเอิญสมาชิกพรรคฝายคานอภิปราย
เฉียดฉิวแตไมเคยที่จะแตะประเด็นนี้ ขอ ๕ ในแถลงการณรวมเขียนวา การขึ้นทะเบียน
ปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลกจะไมมีผลกระทบตอสิทธิของราชอาณาจักรกัมพูชาและ
ราชอาณาจักรไทยในการสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนของคณะกรรมาธิการเขตแดนรวม
เจบีซี (JBC) ของทั้ง ๒ ประเทศ นี่คือสาระสําคัญสวนหนึ่งที่เรายังสงวนหรือปกปองสิทธิ
ของประเทศไทยไวอยูนอกจากนั้นสมมุติวามีการขึ้นทะเบียนตัวปราสาทไดในตนเดือน
กรกฎาคม ถามวาประเทศไทยนอกจาก ๑. ไมมีการสละสิทธิแลว  ๒. มีถอยคําขอ ๕ ที่ผม
กราบเรียนเมื่อสักครูนี้คุมครองไวอีกชั้นหนึ่ง ยังมีชั้นที่ ๓ อีกครับ ทานประธานครับ อนุสัญญา 
มรดกโลก ขอ ๑๑ วรรคสาม บอกวา การขึ้นทะเบียนมรดกโลกของสถานที่ที่มีรัฐมากกวา 
๑ รัฐอางสิทธิเหนือดินแดนอธิปไตยหรือเขตอํานาจรัฐจะไมกระทบกระเทือนสิทธิของรัฐ 
ที่เปนผูพิพาท อันนี้เปนการปกปองชั้นที่ ๓ ที่มีอยู เพราะฉะนั้นผมเลยอยากจะกราบเรียน
สรุปครับวา คําพิพากษา ๑. ถึงที่สุด  ๒. ร้ือฟนไมได เวนแตทําภายใน ๑๐ ป  ๓. หนังสือของ
ทานถนัดที่เขียนไปสงวนสิทธิ เราไมไดไปสละสิทธินั้นถาหากมี สมมุติครับ ทานประธานครับ 
 
 



๒๕๙ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ. ) เปนพิเศษ           ณัฐวัฒน ๑๑๗/๒ 
 
ถาในอนาคตมีกฎหมายหรือมีสิ่งใดที่ใหประเทศไทยมีสิทธิเหนือปราสาทพระวิหาร  
เราแมไมสงวนสิทธิไวก็ตามเราก็มีสิทธินั้นอยูแลว สิทธิที่จะสงวนทานจะตองมีในเวลา 
ที่ทานสงวนเสียกอนครับ เพราะฉะนั้นสิทธิที่จะเกิดในอนาคตทานก็สามารถมีสิทธินั้นไดอยูแลว 
เพราะฉะนั้นผมเลยอยากจะกราบเรียนทานประธานวา ประเทศไทยไมวาจะชอบหรือไมชอบก็ตาม 
ซึ่งผมก็รูสึกเศราใจที่เราจําเปนจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของศาลโลกนะครับ คณะรัฐมนตรี 
ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๐๕ ไดคืนตัวปราสาทไปแลว หลังจากนั้นเราจึงมีแผนที่ที่ใช
ทํางาน เขาเรียกวาแผนที่แอล ๗๐๑๗ ครับ ทานประธานที่เคารพครับ อันนี้ผมขออนุญาตครับ 
แผนที่นี้เราลากเสนเขตแดนของเราตามสันปนน้ํามาตลอดนะครับ แตหลังจากนั้นที่เราแพ
คดีปราสาทพระวิหาร (Temple of Preah Vihear) นี่นะครับ เราก็จึงลากเสนใหมขึ้นมา 
ตรงใชไหมครับ แลวลากขึ้นมาครับ แลวก็ตัดเขาตรงนี้ตามแผนที่ที่ผมกราบเรียนเมื่อสักครูนี้ 
เพราะฉะนั้นแผนที่แอล ๗๐๑๗ เปนแผนที่ที่หนวยงานของรัฐ ทหาร ฝายปกครอง 
ทุกหนวยงานของรัฐใชแผนที่นี้เปนบรรทัดฐานในการปกปองอธิปไตยของชาติครับ 
แผนที่นี้ไมใชกระทรวงการตางประเทศทําแตเปนแผนที่ที่เปนทางการที่จัดทําในมาตราสวน 
๑:๕๐๐๐๐ ผลิตโดยกรมแผนที่ทหารกองบัญชาการกองทัพไทยครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 
แตอันนี้ผมนํามาเฉพาะบริเวณปราสาทพระวิหาร ------------------------------------------------ 
 

           - ๑๑๘/๑ 



๒๖๐ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                ดวงใจ ๑๑๘/๑ 
 
ซึ่งแผนที่นี้จะกําหนดแนวเขตบริเวณปราสาทพระวิหารสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรี 
ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๐๕ นี่คือแผนที่ที่ทหารรับรองไมใชกระทรวงการตางประเทศครับ 
เพราะฉะนั้นถาตอบวาประเทศไทยเราไดยกปราสาทพระวิหารไมวาเราจะชอบหรือไมชอบ 
ก็ตาม ทานประธานที่เคารพครับ เราไดปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของศาลโลกโดยยกปราสาท
และพื้นที่ ถาจะดูงาย ๆ ขออนุญาตที่เปนกราฟกนี้คือพื้นที่สีมวงใหกับทางกัมพูชาไป 
เสนนี้คือเสนเขตแดนที่กัมพูชาอางตามคณะกรรมการปกปนเขตแดนสยาม-ฝร่ังเศส  
เอางาย ๆ กัมพูชาถือเสนเขตแดนนี้ ประเทศไทยถือเสนเขตแดนตามสันปนน้ํามาโดยตลอดครับ 
จนกระทั่งเราแพคดีปราสาทพระวิหาร เราจึงลากเสนแนวเขตแดนขึ้นมาแลวก็ใหสีมวง 
กับกัมพูชาไป ทานประธานที่เคารพครับ ผมไมไดมีความสุขนักหรอกครับ แลวก็ไมไดมี
ความสุขเลยที่จะตองมาชี้แจงดูประหนึ่งวาผมไปปกปองกัมพูชา แตทานครับในการเปน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศหรือเปนรัฐบาลเราจะตองดําเนินการตามกฎหมาย 
ที่มีอยู เราจะตองดําเนินการกับเพื่อนขาราชการที่เขาทําหนาที่อยู เราตองปรึกษาหารือ 
กับเขา ผมมาเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ๔ เดือน ผมไมไดมีความเกงกาจ 
สามารถอะไรมากหรอกครับ แตผมก็ตองหารือกับกรมแผนที่ทหารในเรื่องแผนที่ ผมตอง
หารือกับเพื่อนขาราชการกระทรวงการตางประเทศในสวนเกี่ยวของกับการขึ้นทะเบียน 
มันก็มีเพียงแคนี้ละครับเอกสารทุกอยางเปนเอกสารที่แทจริง ก็อยากจะกลาวสรุป 
ในประเด็นวาปราสาทเปนของใคร ปราสาทพระวิหารนั้นศาลโลกไดตัดสินใหเปนของกัมพูชา 
แลวเราก็ยกปราสาทใหตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งเกิดขึ้นหลังผมเกิดปหนึ่งครับเมื่อ ๔๕-๔๖ ป 
ที่แลว ทานประธานที่เคารพครับ ตลอดระยะเวลา ๔๖ ปที่ผานมาถามวาเราเคยที่จะหยิบยก
เร่ืองนี้ขึ้นมาไหมประเทศไทยไมเคยหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมา ซึ่งทานหมอมราชวงศเสนีย ปราโมช 
เมื่อทานเปนนายกรัฐมนตรีทานก็ไมไดเคยหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมา ผมไมไดโทษทานนะครับ 
แตเรารู นักกฎหมายหลายคนรูวาเราเสียใจที่เราแพคดี แตเราตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ 
ศาลโลกนะครับ ประเด็นที่ ๒ วาไทยเสียดินแดนหรือไม  ประเด็นแรกก็คือใครเปนเจาของ
ปราสาท ผมชี้แจงครบถวนแลว  
 
 



๒๖๑ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ               ดวงใจ ๑๑๘/๒ 
 
  ประเด็นที่ ๒ ก็คือวาทําไมเราถึงคัดคานการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร 
ของกัมพูชา ประเด็นมันมีอยูอยางนี้ครับ เมื่อป ๒๕๔๙-๒๕๕๐ ทางกัมพูชาประสงคที่จะ
ขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารโดยเสนอแผนที่ ผมขออนุญาตแสดง ซึ่งเขาใชภาษาฝรั่งเศส 
เฌอมา เดอเรคเทอร ปูเลอ ซอนาช เดอ พระวิเฮียร ก็คือภาษาฝรั่งเศสเขาเขียนวา 
เปนแผนที่ตัวปราสาทพระวิหาร ปญหาของการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารของกัมพูชา
เมื่อป ๒๕๔๙-๒๕๕๐ คืออะไรครับ นอกจากจะขึ้นตัวปราสาทแลวสีดํา ๆ นี่ครับ แผนที่
ของเขากรวยสีเขียว ๆ ยังรุกล้ําพื้นที่ที่ไทยอางสิทธิอธิปไตยเหนือพื้นที่นี้ หรือที่เรียกงาย ๆ 
วาพื้นที่ทับซอน ๔.๖ ตารางกิโลเมตร เห็นไหมครับ กัมพูชายื่นไมมีเสนสีแดงครับ 
ทานประธาน แตนี่ผมจําลองเสนสีแดงโดยอาศัยความรูความสามารถของกรมแผนที่ทหาร 
มาจําลอง เสนสีแดงซึ่งเปนเสนเขตแดนของเรา สังเกตมันล้ําเขามาเยอะใชไหมครับ  
กลาวโดยสรุปก็คือทานผูนําฝายคานในสภาผู แทนราษฎรหรือสมาชิกหลายทาน 
ก็อภิปรายไปแลววาคําขอของกัมพูชาครั้งแรกล้ําเขามาในพื้นที่ทับซอนชัดเจนนะครับ  
ประเทศไทยทําอยางไรครับ ประเทศไทยจึงคัดคานการขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร
ของกัมพูชาอยางตอเนื่องอยางแข็งขัน จึงเกิดเหตุการณที่ทานเลา หลายคนเลาซ้ําแลวซ้ํา
อีกที่ไครสตเชิรช ประเทศนิวซีแลนด วาคณะกรรมการมรดกโลกจึงเลื่อนการพิจารณาไปที่
ควิเบกซึ่งจะเกิดขึ้นในตนเดือนกรกฎาคมนี้ เพราะทาทีของกระทรวงการตางประเทศ
ชัดเจนครับวาคุณขึ้นไดเฉพาะบานของคุณก็คือปราสาทอยามารุกล้ําสนามหญาบานผม 
ก็คือพื้นที่ทับซอน อันนี้ชัดเจน เอาวาทานหามขึ้นพวงใหญ ตองขึ้นพวงเล็ก ถาพูดภาษา
ชาวบานนะครับ พวงเล็กก็คือขึ้นเฉพาะตัวปราสาทพระวิหาร ซึ่งเราไดยกใหเขาไปแลว 
ตามมติคณะรัฐมนตรี หามขึ้นพื้นที่ทับซอน ------------------------------------------------------- 
 

- ๑๑๙/๑ 



๒๖๒ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                    นวิรา ๑๑๙/๑ 
 
นี่คือทาทีของกระทรวงการตางประเทศมาอยางตอเนื่องครับ เจรจากันอยางมากจนทายที่สุด 
กอนที่ผมจะไปดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ทาทีของกระทรวง
ก็คือวาเรายินดีสนับสนุน ทาทีเกิดขึ้นกอนผมนะครับ เกิดตั้งแตสมัยพลเอก สุรยุทธ จุลานนท 
เปนนายกรัฐมนตรี วาประเทศไทยยินดีสนับสนุนการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารแตตอง
มาพูดคุยเรื่องบริหารจัดการพื้นที่ทับซอน  นี่คือทาทีที่ เกิดขึ้นกอนไมใชทาทีของ 
ทานนายกรัฐมนตรีสมัคร หรือไมใชทาทีที่ผมรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
เปนคนกําหนดขึ้นแตเปนทาทีของกระทรวงการตางประเทศมากอนแลว ทีนี้ทําอยางไร 
ที่เราจะรักษาอธิปไตยของเราบนพื้นที่ทับซอนได วิธีที่งายที่สุดก็คือใหเขาจํากัดการขึ้น 
ทะเบียนตัวปราสาทที่อยูในพื้นที่ของเขาเทานั้น กลาวโดยสรุปก็คือ คุณตองขึ้นทะเบียน 
เฉพาะบานของคุณหามมายุงสนามหญาบานผม นี่คือทาทีของกระทรวงการตางประเทศ 
ทํางานเหนื่อยยาก ไปเจรจากันที่กรุงปารีส จนกระทั่งเขายอมครับที่จะขึ้นเฉพาะตัวปราสาท 
แลวก็ไมรุกล้ําเขามาในพื้นที่ทับซอนบานเรา การเจรจาสําเร็จเขาก็ใหไปทําแผนที่หรือจริง ๆ 
แลวเปนแผนผังมากกวาจะเปนแผนที่ แมวาใครจะเรียกวา แมพ ก็แลวแต เขาไดสงแผนที่นี้ 
มาใหมครับทานประธาน ตกลงกันที่ฝร่ังเศสบอกวา กัมพูชา ๑. จะตองไปจํากัดการขึ้นทะเบียน 
เฉพาะตัวปราสาท ๒. ไมมีการนําพื้นที่ทับซอนที่เราอางสิทธิทับซอนมาขึ้นทะเบียนดวย แลว 
ประเด็นที่ ๓ เขาตองไปทําแผนที่ขึ้นมาใหม หรือแผนผังขึ้นมาใหมเพื่อไปแทนแผนผังทั้งหมด 
ที่เขาเคยยื่นไว ประเด็นมันอยูตรงนี้ครับทานประธาน บางคนบอกวามีการยื่นแบบ 
เซ็นอยางลุกลี้ลุกลนมีผลประโยชนทับซอนไดวันนั้นเซ็นวันนี้ ผมอยากจะกราบเรียนกรอบเวลา 
ที่ทางกัมพูชาจะขึ้นทะเบียนตัวปราสาทคือตนเดือนกรกฎาคมที่ควิเบก เวลายิ่งผานพนไป
แตละวันประเทศไทยยิ่งเสียเปรียบเพราะวาแผนที่ที่เขายื่นไวคือแผนที่ตัวนี้ครับ เฌอมา 
เดอเรคเทอร ปูเลอ ซอนาช เดอ พระวิเฮียร แผนที่ฉบับนี้ละครับที่เขายื่นคางไว ถาเกิด 
ทางยูเนสโกหรือคณะกรรมการมรดกโลกไมสนใจคําทักทวงของไทย แลวมีแนวโนมดวย 
ที่เขาจะเดินหนาที่จะอนุมัติเพราะวาเขาเลื่อนมาปหนึ่งแลว เราจะตองทํางานแขงกับเวลา 
เพื่อที่จะจํากัดวาการขึ้นทะเบียนนี้จะตองจํากัดเฉพาะตัวปราสาท เราตองบอกวาคุณตอง 
ไปทําแผนที่มาใหมเพื่อไปแทนแผนที่ฉบับที่เรารับไมไดชิ้นนี้ เขาก็ทํามาแผนที่นี้ครับ 
 



๒๖๓ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                    นวิรา ๑๑๙/๒ 
 
ทานประธาน เปนแผนผัง เปนแผนผังครับ แผนผังตัวปราสาทแลวก็มีบันได นี่คือแผนผัง 
ที่แนบกับคําแถลงการณรวม แผนผังตัวนี้ไมมีสิ่งใดเลยที่เปนเสนเขตแดน ไมไดบอก 
เสนเขตแดนเลยครับ เปนแผนผังเฉพาะตัวปราสาทที่อยูในอาณาเขตของกัมพูชา ทีนี้ประเด็น
อยูตรงนี้ครับ แลวผมจะม่ันใจไดอยางไรวาสิ่งซึ่งกัมพูชายื่นมาใหมนั้นแผนผังนี้ไมไดรุกล้ํา
เขามาในประเทศไทย ทานประธานที่เคารพครับ ผมไมมีความสามารถที่จะไปบอกวา 
ตัวปราสาทที่มีพิกัด แลวก็เจาหนาที่ตองเปนคนดูก็คือเจาหนาที่กรมแผนที่ทหาร เราได 
ขอความรวมมือจากเจาหนาที่กรมแผนที่ทหารไปดูในพื้นที่ ทานประธานทราบไหมครับ 
เจาหนาที่กรมแผนที่ทหารใชเวลา ๓ วันในการไปตรวจสอบโดยใชเครื่องมือทันสมัยที่สุด 
อันนี้คือสีมวงที ่เปนพื้นที่ทับซอน  กัมพูชาตัดสินใจขึ ้นเฉพาะหมายเลข  ๑  ไมขึ ้น 
หมายเลข ๒ ตอนแรกกัมพูชาขึ้น ผมจะใหดูอันแรกนะครับ แผนที่นี้คือแผนที่ที่เรารับไมได 
กัมพูชาขึ้น ๑ บวก ๒ ก็คือปราสาทดวย พื้นที่ของเขาบวกพื้นที่ทับซอนดวย กัมพูชาเลยไป 
ทํามาใหมครับ ขึ้นเฉพาะตัวปราสาท ไมขึ้นหมายเลข ๒ ดวย เอาเฉพาะ ๑ ไมเอา ๒ ตอน 
แรกขึ้น ๑ บวก ๒ อันนี้ชัดเจนตรงกันนะครับ ตอนแรกขึ้น ๑ บวก ๒ พวงเล็กดวยพวงใหญ 
ตอนหลังขึ้นเฉพาะ ๑ ไมเอา ๒ เปนพวงเล็ก ----------------------------------------------------- 
 

            - ๑๒๐/๑ 
 
 
 



๒๖๔ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             เบญจมาภรณ ๑๒๐/๑ 
 
ทานประธานที่เคารพครับ แลวผมจะมั่นใจไดอยางไรวาที่เขาเสนอมานั้นมันไมรุกล้ํา 
เสนเขตแดนของเรา เจาหนาที่กรมแผนที่ทหารไดใชเวลา ๓ วันในการไปตรวจครับ  
ไมมีสวนใดล้ําเขามาในแผนที่เราแมแตตารางเซ็นเดียวครับตามเสนเขตแดน ตามแผนที่ 
แอล ๗๐๑๗ สิ่งซึ่งสมาชิกพรรคฝายคานไดอภิปรายมา ๓-๔ คน วามีขอหวงใยของ
เจาหนาที่ที ่อยู ในสนามถึงพลโทอะไรสักอยางหนึ่ง ผมอยากจะเรียนอยางนี้ครับ  
ผมขอเวลาสักนิดหนึ่งนะครับพอดีเอกสารเยอะ เจากรมแผนที่ทหารไดมีหนังสือวันที่ ๑๘ 
มิถุนายน ๒๕๕๑ รับรองวาไมมีสวนหนึ่งสวนใดของตัวปราสาทที่ทางกัมพูชายื่นขอขึ้น
ทะเบียนล้ําเขามาในประเทศไทยแมแตตารางนิ้วเดียว ผมขออาน ตามหนังสือที่อางถึง
ขอใหกรมแผนที่ทหารมีหนังสือยืนยันผลการตรวจสอบแผนที่ของฝายกัมพูชาบริเวณ
ปราสาทพระวิหารตามที่ไดรายงานผลการตรวจสอบใหที่ประชุมสภาความมั่นคงแหงชาติ
เมื่อ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ และตอที่ประชุม ครม. ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ กรมแผนที่ทหาร
ขอเรียนวาไดทําการสํารวจขอมูลภูมิประเทศฝายเดียว บริเวณปราสาทพระวิหาร 
โดยละเอียดระหวาง ๙-๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ จากนั้นไดดําเนินการตรวจสอบแนวขอบเขต 
รอบตัวปราสาทพระวิหารที่ปรากฏบนแผนที่ฉบับที่กัมพูชาเสนอใหฝายไทยพิจารณา 
เมื่อ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ ทอนนี้สําคัญครับ ปรากฏวาไมมีขอบเขตสวนใดล้ําเขามาใน
เขตแดนของประเทศไทยที่ยึดถือตามหลักฐานการกําหนดแนวเสนเขตแดนบริเวณ
ปราสาทพระวิหาร ปรากฏวาไมมีขอบเขตสวนใดล้ําเขามาในเขตแดนของประเทศไทยที่
ยึดถือตามหลักฐานการกําหนดแนวเสนเขตแดนบริเวณปราสาทพระวิหารชัดไหมครับ 
ชัดเจนครับวากรมแผนที่ทหารยืนยันชัดเจนวาไมมีสวนหนึ่งสวนใดของตัวปราสาทล้ําเขามา 
ในประเทศไทย ลงชื่อ พลโท แดน มีชูอรรถ เจากรมแผนที่ทหาร ทานประธานที่เคารพครับ 
เพราะฉะนั้นยืนยันไดครับวาแผนผังที่ทางกัมพูชาทําขึ้นมาใหมไมมีสวนหนึ่งสวนใดล้ํา 
เขามาในพื้นดินของประเทศไทย เจากรมแผนที่ทหารไดยืนยันชัดเจนเปนลายลักษณอักษร 
เพราะฉะนั้นเอกสารที่เพื่อนสมาชิกพรรคฝายคานนํามาอภิปรายในลักษณะที่บอกวา 
มีการล้ําเขามา จึงเปนเอกสารที่ไมจริงแลวก็จะใชวาเปนเท็จก็พอไดนะครับ ทานประธาน
ที่เคารพครับ ผมอยากจะกราบเรียนตอวาเมื่อเรามั่นใจวากรมแผนที่ทหารไดตรวจสอบแลว 
 



๒๖๕ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             เบญจมาภรณ ๑๒๐/๒ 
 
ผมจึงกลาที่จะนําเรื่องเหลานี้เขาที่ประชุมสภาความมั่นคงแหงชาติ แลวสภาความมั่นคง
แหงชาติประกอบไปดวยใครครับ ผบ. เหลาทัพ ผบ.ทบ. ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการ 
ทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดี กรมสนธิสัญญาและ
กฎหมายไปชี้แจงนะครับ ทาน ผบ. สูงสุด ทานปลัดกระทรวงกลาโหม บุคคลเหลานี้ 
ซึ่งเปนแมทัพนายกองดูแลรักษาอธิปไตยแมแตชีวิตก็สละชีพได บุคคลเหลานี้กลาพอ 
ที่จะไมทักทวงไหมครับ ถาการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารรุกล้ําเขามาในราชอาณาจักรไทย 
เมื่อบุคคลเหลานี้ไดพิจารณาแลวก็พอใจครับ ทานประธาน แลวก็อนุมัติตามคําเสนอ
แผนผังของกระทรวงการตางประเทศที่เสนอไปเทานั้นยังไมพอครับ เร่ืองนี้เปนเรื่องที่
จะตองใหฝายบริหารสูงสุดของประเทศรับรองก็คือที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ผมก็ไดนําเสนอ
ใหที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่ ๑๗ วันถัดมา ไมมีอะไรที่ลุกลี้ลุกลน ไมมีอะไร
ที่ดําเนินการโดยพลการ ไมมีอะไรที่ดําเนินการโดยไมโปรงใสเลยครับ ทุกขั้นตอนที่ควร 
จะทําผมไดปฏิบัติสอดคลองทุกประการ ----------------------------------------------------------- 
 

- ๑๒๑/๑ 
 
 
 



๒๖๖ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                            สายชล ๑๒๑/๑ 
 
เพราะฉะนั้นผมอยากจะกราบเรียนทานประธานวาประเทศไทยไมเสียดินแดน เพราะการ
ดําเนินการของทั้งกระทรวงการตางประเทศและของทหารของกองทัพไทยที่ไดไปขอใหทาง 
กัมพูชาไดไปเปลี่ยนแปลงการขึ้นทะเบียนเฉพาะตัวปราสาทเทานั้น ไมมีสวนใด ๆ ที่รุกล้ํา 
เขามาในประเทศไทย เพราะฉะนั้นเมื่อดําเนินการเชนนี้จึงทําใหประเทศไทยสามารถรักษา 
อธิปไตยและดินแดนของเราไดอยางสมบูรณครับทานประธาน 
   ประเด็นตอไปที่มีการสอบถามกันมากก็คือแถลงการณรวมมีสถานะเปน
สนธิสัญญาหรือไม ทานประธานครับ วันนี้ผมก็ดีใจครับที่สมาชิกหลายคนไปคนเวียนนา
คอนเวนชั่น (Vienna Convention : อนุสัญญากรุงเวียนนา) แมกําลังจะบอกวาเราไมเปน
ภาคีก็ตาม ผมทราบครับกฎหมายหลายฉบับ แมประเทศไทยไมไดเซ็นแตกฎหมาย 
ฉบับนั้นมีสถานะเปนกฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศที่ตองมีผลผูกพัน เชน 
กฎหมายทะเล เปนตน ผมทราบครับ ประเด็นนั้นไมสําคัญและผมก็ทราบดวยวาจะเรียก
อะไรก็แลวแตแตขอใหมีสาระสําคัญของการเปนสนธิสัญญา  อันนี้ก็ตรงกันครับ  
แตประเด็นก็คือวาแถลงการณรวมไมเปนหนังสือสนธิสัญญาหรือไมเปนสนธิสัญญา 
ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ทานประธานครับ ขออนุญาตนิดหนึ่ง 
หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขต 
ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมาย
ระหวางประเทศหรือจะตองออก พ.ร.บ. เพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญาหรือมี
ผลกระทบตอหลาย ๆ เร่ืองนะครับ ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา ในการนี้รัฐสภา
จะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันหลังจากที่ไดรับเร่ืองดังกลาว ผมอยากจะ
กราบเรียนครับ เร่ืองนี้สมาชิกพรรคฝายคานเห็นวาเปนหนังสือสนธิสัญญา ผมเขาใจครับวา
ทานมีความเห็นเชนนั้นทั้ง  ๕-๖ ทาน  แตกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวง 
การตางประเทศซึ่งเปนหนวยงานที่มีหนาที่โดยตรงในการที่จะดําเนินการใหความเห็น  
ซึ่งทานมีความเชี่ยวชาญแน  ชื่อทานก็กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย  กระทรวง 
การตางประเทศ ซึ่งเปนหนวยงานที่เราฝากผีฝากไขเร่ืองของการใหมีความเชี่ยวชาญ 
เร่ืองสนธิสัญญาไดมีความเห็นชัดเจนครับ หนังสือนี้ไมเปนสนธิสัญญา และนอกจากนั้น 
 



๒๖๗ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                 สายชล ๑๒๑/๒ 
 
ที่สําคัญยิ่งกวานั้นครับทานประธานขอความในแถลงการณรวมไมมีขอความตอนใดที่เปน
การเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิ
อธิปไตยครับ เพราะขอความในแถลงการณรวมนั้นไมมีขอความตอนใดเลยครับที่เรา 
ไปยกดินแดนใหกัมพูชา และไมมีขอความตอนใดที่เราไปยอมรับเสนเขตแดนของกัมพูชา 
เอกสารทั้งหมดสมาชิกพรรคฝายคานก็มีเพราะผมแจกผูสื่อขาวแลวดูในเว็บไซตกระทรวง
ก็มีครับ ไมมีขอความตอนใดครับที่เราไปยอมรับเสนเขตแดน มีแคบอกวาทานตองไป 
ขึ้นทะเบียนตัวปราสาท จํากัดเฉพาะตัวปราสาทอยามายุงกับบานเรา แลวก็แถมยังระบุ
เอาไวอีกดวยวาการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลก จะไมมีผลกระทบตอสทิธิ
ของราชอาณาจักรกัมพูชาและราชอาณาจักรไทยในการสํารวจและจัดทําหลักเขตแดน
ของคณะกรรมาธิการเขตแดนรวม ทานประธานที่เคารพครับ ผมอยากจะกราบเรียนวา
แถลงการณรวมไมไดเปนสนธิสัญญาและไมมีขอความใดที่ เปนการเปลี่ยนแปลง 
อาณาเขตหรืออธิปไตยของประเทศไทย นอกจากนั้นย้ําอีกทีหนึ่ง ไมมีขอความตอนใด 
ในแถลงการณรวมที่เปนการสละสิทธิ ถาหากเรายังมีอยูตามที่ทาน พันเอก ถนัด คอมันตร 
ไดมีหนังสือถึงองคการสหประชาชาติ เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ถาหากในอนาคต ทานประธาน
ที่เคารพครับ บังเอิญเรามีสิทธิที่จะเรียกรองเอาตัวปราสาทคืน ถาหากในอนาคตนะครับ 
ประเทศไทยก็สามารถทําไดอยูแลวสวนจะมีหรือไมก็เปนอีกประเด็นหนึ่ง  
   ประเด็นตอไป คําถามวาทําไมเราไมขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร 
รวมกับทางกัมพูชา ผมอยากจะตอบครับวาเปนสุดยอดปรารถนาของประเทศไทยที่จะขอ 
ขึ้นทะเบียนปราสาทรวมกับทางกัมพูชา เราไดหยิบยกหลายครั้งรวมทั้งครั้งสุดทายก็ได 
หยิบยกในสมัยที่รัฐบาล พลเอก สุรยุทธ จุลานนท เปนนายกรัฐมนตรี แตกัมพูชาปฏิเสธ 
ไมขอขึ้นทะเบียนรวมกับเรา ------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                                                                                   - ๑๒๒/๑ 



๒๖๘ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                จีรนุช ๑๒๒/๑ 
 
ทานประธานที่เคารพ เราไมอยูในสถานะที่จะไปบังคับกัมพูชาใหขึ้นทะเบียนตัวปราสาท 
รวมกับเราได เพราะกัมพูชาเขาถือวาปราสาทเปนของเขา แลวเราก็มีมติคณะรัฐมนตรี 
ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของศาลโลกเมื่อป ๒๕๐๕ นี่คือปญหาครับ เอกสารที่กระทรวง 
การตางประเทศเคยหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาแลวถูกปฏิเสธมีครับ  
   ประเด็นตอไปครับ สิ่งที่สําคัญก็คือวาเมื่อเขาปฏิเสธ เราทําอยางไร ปฏิเสธ
ที่นิวซีแลนด เมื่อกรกฎาคม ป ๒๕๕๐ แลวก็ใหเลื่อนมาพิจารณาที่ควิเบก กรกฎาคม 
๒๕๕๑ ถากระทรวงการตางประเทศทํางานแบบเชาชามเย็นสองชาม ทานประธานครับ 
โอกาสที่เราจะสุมเสี่ยงในการเสียดินแดนเปนไปอยางสูงยิ่ง เพราะเอกสารที่ทางกัมพูชา
ยื่นไวก็คือเอกสารแผนที่ ผมใชคําวา แผนที่ฉบับเรารับไมได ก็แลวกันนะครับก็คือ  
ฉบับสีเขียวนี้เรารับไมได มันคางอยูในคณะกรรมการมรดกโลกครับ ถาเราไมไปเปลี่ยนแปลง
โอกาสที่เขาจะขึ้นทะเบียนทับซอนพื้นที่ของเราเปนไปไดสูงครับ แลวถาเกิดเชนนั้นมันจะ
เปนโศกนาฏกรรมของการเสียดินแดนครั้งใหญของประเทศไทย แลวรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศก็จะตองรับผิดชอบ เพราะฉะนั้นจึงจําเปนครับที่เราตองทักทวง 
แลวจนนํามาสูซึ่งการเจรจาและการเปลี่ยนแปลงแกไขใหมของกัมพูชา นี่คือความสําเร็จ 
ที่กระผมเคยพูดไวครับ เปนความสําเร็จของกระทรวงการตางประเทศและเปนความสําเร็จ 
ของกองทัพไทยที่เราไดรวมกันปกปองอธิปไตยของเรานะครับ  
   ประเด็นสุดทาย กอนสุดทายทานประธานที่เคารพครับ ผมขออนุญาต
เพิ่มเติมนิดหนึ่งครับ ถามวาทําไมมีพื้นที่ทับซอน ผมขออนุญาตใชแผนผังนะครับ ไมใช
แผนที่เพราะวาผมจําลองมาเพื่อประโยชนที่งายในการพูดคุยกันนะครับ ผมกราบเรียน 
ทานประธานไปแลววาเสนจุดน้ําเงินนี้คือเสนที่ทางกัมพูชาถือวาเปนเสนเขตแดนของเขา
กับเรา แลวเสนจุดไขปลาสีแดงคือเสนที่เราอางมาโดยตลอดวาใชสันปนน้ําที่หลายทาน
เขาใจตรงกันนะครับ เราใชอยางนี้มาโดยตลอดจนกระทั่งฟามาผาเมื่อป ๒๕๐๕ ที่เรา 
แพคดีในศาลโลกครับ เราจึงจําเปนจะตองเปลี่ยนเสนเขตแดนมาตรงนี้ แลวก็เฉือนสวนนี้
ไปใหทางกัมพูชาเรื่องมันมีเทานี้ครับ เพราะการตัดสินของศาลโลกไมไดตัดสินถึงเสนเขตแดน 
เราก็ยังยืนยันอยูครับวาประเทศไทยยังอาศัยเสนเขตแดนนี้ เราไมไดสละสิทธิในเสนเขตแดนนี้ครับ 
 



๒๖๙ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                จีรนุช ๑๒๒/๒ 
 
กัมพูชาอาศัยเสนเขตแดนนี้ เมื่อมันซอนกันก็จึงเปนพื้นที่สีเขียวประมาณ ๔.๖ ตาราง
กิโลเมตรครับ ตอนนี้มีตลาด มีวัด มีหมูบานเขามาอยูในบริเวณพื้นที่ทับซอนสีเขียวนี้  
ทานครับ คนเริ่มมาตั้งรกราก มาขายลูกชิ้นปง มาขายเนื้อยางตั้งแตเมื่อไร เกิดขึ้นเมื่อ 
ป ๒๕๔๓ ครับ ตอนนั้นผมอายุ ๓๐ ปปลาย ๆ นะครับ ป ๒๕๔๓ ผมมาเปนรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงการตางประเทศ ๔ เดือนครับ แลวเรื่องนี้เกิดขึ้นในชวงที่ไมตองโทษกันนะครับวา
รัฐบาลเปนใคร ทานก็คงไปลําดับเหตุการณได หนาที่ในการที่จะไปจัดการกับพื้นที่ที่เรา
อางสิทธิเหนือพื้นที่นี้แลวกัมพูชาก็อางสิทธิ ก็ตองไปปรึกษาหารือกันครับ ทางทหารก็ตอง
รวมมือกันในการที่จะไปจัดการ ในแถลงการณรวมเราบอกวาเราจะไปพัฒนารวมกัน 
แลวก็ในระหวางที่ยังไมมีการปกปนเขตแดนเราจะไปพัฒนารวมกัน ก็ไปยื่นเอกสารภายใน 
๒ ป เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไมไดมีการไปยอมวาเสนเขตแดนของกัมพูชาเปนเสนนี้เราไมได
ยอมครับ เรายังยืนยันวาเสนเขตแดนของเราคือใชสันปนน้ํา เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้จึงไมมี
ประเด็นอะไรที่ซับซอนเลยครับ 
      ประเด็นตอไปครับ คุณอลงกรณ พลบุตร ตอนนี้ไมอยูนะครับ ไดอภิปราย 
พาดพิงถึงผม ๓ ขอ ขอแรกวาทําไมประเทศไทยเปลี่ยนทาทีไมเห็นดวยในการประชุม 
มรดกโลก ครั้งที่ ๓๑ แลวจึงเปลี่ยนเห็นดวย ขอที่ ๒ บอกวาพิธีเปดถนนที่ ๔๘ ทําไม 
ผมตองไป แลวขอที่ ๓ มีการพูดถึงเรื่องเปดบอนกาสิโนและขุดกาสธรรมชาติ ๒ ใน ๓ ขอนี้ 
ไมไดมีสาระมากที่จะตอบครับ เร่ืองของพิธีปดถนน เปดถนนนี่ผมตองไปในฐานะ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศครับทาน ----------------------------------------------- 
 
               - ๑๒๓/๑ 
 
 



๒๗๐ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                            วันทนา ๑๒๓/๑ 
 
ทานประธานครับ โครงการที่เราสนับสนุนใหกัมพูชาสรางถนนสาย ๔๘ เกาะกง-สะแรอัมเบิล  
เราใหกู ๘๖๗ ลานบาทโดยประมาณ เมื่อป ๒๕๔๖ สรางป ๒๕๔๗ สราง ๔ ป เสร็จป ๒๕๕๑ 
ป ๒๕๔๗ เหตุการณเกิดเมื่อประมาณ ๕-๖ ปที่แลว ริเร่ิมสมัยทาน พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 
ตองขอประทานโทษที่เอยนามทาน จนมีบางคนไปบอกวาถนนสายบิ๊กจิ๋ว เร่ืองนี้เกิดขึ้น
มาแลวครับ ไมไดเกิดขึ้นมาเกี่ยวของกับผม แลวก็ในฐานะที่ผมเปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศเมื่อเขาจะเปดถนนซึ่งเปนโครงการที่ประเทศไทยมีไมตรีใหเขากู 
๘๐๐ กวาลานบาท ใหเปลาประมาณ ๓๐๐ กวาลานบาท ผมก็คิดวาเปนโอกาสอันดีที่ผม 
ควรจะไปสรางความสัมพันธที่ดีกับทางกัมพูชา เพราะวันนั้นทานนายกรัฐมนตรีฮุน เซน 
ก็มาดวย มันก็มีเทานี้ ผมนั่งเฮลิคอปเตอรไป ๓-๔ ชั่วโมง ไปกลับประมาณ ๗-๘ ชั่วโมง 
ก็เปนเรื่องที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศไป ไมมีผลประโยชนทับซอนใด ๆ 
ทั้งสิ้น  
   แลวประเด็นที่ ๒ ที่ทานถามผมวาทําไมกระทรวงการตางประเทศเปลี่ยน
ทาที ก็ตอนแรกกัมพูชาเขาจะขึ้นเปนพวงใหญก็คือปราสาทบวกพื้นที่ทับซอน ในเม่ือเขา
ยอมจํากัดขึ้นเฉพาะตัวปราสาทตามแผนผังที่เขาทํามา แลวกรมแผนที่ทหารยืนยันวา 
ไมรุกล้ําเขามาในประเทศไทย เราก็สนับสนุนได ทานประธานครับเรื่องมันก็มีเทานี้ สวนเรื่อง
ที่ทานพยายามจะโยงวาการเจรจาเจดีเอ (JDA) พูดใหประชาชนสับสนในทํานองที่วา
ประเทศไทยกําลังนําปราสาทพระวิหารไปแลกกับน้ํามันและกาซธรรมชาติ แลวทาน
คํานวณมาประมาณ ๑๐๐ ลานเหรียญสหรัฐ หรือ ๑๐๐ ลานลาน ตัวเลขจํานวนหนึ่ง  
เพราะวาผมอาจจะคลาดเคลื่อนในตัวเลขของทาน เอาเปนวาการเจรจาเรื่องของปราสาท
พระวิหารไมไดมีการโยงใยกับเร่ืองของการพัฒนาพื้นที่ที่เรียกวาเจดีเอหรือพื้นที่พัฒนารวม 
จอยท ดีเวลลอปเมนท แอเรีย (Joint Development Area) แตอยางใดทั้งสิ้น สิ่งที่ผม 
ใหสัมภาษณก็คือวาตัวพื้นที่ในทะเลก็เจรจาไป ตัวปราสาทพระวิหารก็เจรจาไป สามารถ
ทําคูกันไปได คําวา ทําคูกันไป กับ เชื่อมโยงกัน มันคนละประเด็นครับ สามารถทําคูกันไปได  
เพราะอะไร เพราะวาคณะกรรมการในการเจรจาก็เปนคนละชุด ประเด็นที่จะเจรจาก็เปน 
คนละประเด็น แลวผมอยากจะกราบเรียนวา การเจรจาพื้นที่พัฒนารวมเนื้อที่เทาไร 
 



๒๗๑ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                            วันทนา ๑๒๓/๒ 
 
๒๖,๐๐๐ ตารางกิโลเมตรในอาวไทยนั้นดําเนินการโดยคณะกรรมการ ๓-๔ ชุด เปนไปไมได 
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ เปนไปไมไดที่นักธุรกิจคนหนึ่งคนใดจะไป 
เกี้ยเซียะไปเจรจาใตโตะ เพราะการเจรจานั้นจะมีคณะกรรมการ มีขาราชการทุกระดับ
เกี่ยวของ แลวผมกราบเรียนความคืบหนาในการเจรจาพื้นที่ทับซอนนั้นคืบหนาไปนอยมาก 
๑๐ กวาปยังไมไดไปถึงไหน แลวผมขอกราบเรียน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
รวมทั้งกระทรวงพลังงานของไทยซึ่งจะตองรวมมือกัน รวมทั้งคณะรัฐมนตรีซึ่งจะตองนํามา 
เสนอกอน ไมมีใครที่มีประโยชนทับซอนและไมมีใครที่จะยอมเอาเกียรติยศ ชื่อเสียง และ 
ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อที่จะไปชวยเหลือใครคนหนึ่งคนใด เพราะฉะนั้นผมอยากจะกราบเรียนวา 
สิ่งซึ่งทานสมาชิกพรรคฝายคานพยายามมาโจมตีกับผมในลักษณะที่วาการเจรจา 
ตัวปราสาทเชื่อมโยงกับประโยชนในน้ํามันและกาซธรรมชาติในพื้นที่ในอาวไทยที่เรียกวา 
พื้นที่เจดีเอนั้นจึงเปนความเท็จทั้งสิ้น แลวเปนสิ่งซึ่งทานพูดขึ้นมาโดยอานจากหนังสือพิมพ 
หรือเพื่อที่จะโยงใยใหเห็นวาผมมีประโยชนทับซอนซึ่งไมจริง ทานประธานที่เคารพครับ  
ผมอยากจะกราบเรียนอีกสัก ๒-๓ ประเด็น เพราะวาทานใชเวลาประมาณ ๘ ชั่วโมง  
อภิปรายผมคนเดียวกับทานนายกรัฐมนตรี ผมใชเวลาอีกสักระยะหนึ่งก็คงจะไมมาก 
ที่จะตอบประเด็นใหครบถวน ------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๑๒๔/๑ 



๒๗๒ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                 รัชนีพร ๑๒๔/๑ 
 
ผมอยากจะตอบขอซักถามของอดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศ 
ทานหมอมราชวงศสุขุมพันธุ บริพัตร ซึ่งผมเคารพรัก ตอนนี้ก็ยังมีความรูสึกเคารพ 
รักทานอยูครับ ขอประทานโทษที่เอยนาม แลวก็ทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร
ดวยครับ บอกวาถาเรายอมใหกัมพูชาขึ้นทะเบียนเฉพาะตัวปราสาทจะทําใหเราสูญเสีย
พื้นที่ฝงไทยไปดวยก็คือ ขออนุญาตจะทําใหเราเสียสระตราว สถูปคู ภาพนูนต่ําผามออีแดง  
แลวก็บริเวณตัดหินซึ่งอยูในประเทศไทย โดยทานโตแยงวา ทานอาจจะไดขอมูลจาก 
ทานอดีตประธานคณะกรรมการมรดกโลก ซึ่งผมเขาใจวาลูกสาวทานเปนที่ปรึกษาของทานอยู
เคยใหสัมภาษณหลายครั้งวาไปใหคําปรึกษากับทานอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปนคําสัมภาษณ 
ในหนังสือนะครับ  แตผมไมเอยนาม  เพราะฉะนั ้นก็คงไมเส ียหายก็คือลูกสาว 
ทานดอกเตอรอดุลนี่นะครับ ผมอยากจะกราบเรียนทานอยางนี้ครับ ขอโตแยงที่บอกวา 
ถาคุณไปยอมใหเขาขึ้นทะเบียนตัวปราสาทมันจะทําใหเขาขึ้นทะเบียนสวนนี้ซึ่งอยูใน
ประเทศไทย ซึ่งเปนองคประกอบสวนหนึ่งของปราสาท ผมอยากจะกราบเรียนครับ  
ขอโตแยงนี้ไมจริงครับ ถาเขาขึ้นแผนที่อยางที่ผมกราบเรียนวาขึ้นเฉพาะตัวปราสาท 
ไมมีสวนนี้เปนองคประกอบ คณะกรรมการมรดกโลกไมสามารถนํา สมมุติวาโบราณสถาน 
หรือสิ่งซึ่งมีคุณคาทางศิลปวัฒนธรรมของเราไปรวมกับคําขอของกัมพูชาโดยเด็ดขาดครับ 
อันนี้เปนความหวงใยของทานสมาชิกวุฒิสภาบางทาน ขอประทานโทษที่เอยนาม  
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ทานศาสตราจารยตรึงใจ บูรณสมภพ ไมจริงครับ 
ไมสามารถทําไดเชนนั้น ทานประธานครับ นั่นคือสาเหตุที่เราจําเปนจะตองไปขอใหทาง 
กัมพูชาจํากัดการขึ้นทะเบียนเฉพาะตัวปราสาทนี่ครับ แกนของการดําเนินการของ 
กระทรวงการตางประเทศไทยที่ดําเนินการมาโดยตลอดก็คือ คุณทําอะไรในบานของคุณทําไป 
อยามายุงบานของผม นี่คือความสําเร็จที่เราไดปกปองอธิปไตยของชาติในสวนนั้น  
ทีนี้ผมขออนุญาตตอบคําถามทานสมาชิกหลายทานที่บอกวา ทําไมเราไมแจงใหทางยูเนสโก 
ไดชะลอการพิจารณาออกไปกอนในคราวนี้ที่ควิเบกนะครับ ทานประธานที่เคารพครับ 
กระทรวงการตางประเทศไดประเมินอยางรอบคอบทั้งกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย  
และกรมเอเชียตะวันออก แลวก็เจาหนาที่ระดับสูงจนถึงระดับทานปลัดวาถาเราไมสามารถ 
 



๒๗๓ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ               รัชนีพร ๑๒๔/๒ 
 
ที่จะปกปองอธิปไตยโดยการไปกดดันหรือไปขอ ผมไมใช คําวา กดดันในการเจรจา นะครับ  
ถาเราไมไปขอโนมนาว ผมใช คําวา โนมนาวแลวกันเดี๋ยวจะกระทบความสัมพันธทางการทูต 
หลายเรื่องผมพูดไมไดเพราะมันเปนเรื่องความลับแลวเกรงวาจะกระทบ ถาเราไมโนมนาว
ใหเขาแกไขแผนที่โอกาสที่เราจะสุมเสี่ยงเปนไปไดสูงครับที่จะเสียดินแดน เพราะฉะนั้น 
เขาจึงไปเปลี่ยนแปลง ประเด็นก็คือวาถาเราขอใหยูเนสโกเลื่อนการพิจารณาในครั้งนี้ 
ที่ควิเบก กรกฎาคม แลวถาเขาไมยอมละครับ แลวถายูเนสโกไมยอม คณะกรรมการมรดกโลก 
ไมยอม ผลจะเปนอยางไรครับทานประธาน ผลเสียก็คือวาแผนที่ที่มันคางไวที่นารังเกียจ 
ที่เรายอมรับไมไดสีเขียวนี่ที่เปนแผนที่ที่รุกล้ําเขามาในประเทศไทยมันยังคางอยูครับ  
นั่นคือความจําเปนที่เราตองไปขอใหกัมพูชาไปยกเลิกแผนที่นี้แลวแทนดวยแผนผังใหม 
เพราะฉะนั้นทานจะเสี่ยงไหมครับที่จะขอใหเขาเลื่อน แลวถาเขาไมเลื่อนแลวเขาขึ้นทะเบียน 
ตัวปราสาทบวกพื้นที่ทับซอนใครรับผิดชอบครับ ผมก็ตองรับผิดชอบอยูดีครับทานประธาน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศก็ปฏิเสธความรับผิดชอบไมได เพราะฉะนั้น 
เราจึงจาํเปนจะตองดําเนินการอยางรวดเร็ว ไมไดลุกลี้ลุกลนตามที่ทานพูด 
      ประเด็นตอไปที่ผมขออนุญาตตอบขอสังเกตของทานอดีตรัฐมนตรีชวยวาการ 
กระทรวงการตางประเทศที่บอกวา การสนับสนุนใหกัมพูชาขึ้นทะเบียนปราสาทฝายเดียว
เปนการถอนขอสงวน ขอสงวนของทานก็คงจะเปนขอสงวนที่ในจดหมายของทาน 
พันเอก ถนัด คอมันตร ที่ผมพูดถึงก็คือสงวนสิทธิในปจจุบันหรือในอนาคต ผมอยากจะ 
กราบเรียนอยางที่ผมเรียนไปแลววาเราไมไดไปสละสิทธิครับ การสนับสนุนใหขึ้นทะเบียน 
ตัวปราสาทไมไดมีถอยคําใดครับที่เปนการยอมรับโดยนัยหรือโดยชัดแจงที่จะโดนกฎหมาย 
ปดปากในกรณีที่เราเคยโดนปดปากในคดีเมื่อป ๒๕๐๕ หรือเอสทอพเพล ที่จะบอกวา 
เราไปยอมรับเสนเขตแดนหรือไปยอมรับเอาตัวปราสาท ไมมีขอความตอนใดนะครับ 
 

               - ๑๒๕/๑ 
 
 



๒๗๔ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ            สทุธาทิพ ๑๒๕/๑ 
 
   สุดทายครับทานประธาน มีขอสงสัยซึ่งบางเรื่องผมก็ตอบรวม ๆ ไปนะครับ 
ทานอดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศบอกวาการกระทําของผม 
เปนการหมกเม็ดและคลุมเครือ ผมตองชี้แจงประเด็นนี้ครับเพราะเปนเรื่องที่สําคัญ  
อยางที่ผมกราบเรียนไปแลวครับวาการดําเนินการของกระทรวงการตางประเทศมีการประชุม 
เจาหนาที่ทุกระดับชั้น มีการรวมทํางานระหวางกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กรมเอเชีย
ตะวันออก เจาหนาที่ระดับสูงถึงระดับปลัดฯ ทานปลัดฯ เปนประธานคณะทํางานเองครับ
ในเรื่องนี้ เพราะฉะนั้นการดําเนินการของผมไดดําเนินการอยางถูกตองไดมีการเสนอเขาสู
การประชุมของ สมช. อยางที่ผมไดกราบเรียนไปแลว ไดมีการเสนอเขาสูที่ประชุมของ
คณะรัฐมนตรีผมจึงไปเซ็นเอกสารที่ทานอางวาเปนสนธิสัญญา แตกระทรวงการตางประเทศ 
เห็นวาเปนแคแถลงการณทางการเมืองและไมมีผลในการเปลี่ยนแปลงอธิปไตยของไทย 
เพราะฉะนั้นผมจงึกราบเรียนครับ เร่ืองนี้มีความชัดเจนไมมีความคลุมเครือเปนการดําเนินการ 
ตามขั้นตอนที่ควรจะเปนนะครับ ทานประธานที่เคารพครับ เร่ืองการขึ้นทะเบียนปราสาท
พระวิหารเปนมรดกโลกและเรื่องการที่ประเทศไทยตองสูญเสียปราสาทพระวิหารจาก 
คําวินิจฉัยของศาลโลกเปนเรื่องเศราของชาวไทยทั้งปวงครับ เราเศรา ตั้งแตป ๒๕๐๕ 
และขณะนี้ผมก็ไมไดมีอารมณแตกตางไปจากสมาชิกพรรคฝายคานที่อยากจะได 
ตัวปราสาทคืน แตประเทศไทยอยางที่ผมไดกราบเรียนไปแลวครับ เราเปนสมาชิกของ 
องคการสหประชาชาติเรามีพันธกรณีระหวางประเทศที่จะตองปฏิบัติตามพันธกรณีที่เราไป
ตกลงไว ถาเราไมปฏิบัติตามพันธกรณีประเทศเราก็จะขาดความนาเชื่อถือ ก็จะไมมีใครมา
คบคากับเราครับ อยางที่ จอมพล สฤษดิ์ไดพูดไวเมื่อป ๒๕๐๕ วาประเทศไทยอยูคนเดียว
ไมไดเราตองติดตอคาขายกับประเทศอื่น ผมอยากจะกราบเรียนครับทานประธานครับ 
เร่ืองนี้กระทรวงการตางประเทศไดปกปองอธิปไตยและดินแดนของเราไวไดจากการเจรจา 
ใหกัมพูชาจํากัดการขึ้นทะเบียนเฉพาะตัวปราสาท พวกเราไมไดรัก คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิก 
พรรครัฐบาลไมไดรักชาตินอยไปกวาทานสมาชิกพรรคฝายคานครับ เรารักชาติเทากัน 
กับทานและผมไมไดบอกวาเรารักมากกวาทานดวย เรารักเทากัน ไมมีใครหรอกครับ 
 



๒๗๕ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ           สุทธาทิพ ๑๒๕/๒ 
 
ที่จะผูกขาดความรักชาติไวแตเพียงผูเดียว พวกเราทุกคนถาจะตองสละชีวิตเพื่อปกปอง
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เราพรอมกันทุกคนครับ แตวันนี้เราอาจจะเห็น 
ในประเด็นกฎหมายแตกตางกัน วันนี้เราอาจจะอยูในสถานะที่แตกตางกัน ทานเปน 
ฝายคานทานก็มีสิทธิตรวจสอบ เราเปนรัฐบาลเราก็มีสิทธิที่จะดําเนินการตามที่หนวยงาน
ของรัฐ เพื่อนขาราชการเห็นวาถูกตอง ในเรื่องนี้ผมอยากจะกราบเรียนพี่นองคนไทย 
ที่ฟงถายทอดอยูในขณะนี้ครับวา กระทรวงการตางประเทศ กองทัพไทยและรัฐบาลไทย 
ที่มีทานนายกสมัคร สุนทรเวช เปน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีไดดําเนินการอยางถูกตองและ
ปกปองอธิปไตยของไทยไวอยางสมบูรณ ผมเขาใจวาเรื่องนี้เปนประเด็นการเมืองที่พยายาม 
จะลมรัฐบาลใหไดโดยใหขอมูลที่สับสนกับประชาชน ทานประธานที่เคารพครับ ผมอยากจะ 
กราบเรียนวา เร่ืองนี้คงจะตองมีการพูดคุยกันอีกนานครับ และเรื่องนี้ทุกสวนในสังคม
สามารถตรวจสอบการดําเนินการได วันนี้ผมดีใจครับที่ไดมาชี้แจงกับเพื่อนสมาชิก  
และวันนี้ผมดีใจที่ไดมากราบเรียนทานประธานเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมสภาวา 
กระทรวงการตางประเทศและรัฐบาลไดปกปองอธิปไตยของประเทศไทยไดอยางสมบูรณ 
ขอบคุณครับ 
   (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท รองประธาน 
สภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง ไดลงจากบัลลังกโดยมอบให พันเอก อภิวันท วิริยะชัย 
รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง ปฏิบัติหนาที่แทน) 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
เชิญคุณอลงกรณ พลบุตร ครับ  
    นายอลงกรณ พลบุตร (แบบสัดสวน) : ทานประธานที่เคารพ กระผม 
อลงกรณ พลบุตร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเพชรบุรี พรรคประชาธิปตย กระผม 
เขาใจวาสิ่งที่ทานรัฐมนตรีไดกรุณาชี้แจงตอคําถามและขอสงสัยในประเด็นตาง ๆ นั้น  
ดูประหนึ่งวาทานไมสามารถที่จะชี้แจงได โดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของเบื้องหนา 
เบื้องหลัง ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 - ๑๒๖/๑ 



๒๗๖ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ         บุศยรินทร ๑๒๖/๑ 
 
ทานยอมรับเองวาในเรื่องความเห็นตอขอกฎหมายอาจจะแตกตาง นั่นแสดงวาไดยอมรับ
ตอคําอภิปรายขอเท็จจริงและเหตุผลในสวนที่ฝายคานไดทําหนาที่ แตประเด็นที่ทานกลาว
และพาดพิงถึงผมนั้นถึงกับกลาววาผมไดกลาวเท็จในขอเท็จจริง ประเด็นใดบางครับ 
ที่กลาวเท็จ จริงหรือไมที่อดีตนายกรัฐมนตรีไดเดินทางไปพบกับผูนํากัมพูชาที่พนมเปญ
พรอมคณะนักธุรกิจตางชาติ จริงหรือไมที่ไดมีการพูดกันถึงในเรื่องโครงการพัฒนาเกาะกง 
และในเรื่องของแหลงแกสและแหลงน้ํามันในพื้นที่ทับซอนไทย-กัมพูชา ๒๖,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร 
และใหขอมูลกับทานชัด ๆ ก็ไดเพราะวาทานอาจจะไมรูในฐานะเปนรัฐมนตรีก็คือวา
มูลคาการประเมินดังกลาวนั้นเปนจํานวน ๑๐๐ พันลานดอลลารสหรัฐ จริงหรือไมที่ทาน
เปนคนยอมรับวาใหมีการเจรจาคูขนานระหวางในเร่ืองของปราสาทพระวิหารและ 
ในเรื่องของพื้นที่ทับซอนเจดีเอ จริงหรือไมที่มีนายเกลวิน แมคคาเรล ซึ่งทานก็นาจะรูจัก
เพราะทานเปนทนายในระดับสํานักงานอินเตอร ออกตัม  ทานนาจะรูจักสํานักงานกฎหมาย 
ดังกลาว นาแปลกนะครับวาสํานักงานกฎหมายดังกลาวนั้นเคยทําเรื่องการวิเคราะห
โครงสรางของชินคอรปและเทมาเสก นาแปลกนะครับวาบริษัทกฎหมายที่เรียกวา
ฟอรมอล แอสโซซิเอชั่น (Formal association) ในประเทศไทยมีอดีตรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศในรัฐบาลที่ทานเปนทนายความใหกับผูนําคนนั้น และนาแปลก
และทานจะปฏิเสธหรือไมครับวา หัวหนาสํานักงานซึ่งเปนทนายความคนดังกลาว 
มีความเชี่ยวชาญในเรื่องออยล แอนด แกส (Oil and gas) หรือน้ํามันและแกสไดเกี่ยวของ 
โดยตรงในเรื่องการเจรจาในเรื่องพื้นที่ทับซอน ตรงไหนละครับที่ผมกลาวเท็จจริงหรือไมครับ
ที่ผมไดกลาววาทานรองนายกรัฐมนตรีสมชาย วงศสวัสดิ์ เปนตัวแทนไปและทานก็เดินทางไป  
ผมไมไดเคยบอกวาเปนการไมเหมาะสม ผมยังบอกวารัฐมนตรีวาการกระทรวง 
การตางประเทศไปเพราะวาก็เปนหนาที ่ที ่ควรตองไป แตขอสงสัยและคําชี ้แจงของ 
ทานรองนายกรัฐมนตรีก็ยิ่งยืนยันวาที่ทานนายกรัฐมนตรีมอบหมายใหไปนั้นทําไมตองเปน 
รองนายกรัฐมนตรีทานนี้ ซึ่งไมไดกํากับดูแลกระทรวงการตางประเทศ แตทานไดกลาวเท็จครับ
ทานรัฐมนตรีครับ และนี่คือพิรุธที่ทานไมควรที่จะพลาดเลย ถาหากวาทานจะไมวิตกกังวล
ตอการชี้แจงจนเกินไปโดยเฉพาะในเรื่องเบื้องหนาเบื้องหลัง นั่นคือประเด็นในเรื่องของถนน 
 



๒๗๗ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ        บุศยรินทร ๑๒๖/๒ 
 
ที่เปดเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ทานพยายามเบี่ยงเบนไปวาในสมัย พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 
จนกระทั่งถึงกับพูดวาถนนบิ๊กจิ๋ว ผมไดพยายามเอาขอเท็จจริงจากมติคณะรัฐมนตรี 
ในระหวางป ๒๕๔๔ จนทายสุดวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๙ ไมนอยกวา ๑๐ มติคณะรัฐมนตรีครับ 
และสภาแหงนี้เองถาทานยังจําไดและแกลงไมลืมก็คือสภาเมื่อป ๒๕๔๖ ป ๒๕๔๗  
ที ่ม ีการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปเพิ ่มเติมครับ  
และทานถายอมรับความจริงในประเด็นนี้ ทานคงไมเบี่ยงเบนประเด็นและไมยอมชี้แจง 
ในประเด็นดังกลาว ทานอาจจะบอกวามีกรรมการมีเจาหนาที่ในการตรวจสอบประชุมมากมาย 
หลายคณะ แลวกรณีใหเอ็กซิม แบงก กู ๔,๐๐๐ ลานบาท มันฉอฉลและบริษัทลูกผูนํา 
ที่ทานเปนทนายความนั้นไดประโยชนจนวันนี้ตกเปนผูตองหาแลว ทานลืมแลว 
หรือครับ เวลานักการเมืองหรืออดีตนักการเมืองจะฉอฉลมันไมไดอยูบนโตะหรอกครับ  
ทานนายกรัฐมนตรีคงทราบดี เพราะฉะนั้นผมเรียนวาประเด็นที่ทานยังกลาวพาดพิง 
กระผมและทานพยายามบอกวานี่อยางไรไดรักษาอธิปไตย ผมก็ยังยืนยันวาทานไดยก 
อธิปไตยของไทยใหกับกัมพูชาไปแลว ---------------------------------------------------------- 
 

 - ๑๖๓/๑ 



๒๗๘ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                             กมลทิพย ๑๒๗/๑ 
 
เวลาที่ทานพูดเอาดีใสตัวแลวทานก็โยนวาเรื่องเหลานี้มันมีเจาหนาที่ทั้งฝายทหาร  
ฝายตางประเทศมากมายในการลั่นกรองแตวาคนเปนรัฐบาล เปนนายกรัฐมนตรี เปน
รัฐมนตรีนั้น เราเปนคนกําหนดนโยบายในอดีตตั้งแตมีคําพิพากษาวันที่ ๑๕ มิถุนายน 
๒๕๐๕ จนกระทั่งบัดนี้ยังไมมีรัฐบาลไหนที่กัมพูชาไดมีความพยายามในการเปลี่ยน
สถานภาพของปราสาทพระวิหาร มีรัฐบาลทานนี่ครับที่ดําเนินการอยางจริงจังและทาที
ดังกลาวนั้นผมถามวา เมื่อทานไดยอมรับตอสภาแหงนี้ในการบอกวาในคําพิพากษา
ดังกลาวนั้นซากปราสาทคือประเด็นของการพิพากษาและไมไดเกี่ยวของกับดินแดน 
แตอยางใด เรายังถือตามสนธิสัญญาสยาม-ฝร่ังเศส ป ๒๔๔๗ และป ๒๔๕๐ และเรา 
ไมเคยยอมรับแผนที่ผนวกที่ทางฝรั่งเศสจัดทํา นั่นคือขอสงวนที่ไมมีอายุความใด ๆ ทั้งสิ้น  
ไมเกี่ยวของกับการอุทธรณที่ทานหลงประเด็นและพยายามสรางความสับสนตอ
สาธารณชนคนไทยมาโดยตลอด สิทธิอธิปไตยของประเทศใดก็ตามที่สงวนไวบางครั้ง 
เปนปญหายืดยาวเปน ๑๐ ป ๑๐๐ ป ๒๐๐ ป ๓๐๐ ปก็มี เหมือนอยางที่ เกิดขึ้น 
ในตะวันออกกลาง เกิดขึ้นอีกในหลายภูมิภาคโดยเฉพาะในยุโรปตะวันออกในระยะหลัง 
เพราะฉะนั้นผมยังถือวาการที่ รัฐบาลนี้ไมปกปองอธิปไตยของชาติและโดยเฉพาะ 
มีพฤติกรรมในลักษณะลุกลี้ลุกลนรีบรอนและปกปด รวมทั้งการที่มัดมือชกสาธารณชน 
เรียกรองใหมีการเปดเผย ทานอยาโยนเรื่องนี้มาเปนการเมืองสิครับ เพราะทานจะไดเปด
ตาเปดใจไมมีอะไรแอบแฝงอยูเบื้องหลังทานก็ตองยอมรับวามีนักวิชาการจํานวนมาก 
คนที่เกี่ยวของบางทานเปนรุนคุณปูแลวดวยซ้ําไป เปนปรมาจารย เปนศาสตราจารย 
เปนดอกเตอร หลายคนเกี่ยวของโดยตรงกับคดีนี้ และหลายคนเกี่ยวของและมีความรู 
ความสามารถผมจะไมบอกวามีมากกวาทาน 
   (นายประชา ประสพดี ไดยืนและยกมอืขึ้น) 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณประชา ประสพดี ประทวงอะไรครับ 
   นายอลงกรณ พลบุตร (เพชรบุรี) : เพราะฉะนัน้ประเด็นของกระผมก็คือวา 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณอลงกรณกรุณาหยุดสักนิดครับ คุณประชา ประสพดี ประทวงอะไรครับ 



๒๗๙ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                             กมลทิพย ๑๒๗/๒ 
 
   นายประชา  ประสพดี (สมุทรปราการ) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม ประชา ประสพดี พรรคพลังประชาชน สมุทรปราการ ขอใชสิทธิประทวงตามขอบังคับ 
ขอ ๖๑ ก็เนื่องจากวาทานผูที่อภิปรายนี้ตั้งแตเชายันเที่ยงคืนใกลเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกาแลว 
วนไปวนมาหาที่ลงไมไดนะครับ นอกสภาก็พันธมิตรเรื่องเขาพระวิหาร วันนี้ที่ทานผูอภิปราย 
ผมก็เลยไมทราบวาเขาใชสิทธิพาดพิงหรือจะอภิปรายตอเร่ืองเขาพระวิหารนะครับ  
ถาขืนเปนอยางนี้ผมวาเสร็จสิ้นการอภิปรายไมไววางใจก็คงจะไดเร่ืองเขาพระวิหาร 
เร่ืองเดียว ทานประธานชวยกรุณาบอกทานผูทรงเกียรติชวยกระชับ แลวมันซ้ําซาก  
มันวนเวียนอยูตรงนี้ ทั้ง ๆ ที่เขาก็ไดชี้แจงแลววาเขาพระวิหารเปนอยางนี้ ทานผูอภิปราย 
ก็พยายามที่จะตะแบงใหเปนประเด็นอื่น มันมีความชัดเจนอยูแลว เพราะอยางไรเสีย 
ประเด็นยังมีอีกเยอะครับ แลวรัฐมนตรียังเหลืออีกหลายทาน 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณประชา เชิญนั่งลงไดแลวครับ ผมจะขอวินิจฉัยนะครับ เชิญนั่งลงไดครับ ผมเขาใจ 
ในคําประทวงของคุณประชา เมื่อกี้นี้ผมไดวินิจฉัยไปครั้งหนึ่งตอนที่มีเพื่อนสมาชิกไดถามวา
จะใชสิทธิขอบังคับ ขอ ๒๓ อยากจะเรียนอยางนี้ครับในการอภิปรายไมไววางใจจะตอง 
ใชขอบังคับ ๒ ขอประกอบกันคือขอบังคับ ขอ ๒๓ และขอบังคับ ขอ ๑๗๒ ในกรณีที่
รัฐมนตรีขอแถลงหรือชี้แจงในที่ประชุมใหประธานอนุมัติ และในวรรคสองไดกําหนดไว
ชัดเจนครับ ถาสมาชิกมีความประสงคจะซักถามรัฐมนตรีใหชี้แจงแถลงเพิ่มเติมเพื่อ 
ความชัดเจนยอมสามารถกระทําไดนะครับ เพราะฉะนั้นคุณอลงกรณอภิปรายตอไดครับ  
แตขอใหกระชับเพราะวาเวลาเรามีจํากัดครับ  
 

- ๑๒๘/๑ 
 
 



๒๘๐ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ        พรรษวรรณ ๑๒๘/๑ 
 
   นายอลงกรณ พลบุตร (เพชรบุรี) : ครับ ผมเขาประเด็นในสิ่งที่ถูกพาดพิง
แลวก็จะจบแลวครับ ประเด็นที่สําคัญก็คือวา เบื้องหนา เบื้องหลังใน ๓ ประเด็นที่ผมได
ตั้งคําถามอยูบนขอเท็จจริงและไมใชอานเฉพาะหนังสือพิมพ ผมอานเฉพาะหนังสือพิมพ 
ก็เฉพาะในสวนที่ ๑. ทานไดเกี่ยวของและทานก็ไมไดไปเสพในสิ่งที่สื่อมวลชนและผมได
นําเสนอ เพราะมันเกี่ยวของกับประเด็นความเชื่อมโยงในเรื่องการเจรจาเรื่องปราสาท 
พระวิหารและเรื่องพื้นที่ทับซอนใตทะเลดังกลาว ซึ่งทานก็ไมไดปฏิเสธ แตผมเรียนวา 
ที่ผมไมไววางใจทานนั้นเพราะวาเปนเรื่องอธิปไตย มันไมใชเร่ืองการเมือง ซึ่งจะทําให 
สภาแหงนี้ถูกมองวาการทําหนาที่ของเรามีความไมจริงใจ ไมใชครับ เราตั้งใจ เพราะเห็นวา 
นี่คืออธิปไตยที่ เราสูญเสียไป  การสงวนสิทธิไมมีอายุความ  ทานเปนรัฐบาลแรก  
การเปลี่ยนทาทีดังกลาวนั้นความจริงอยากจะเห็นวาทานกลาที่จะสูกับกัมพูชา ถาหากวา
ไมมีอะไรดลใจ บันดาลใจทําใหเสียงทานออนไป ทําไมละครับ สระตราววันนี้เกิดอะไรขึ้นครับ 
ประเด็นหนึ่งทานไมไดตอบผมเลยคือเรื่องอํานาจตอรองสระตราวที่เราจะขอขึ้น เขาคัดคาน 
แลวการเจรจาเรื่องผลประโยชนของไทยทั้งประเทศในพื้นที่ทับซอน อํานาจตอรอง 
ถาหากวาเราคัดคานและยืนยันในการที่จะรวมกันแตไมเกี่ยวกับการอภิปรายที่เราสงวนสิทธิ 
ตรงนี้ทานยังไมไดตอบครับ เพราะฉะนั้นมันก็มีทั้งประเด็นที่ทานกลาววาผมกลาวเท็จ  
ผมก็วาทานกลาวเท็จ 
   (นายประชา ประสพดี ไดยืนและยกมอืขึ้น) 
   นายประชา ประสพดี (สมุทรปราการ) : ทานประธานครับ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
คุณอลงกรณขอพักสักนิดครับ คุณประชา ประสพดี มีอะไรจะประทวงอีกครับ 
   นายประชา ประสพดี (สมุทรปราการ) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 
ผม ประชา ประสพดี สมุทรปราการ พลังประชาชน ก็ตองขอโทษทานผูทรงเกียรติในที่นี้ดวย 
ขึ้นมาประทวงหลายรอบ ประเด็นที่ทานผูอภิปรายนี้อยูก็ยังซ้ําซาก วกวน เสียเวลาอยู  
ถาขืนอภิปรายเรื่องเขาพระวิหารนี่ทานรัฐมนตรีก็ไดตอบแลว ทานนายกรัฐมนตรีก็ไดตอบแลว 
ผมเกรงวาเดี๋ยวจะไมถึงประเด็นของทาน มท. ๑ เพราะฉะนั้นทานผูที่กําลังอภิปรายผมย้ําวา 
ใชสิทธิพาดพิงหรือจะอภิปรายตอ ทานประธานไดกรุณาวินิจฉัยนะครับ  



๒๘๑ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ        พรรษวรรณ ๑๒๘/๒ 
 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณอลงกรณคงใชสิทธิพาดพิงไมไดหรอกครับ แตผมอนุญาตใหคุณอลงกรณอภิปรายได 
ตามขอบังคับ ขอ ๒๓ เปนการซักถามเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจน ซึ่งรัฐมนตรีจะตอบหรือไมตอบ 
ก็ได เมื่อกี้ไดวินิจฉัยใหคุณสุนัยทราบไปแลว แตเปนสิทธิของฝายคานไมใชสิทธิของ 
ผูที่ไมไดยื่นญัตติอภิปรายไมไววางใจครับ 
   นายประชา ประสพดี (สมุทรปราการ) : ทานประธานขออนุญาตนิดเดียว 
ในเรื่องของการประทวงนี่นะครับ ที่จริงทานผูอภิปรายนี้สามารถนําประเด็นนี้ไปใหผูนํา 
ฝายคานในสภาผูแทนราษฎรปดประเด็นไดอีกนะครับ ทานประธานครับ ก็ประทวง 
ตามขอบังคับขอนี้ละครับ ขอ ๖๑ ครับ ทานก็ไดโปรดวินิจฉัยก็แลวกันครับ 
   (นายสุนัย จุลพงศธร ไดยืนและยกมือขึ้น) 
     พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณสุนัยประทวงอะไรครับ 
   นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานครับ ผม สุนัย จุลพงศธร 
จริง ๆ ผมก็พยายามไมประทวงอะไรเลยครับ อยากจะใหฝายคานอภิปรายเต็มที่ แตทน 
ไมไหวที่จะตองประทวงทานประธานครับ ตามขอบังคับ ขอ ๒๓ นี้ ผมวาทานตีความผิด 
เพราะวาขอ ๒๓ นี้ เขียนไวกวางวาเปนเรื่องของสมาชิกอาจซักถามได ในขอบังคับ 
ที่ผมเปนอนุกรรมาธิการยกรางไมไดบอกวาขอบังคับนี้ใชเฉพาะกับอภิปรายไมไววางใจ 
ในขอ ๒๓ จึงเปนขอกวาง ๆ ครับทานประธาน และผมจะตองลงคะแนน ผมก็สงสัย 
ทานรัฐมนตรีเพราะผมฟงฝายคานก็เคลิบเคลิ้ม ผมจะตองลงคะแนนแลวเกิดผมไมพอใจ
ผมไปใชสิทธิของผมไมไววางใจทานรัฐมนตรีละจะวาอยางไร ผมตองถามทานได  
ทานประธานก็ตีความวาเปนสิทธิซักถามไดเฉพาะฝายรัฐบาลเทานั้น ขอโทษ ฝายคาน
เทานั้น ส.ส. ฝายรัฐบาลสงสัยไมไดหรือครับทานประธาน ผมจึงประทวงทานที่วินิจฉัยดู
จะคลาดเคลื่อนและตามใจของทานเปนสวนใหญ จึงขอความกรุณาวาถาทานใหสิทธิ 
ผมก็จะถามบาง ไมอยางนั้น ผมลงคะแนนไมถูกครับ ทานประธานครับ กราบขอบพระคุณ 
ดวยความเคารพครับ 
 



๒๘๒ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ        พรรษวรรณ ๑๒๘/๓ 
 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ผมจะวินิจฉัยนะครับ ไดเรียนไปตอนตนนะครับวาการอภิปรายไมไววางใจนั้นใชขอบังคับ 
ขอ ๒๓ แตเพียงอยางเดียวไมไดครับ จะตองใชขอบังคับ ขอ ๑๗๒ ประกอบดวยในเรื่อง
การอภิปรายไมไววางใจ เพราะฉะนั้นในการอภิปรายไมไววางใจตามขอบังคับ ขอ ๑๗๒ 
จะไมเปดโอกาสใหผูที่ไมไดยื่นญัตติไมไววางใจมีโอกาสไดอภิปรายซักถามนะครับ  
เชิญคุณอลงกรณตอแตขอใหรวบรัด --------------------------------------------------------------- 
 
                 - ๑๒๙/๑ 
    



๒๘๓ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ. ) เปนพิเศษ          ณัฐวัฒน ๑๒๙/๑ 
 
  นายอลงกรณ พลบุตร (เพชรบุรี) : สัน้ ๆ ครับ จะจบแลวครับ 
   (นายอดุลย วันไชยธนวงศ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายอดุลย วันไชยธนวงศ (แมฮองสอน) : ทานประธานครับ 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
คุณอดุลย วันไชยธนวงศ มีอะไรประทวงครับ 
   นายอดุลย วันไชยธนวงศ (แมฮองสอน) : ทานประธานครับ ที่จริงผม 
ไมอยากจะประทวงใหเสียบรรยากาศ แตวาเมื่อเปนเชนนี้เพื่อไมใหมันเลยไป ผมขออนุญาต 
ประทวงวาผูที่กําลังอภิปราย ดวยความเคารพนะครับ ไดอภิปรายนอกประเด็นที่กําลัง 
ปรึกษาหารือนอกญัตติที่ทานไดยื่นเขามา เพราะทานไดยื่นขอกลาวหาไวแลววา  
ทานนายกรัฐมนตรีกับทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศทําใหเสียอธิปไตยของชาติ 
ในญัตติไมมีคํานี้เลยแมแตนิดเดียววาทําใหเสียอธิปไตยของชาติ การเสียอธิปไตย 
ของชาติพูดงาย ๆ ก็คือการเสียดินแดน ถาหากวามีการเพิ่มเติมญัตติและกลาวหาเชนนี้
เขามา สมัยกอนเปนความผิดที่รายแรงครับทานประธาน จะตองถูกประหารถึงเจ็ดชั่วโคตร  
ในปจจุบันนี้ก็ผิดอยางมหาศาลเลยครับทานประธาน เพราะอะไร เพราะมาตรา ๑  
ของรัฐธรรมนูญบัญญัติไววาอยางไร บัญญัติวาประเทศไทยเปนอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว
จะแบงแยกไมได เพราะฉะนั้นการเสียอธิปไตยของชาติมันหมายถึงเสียทั้งประเทศ  
ทั้ง ๔๕๐,๐๐๐ กวาตารางกิโลเมตร แลวก็เสียนิดเดียวมันก็ไมไดเพราะมันเปนการแบงแยก  
เพราะฉะนั้นขอกลาวหานี้เปนความผิดที่ทั้งทานผูอภิปรายและทางพรรคฝายคาน 
ซึ่งยื่นอันนี้เขามาจะตองดําเนินการถอดถอนตามมาตราไหนครับ ตามมาตรา ๒๗๐  
แลวก็จะตองดําเนินคดีอาญากับผูที่ทําใหเสียหายเชนนี้ตามมาตรา ๒๗๕ ไมใชแค 
ไมไววางใจอยางเดียว เพราะฉะนั้นทานประธานทานไดโปรดวินิจฉัยวาแลวก็ให 
ทางฝายคานดําเนินการตามกฎหมายดวยครับ ทานประธานครับ เพื่อเปนการพิสูจนวา 
จริงหรือไม 
    พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ผมจะขอวินิจฉัยนะครับ คุณอลงกรณไดใชสิทธิตามขอบังคับ ขอ ๒๓ ซักถามเพิ่มเติม 
 



๒๘๔ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ. ) เปนพิเศษ          ณัฐวัฒน ๑๒๙/๒ 
 
เพื่อความชัดเจน  แตอยางไรก็ตามผมอยากจะเรียนทานสมาชิกทุกทานนะครับ  
ทานประธานสภาผูแทนราษฎร ทานรองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง ผมเอง เราไดให 
เวลาในการอภิปรายไมไววางใจครั้งนี้ตั้งแตบายโมงครึ่งวันนี้ แลวก็ยาวเรื่อยไปจนถึงเวลา 
๒๓.๓๐ นาฬิกา ของวันพรุงนี้เปนเวลา ๓๕ ชั่วโมงเต็ม พวกผม ๓ คนก็จะตองนั่งกันอยู 
ตรงนี้ละครับ เพราะฉะนั้นก็ขอความกรุณารวบรัดดวยครับ 
   (นายอดุลย วันไชยธนวงศ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : คุณอดุลย 
ไมตองประทวงนะครับ ผมวินิจฉัยถือเปนที่สุดแลวครับ 
   นายอดุลย วันไชยธนวงศ (แมฮองสอน) : ทานประธานครับ ผมขอให 
ทานประธานวินิจฉัยวาเปนการเพิ่มเติมญัตติหรือไม ผมนั่งฟงแลวผมไมอยากจะประทวง 
ผมถึงบอกทานประธาน ในการอภิปรายครั้งแรกของทานอลงกรณไดกลาวมาอยางชัดเจนวา 
เสียอธิปไตยของชาติ และเมื่อปนี้ทานยืนยันอีกวาไดทําใหเสียอธิปไตยของชาติไปแลว 
   (นายชินวรณ บุณยเกียรติ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
    พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : คุณอดุลย 
เชิญนั่งลงกอนครับ มีผูประทวงครับ เชิญครับ ประทวงอะไรครับ คุณชินวรณใชไหมครับ 
   นายชินวรณ บุณยเกียรติ (นครศรีธรรมราช) : ทานประธานที่เคารพ กระผม 
ชินวรณ บุณยเกียรติ พรรคประชาธิปตยจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ผมขอประทวง 
ผูที่กําลังประทวงอยูนะครับ เพราะวาทานประธานไดกรุณาวินิจฉัยตามขอบังคับ ขอ ๖๓  
ก็ถือวาเปนยุติไปแลว และผูประทวงทานนี้ไดประทวงในประเด็นนี้มา ๒ ครั้งแลวครับ 
ตั้งแตทานประธานซึ่งเปนรองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่งไดวินิจฉัยไปแลววา 
ผูอภิปรายของฝายคานนั้นไดอภิปรายตามกรอบของญัตติที่เขียนเอาไวสามารถที่จะ
ดําเนินการไดในกรณีของทานอลงกรณ ขอประทานโทษที่เอยนาม ทานประธานก็ใช 
ดุลยพินิจวินิจฉัยไปแลววาสามารถดําเนินการไดตามขอบังคับ ขอ ๒๓ และขอ ๑๗๒ 
เพราะฉะนั้นเมื่อประธานไดใชดุลยพินิจแลว ผมคิดวาผูประทวงไมควรที่จะใหประทวงตอไป 
และที่สําคัญที่สุดนะครับ ทานประธานครับ ถาทานประธานไดกําหนดกรอบของญัตติไว 
 



๒๘๕ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ. ) เปนพิเศษ          ณัฐวัฒน ๑๒๙/๓ 
 
ชัดเจนสําหรับผูที่ประทวงก็จะทําใหไมเกิดปญหาในรายตอไปดวยครับ ไมใชลุกขึ้นยืน 
และประทวงวาฝายคานไมไดดําเนินการตามกรอบญัตติที่อภิปรายไมไววางใจ ผมคิดวา 
วันนี้ขอใหฝายรัฐบาลไดอดทนฟงฝายคานที่จะตั้งขอกลาวหากับฝายรัฐบาล คนมีหนาที่ 
ตอบชี้แจงก็คือรัฐมนตรีครับ ไมตองหาคะแนนนิยมโดยการเติมเงินจากการประทวงครับ 
 
                 - ๑๓๐/๑ 



๒๘๖ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                ดวงใจ ๑๓๐/๑ 
 
  (นายอดุลย วันไชยธนวงศ ไดยืนและยกมือขึ้น)   
   นายอดุลย  วันไชยธนวงศ (แมฮองสอน) : ทานประธานครับ ผมขออนุญาต 
นิดหนึ่งทานประธานไมอยางนั้นจะเสีย 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :   
ผมจะตองวินิจฉัยกอนครับคุณอดุลยครับ ตามที่คุณชินวรณประทวงนะครับ ผมวินิจฉัยวา
คุณอดุลยก็มีสิทธิประทวงครับ แลวเมื่อกี้ครั้งหลังที่ลุกขึ้นมาประทวงเพราะไมเขาใจวา 
ผมวินิจฉัยไมถูกตอง เพราะฉะนั้นการประทวงของคุณอดุลยมีผล แตผมไดวินิจฉัยไปแลว
วาคุณอลงกรณนั้นสามารถอภิปรายตอไดครับ ขอเชิญคุณอดุลยนั่งลงครับ ขอเชิญนั่งลง
ดวยครับ  
  นายอดลุย  วันไชยธนวงศ (แมฮองสอน) : ทานประธานครับ ฟงผมนิดเถอะครับ 
ผมเสียหายนะครับทานประธานครับ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณอดุลยไมใชประทวงแลวใชไหมครับ แตใชสิทธิพาดพิงทําใหเสียหาย 
  นายอดุลย  วันไชยธนวงศ (แมฮองสอน) : ใชครับ  
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ถาอยางนั้นได เชิญคุณอดุลยครับ  
  นายอดุลย วันไชยธนวงศ (แมฮองสอน) : ทานประธานครับ ทานที่ประทวง
ผมเม่ือกี้ที่จริงผมนิยมชมชอบทาน ทานเปนคนที่อภิปรายเกง ผมชื่นชมทาน แตวา 
ผมหมดความชื่นชมแลว เพราะเหตุใดครับทานประธาน เพราะตอนแรกที่ผมลุกขึ้นมา 
ผมยังไมไดประทวง ผมขออนุญาตใชสิทธิพาดพิง แตทานประธานในขณะนั้นไมยอม 
ใหผมใชสิทธิพาดพิง แตในตอนนี้ผมประทวงในขอ ๖๑ ทานประธานครับ มันนอกประเด็น 
และที่สําคัญที่สุดผมไดยินเปนครั้งที่ ๒ เมื่อกี้ทานอลงกรณพูด ๑ ครั้ง คือคําวา บัตรเติมเงิน  
ทานประธานครับ  แลวทานอลงกรณก็บอกวาไมรู ว าจะไดเทาไรในการประทวง  
ทานชินวรณพูดอีกครั้งหนึ่ง เพราะฉะนั้นขอใหทั้ง ๒ ทานไดโปรดถอนคําพูดออกไปครับ 
ทานประธาน มันมีความหมายถาเกิดเราทุกคนที่มีความรูมีสติแบบนี้มันรูวาหมายถึงอะไร 
 



๒๘๗ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ               ดวงใจ ๑๓๐/๒ 
 
มันทําใหเสียหายครับทานประธานครับ พูดทั้งสองดวยครับ แมแตทานอลงกรณดวย  
ทานอลงกรณตองจําไดดี ผมนั่งจําผมจดไวดวยทานประธาน แตผมไมอยากทําใหเสีย 
บรรยากาศ ทานชินวรณดวยขอใหถอนคําพูดเมื่อกี้นี้นะครับ ทานประธานครับ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
เชิญคุณอดุลยนั่งลง ผมจะวินิจฉัยครับ เพราะคุณอดุลยนี้มีทั้งประทวงและทั้งพาดพิงครับ 
แตอยางไรก็ตามผมขอวินิจฉัยคําประทวงสุดทายที่คุณอดุลยบอกวาคุณอลงกรณนั้น 
ประทวงตามขอ ๖๑ คือพูดวกวนไมเยิ่นเยอ อันนี้เปนวินิจฉัยของประธานวายังไมเยิ่นเยอ  
ยังอนุญาตใหอภิปรายไดครับ 
  นายอดุลย  วันไชยธนวงศ (แมฮองสอน) : ทานประธานครับ ผมบอกวาเกิน 
  นายอดุลย  วันไชยธนวงศ (แมฮองสอน) : คุณอดุลยนั่งลงกอนครับ ผมยัง 
วินิจฉัยไมจบครับ สวนการประทวงขอที่ ๒ ก็คือบอกวาคุณชินวรณ บุณยเกียรติ พูดจา 
พาดพิงเสียดสีทําใหเกิดความเสียหายในที่คําพูดที่วาจะไดรับเทาไร ผมขอวินิจฉัยครับ 
เปนคําพูดที่ไมเหมาะสมครับ ตองขอใหคุณชินวรณถอนคําพูดดวยครับ 
   นายอลงกรณ พลบุตร (เพชรบุรี) : ทานประธานครับ ผมคิดวาเปนประโยชน 
ถาหากวาทางรัฐบาล โดยเฉพาะรัฐมนตรี รวมทั้งทานนายกรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายครับ 
  (นายสุรเชษฐ ไชยโกศล ไดยืนและยกมือขึ้น)  
   นายสุรเชษฐ  ชัยโกศล (พระนครศรีอยุธยา) : ทานประธานครับ ขอประทวงครับ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณสุรเชษฐประทวงอะไรครับ  
  นายสุรเชษฐ  ชัยโกศล (พระนครศรีอยุธยา) : ประทวงที่ทานผูอภิปราย
พาดพิงครับทานประธาน ก็คือในเรื่องของการที่วาสมาชิกที่ประทวงไดเทาไรซึ่งเปนเรื่องที่
เสียหายครับ เพราะวาผมดวยความเคารพครับ  
 
 
 



๒๘๘ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ               ดวงใจ ๑๓๐/๓ 
 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ผมทราบนะครับเพราะวาเมื่อกี้วินิจฉัยวาเปนคําพูดไมเหมาะสม และเปนการสอเสียด 
คุณอดุลยนะครับ ขอใหทุกทานนั่งลงกอนครับ คุณอดุลยนั่งลงกอน คุณสุรเชษฐนั่งลง
กอนครับ ผมวินิจฉัยไปแลวครับ แลวก็วินิจฉัยใหคุณชินวรณไดกรุณาถอนคําพูดตรงที่
บอกวาสงสัยวาจะไดเทาไรนะครับ ขอความกรุณาคุณชินวรณถอนคําพูดดวยครับ  
  นายชินวรณ  บุณยเกียรติ (นครศรีธรรมราช) : ทานประธานที่เคารพ 
กระผม ชินวรณ บุณยเกียรติ พรรคประชาธิปตย จังหวัดนครศรีธรรมราช ผมไมแนใจวา
ทําไมผูประทวงที่ใหผมถอนคําพูดตองกินปูนรอนทองดวยครับ และที่สําคัญที่สุด 
  (นายสุรเชษฐ  ชัยโกศล ไดยืนและยกมือขึ้น)  
  นายสุรเชษฐ  ชัยโกศล (พระนครศรีอยุธยา) : ทานประธานดวยความเคารพ 
ผม สุรเชษฐ ชัยโกศล  
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณชินวรณหยุดกอนครับ มีผูประทวงอีกแลวครับ คุณสุรเชษฐประทวงอะไรครับ  
  นายสุรเชษฐ  ชัยโกศล (พระนครศรีอยุธยา) : ประทวงทานผูอภิปรายครับ 
ดวยความเคารพครับ ขออนุญาตเอยนามครับ ทานอลงกรณเคยไปชวนผมทานขาวตอน 
หาผูสมัครลงพระนครศรีอยุธยา ผมบอกวาขาวที่บานมีทานครับ ผมมีศักดิ์ศรีครับ 
ขอบคุณครับ  
 

- ๑๓๑/๑ 
 
 
 



๒๘๙ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                    นวิรา ๑๓๑/๑ 
 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
เมื่อกี้ผมวินิจฉัยคางไวนะครับขอใหคุณชินวรณไดกรุณาถอนคําพูดดวยครับที่วาสงสัยวา 
จะไดเทาไร ขอเชิญคุณชินวรณถอนดวยครับ คุณชินวรณกรุณาถอนคําพูดนั้นดวยครับ  
ทานอื่นนั่งลงกอนครับ ผมยังไมอนุญาตใหพูดนะครับ ขอความกรุณาทานจะประทวง 
ทานตองยกมือตามขอบังคับ ขอ ๖๓ ทานยังพูดเองไมได ตองรอใหผมอนุญาตใหพูด 
จึงจะพูดได คุณชินวรณขอความกรุณาถอนคําพูดดวยครับ   
   นายชินวรณ  บุณยเกียรติ (นครศรีธรรมราช) : ทานประธานที่เคารพครับ 
เมื่อกี้ผมกราบเรียนตอทานประธานวาผมเองยังไมคิดวาคนที่ขึ้นมาประทวงผมใหถอน
คําพูดจะคิดวาเปนคําพูดที่เสียหาย เพราะวาไมนาจะไปกินปูนรอนทอง นี่ประการที่ ๑  
ประการที่ ๒  
   (นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ (ชัยภูมิ) : ทานประธานครับ ตองใหเขาปฏิบัติตาม 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณชินวรณนั่งลงกอนครับ มีผูประทวงเยอะเลยครับ  
   นายประสิทธิ์  ชัยวิรัตนะ (ชัยภูมิ) : เพราะวาทานประธานวินิจฉัยแลว 
นะครับ เขาตองทําตามทานประธาน ถาไมทําตามทานประธาน ตองทําตามที่ปฏิบัติ 
เมื่อเชานี้ครับ คือเชิญทานออกไป  
     พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ทราบครับ คุณหมอประสิทธิ์เชิญนั่งลงกอนครับ ทานอื่น ๆ ก็นั่งลงกอนครับ คุณชินวรณ 
ผมตองขอเรียนคุณชินวรณตรง ๆ นะครับ ไดวินิจฉัยไปแลววาขอใหคุณชินวรณไดถอนคําพูด 
คําวา สงสัยจะไดเทาไร เสียกอนนะครับ ขอความกรุณาดวยครับ เพื่อรักษาบรรยากาศของ 
การประชุมใหเปนไปดวยดีครับ  
   นายชินวรณ  บุณยเกียรติ (นครศรีธรรมราช) : ทานประธานครับ  
ดวยความเคารพทานประธาน แตผมไมไดพูดเลยวาไดคนละเทาไร ผมก็ยังแปลกใจวา 
การที่ทานประทวงไมหยุดทานกระทําเหมือนกับบัตรเติมเงิน ผมพูดเชนนี้ แลวทําไม 
ตองมากินปูนรอนทอง แลวผมแปลกใจวาบรรยากาศเชนนี้ผมไมอยากเกิดขึ้นในสภานี้ 



๒๙๐ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                    นวิรา ๑๓๑/๒ 
 
  นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ (ชัยภูมิ) : ทานประธานครับ ผมไมเขาใจถาอยางนี้ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ทานที่จะประทวงขอความกรุณารักษามารยาทดวยครับ ทานอยาเพิ่งพูดกอนที่ผมอนุญาต 
ใหพูดนะครับ ขอใหคุณชินวรณไดชี้แจงใหจบกอน เชิญคุณชินวรณขอใหถอนคําพูด 
ไมวาจะเปน สงสัยจะไดเทาไร หรือวา บัตรเติมเงิน อะไรก็ตาม ขอใหถอนเถอะครับ  
เพื่อรักษาบรรยากาศของการประชุม ดวยครับ  
   นายชินวรณ  บุณยเกียรติ (นครศรีธรรมราช) : ทานประธานครับ จริง ๆ ผม
ก็พยายามที่จะรักษาบรรยากาศของการประชุม ผมคิดวาถาทางซีกฝายรัฐบาลซึ่งผมได
กราบเรียนกับทานประธานเปนเบื้องตนวาถาตองการใหบรรยากาศในการอภิปราย 
ในญัตติอภิปรายไมไววางใจ อันที่ ๑ คือทานประธานตองวางกรอบในเรื ่องญัตติ 
ของการอภิปราย เพราะผูที่ประทวงนั้นประทวงวาฝายคานไมดําเนินการตามญัตติ  
ผมอยากกราบเรียนทานประธานวาถอยคําที่ฝายคาน  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :   
ผมกําลังวินิจฉัยวาใหคุณชินวรณถอนคําพูด สวนกรอบในการอภิปรายนั้นผมเปน 
ผูวินิจฉัยเองวาคุณอลงกรณยังอภิปรายในกรอบของญัตติไม ไววางใจนะครับ 
เพราะฉะนั้นขอเชิญคุณชินวรณไดถอนคําพูดดวยครับ  
   นายชินวรณ  บุณยเกียรติ (นครศรีธรรมราช) : ถอนคําพูดเรื่องอะไรครับ 
ที่เสียหายตองถอนคําพูด  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : ถอน
ที่บอกวา บัตรเติมเงิน หรือ สงสัยจะไดเทาไร ผมเองก็ไดยินครับ และเพื่อนสมาชิกทุกคน
ไดยินหมดครับ ขอเชิญถอนคําพูดดวยครับ  
   นายชินวรณ  บุณยเกียรติ (นครศรีธรรมราช) : ทานผูประทวงยอมรับไหม
ครับวา ทานสงสัยวาจะไดเทาไร   
   (นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ (ชัยภูมิ) : ทานประธานครับ ทานวินิจฉัยชัดเจน 
 



๒๙๑ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                    นวิรา ๑๓๑/๓ 
 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ทานอื่นที่ประทวงอยาเพิ่งพูดกอนที่ผมจะอนุญาตนะครับ ขอใหทุกทานนั่งลงกอนครับ 
ทานที่ประทวงขอใหนั่งลงกอนครับ ไมอยางนั้นการประชุมสภาก็ไมสามารถเปนไปดวยดี 
ผมกําลังบอกคุณชินวรณขอใหถอนคําพูดเปนครั้งสุดทายครับ  
  นายชินวรณ  บุณยเกียรติ (นครศรีธรรมราช) : ทานประธานครับ  
ผมขอบคุณมากที่ยกมือขึ้นมายืนประทวงแสดงตนหลายคน เพื่อบรรยากาศของสภา  
ผมถอนครับ  
   (นายเชิดชัย วิเชียรวรรณ ไดยืนและยกมือขึ้น)  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ขอบคุณมากครับ คุณเชิดชัยประทวงอะไรครับ  
   นายเชิดชัย  วิเชียรวรรณ (อุดรธานี) : ทานประธานที่เคารพ กระผม เชิดชัย 
วิเชียรวรรณ จากอุดรธานี พรรคพลังประชาชน ทานประธาน ผมประทวงทานประธาน 
ทานประธานไดโปรดกรุณาดวยความเคารพครับ ทานประธานชวยเขมงวดกวดขันในเรื่อง
การประชุมตามระเบียบวาระ ผมสังเกตเห็นทานครับ ผมเปนนักการเมืองใหม พรรคฝายคาน 
เวลาจะพูดขึ้นแตละคํา ลุกขึ้นมาแลวก็พูดเลย พวกผมยกมือตั้งนานทานก็ไมเคยเรียกใหพูด 
โดยเฉพาะขอบังคับ ขอ ๖๓ ผูประทวงตองยืนขึ้นแลวชูมือขึ้นเหนือศีรษะ ทานสั่งใหพูด 
ถึงจะพูด   
 
                 - ๑๓๒/๑
    
 
 
 
 
 
 



๒๙๒ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             เบญจมาภรณ ๑๓๒/๑ 
 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :   
ก็จริงอยางที่คุณเชิดชัย วิเชียรวรรณ ประทวงครับ ตามขอบังคับ ขอ ๖๓ ผูที่จะประทวง
ตองลุกขึ้นยืนชูมือขึ้นเหนือศีรษะเมื่อประธานชี้ใหพูดได สมาชิกจึงจะพูดไดนะครับ  
แลวผมก็ยึดถือปฏิบัติอยางนี้มาโดยตลอดครับ ไมวาจะเปนฝายคานหรือฝายรัฐบาล
มาตรฐานเดียวกันครับ  
  (นายสุนัย  จุลพงศธร ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :   
คุณสุนัยประทวงอะไรครับ 
  นายสุนัย  จุลพงศธร (แบบสัดสวน) : ทานประธานครับ ผมขออนุญาต
ประทวงทานประธานสักนิดเถอะครับ  ผมพยายามจะหารือขอบังคับหลาย ๆ เร่ือง แตผม
เขาใจทานประธานครับ ผมมีความรูสึกวาทานประธานไดเปดเงื่อนไขหลาย ๆ อยางให
ฝายคาน แตไมเปนไรครับ นั่นผมไมไดวาอะไร แตผมอยากใหบรรยากาศการประชุม 
ไดประสานงานกันใหจบไดเปนผลประโยชนตอประชาชน ตองยอมรับความเปนจริงครับ
ทานประธาน การพูดเหน็บแนมกันผูแทนราษฎรเขาไมแพกันหรอกครับ แตบังเอิญ 
พรรคพลังประชาชนพูดเหน็บไมเกงครับ แตผมนี่เคยอยูพรรคประชาธิปตยผมเหน็บไดครับ
ทานประธาน 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ทานไมไดใชสิทธิประทวงแลวนะครับ เปนการพูดอภิปรายแลวไปพาดพิงผูอ่ืนนะครับ  
เพื่อรักษาเวลาในการประชุมผมวินิจฉัยเลยวาตอนนี้ทานที่ประทวงนั่งลงทั้งหมด จะไดให
คุณอลงกรณอภิปรายตอ แลวก็เดี ๋ยวจะมีคุณพีระพันธุ ที ่ยกมือคางไวอภิปรายตอ  
แตขอความกรุณาทั้ง ๒ ทาน รวบรัดดวยเพราะเรามีเวลาจํากัดครับ ขอเชิญคุณอลงกรณ
อภิปราย 
  (นายสุนัย  จุลพงศธร ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ประทวงเรื่องอะไรคุณสุนัยครับ เชิญคุณสุนัยครับ 
 



๒๙๓ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ             เบญจมาภรณ ๑๓๒/๒ 
 
  นายสุนัย  จุลพงศธร (แบบสัดสวน)  :  เมื่อสักครูที่ทานชินวรณกอนจะจบ
ก็ยังตลบหางมาอีกครับ แตผมไมอยากเลยครับ ทานประธาน อยากจะอนุโมทนาให 
แตขอทานประธานเถอะครับ ประเภทใหอีกฝายหนึ่งเหน็บแลวเหน็บอีกเหน็บแลวเหน็บอีก
นี่ขอโทษครับ ผมก็ทําเปนแตพยายามไมทําครับ ขอความกรุณาเถอะครับทานประธาน
อะลุมอลวยไมเปนไร แตอยาเปดชองใหเหน็บมากนะครับ ทานประธานครับ การประชุม 
จะไดราบร่ืน กราบขอบพระคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
แลวที่ทานสุนัยพูดอยูนี้ไมเหน็บหรือครับ  
  (นายอดุลย วันไชยธนวงศ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
คุณอดุลยประทวงอะไรครับ 
  นายอดุลย  วันไชยธนวงศ (แมฮองสอน) : ผมขอเรียนชี้แจงกับ 
ทานประธานครับ ทานประธานตั้งใจฟงสักนิดนะครับ ผมประทวง ขอ ๗๑ แตผมไมไดบอกวา 
ทานผูกําลังอภิปรายนี่อภิปรายวกวนเวียนไปเวียนมา ผมไมไดพูดเชนนั้น ผมกําลังบอกวา
ทานผูอภิปรายไดอภิปรายนี่เกินจากญัตติที่เสนอ ทานประธานครับ ผมตองการให 
ทานประธานวินิจฉัยวาเกินจากญัตติที่เสนอหรือไม เพราะทานผูที่อภิปรายนี่อภิปรายมา 
๒ ครั้ง แลวบอกวาทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศกับทานนายกรัฐมนตรี 
ทําใหเสียอธิปไตยของชาติ ทานประธานครับ ซึ่งในญัตติไมมี และขอกลาวหาที่ทานวา 
ถาเกิดวามันมีในญัตติมันเปนขอกลาวหาที่รุนแรงและรายแรง ซึ่งจะตองดําเนินการ 
ถอดถอนดวย แลวก็ตองดําเนินคดีอาญากับทานนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศดวยครับ เพราะฉะนั้นผมจึงเรียนถามทานประธานวา  
ทานผูอภิปรายไดทําเกินญัตติที่ยื่นไวหรือไม ทานประธานครับ  
   แลวประการที่ ๒ ที่ผมจะเรียนทานประธานก็คือวา ผมบอกวาคนที่พูดวา
บัตรเติมเงิน คือทานที่ไดถอนคําพูดไปแลว อีกทานหนึ่งที่พูดไปแลวที่ตอนตนผมไมได
ประทวง แตพอดีมีผูพูดขึ้นมาอีกผมถึงตองประทวงคือทานอลงกรณ ทานอลงกรณพูด 
 



๒๙๔ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             เบญจมาภรณ ๑๓๒/๓ 
 
ตอนที่ทานประชากําลังประทวง แลวทานอลงกรณก็บอกวาทําบัตรเติมเงิน แลวก็บอกวา 
ไมรูวาไดเทาไร อันนี้คือทานอลงกรณ เพราะฉะนั้นถาเกิดจะถอน ถอนทั้งคูดวยครับ 
ทานประธาน ขอใหทานอลงกรณถอนในคํานั้นดวย แลวก็ขอใหผูบันทึกการประชุมได
โปรดไปลบคํานี้ออกดวยครับ อีกคําพูดหนึ่งก็คือ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :   
ผมเขาใจในคําประทวงของคุณอดุลยแลวนะครับ ผมจะวินิจฉัยครับ การวินิจฉัยวา 
ผูอภิปรายนั้นอภิปรายนอกประเด็นหรือเปลาเปนหนาที่ของประธานในการประชุมนะครับ 
ผมวินิจฉัยวาคุณอลงกรณพูดยังอยูในประเด็นของการอภิปรายไมไววางใจตามญัตติ 
ที่เสนอครับ แตเปนไปไมไดครับการอภิปรายที่จะไมไปพาดพิงในเรื่องที่เกี่ยวโยงกับเร่ืองที่
เปนขอเท็จจริงหรือเปนขอที่ผูอภิปรายกําลังจะกลาวหา แตในสวนที่คุณอดุลยบอกวา 
คุณอลงกรณก็พูดเรื่องบัตรเติมเงินหรืออะไรอยางนั้นผมไมไดยินครับ คําถามคุณอลงกรณ
ไดพูดหรือเปลาครับ อยาเพิ่งประทวงนะครับ 
 

- ๑๓๓/๑ 
 



๒๙๕ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              กมลมาศ ๑๓๓/๑ 
 
  นายอลงกรณ  พลบุตร (เพชรบุรี) : ทานประธานครับ ผมยืนนานกวา 
ไดอภิปรายหรือซักถามนะครับ คืออยากขอความกรุณาวาถาหากไดกลาวไปซึ่งมันนาน
มาแลว ผมขอถอนนะครับ แตวาขอใหไดอภิปรายซักถามในฐานะที่ฝายคานไดยื่นญัตติ
แลวผมเรียนวาถาทานไดดูญัตติแลวจะรูวาสิ่งที่ทานยกมามันไมใช แลวทานประธาน 
ก็วินิจฉัยถูกแลว เพราะฉะนั้นผมจะจบแลวครับ มี ๒ คําถาม สั้นนิดเดียวครับ แลวขอให
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศมาฟงคําซักถามดวยครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ตองขอบคุณคุณอลงกรณครับที่ถอนคําพูดดวย แตเทาที่ผมรูสึกนะครับ คุณอลงกรณ 
ไมไดพูดตอนผมเปนประธานครับ  
  (นายสุชาติ ลายน้ําเงิน ไดยืนและยกมือขึ้น 

พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณสมคิดประทวงอะไรครับ  
   นายสุชาติ ลายน้ําเงิน (ลพบุรี) : ทานประธานครับ ผมสุชาติครับ สมคิด
ทานประธานเชิญออกไปแลวครับ  
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณสุชาติ ลายน้ําเงิน ขออภัยครับ  
   นายสุชาติ ลายน้ําเงิน (ลพบุรี) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม สุชาติ ลายน้ําเงิน จังหวัดลพบุรี เขต ๑ ผมยกมือประทวงตามขอ ๖๓ นานแลว 
ผมจะประทวงทานประธานครับ ทานประธานไมรักษาเวลา เพราะเมื่อเชาผมนั่งอยู  
วิปฝายคานบอกวาใชเวลาเที่ยงคืน  ทานประธานครับ ทานลองมองเวลาตอนนี้ 
เที่ยงคืนครึ่งครับ  ถาทานประธานจะประชุมตอผมจะกลับไปบานกอนครับ เพราะวา 
ผมตองไปกินยาตอนเที่ยงคืน เพราะอะไรครับ เพราะวาวันนี้ผมอายุยังนอยอยู แตมีคน 
สูงอายุกวาผมครับทานประธาน ผมเกรงใจทานครับ ผมกลัวทานจะเปนอะไรเกิดขึ้นแลว 
สภานี้ตองรับผิดชอบ เพราะทานบอกวาเที่ยงคืนแลวหยุด  
 
 



๒๙๖ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              กมลมาศ ๑๓๓/๒ 
 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ผมเขาใจคําประทวงของคุณสุชาติแลวนะครับ ขอวินิจฉัยครับ ผมจะมีหนาที่ในการ
วินิจฉัยวาผูอภิปรายใดอภิปรายเยิ่นเยอหรือนอกประเด็น ตอนนี้ยังเปดโอกาสให 
คุณอลงกรณอภิปรายตอครับ แตขอใหรวบรัดดวยเพราะวาเรามีเวลาจํากัด สวนที่ 
คุณสุชาติบอกเปนหวงวาประธานจะเปนลมเสียกอน ไมเปนไรครับ เพราะตั้งใจแลววา 
จะนั่งอยูตั้งแตตรงนี้บายโมงครึ่งจนถึงเวลา ๒๓.๓๐ นาฬิกา พรุงนี้ ๓ ทาน เชิญคุณอลงกรณ
ตอครับ ขอใหรวบรัดดวยครับ  
   นายอลงกรณ  พลบุตร (เพชรบุรี) : ขอบคุณทานประธานครับ คําถามเพื่อที่ 
จะใหมีการชี้แจงนะครับ โดยขอเท็จจริงเทานั้นทานนายกรัฐมนตรีอยูพอดีนะครับ คําถาม
สั้น ๆ เทานั้นเองวา รองนายกรัฐมนตรีทานใดที่กํากับดูแลกระทรวงการตางประเทศ  
๒. ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศทานยังไมไดชี้แจงวาเรื่องนี้สําคัญตอ
ความไววางใจหรือไม จริงไหมครับที่ทานไดใหไปขอสําเนาลับคดีซีทีเอ็กซจากอธิบดี 
กรมสนธิสัญญาและกฎหมายซึ่งเปนผูมีบทบาทสําคัญมากในการเจรจาในเรื่องของ
กัมพูชา เพราะฉะนั้นทานควรจะตองตอบนะครับ เพราะวาผมก็ไดอภิปรายตรงนี้  
และถาทานกลาววาผมกลาวเท็จ แลวความจริงอยูที่ตรงไหน ทานตองยืนยันวาใชหรือไม 
ทานไดใชตําแหนงหนาที่ไปขอเอกสารดังกลาวที่เกี่ยวกับคดีทุจริตซีทีเอ็กซในหนวยงาน 
ที่ทานกํากับดูแลคือกรมสนธิสัญญา และมีผลตอเรื่องการโยกยายอธิบดีกรมสนธิสัญญา
หรือไมอยางไร ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศอยูไหนครับ เวลาทาน 
ทวงถามผมวาผมไมอยูในหองประชุม ผมรีบเขา ตอนนี้ผมถามทานวาทานอยูที่ไหน  
ชวยกรุณามาตอบนะครับ  
   (นายวิทยา บุรณศิริ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายวิทยา  บุรณศิริ (พระนครศรีอยุธยา) : ขออนุญาตทานประธานครับ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ตามขอบังคับนะครับ ทานรัฐมนตรีจะตอบหรือไมตอบก็ได เชิญทานนายกรัฐมนตรีครับ 
 
 



๒๙๗ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              กมลมาศ ๑๓๓/๓ 
 
  นายวิทยา  บุรณศิริ (พระนครศรีอยุธยา)  : ทานประธานครับ ขออนุญาต 
กอนครับ ผมขออนุญาตใชสิทธิพาดพิงนะครับ  
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ตอนนี้ผมวาเปดโอกาสใหทานนายกรัฐมนตรี  
   นายวิทยา  บุรณศิริ (พระนครศรีอยุธยา) : ขอความกรุณาสักนิดเดียวเถอะครับ 
เพราะวาผมก็ทนฟงมานะครับ ตองขอประทานโทษทานนายกรัฐมนตรีนะครับ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณวิทยาประทวงหรือเปลาครับ  
   นายวิทยา  บุรณศิริ (พระนครศรีอยุธยา) : ผมขออนุญาตใชสิทธิพาดพิง 
เนื่องจากผมรักษามารยาทในการฟงมาโดยตลอด มันมีบางประเด็นตองขออนุญาตชี้แจง 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
เชิญคุณวิทยา 
   นายวิทยา  บุรณศิริ (พระนครศรีอยุธยา) : กราบเรียนทานประธานสภา 
ที่เคารพ กระผม วิทยา บุรณศิริ พรรคพลังประชาชนจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ดวยความเคารพทานผูอภิปรายมีประเด็นหนึ่งที่ทานเกี่ยวโยงมา เนื่องจากผมเปน 
รองประธานคณะกรรมาธิการการตางประเทศในอดีต และผมเองก็นําคณะโดยเฉพาะ
ทานดอกเตอรลิขิต ธีรเวคิน ตองขออนุญาตเอยนาม ไปศึกษาเสนทางอีสท-เวสท  
คอรริดอร (East-West corridor) ซึ่งเปนเสนทางจากเกาะกง-สะแรอัมเบิล อันนี้ตองพูด
เพราะวาทานโยงมาใชใหเกี่ยวของกับเร่ืองนี้ในการอภิปรายไมไววางใจ ผมคิดวา 
การถายทอดก็ดี และเพื่อนสมาชิกที่อยูในหองนี้ก็ดีนั้น ในอดีตสภาแหงนี้เปนคนผาน
งบประมาณ จริงครับ แตวามีการทํางานของคณะกรรมาธิการการตางประเทศนะครับ 
เพราะฉะนั้นการรวบรวมเรื่องโยงประเด็นในการอภิปรายในวันนี้ก็ไปเอาเรื่องในอดีตมา 
ผมวามันไมไดเกี่ยวกับเร่ืองของเขาพระวิหาร ----------------------------------------------------- 
 

 - ๑๓๔/๑ 



๒๙๘ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                จีรนุช ๑๓๔/๑ 
 
จึงตองเรียนใหทราบนะครับวาผมเปนประธานคณะเดินทางไปเสนทางเกาะกง-สะแรอัมเบิล  
เปนโครงการศึกษาเรื่องอีสท-เวสท คอรริดอร เปนเสนทางที่เปดเกทเวย (Gateway) ไป 
เนื่องจากวากัมพูชาซื้อสินคาจากประเทศไทย ๙๐ เปอรเซ็นต เพราะฉะนั้นรัฐบาลในอดีต 
ในฐานะที่สภาแหงนี้ผมเปนกรรมาธิการการตางประเทศ และเปนรองประธานคณะกรรมาธิการ 
จึงขออนุญาตนําเรียนเพื่อใหเพื่อนสมาชิกจะไดไมสับสน มันไมไดเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ 
ในสวนอื่น เนื่องจากมีการศึกษาของคณะกรรมาธิการดวย ขอกราบขอบพระคุณครับ 
ทานประธาน  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
เชิญ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีครับ  
   นายสมัคร สุนทรเวช (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม) :  
ผมจะตอบคําถามวา เรามีรองนายกรัฐมนตรีอยู ๖ คน แลวก็ถามีงานไหนที่นายกรัฐมนตรี 
ไปไมได รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งก็จะไดถูกใหไป ในกรณีที่ผมใหคุณสมชายไป 
เพราะคุณสมชายเปนรองนายกรัฐมนตรี คนที่ ๑ เมื่อเขาเชิญนายกรัฐมนตรีไป คนที่ ๑  
ก็ควรจะไดรับสิทธิไปตามเกียรติยศที่วาเราเรียงลําดับกันไวเทานั้นละครับ  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
เชิญคุณพีระพันธุครับ  
   นายพิเชษฐ  เชื้อเมืองพาน (เชียงราย) : ทานประธานที่เคารพครับ  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ประทวงหรือพาดพิงครับ  
   นายพิเชษฐ  เชื้อเมืองพาน (เชียงราย) : ทานประธานที่เคารพครับ ผม 
พิเชษฐ เชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเชียงรายครับ ทานประธานครับ
ผมไดขอเอกสารจากทานศิริโชคนะครับวาใหสงทานประธานใหครบทุกชิ้น ตอนนี้ทราบวา
ทานศิริโชคยังไมไดสงทานประธานครับ ขอบคุณครับ  
 
  



๒๙๙ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                จีรนุช ๑๓๔/๒ 
 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : ครับ 
ก็ตองขอความกรุณาคุณศิริโชคชวยจัดการใหดวยนะครับ เชิญคุณพีระพันธุครับ  
ขอความกรุณารวบรัดดวยนะครับ  
   นายพีระพันธุ  สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : กราบเรียนทานประธาน
ที่เคารพครับ ผม พีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปตยครับ  
ผมอยากจะกราบเรียนทานประธานขออนุญาตขึ้นมาในชวงนี้เปนครั้งที่ ๒ เพื่อทํา 
ความเขาใจ เพราะผมคิดวาสิ่งที่ทานรัฐมนตรีไดชี้แจงไปแลวก็พูดวาไดชี้แจงตอบที่ผมได
ตั้งคําถามไปดวยนะครับทานประธาน ผมคิดวาสิ่งที่ทานรัฐมนตรีนพดล ปทมะ ไดตอบไปนั้น 
ผมไมแนใจวาทานไมเขาใจจริง ๆ หรือวาทานไมตองการพูดความจริง ประการที่ผม
อยากจะบอกทานประธานครับ  
   อันดับที่ ๑ ก็คือเร่ืองของทฤษฎีกฎหมาย จริง ๆ ไมอยากพูดครับ แตวา
เดี๋ยวจะเขาใจกันผิด ทฤษฎีกฎหมายปดปากเอสทอพเพล ทานยอมรับเองนะครับวา
หลังจากคดีของเราแลวนี่เปนคดีแรกเริ่มตน นั่นแหละครับผมถึงบอกมันไมเปนธรรม 
เขาไมเคยใช และเมื่อใชแลวก็ตองใชใหคนอื่นไปหมด แตประเด็นนี้ที่ผมตองบอกเพราะอะไร
ทานพยายามอธิบายวาในคําแถลงการณซึ่งผมบอกไมใชนี่นะครับ ไมมีตรงไหนเลย 
บอกวาเราสละสิทธิ แตวาเรานิ่งเฉยครับ แลวเราก็ไมปฏิเสธครับ มันมีการเขียน 
ลักษณะที่ตีความไปได ขอกฎหมายทานพูดอยูเองครับวาเปนเรื่องของขอกฎหมาย 
เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับสิ่งที่ทานทําไปวันหนึ่งเราจะโดนทฤษฎีนี้เปนครั้งที่ ๒  
   ประเด็นที่ ๒ ทานประธานครับ ผมจะพยายามใหสั้นที่สุดทุกเรื่องเลยนะครับ 
ประเด็นที่ ๒ คือ สรุปแลวพื้นที่ตรงนี้ครับ ทานรัฐมนตรีไดชี้แจง ผมอยากจะเรียนวา ทาน
จะทําใหสังคมและประชาชนรวมถึงหลายคนสับสนและเขาใจผิด ตรงนี้ครับ ตกลงมันคือ
อะไร ผมไดพูดถึงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๐๕ ทานก็มาพูดตอวา 
มติเดียวกัน  ผมบอกวามตินี ้นะครับเขาไมไดกําหนดเสนเขตแดนหรือพรมแดน 
เพราะคณะรัฐมนตรีไมมีอํานาจกําหนดเขตแดนหรือพรมแดนไดดวยตัวเองโดยมติคณะรัฐมนตรี  
ทานก็มาบอกวาทานอานใหฟงวาที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวาการที่จะกําหนดบริเวณ 
 



๓๐๐ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                จีรนุช ๑๓๔/๓ 
 
ปราสาทพระวิหาร เพื่อที่กัมพูชาจะไดมีอํานาจอธิปไตยตามคําพิพากษาของศาลโลกนั้น 
อาจทําได ๒ วิธี ตรงนี้คือประเด็นครับ อํานาจอธิปไตยครับ ทานไปเขาใจวาอํานาจอธิปไตย 
ตรงนี้ที่บริเวณสีชมพูตรงนี้ ซึ่งของทานเปนสีมวง หมายถึงดินแดน ไมใชครับ รัฐบาลของ 
ประเทศไทย ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไมเคยยกดินแดนตรงนี้ใหใคร มติคณะรัฐมนตรี 
ที่บอกวาอํานาจอธิปไตยคือการปกครองเหนือพื้นที่นั้นครับ ผมเรียนตั้งแตตนแลว ผมขอ 
อนุญาตใชภาษาอังกฤษนิดเดียวครับ อธิปไตยเขาเรียกวา โซฟเวอเรนตี้ (Sovereignty) 
ที่ดินเขตของเราเรียก เทอริทอรี่ (Territory) เปนพื้นดิน อํานาจที่เสียไปคืออํานาจอธิปไตย 
เพราะเปนบริเวณที่เขาบอกใหเราออก แตเรายืนยันวาเปนพื้นดินของไทย ------------------- 
 

                 - ๑๓๕/๑ 
 

 
 
  
 
 
 
 



๓๐๑ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ               วันทนา ๑๓๕/๑ 
 
เปรียบเสมือนอะไรทานประธานครับ ที่เขาบอกใหเราออก แตเรายืนยันวาเปนพื้นดิน 
ของไทย เปรียบเสมือนอะไรทานประธานครับ เราถูกยึดครองทั้งประเทศยังเปนประเทศไทย 
แตเราสูญเสียอํานาจอธิปไตยในการปกครองประเทศ วันหนึ่งเมื่อเราชนะหรือเมื่อเขา
ออกไปนั่นละเราถึงมีอํานาจอธิปไตยกลับคืนมา แตการเสียดินแดนมันคือการเสียทั้งอํานาจ 
อธิปไตยและผืนดินไปดวยกัน เพราะฉะนั้นสิ่งที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๐๕  
มีมติไปนั้นจึงไมเกี่ยวกับดินแดน ผืนดินหรือเขตแดนเลย เขายอมรับวาอํานาจอธิปไตย 
บนนั้นไมมีแลว เราไมมีสิทธิเขาไปดูแลปกครองหรือสงกําลังทหารเขาไปคุมครองแลว  
จึงใหออกมา ถึงใชคําวา ใหเขามีอํานาจอธิปไตยเหนือตรงนั้น เพราะฉะนั้นจากวันนั้นจน
วันนี้เรายังสงวนสิทธิตลอดมาวาบริเวณนี้คือแผนดินไทย เพียงแตเราไมมีอํานาจอธิปไตย
เหนือตรงนี้เทานั้นเอง ก็ตองทําความเขาใจ เพราะฉะนั้นการที่ทานไปยอมรับนั้นระวัง 
เขาจะถือวากฎหมายปดปาก  
   ประเด็นตอไป ทานประธานครับ ผมอยากจะกราบเรียนวามีการชี้แจงบอกวา
กรมแผนที่ทหารทําหนังสือยืนยันแลวก็มีเอกสาร ผมเปนหวงครับ ในอดีตแมไมมี 
เอกสารเขายังหยิบยกมาใชดําเนินการกับเรา เอกสารราชการบอกวารับ ผมอยากเรียนวา
ผมคนหนึ่งไมรับเอกสารฉบับนี้ ผมไมเคยยอมรับวาดินแดนไทยไมใชของไทย แตผมอยาก
เรียนทานประธานวาแลวทําไมกอนหนานี้เขาบอกมีปญหา แลววันนี้เขาบอกไมมี มันเกิด
อะไรขึ้น ผมคิดวาเรื่องนี้ทางรัฐบาลก็ดี ทานรัฐมนตรีเองก็ดีจะตองทําความจริงใหชัดเจนวา
เหตุใดทางหนวยงานที่เกี่ยวของถึงไดเปลี่ยนคําชี้แจงหรือไดเปลี่ยนจุดยืน หลังจากที่ได
เคยมีความเห็นอยางนั้นอยู ตรงนี้ตองชี้แจงใหเกิดความชัดเจนขึ้น ผมกราบเรียนวา
ประเด็นสําคัญสุดทายหนังสือที่ทางกัมพูชาตอบกลับมาจากที่ทานอธิบดีไดโตแยงไป 
ที่บอกวามีการสนับสนุนจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี แลวบอกไมมีพื้นที่ที่เปนดิสพิวท แอเรีย 
(Dispute area) หรือพื้นที่ที่ทับซอนนั้น ทางกระทรวงการตางประเทศหรือทานรัฐมนตรีวา
อยางไร และโดยเฉพาะประเด็นสําคัญตรงที่จะเกี่ยวกับเร่ืองแผนผังหรือแผนที่ที่ทานจะ
พยายามใชในสนธิสัญญาหรือแถลงการณ ทานจะเรียกอะไรก็สุดแลวแต เขาใชคําวา 
แมพ ทานบอกใครจะใชก็แลวแต แตมันใชไปแลว ทําไมครับ ถาทานนั่นจริงทําไมไมไปขอให 
 



๓๐๒ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ               วันทนา ๑๓๕/๒ 
 
ทางคูสัญญาของเราเขายืนยันวาเอกสารฉบับนี้ไมใชเปนสนธิสัญญาหรือสัญญาที่บังคับ 
กันได เปนเพียงแคแถลงการณ ใหเขายืนยันมาสิครับ เหมือนที่เขาทําหนังสือมาบอกวา 
ทานนายกรัฐมนตรีไปสนับสนุน แลวก็ไมมีดิสพิวท แอเรีย ทําไมทานรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงการตางประเทศซึ่งมีความสามารถไมทําตรงนี้ใหไดละครับ ใหเขายืนยันเรามา 
และใหเขายืนยันดวยวาตรงนี้จะไมมีสวนเกี่ยวของกับแผนที่ในอนาคต ผมขอขอบพระคุณ 
ทานประธานครับ  
   (นายสุนัย จุลพงศธร ไดยืนและยกมือขึ้น)  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
คุณสุนัยประทวงอะไรครับ  
   นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน) : ผมขอประทวงทานประธานสักนิด
เถอะครับ คือผมเองพยายามจะเดินแนวทางทานประธาน ก็คือวาพยายามจะอะลุมอลวย
ใหฝ ายคาน  ผมไมประทวงฝายคานครับ  อยางกรณีนี ้ขอเปนบรรทัดฐานสักนิด  
เพราะไมอยางนั้นพรุงนี้ไมเสร็จ ถามีการอภิปรายแลวทานรัฐมนตรีตอบ อยางวันนี้ 
ผมฟงแลววาทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศตอบชัดเจนแลว แตปรากฏวา 
เมื่อมีผูอภิปรายขอซักถามอีกตองใชตามขอบังคับที่ผมเรียนทานวา ขอ ๒๓ นั้นนาจะ
หมายถึงการถาม ไมใชอภิปราย ถาเปนอยางนั้นละก็มันจะกระชับขึ้น แตเอาเถอะครับ
อยางไรก็ตามที่ประชาชนฟงแลวผมคิดวาไดเปดโอกาสใหฝายคานซักเต็มที่ แตวาถาเปน
อยางนั้นมากจัดผมวามันไมจบครับทานประธาน จึงขอทานประธานชวยคุม ถาจะขึ้นถาม
ครั้งที่ ๒ ใชขอ ๒๓ ตองเปนการซักถามเปนประเด็น ๆ ไป ไมใชมาแมพอีกแลว พอแมพอีก
แพลนอีกก็เร่ืองเดิมละครับ ผมจึงตองประทวงทานประธาน เพราะเวลาฝายรัฐบาลพูดปบ
ทานกดมือไวจริง พอฝายคานพูด ทานไมกดเลย ขอขอบพระคุณทานประธานครับ  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ความจริงก็กดเทา ๆ กันนะครับ ก็ตองขอขอบคุณในคําแนะนําของคุณสุนัย ความจริง 
เราเห็นตรงกัน ขอบังคับ ขอ ๒๓ เปดโอกาสใหสมาชิกไดซักถามเพิ่มเติมนะครับ ----------- 
 
                          - ๑๓๖/๑ 



๓๐๓ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                 รัชนีพร ๑๓๖/๑ 
 
แลวผมก็ฟงดูเมื่อกี้คุณอลงกรณกับคุณพีระพันธุก็ซักถาม แลวก็ไดเรียนในที่ประชุมแหงนี้ครับ 
เรามีเวลาจนถึงเวลา ๒๓.๓๐ นาฬิกา พรุงนี้นะครับ อภิปราย ๓๕ ชั่วโมง ก็ขอใหกระชับ 
เพื่อรักษาเวลาดวยครับ ทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรครับ  
  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร) : ทานประธาน 
ที่เคารพ กระผม อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย ที่จริง 
มีประเด็นที่อยากจะซักถามทานรัฐมนตรีเพิ่มเติม จริง ๆ หักลางประเด็นตาง ๆ ที่เปน 
คําชี้แจง แตเกรงวา ๑. ทานรัฐมนตรีไมอยู ๒. จะเปนการรบกวนเวลาของสภาก็อาจจะตอง 
ไปใชสิทธิในชวงของการสรุป ซึ่งก็จะเปนสมาชิกทานใดทานหนึ่ง แตขอพูด ๒ ประเด็นครับ ทีผ่ม 
มีความคิดวาจําเปนจะตองพูดในฐานะผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ตั้งใจจะพูดกอน 
หนานี้ แตวาอยากใหทานนายกรัฐมนตรีอารมณเย็นลงสักนิดหนึ่ง ซึ่งตอนนี้ก็ดูวานาจะพูด 
ไดแลว ทานประธานครับ กระผมในฐานะผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร  
  (นายสุนัย จุลพงศธร ไดยืนและยกมือขึ้น)  
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน) : ทานประธานครับ อยางนี้เหน็บไหมครับ 
ทานประธาน ผมประทวงครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรครับ คุณสุนัยประทวงเรื่องอะไรครับ  
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน) : ผมประทวงครับทานประธาน 
คือทานประธานปลอยใหการอภิปรายของฝายคาน โดยเฉพาะเมื่อสักครู ขอประทานโทษ  
ผมไมไดประทวงทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรครับ ผมประทวงทานประธานครับ 
ทําไมมือไมไวเลยครับ เพราะผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรบอกทานนายกรัฐมนตรี
อารมณเย็นหรือยัง อยางนี้เหน็บไหมครับทานประธาน ผมนี่เหน็บเกงมากเลยครับ  
แตพยายามไมเหน็บเลยครับทานประธาน ทําอยางนี้ผมวาถาเปนอยางนี้เดี๋ยวไมมีจบ  
ผมขอใหทานประธานมือไวเทา ๆ กัน กราบขอบพระคุณครับ  
 
 
 



๓๐๔ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                 รัชนีพร ๑๓๖/๒ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
โดยปกติแลวผมจะไมคอยมือไวในระหวางที่ผูอภิปรายนะครับ ไมวาจะฝายรัฐบาล 
หรือฝายคานนะครับ ยกเวนจะมีคนประทวงผมก็จะวินิจฉัย ก็ตองขอความกรุณา 
ทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรครับ ขอเอาใหตรงประเด็นครับ  
  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร) : ประเด็นของ
กระผมก็คือวา กอนหนานี้ทานกลาวหาพรรคฝายคานวาปลุกระดมวาทําใหเกิดความชิงชังกัน 
ระหวางประเทศของเรากับประเทศเพื่อนบาน ผมตองการที่จะลุกขึ้นมาเพื่อกราบเรียน
ยืนยันวาในการประชุมเตรียมการในการอภิปรายผมไดกําชับเร่ืองนี้เปนพิเศษกับผูอภิปราย 
ทุกทาน แลวในเมื่อทานนายกรัฐมนตรีไดกลาววา การอภิปรายของเราอาจจะถายทอด 
ไปถึงพี่นองชาวกัมพูชา ก็อยากจะใชโอกาสนี้พูดเสียเลยครับวาไมวาจะเปนฝายคาน
ฝายรัฐบาลของประเทศไทยเราอยากจะเปนเพื่อนบานที่ดีครับ เพียงแตวาการทําหนาที่
ของพวกกระผมในวันนี้ตองการที่จะตรวจสอบฝายบริหารของประเทศไทยเชนเดียวกับ 
ที่ฝายคานของกัมพูชาก็ตรวจสอบรัฐบาลของกัมพูชาในเรื่องนี้ การมีสัมพันธไมตรีที่ดีกับ
เพื่อนบานพรรคประชาธิปตยสนับสนุนครับ ทานนายกรัฐมนตรีอาจจะไมทราบหรอกครับ
วาเวลาผมเปนผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรหลายเรื่องนี่ผมชวยทานอยูนะครับ 
ไมใชไมชวย เชน ชวงที่พมามีปญหาก็มีองคกรเอกชนซึ่งมีแนวคิดที่จะใชวิธีการอยางอื่น 
ที่จัดการกับปญหานี้ ผมก็บอกวาผมเห็นดวยกับทานนายกรัฐมนตรีที่ไดดําเนินการไป  
ที่จริงผมใหสัมภาษณออกเปนแถลงขาวดวยวาทานควรไป แลวเมื่อทานกลับมา 
ทานมาชี้แจงมีองคกรเอกชน มีใครตอใครไมพอใจ ผมบอกตองใหความเปนธรรมกับ 
ทานนายกรัฐมนตรี เพราะทานนายกรัฐมนตรีไดแสดงบทบาทของการเปนเพื่อนบาน 
เพื่อรักษาความไวเนื้อเชื่อใจเปนชองทางสําหรับชาวโลกที่จะติดตอเขาไป ผมทําครับ 
ทานครับ ผมทําอีกหลายๆ เร่ืองเวลามันเปนผลประโยชนของชาติ เวลามันเปนความสัมพันธ 
ระหวางประเทศ ผมทําครับ  แตที่ผมยอมไมไดก็คือวาถาฝายบริหารของเราทําอะไรไมถูกตอง 
ผมก็ตองตอสูใหถึงที่สุด ไมมีตรงไหนเลยในคําอภิปรายของผมที่ไปตําหนิกัมพูชาครับ  
ผมตําหนิทานนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ------------------ 
                 - ๑๓๗/๑ 



๓๐๕ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ            สุทธาทิพ ๑๓๗/๑ 
 
ผมอยากเห็นรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของผมบอกบางสิครับวาตรงนี้ 
เรายึดถือเปนดินแดนไทย เราไมเรียกเปนพื้นที่ทับซอน เหมือนกับที่ทางกัมพูชาเขาสง
หนังสือมาถึงไทยวาของเขาไมถือวามีพื้นที่ทับซอนเปนของเขาครับ แตไมไดแปลวา 
พูดอยางนี้แลวจะบอกใหผูคนไปเกลียดชังสูรบกัน ไมใชครับ แลวผมก็เรียกรองดวยครับวา
ไมวาความรูสึกของพี่นองประชาชนคนไทยอยูที่ไหนเรื่องเขาพระวิหารจะเปนอยางไร 
กรุณาอยาใชความรุนแรง และกรุณาอยาใหเปนปญหาความสัมพันธระหวางประชาชน
กับประชาชน สิ่งที่เราเรียกรองคือรัฐบาลกับรัฐบาลตองรูจักดําเนินนโยบายการตางประเทศ 
ที่ไมเปนเงื่อนไขใหประชาชนขัดแยงกัน นี่คือจุดยืนของกระผมและพรรคฝายคานเพื่อที่
ทานนายกรัฐมนตรีจะไดเขาใจ 
   ประเด็นที่ ๒ บังเอิญเพื่อนสมาชิกทานหนึ่งนะครับ เห็นใจทานครับ 
เพราะวาทานก็พยายามใชสิทธิบอกวาเรื่องญัตตินี้มันตองดําเนินการอยางไรตอไปหรือไม 
คือมันเปนปญหาขอเท็จจริงนิดเดียวครับทานประธาน พวกกระผมยื่นญัตตินี้เขาใจวา
วันที่ ๑๘ ครับ เปนวันเดียวกับที่มีการลงนามในแถลงการณรวม แตในวันที่พวกกระผม 
ลงนามในญัตติเรายังไมทราบไมไดเห็นแถลงการณรวม ไมไดเห็นแผนที่ เพราะทาง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศยังไมพรอมที่จะแถลงขาว ดังนั้นเราก็เขียนญัตติ
ตามที่เราคาดการณไวสวนหนึ่ง แตมาถึงวันนี้กระผมกราบเรียนทานประธานครับวา 
ที่ทานพูดไปนี่ครับ พวกกระผมไมหยุดนะครับ และยืนยันเลยนะครับวาเปาหมาย 
ของพวกกระผมนี่ครับ ไมไดสนใจอนาคตของทานรัฐมนตรีในฐานะที่วาจะเปนรัฐมนตรี
ตอไปหรือไม วันนี้ลุกขึ้นประกาศเลยนะครับวาทานจะไปถอนความตกลง ความยินยอม
เห็นชอบกับทางกัมพูชาในแถลงการณรวม ผมจะถอนญัตติอภิปรายไมไววางใจ 
นายนพดล ปทมะ ทันที เพราะเปาหมายของผมคือรักษาผลประโยชนของประเทศ 
ไมใชการมาเอาชนะคะคานจะฆานายนพดล ปทมะ ทางการเมือง และหลังจากนี้ 
ไปผมก็เรียกรองวาที่ใหไมไววางใจทานเพื่อเปนขอตอสูของประเทศไทยในยูเนสโก  
และถาสมมุติวาสภาจะไววางใจ แนนอนครับจะมีกระบวนการตามรัฐธรรมนูญอื่น  
ซึ ่งพรรคฝายคานจะดําเนินการรวมกับประชาชนคนไทยรักษาสิทธิ ของคนไทย  
 



๓๐๖ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ           สุทธาทิพ ๑๓๗/๒ 
 
และประเทศไทยและไมใหกระทบกับความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบานขอชี้แจง 
เพียงเทานี้ละครับ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณสาทิตย วงศหนองเตยครับ 
   นายสาทิตย วงศหนองเตย (ตรัง) : ทานประธานครับ ผมสาทิตย วงศหนองเตย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตย เมื่อสักครูนี้กรรมการประสานงาน 
ทั้ง ๒ ฝาย ไดพูดคุยกันแลวนะครับ ก็ตกลงกันอยางนี้ครับวา อยางที่ตกลงกันเมื่อบายก็คือ
คืนนี้จะจบกันที่ตรงนี้กอนแลวก็เลื่อนการประชุมไปประชุมตอวันพรุงนี้เวลาเกาโมงครึ่งนะครับ 
สวนที่ทานประธานไดเตรียมพรอมตลอดทั้งคืนก็ดีครับ จะไดเก็บพลังไวใชวันพรุงนี้ตอ  
ก็จึงเรียนมา เมื่อสักครูนี้ก็มีเพื่อนสมาชิกจากรัฐบาลกับทานรัฐมนตรี ประทานโทษ 
เอยนามทาน คุณประดิษฐ ภัทรประสิทธิ์ ก็อยูดวย ก็เปนที่ตกลงกันครับ แลวพรุงนี้ 
ก็ตอเวลาเกาโมงครึ่ง ขอบพระคุณครับ 
 

         - ๑๓๘/๑ 
 



๓๐๗ 
สผ ๕/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ          บุศยรินทร ๑๓๘/๑ 
 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : ในชวงนี้กอน 
ที่จะมีการเลื่อนการอภิปรายไปไมทราบวาทานนายกรัฐมนตรีและทานรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงการตางประเทศจะตองการอภิปรายในชวงนี้ไหมครับ ทานสมาชิกครับเปนอันวา 
เราไดตกลงกันครับวาจะเลื่อนการอภิปรายไปในวันพรุงนี้โดยเริ่มการอภิปรายเวลา  
๐๙.๓๐ นาฬิกา นะครับ มีทานผูใดเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ  
   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ถาไมมีก็เลื่อนการอภิปรายไปในวันพรุงนี้ ๐๙.๓๐ นาฬิกา ปดประชุมครับ 
    

เลิกประชุมเวลา  ๐๐.๔๙  นาฬิกา ของวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ 
 
 



การประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปที่ ๑ 
 ครั้งที่ ๕ (สมัยวิสามัญ) เปนพิเศษ 

 วันอังคารที่ ๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
___________________ 

 
รายนามคณะผูจัดทํา 

ที่ปรึกษา นายจเร พนัธุเปรื่อง    รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
   นางสาวยุพา ศิรประภาพร   ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชุม 
        และชวเลข 

ผูตรวจทานรายงานการประชุม      
  

  นางสุจิตรา อรุโณ    ผูอํานวยการกลุมงานชวเลข ๔ 
   นางสติมา จนัทรไพจิตร   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
   นางสันทนา ทรัพยพูนผล   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
   นางสาวพัชรี ไชคําพา    เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
   

ผูจดรายงานการประชุม (กลุมงานชวเลข ๔) 
 

  นางสาวสายชล ไทยรวมมิตร   นางจีรนุช มานะกอบการ      
   นางวันทนา วงษชมภู     นางสาวรัชนพีร มณีนิล  
   นางสาวสุทธาทิพ ศรีทองอินทร นางสาวบุศยรินทร พจนวิชัย    
   นางกมลทิพย บุญรอดฤทธิ ์  นางสาวกมลมาศ ทังสุภตูิ ศิริสัมพันธ   
   นางสาวพรรษวรรณ แกวนิล   นางสาวกุลนิษฐ พัฒนประเสริฐ   
   นายณัฐวัฒน อนันตสิทธิพงศ  นางดวงใจ ม่ันคงดี     
   นางนิวรา คํางาม             นางสาวเบญจมาภรณ รงคทอง 

 
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
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